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ภท.ถอนหนวดเสือ ปชป.
‘สมรภูมิปกษใต’ รอนระอุ
ภท.ถอนหนวดเสือ ปชป.
‘สมรภูมิปกษใต’ รอนระอุ

โต‘พรก.คํ้ากู’ภาระคลัง

จออุมคาไฟอีก4เดือน

เปดฉากงบ66วาระ2ถลมรบ.

โจรใตวางระเบิดเผารานสะดวกซื้อเซเวน อีเลฟเวน ซึ่งตั้งอยูภายในปมน้ํามัน ปตท. จังหวัดนราธิวาส หนึ่งใน 17 จุดที่คนราย

กอเหตุปวน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

             
|

ไทยโพสต • “สุพัฒนพงษ” แจง พ.ร.ก. 

ค้ําประกันเงินกูอุมกองทุนน้ํามัน แกปญหา

เรงดวน สบายใจไดอยูในกรอบวินัยการเงิน

การคลัง “คลัง” การันตีไมกระทบฐานะ ไม                                                     

ใหกูคร้ังเดียว 1.5 แสนลาน จอตออายุมาตร 

การลดคาไฟกลุมเปราะบางถึงสิ้นป

ที่ทําเนียบรัฐบาล เม� อวันที่ 17 สิง                                                          

หาคม นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว  รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

พลังงาน เปดเผยถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐ                                                           

มนตรี (ครม.) หารือวาระลับ และมีมติ

เห็นชอบรางพระราชกําหนดใหอํานาจกระ                                                       

ทรวงการคลังค้ําประกันการชําระหนี้ของสํา 

นักงานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ..... และ

การกูยืมเงินของสํานักงานกองทุนน้ํามัน

เชื้อเพลิง กรอบวงเงิน 1.5 แสนลาน เปน

ที่เรียบรอยวา ขณะนี้อยูระหวางนําเสนอ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา 

ซึ่งต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องหา

รืออยางเขมขน และเรงหามาตรการชวย

เหลือ ทั้งนี้ เปนไปตามปกติของวิธีการเสนอ

กฎหมายที่เปน พ.ร.ก. ประกาศลงในราชกิจ

จานุเบกษา ก็มีผลบังคับใช โดยสามารถกู

เงินไดทันที ขณะนี้เม� อยังอยูในสมัยประชุม

สามัญของรัฐสภา ตองนําเสนอ

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” สยบขาวลือ ลั่นไม                                                             

ยุบสภา! ขอเดินหนาทํางานให ปชช.ชวง

เวลาท่ีเหลือ เกือบวุนราชกิจจาฯ แพรระเบียบ                                                                 

กกต.วาดวยเง� อนไข “ครม.รักษาการ” ระหวาง

อายุสภาสิ้นสุดลงชวงกระแสรอน “วิษณุ” 

รีบปดสงซิกโยงปม 8 ปนายกฯ เฉลยบอกไท

มิงนี้เหมาะสม ชี้เขาสูโหมดเลือกตั้งอีก 6-7 

เดือนสภาหมดวาระ “ฝายคาน” ย� น “ชวน” 

สงตอ “ศาล รธน.” วินิจฉัยวาระ 8 ปนา

ยกฯ “ชลน�าน” รับ กม.เปดชอง “ประยุทธ” 

ลากยาวรักษาการนายกฯ “ผบ.ทบ.” ขอทุก

ฝายคิดบวก ทําตามหนาที่ให ปชช.อยูดีมีสุข 

ไมหวั่นเปลี่ยนขั้วการเมือง

ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 17 ส.ค.                              

พล.อ.ประยุทธ  จันทร โอชา  นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม เปนประธานการประ                                                 

ชุมคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ครั้ง

ที่ 4/2565 ผานระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ 

โดยระหวางเดินเขาหองประชุม นายกฯ ได                                                 

หันมาทักทายสื่อมวลชนแต่ ไม่ ได้ ให้สัม 

ภาษณใดๆ

จากน้ันภายหลังการประชุม ผูส� อขาว

ไดพยายามสอบถามถึงกรณีกระแสขาว

การยุบสภา พล.อ.ประยุทธปฏิเสธตอบคํา 

ถาม กอนเดินขึ้นตึกไทยคูฟาไปทันทีดวย

สีหนาเรียบเฉย โดยมอบหมายใหนายธนกร 

วังบุญคงชนะ  โฆษกประจําสํานักนายกรัฐ 

มนตรี เปนผูตอบคําถามแทน 

นายธนกรกลาววา พล.อ.ประยุทธ

ยืนยันไมมีการยุบสภา จะเดินหนาทํางานให

กับประชาชนอยางเต็มที่ในชวงเวลาที่เหลือ

อยู 

ถามวามีการวิเคราะหกันหรือไมวา                                                                        

ทํ า ไมทางคณะกรรมการการเลือกตั้ ง 

(กกต.) มีการเผยแพรระเบียบคณะกรรมการ

การเลือกตั้งวาดวยการใชทรัพยากรของ                                                                  

รัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทําการใด                                                                    

ซ่ึงจะมีผลตอการเลือกต้ัง พ.ศ.2563 ในชวง                

เวลานี้พอดี นายธนกรกลาววา เร� องนี้คง                                  

ตอบแทน กกต.ไมได และคงไมไปกาวลวง   

และไมทราบเหมือนกันวา

เกียกกาย • เรียงหนาสับงบกลาง “กมธ.” 

แจงปรับลด 7,644 พันลาน จากวงเงิน 

3.185 ลานลานบาท จี้รัฐบาลขยับเพิ่มราย

ได ลดกูแหลก ขณะที่ “กาวไกล” ชี้โพรง

งบกระจุก 2 พรรคการเมืองใหญ ละเลงเงิน

ถมเงินโครงการแหลงน้ํา-ซอมถนน อัดยับ

วินัยการคลังยกบัตรเครดิตให “บ๊ิกตู” รูดปร๊ืด 

ดาน “สุทิน” กังขาสอโกยงบกลาง ทุนรอน

เขากระเปานักเลือกตั้ง  ควันหลงสภาลมมา

ดามเดียรย� นใบลาออกชวน แงมยังไมตอบ

รับบัตรเชิญ ปชป.

เม� อวันพุธ ที่รัฐสภา ในการประชุม

สภาผูแทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย 

ประธานสภาฯ เปนประธานการประชุม มี

วาระพิจารณาราง พ.ร.บ.งบประมาณราย

จายประจําป พ.ศ.2566 วงเงิน 3.185 ลาน

ลานบาท ซ่ึงคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจาร                                                               

ณาเสร็จแลว ในวาระสอง ผูส� อขาวราย                                                        

งานวา กอนที่ประชุมสภาฯ จะพิจารณา

ราง พ.ร.บ.งบประมาณฯ นายชวนแจงตอ                                                  

ท่ีประชุมใหทราบวา เม� อวันท่ี 16 ส.ค. คณะ                                                               

กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไดสงความ                                                              

เห็นกลับมาวาไมมีขอทักทวงราง พ.ร.บ. 

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง

สงมา ทั้งนี้ ตามขอบังคับการประชุมรัฐสภา 

ขอที่ 104 กําหนดใหราง พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญที่รัฐสภาใหความเห็นชอบ และ

หน�วยงานที่เกี่ยวของทําความเห็นกลับมา

แลว กอนสงรางใหนายกรัฐมนตรีดําเนิน

การตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 81 ใหประธาน

รัฐสภาชะลอไว 3 วัน เพ� อเปดโอกาสให

สมาชิกรัฐสภาจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 10 

ของจํานวนสมาชิกทั้งสองสภาเทาที่มีอยู 

เสนอความเห็นตอประธานรัฐสภาวาราง 

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญหรือไม และใหประธานรัฐสภา

ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ

วินิจฉัย ทั้งนี้ จะครบกําหนดชะลอ 3 วัน 

ในวันศุกรที่ 19 ส.ค.

หลักสี่ • “อนุทิน” ชี้ปลดล็อกกัญชา 2 

เดือน พบผูปวยแค 60 ราย คาดสรางมูลคา

ตั้งแตตนน้ําปลายน้ําถึง 5 หม� นลานบาท 

เผยราง พ.ร.บ.กัญชาฯ เสร็จสัปดาหนี้ ชง

เขาสภาสัปดาหหนา

ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวน

ชั่น  กรุงเทพฯ เม� อวันที่ 17 สิงหาคม เวลา 

09.45 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสา                                           

ธารณสุข กลาวระหวางเปนประธานในงาน 

“Meet the Press : กัญชา-กัญชง เพ� อ

ประโยชนทางการแพทยและเศรษฐกิจ” 

วา หลังจากปลดล็อกกัญชา กัญชง ตั้งแต

วันที่ 9 มิ.ย. เปนเวลา 2 เดือน นโยบาย

กัญชาเสรีเพ� อสุขภาพและการแพทย ไมได

กอผลกระทบดานลบตอสังคมมากอยางที่มี

การกังวล  เห็นไดจากจํานวนผูเขารับการ

รักษาและผูปวยที่เกิดอาการไมพึงประสงค 

หรือภาวะพิษเฉียบพลันจากกัญชา ณ หอง

ฉุกเฉิน ระหวางวันที่ 6 มิ.ย.-16 ส.ค. เปน

เวลา 2 เดือนกวา มีผูปวย 60 ราย หรือ

เฉลี่ยเพียงวันละ 1 คน ซึ่งไมมีนัยสําคัญ

เม� อเทียบเทียบกับจํานวนประชากรทั้งประ 

เทศเกือบ 70 ลานคน 

“ในชวงที่ พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ....  

ยังไมมีผลบังคับ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 

ไดออกประกาศกระทรวง 4 ฉบับ เพ� อกํากับ

ดูแลการใชกัญชาใหเหมาะสม ที่หากกระทํา

ผิดก็ตองไดรับโทษตามกฎหมาย ซึ่งความ

คืบหนาการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

กัญชา กัญชง พ.ศ.... คาดวาคณะกรรมาธิ

การฯ จะพิจารณาแลวเสร็จภายในสัปดาห

ศูนยขาวภาคใต • โจรใตปวนหนัก  ระเบิด

เผารานสะดวกซื้อ ปมน้ํามัน 17 จุด ทั่ว 3 

จังหวัดชายแดนใต หวังทําลายเศรษฐกิจใน                                                            

พื้นที่ รอง ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 สวนหนา

เผยที่ผานมากลุมคนรายสะสมอาวุธและ

วัตถุระเบิดเพ� อเตรียมจะกอเหตุต้ังแตในชวง

เดือนรอมฎอน นายกฯ ประณาม กําชับลา                                                     

ตัวคนราย ผบ.ทบ.บยั่น เม� อกอนมีการกอ                                                        

เหตุเยอะกวาน้ีอีก  เกิดเหตุคนรายไมทราบ

จํานวน กระจายกําลังกอเหตุในชวงเวลา 

00.20 ถึง 00.40 น. วันที่ 17 สิงหาคม 

วางแผนนัดแนะกระจายกันกอเหตุรายขึ้น

ในพื้นที่ 6 อําเภอ ประกอบดวย บาเจาะ, 

ศรีสาคร, สุไหงโก-ลก, เจาะไอรอง, รือเสาะ 

และจะแนะ โดยขวางและวางระเบิดภาย 

ในช้ันวางของในรานสะดวกซ้ือ เซเวน อีเลฟ 

เวน มินิบ๊ิกซี และปมจําหน�ายนํ้ามันเช้ือเพลิง

จนไดรับความเสียหายรวมทั้งสิ้น 17 จุด

เชนท่ีจังหวัดปตตานี ตํารวจ สภ.หนอง 

จิกไดรับแจงเหตุระเบิดและมีเพลิงไหม เหตุ

เกิดภายในปมน้ํามันบางจาก บนถนนสาย

ปตตานี-หาดใหญ แยกดอนยาง อ.หนองจิก 

จ.ปตตานี จึงไดประสานไปยังเทศบาลตําบล

บอทองและอําเภอหนองจิกเรงเขาดับเพลิง                                                               

และเหตุเพลิงไหมรานมินิบิ๊กซีใน อ.ทุงยาง 

แดง

จังหวัดยะลา ที่ราน 7-11 ปตท.ยะหา  

เขตเทศบาลเมืองยะหา อ.ยะหา แรงระเบิด

ทําใหเกิดเพลิงไหมรานมินิบิ๊กซี สาขารามัน 

เขตเทศบาลเมืองรามัน ต.กายูบอเกาะ 

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพฤหัสบดีที่  18  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  แรม  6  ค่ํา  เดือน  9  ปขาล

อานตอหนา 2

อานตอหนา 2

อานตอหนา 15

ปที่ 26 ฉบับที่ 9409

อิสรภาพแหงความคิด

เรงกม.กัญชา

เสร็จสัปดาหน้ี

ยันคุมรอบดาน
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5หนา...

หนา...

หนา...

ถาสี จิ้นผิง-ไบเดน มาไทย

ปูตินก็ตองรวมวงดวย!

๘ ป ใครตองพอ

‘อาคม’ มอง 66

ศก.โต 4-5%

อานตอหนา 16

อานตอหนา 15

ปดประกาศกกต.สงซิก

ฝายคานย� นตีความ8ป

ปวนหนัก!บ้ึม17จุด3จ.ใต

รัฐยังเดินหนาคุยสันติสุข

บิ๊กตูอยูตอไมยุบสภา



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

2 ในประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

วงรอบเหตุป่วนใต้  

ควานหาเหตุปัจจัย  

วงกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุระเบิด วางเพลิง

ร้านสะดวกซื้อและปั๊มน้ำามันรวมหลายจุดใน

จังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาส โดยสาเหตุ

คาดว่าเป็นฝีมือกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเพื่อสร้าง

สถานการณ์ ขณะที่ พลตรีปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองผู้

อำานวยการกองรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า 

ระบุว่า ยังไม่สามารถสรุปปัจจัยการก่อเหตุได้ แต่มีความ

พยายามก่อเหตุมาต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเดือนรอมฎอน โดย

ตรวจพบว่ามีการสะสมกำาลังพล เตรียมอาวุธประเภท

ระเบิด ซึ่งหลังรอมฎอนหวังก่อเหตุมาตลอด  

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานในพื้นที่เข้มงวดในการดูแล

พื้นที่มาตลอด แต่การกำาหนดพื้นที่เป้าหมายก่อนหน้านี้จะ

เน้นไปที่พื้นที่ป่าภูเขา และพื้นที่กลุ่มเป้าหมายเปราะบาง 

จากนี้ก็คงจะต้องมีการปรับแผนเพิ่มเติมมาในพื้นที่เขตเมือง

มากขึ้น เนื่องจากสถานที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่สาธารณะ ซึ่ง

เป็นพื้นที่ที่มีประชาชนมาใช้บริการ เมื่อดูจากจุดก่อเหตุจะ

กระจายไปใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพุ่งเป้าไปจุดที่

เป็นสัญลักษณ์ดังที่กล่าวมาข้างต้น สะท้อนให้เห็นเป้าหมาย

ในการสื่อสารกับสังคมและสาธารณชน  

พลตรีปราโมทย์ยังระบุว่า หลังจากการพูดคุยกับคณะ

พูดคุยเพื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งล่าสุด เมื่อ

วันที่ 1-2 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ

มาเลเซีย ก็เริ่มปฐมบทในการก่อเหตุรอบใหม่ จึงนับเป็น

ความพยายามทำาร้ายผู้บริสุทธิ์และสร้างความเดือดร้อน

ให้กับประชาชน รวมถึงทำาลายระบบเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นไป

ตามแนวทางเดิมทุกอย่างของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่ทำา

มาตลอด 18 ปี โดยคำาสัมภาษณ์ดังกล่าวเป็นการยืนยันข้อ

สันนิษฐานภาครัฐในเบื้องต้นที่ดูจากสภาพแวดล้อมทั้งหมด  

ท่ามกลางการตั้งข้อสังเกตว่า อาจจะมีเหตุปัจจัยอื่น

เข้ามาแทรกซ้อนสวมรอยด้วยหรือไม่ ในช่วงที่สถานการณ์

การเมืองในช่วงปลายรัฐบาลกำาลังร้อนแรง เลยไปถึงเป็น

ช่วงเข้าสู่ฤดูโยกย้ายข้าราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่แม่ทัพภาคที่ 4 ดำารงตำาแหน่งผู้

อำานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ต้อง

ดูภาพรวมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จะมีการก่อเหตุกวน

น้ำาให้ขุ่น หวังให้ส่งผลต่อการเปลี่ยนผู้มาดำารงตำาแหน่งคน

ใหม่ ยิ่งแม่ทัพภาคที่ 4 คนปัจจุบันยังรักษาตัวจากอุบัติเหตุ

เฮลิคอปเตอร์ตก  

ขณะที่กลไกในการพูดคุยสันติสุขยังคงเดินหน้า และ

ขับเคลื่อนไปตามการนัดหมายระหว่างผู้แทนทั้ง 2 ฝ่าย โดย

มีผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมแบบตามวาระ ภายใต้ความคาดหวัง

ของผู้เห็นต่างของคนในพื้นที่ และกลุ่มเรียกร้องให้ใช้เวทีใน

การเจรจาเพื่อลดความรุนแรงในพื้นที่ โดยคณะผู้แทนฯ ยัง

เป็นคนเดิมที่มีบทบาทและอิทธิพลในอดีต ขณะที่ขบวนการ 

บีอาร์เอ็นยังมีโครงสร้างที่ปิดลับ ในการสั่งการ และทาง

ยุทธการในการตอบโต้รัฐ โดยมีกลุ่มกองกำาลังรุ่นใหม่ที่สลับ

สับเปลี่ยนขึ้นมาจับอาวุธกันตามห้วงเวลา  

ดังนั้นข้อสันนิษฐานถึงสาเหตุ เป้าหมาย และกลุ่ม

ปฏิบัติการครั้งนี้ยังแบ่งเป็นหลายแนวทาง ขึ้นอยู่กับว่าฝ่าย

เจ้าหน้าที่จะนำาตัวผู้ลงมือสร้างสถานการณ์มาสอบถามถึง

สาเหตุในการป่วนพื้นที่เปราะบางนี้อย่างไร และจะมีวิธี

อย่างไรในการดำารงความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที่ต่อ

กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ ซึ่งเป็นประตูทางออกใน

การลดความรุนแรงที่ ได้รับการยอมรับจากคนในประเทศ 

และประชาคมโลก ซึ่งเป็นปัญหาที่รัฐไทยยังคงแก้ ไข

ปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนับแต่ 18 ปีที่ผ่านมาจาก

เหตุการณ์ปล้นปืนที่ค่ายปิเหล็ง.  

ช่

เปิดฉาก

ต่อมาเวลา 10.02 น. นายอาคม   

เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง ในฐานะประธาน

คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ

พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ

รายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.

2566 กล่าวรายงานผลการพิจารณา

ของคณะ กมธ.ว่า กมธ.พิจารณาราย

ละเอียดงบประมาณของหน่วยรับงบ

ประมาณรวม 734 หน่วย โดยมีข้อ

สังเกตสำาคัญให้รัฐบาลดำาเนินการ

เกี่ยวกับมาตรการเพิ่มรายได้และลด

การกู้ เงินของรัฐบาลเพื่อเพิ่มพื้นที่

ทางการคลัง ปรับปรุงกระบวนการ

ใช้ จ่ าย เ งิ นนอกงบประมาณให้มี

ประสิทธิภาพ ควบรวมหน่วยงานที่

มีพันธกิจซ้ำาซ้อนกัน หรือบูรณาการ

เพื่อลดความซ้ำาซ้อนและประหยัดงบ

ประมาณ รวมถึงกระจายงบประมาณ

ให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่ 

“โดยมีการปรับลดงบ 7,644, 

243,800 ล้านบาท โดยได้พิจารณา

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และ

แผนแม่บทต่างๆ รวมถึงให้ความ

สำาคัญกับเงินนอกประมาณหรือราย

ได้ที่จัดเก็บเองเป็นข้อมูลประกอบ

การพิจารณา ภารกิจสำ าคัญเพื่ อ

สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและ

สังคมภายหลังภาวะวิกฤตโควิดและ

ประชาชนโดยตรงเป็นสำาคัญ รวม

ทั้งสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโต เข้ม

แข็ง รองรับการเจริญเติบโตได้อย่าง

มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบวงเงิน

ประมาณจำานวน 3.185 ล้านล้าน

บาท” นายอาคมระบุ  

อัดงบกระจุก 2 พรรค

จากนั้ น เ ข้ า สู่ ก า รพิ จ า รณา

มาตรา 4 ว่าด้วยยอดรวมวงเงินงบ

ประมาณรายจ่าย นายพริษฐ์ วัชร

สินธุ ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) เสียง

ข้างน้อย สัดส่วนพรรคก้าวไกล สงวน

ความเห็นว่า งบประมาณครั้งนี้จัดสรร

งบไม่มองภาพกว้างของคนทั้งประเทศ 

เพื่อพยายามกระจายงบประมาณ

และโครงการต่างๆ ไปสู่ทุกจังหวัด

อย่างเป็นธรรม เช่น โครงการซ่อม

ถนน และโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำา 

ที่งบรวมกันเกินกว่า 50 เปอร์เซ็นต์

ของงบลงทุน จะเห็นว่างบประมาณ

กระจุกตัวอยู่ที่บางจังหวัดอย่างชัดเจน 

สำาหรับโครงการซ่อมถนนของกรม

ทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท 

7 จังหวัดที่ ได้รับงบประมาณสูงสุด 

รวมกันแล้ว ได้ งบประมาณสู งถึ ง  

25 เปอร์เซ็นต์ของงบทั้งประเทศ ส่วน                                                   

งบปรับปรุงแหล่งน้ำาของกรมชลประ 

ทาน 7 จังหวัดที่ได้รับงบประมาณสูง

ถึง 36 เปอร์เซ็นต์ของงบทั้งประเทศ

นายพริษฐ์กล่าวอีกว่า สิ่งที่น่า

กังวล  เราไม่แน่ใจว่าจังหวัดที่ ได้รับ

งบสูงสุดสำาหรับซ่อมถนนหรือปรับปรุง

แหล่งน้ำาเป็นจังหวัดที่มีปัญหาเรื่อง

ถนนและแหล่งน้ำามากกว่าจังหวัด

อื่นจริงหรือไม่ เมื่อไปดูงบซ่อมถนน 

จะเห็นว่าแม้พรรคต้นสังกัดของนาย

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคม จะมี ส.ส.เขต 

เป็น 34 เปอร์เซ็นต์ของทุกจังหวัดทั่ว                                                        

ประเทศ ถ้าดูงบ 7 จังหวัดที่ ได้รับ                                                     

งบสูงสุดจะเห็นว่าพรรคนี้มี ส.ส.เขต                                                            

ใน 7 จังหวัด  หรือคิดเป็น 100 เปอร์ 

เซ็นต์

“ส่วนงบปรับปรุงแหล่งน้ำา แม้

พรรคต้นสังกัดของนายเฉลิมชัย ศรี

อ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร                                                        

และสหกรณ์ จะมี ส.ส.เขต 21 เปอร์ 

เซ็นต์ของทุกจังหวัดทั่วประเทศ แต่

ถ้าเราดู 7 จังหวัดที่ได้รับงบสูงสุด จะ

เห็นว่าพรรคนี้มี ส.ส.เขตใน 3 จาก 7 

จังหวัด หรือคิดเป็น 43 เปอร์เซ็นต์ 

ตัวเลขไม่เคยโกหกใคร และคิดว่า

คำาถามที่ประชาชนทั่วประเทศอด

สงสัยไม่ ได้ คือ รัฐบาลจัดสรรงบ

ประมาณโดยคำานึงถึงความเดือดร้อน

ของทุกคนอย่างเป็นธรรม หรือจัดอยู่

บนพื้นฐานผลประโยชน์ของตัวเอง” 

นายพริษฐ์กล่าว  

ขณะที่ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กมธ.

เสียงข้างน้อย อภิปรายว่า ความ

ท้าทายตรงหน้า คือหนี้ตามมาตรา 

28 ของ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง ที่

ไม่ใช่หนี้สาธารณะ แต่เสมือนกับการ

ให้บัตรเครดิตกับนายกรัฐมนตรีที่จะ

สามารถรูดได้ ซึ่งตอนนี้นายกฯ รูดได้

ใกล้เต็มวงเงินแล้ว ซึ่งวงเงินของปี 66 

อยู่ที่ประมาณ 1.11 ล้านล้านบาท แต่

ใช้ไปแล้ว 1.07 ล้านล้านบาท ดังนั้น

ยังจะสามารถกู้ ได้เพิ่มจากหน่วยงาน

รัฐอื่นๆ เช่น รัฐวิสาหกิจหรือธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธ.ก.ส.) ก็เหลืออยู่น้อยเต็มที หาก

คิดจากการจะใช้หนี้คืนในปีนี้ ก็เหลือ

เงินที่จะกู้ ใหม่เพียงแค่ 1.2 แสนล้าน

บาท ซึ่งเพียงพอหรือไม่กับการที่จะทำา

โครงการประกันรายได้ และมาตรการ

คู่ขนานต่อเนื่อง เพราะปีที่แล้วใช้เงิน

มากขึ้น 1.4 แสนล้านบาท ตรงนี้ยังคง

เป็นปัญหาอยู่ 

ส่อโกยเงินทุนเลือกตั้ง

ต่อมาเวลา 13.03 น. ที่ประชุม

ลงมติผ่านร่างมาตรา 4 ด้วยคะแนน 

245 ต่อ 107 งดออกเสียง 2 คะแนน

หลังจากนั้นในเวลา 13.45 น.                                                                

พิจารณามาตรา 6 งบประมาณราย                                                                   

จ่ายงบกลาง จำานวน 590,470,000,000 

บาท ที่จำาแนกเป็น 12 รายการ โดย 

กมธ.และ ส.ส.ฝ่ายค้าน ทั้งพรรคเพื่อ

ไทย (พท.) และพรรคก้าวไกล (ก.ก.) 

ต่างอภิปรายไปในทิศทางเดียวกันคือ 

การเสนอปรับลดงบกลางลง เนื่องจาก

เป็นการตั้งงบที่ ไม่ได้นำาไปใช้ ในงาน

เร่งด่วนและฉุกเฉิน งบประมาณ

จำานวนมากนำาไปใช้จ่ายให้กับเงิน

เดือนข้าราชการ อีกทั้งยังไม่มีความ

โปร่งใส และตรวจสอบยาก

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหา 

สารคาม พรรค พท. อภิปรายว่า ขอ

ปรับลดงบกลาง 20% เพราะไม่น่า

จะสอดคล้องกับความจำาเป็นเร่งด่วน

ฉุกเฉิน เป็นที่รู้และกังวลว่าเป็นงบ

ที่ตรวจสอบยาก และเป็นงบที่มีการ

เปิดช่องให้รั่วไหลมากที่สุด ซึ่งเป็น

พฤติกรรมที่ ไม่โปร่งใส และมีเงื่อนงำา  

ยิ่งเป็นปีที่เข้าสู่การเลือกตั้ง ก็คิดไปได้

ทั้งนั้นว่าจะเอาไปทำาอะไร ซึ่งไม่เกิด

ประโยชน์ประชาชนจริงๆ 

กระทั่งเวลา 17.50 น. ที่ประชุม

ลงมติผ่านมาตรา 6 งบกลาง ด้วย

คะแนน 229 ต่อ 100 งดออกเสียง 3 

ไม่ลงคะแนน 1เสียง

วันเดียวกัน ท่ีรัฐสภา น.ส.วทันยา                                                                

บุนนาค อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

พลังประชารัฐ แถลงว่า วันนี้เดินทาง

มาที่รัฐสภาเพื่อยื่นหนังสือลาออก

อย่างเป็นทางการต่อนายชวน หลีกภัย 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ถือว่าวันนี้

เป็นการยุติบทบาทในฐานะ ส.ส.อย่าง

เป็นทางการ  ต้องขอบคุณทุกคนที่

สนับสนุนในระยะเวลา 3 ปีของการ

เป็น ส.ส.

“การเล่นเกมการเมืองโดยไม่

สนใจประชาชน เป็นเรื่องที่ไม่สามารถ

ยอมรับได้ ไม่อยากให้การไม่พอใจสิ่ง

ใด แล้วเลือกที่จะไม่เข้าร่วมประชุม 

การไปถึงจุดหมายด้วยกติกาที่ผิดๆ 

จะเป็นบรรทัดฐานใหม่ในสังคม จึง

ตัดสินใจลาออก เพื่อที่อย่างน้อยการ

ลาออกครั้งนี้จะเป็นเครื่องบ่งชี้ ไปถึง

ประชาชน และผู้ ใหญ่ที่มีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจ” น.ส.วทันยากล่าว 

เมื่อถามว่า อนาคตทางการ

เมืองหลังจากนี้ จะไปอยู่กับพรรค

ประชาธิปัตย์เลยหรือไม่ น.ส.วทันยา

กล่าวว่า ต้องขอบคุณนายพนิต วิกิต                                            

เศรษฐ์  ส .ส .บัญชีรายชื่ อ พรรค

ประชาธิปัตย์ ที่ให้การต้อนรับด้วยการ

ทาบทามผ่านเฟซบุ๊ก ซึ่งไม่ใช่แค่นาย

พนิต แต่มีผู้ ใหญ่หลายท่านโทรศัพท์

มา รวมถึงติดต่อผ่านคนอื่นๆ เข้า

มา แต่เนื่องจากการตัดสินใจลาออก

ครั้งนี้เกิดขึ้นกะทันหัน จึงขอใช้เวลา

ไตร่ตรองและทำาภารกิจส่วนตัวก่อน 

ยืนยันว่าจะขอเดินต่อในเส้นทางการ

เมืองแน่นอน  

ผู้ สื่ อข่ าวรายงานจากพรรค

ประชาธิปัตย์ว่า เมื่อวันที่ 14 ส.ค.ที่

ผ่านมา นายปารเมศ โพธารากุล 

อดีต ส.ส.เขต 3 จ.กาญจนบุรี พรรค

ประชาธิปัตย์ได้ยื่นใบลาออกต่อนาย

ทะเบียนพรรค มีรายงานว่านาย

ปารเมศจะทำางานการเมืองต่อที่พรรค

ภูมิใจไทย

ที่สำานักงาน ป.ป.ช.สนามบินน้ำา 

นนทบุรี  นายศรีสุวรรณ จรรยา 

เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์

รัฐธรรมนูญไทย ยื่นคำาร้องถึงคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อขอ

ให้ไต่สวนและวินิจฉัยเอาผิดสมาชิก

รัฐสภา ทั้ง ส.ส. และ ส.ว. จำานวน 

357 คน ที่ไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ในการ

เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากฎหมาย 

โดยการไม่เข้าร่วมประชุมรัฐสภา จน

เป็นเหตุให้ต้องปิดการประชุมไปเมื่อ

วันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา อันถือได้ว่าเป็น 

การฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมฯ 

อย่างร้ายแรง.

เร่ง กม.กัญชา

น้ี หลังจากน้ันจะนำาเสนอสู่การพิจารณา

ของสภาผู้แทนราษฎรต่อไป” นาย

อนุทินระบุ

นายอนุทินกล่าวว่า มูลค่าตลาด

ของกัญชา กัญชง ของไทยตั้งแต่

ต้นน้ำาถึงผลิตภัณฑ์ปลายน้ำา ในขณะ

นี้อยู่ที่ 28,000 ล้านบาท จากพื้นที่

การปลูก 7,500 ไร่ และยังมีที่รอการ

พล.ต.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ 

รองผู้อำานวยการ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า

การกำาหนดพื้นที่เป้าหมายก่อนหน้านี้จะเน้นพื้นที่ป่า

ภูเขา พื้นที่ในกลุ่มเป้าหมายเปราะบาง จากนี้ก็คงจะต้องมี

การปรับแผนเพิ่มเติมมาในพื้นที่เขตเมืองมากขึ้น เนื่องจาก

สถานที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่สาธารณะ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชาชน

มาใช้บริการ.

ณหภูมิการเมืองฝั่งทะเลอันดามันและภาคใต้ร้อนฉ่าขึ้น

ทันที หลังพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ยกทัพใหญ่นำาโดย “เสี่ยหนู”                                                    

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุขในฐานะ

หัวหน้าพรรค ลงพื้นที่เปิดตัว ส.ส.กระบี่และพังงา เมื่อวันที่ 13 ส.ค.ที่

ผ่านมา หวังถอนหนวดเสือจากเจ้าถิ่นพรรคประชาธิปัตย์

พร้อมประกาศแลนด์สไลด์ฝั่งอันดามัน 6 จังหวัด ประกอบ

ด้วย จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัด

ตรัง และจังหวัดสตูล  

โดย นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย  

ประกาศว่า เราจะแลนด์สไลด์ด้วยผลงาน หลังประชาชนให้ โอกาส

พรรคเก่ามา 30 ปี เขาไม่มีความคาดหวังกับพรรคการเมืองเดิมเลย

ไม่มีผลงาน ได้ฟังแต่นิทาน 

“ในส่วนของฝั่งอันดามัน เราตั้งเป้าไว้ 11 ที่นั่ง คือ กระบี่ 3 คน 

ระนอง 1 คน พังงา 2 คน ภูเก็ต 2 คน สตูล 2 คน ตรัง 1 คน” นาย

สฤษฏ์พงษ์กล่าว

แต่ถูก นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ในฐานะรอง

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โต้กลับ ขอให้ระวังสึนามิไว้บ้าง  

เพราะเมื่อสึนามิมากวาดหมด และสึนามิทางการเมืองเคยเกิดขึ้นทาง

ภาคใต้หลายครั้งแล้ว 

“ตลอด 30 ปีที่ผมเป็นนักการเมือง เห็นพรรคการเมืองใหม่

เกิดขึ้นเยอะ แต่ขณะนี้พรรคการเมืองเหล่านั้นหายไปหมดแล้ว จึงขอ

ย้ำาเตือนให้ระวังสึนามิทางการเมืองไว้ด้วย” รองหัวหน้าพรรค ปชป.

ระบุ

ความดุเดือดที่ตอบโต้กันทั้ง 2 ฝ่ายจนเกิดวาทะเด็ด ราชสีห์กับ

สุนัข เพื่อเกทับบลัฟแหลก หวังแย่งชิงความนิยมจากชาวใต้ ก่อนที่

จะไปแข่งขันจริง ในการเลือกตั้งครั้งหน้าที่เหลือประมาณ 6-7 เดือน  

ในยามนี้ที่สถานการณ์ ในพื้นที่ภาคใต้ ได้ เปลี่ยนไปอย่าง                                                                                

สิ้นเชิง หมดยุคส่งเสาไฟฟ้าลงสนาม หลังพรรค ปชป.ได้รับบท                                                                      

เรียนจากการเลือกตั้งในปี 62 พื้นที่ดังกล่าวถูกเฉลี่ยไปให้แก่ 5 พรรค                                                                         

ประกอบด้วย พรรค ปชป.ได้เพียง 22 ที่นั่ง จากทั้งหมด 50 ที่นั่ง  

พรรคพลังประชารัฐ 13 ที่นั่ง เพราะกระแส พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหมในขณะนั้น พรรคภูมิใจไทย 8 ที่

นั่ง พรรคประชาชาติ 6 ที่นั่ง พรรครวมพลัง หรือพรรครวมพลัง

ประชาชาติไทย (ชื่อเดิม) ได้เพียง 1 ที่นั่ง 

ส่วนการเลือกตั้งที่กำาลังจะถึงนี้ กกต.จะเพิ่มพื้นที่เป็น 58 ที่นั่ง                                                                                        

จึงเป็นเป้าหมายที่หลายพรรคจะยึดครองให้ได้ โดยพรรคประชาธิปัตย์ 

ในฐานะพรรคเจ้าถิ่น มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น หลังจากนายจุรินทร์  

ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์ ประกาศจะกวาดเก้าอี้ ส.ส.ภาคใต้ 35-40 ที่

นั่ง เพราะเชื่อมั่นในผลงานต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องราคาปาล์ม ประกอบ

กับกระแส พล.อ.ประยุทธ ์ และพรรคพลังประชาชนตกต่ำาลง รวมทั้ง

ผลการเลือกตั้งซ่อม 2 ครั้งที่ผ่านมาที่ จ.สงขลาและชุมพร พรรคก็ได้

รับชัยชนะ จึงทำาให้เกิดความฮึกเหิม เพื่อทวงคืนความยิ่งใหญ่กลับคืน

มา    

แต่อีกด้านหนึ่งก็ถูกท้าทายด้วยพรรคภูมิใจไทย ที่นอกจาก

จะได้ตัวผู้สมัครที่เป็นบ้านใหญ่ และอดีตนักการเมืองที่มีชื่อมีชั้น

แล้ว รวมทั้งกระแสกระสุนดินดำาไม่อั้น ยังชัดเจนด้วยนโยบายที่ทำา

สำาเร็จ และโครงการต่างๆ ลงไปพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องในช่วงเป็น

รัฐบาล 3 ปีเศษ อย่างเช่น การก่อสร้างถนน 4 เลน และสะพานข้าม

เกาะลันตา โรงพยาบาลต่างๆ พร้อมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว เช่น 

จังหวัดพัทลุงโตถึง 400% ดังที่ นางนาที รัชกิจประการ เหรัญญิก

พรรคภูมิใจไทย ในฐานะแม่ทัพภาคใต้ออกมาตั้งเป้าว่า 

“ดิฉันมักน้อย ขอแค่ 20 บวกพอ ทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทย  

ถ้าหากพี่น้องให้ โอกาสพวกเรา จะทำาให้ดู และทำาให้ภาคใต้มีราย

ได้ ให้ประชาชนอย่างมหาศาล และที่ผ่านมาเราไม่ได้ทำาแบบขาดๆ 

หายๆ” นางนาทีตอบคำาถามหลัง ปชป.ประกาศกวาด 40 ที่นั่ง 

ขณะที่ รศ.สุขุม นวลสกุล อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัย

รามคำาแหง กล่าวถึงศึกเลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้ หลังประชาธิปัตย์ ภูมิใจ

ไทย ลุยเปิดเวทีปราศรัย แนะนำาตัวผู้สมัคร ส.ส.ว่า ชั่วโมงนี้พรรคเพื่อ

ไทยไม่มองภาคใต้เป็นเป้าหมายอยู่แล้ว แต่ไหนแต่ไรชื่อของพรรคเพื่อ

ไทยเจาะภาคนี้ ไม่สำาเร็จ 

สำาหรับพรรคที่ดูแล้วมีความพร้อม มีภาษีดีกว่าเพื่อนคือ พรรค

ภูมิใจไทย ให้ดูจากการไหลเข้ามาของนักการเมือง ถ้าพรรคบ๋อแบ๋ คง

ไม่มีใครอยากเข้ามาร่วมงานด้วย ผิดกับพรรคที่ดูแล้วมีอนาคต คนก็

พร้อมเข้ามาทำางาน เอาตรงนี้ 

มาดูพรรคประชาธิปัตย์ จะเห็นว่ามีแต่ไหลออก แล้วตัวใหญ่ๆ  

ทั้งนั้น ส่วนที่ ไหลเข้ามายังสู้เขาลำาบาก พรรคประชาธิปัตย์เหมือน

พรรคตะวันยอแสง คือ พระอาทิตย์จะตกดินแล้ว มีแสงริบหรี่ ส่วน

พรรคพลังประชารัฐ ตอนนี้อย่าเพิ่งไปพูดถึง ศึกภายในมันเยอะ ฟื้นตัว

ลำาบาก แล้วที่ประชาธิปัตย์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคพูด

ว่า จะเอามา 52 เสียง เขาไม่ได้มองว่าจะไปเอากับภูมิใจไทย แต่เขา

จะเก็บจากพื้นที่ของพลังประชารัฐนี่เอง

ถือเป็นเพียงระฆังยกแรกเท่านั้น และมั่นใจว่าเมื่อใกล้เลือก

ตั้งเข้ามาจริงๆ ไม่เพียงแค่พรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทย

เท่านั้น ยังมีพรรคอื่นๆ สอดแทรกเสนอตัวเป็นทางเลือก ส่วนสุดท้าย

พรรคไหนจะสมหวังหรือพลาดหวังเป้า ชาวปักษ์ ใต้จะเป็นผู้ ให้คำา

ตอบ.  

ภท.ถอนหนวดเสือ ปชป.

‘สมรภูมิปักษ์ใต้’ ร้อนระอุ

อนุมัติอีกจำานวนมาก เชื่อว่าจะช่วย

ผลักดันให้การเติบโตทั้งอุตสาหกรรม

ตั้งแต่ต้นน้ำา กลางน้ำา ปลายน้ำา ใน

อนาคตไม่กี่ปีข้างหน้าจะเพิ่มไปอยู่ที่ 5 

หมื่นล้านบาท   

ด้านนายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์                                                      

โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ

พิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. 

…. ชี้แจงถึงความคืบหน้าร่างกฎหมาย

ว่า กมธ.ประชุมมาแล้ว 13 ครั้ง 

ล่าสุดคือวันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา เปิด

รับฟังความเห็นจากทั้งภาควิชาการ

ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในการใช้

กัญชา ภาคนันทนาการ ภาคธุรกิจ

อุตสาหกรรม ภาคสังคม และภาค

ทางการแพทย์ ถือว่ารับฟังผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียจำานวนมาก เพื่อให้กฎหมาย

รอบคอบ โดย กมธ.มีหลักการทำางาน

คือ ควบคุมดูแลไม่ให้กัญชากระทบ

เยาวชนอายุต่ำากว่า 20 ปี ซึ่งผลสำารวจ

ต่างๆ พบว่าเห็นด้วยกับการปลดล็อก

กัญชาจากยาเสพติด แต่ส่วนใหญ่ห่วง

เยาวชน ต้องการให้ควบคุมระดับเดียว

กับเหล้าและบุหรี่ ซึ่ง กมธ.ประยุกต์

กฎหมาย 3 ฉบับ มาควบคุมกัญชา 

ได้แก่ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

เพราะกัญชามีควันได้เหมือนบุหรี่ก่อ

ให้เกิดเหตุรำาคาญ, พ.ร.บ.ควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะมึนเมา

ระหว่างขับรถคล้ายแอลกอฮอล์ และ 

ร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ..…

“ร่างกฎหมายกัญชากัญชงมี

การประยุกต์จากกฎหมายที่มีอยู่ ทำาให้

รู้ว่าทำาอะไร และควบคุมมากน้อยแค่

ไหน หากกฎหมายออกมาก็ช่วยให้

สบายใจได้มากขึ้น โดยวันที่ 19 ส.ค.นี้ 

กมธ.จะพิจารณาช่วงเปลี่ยนผ่าน คน

ที่จดแจ้งเกิน เช่น ปลูกเกินใช้ในบ้าน 

และกำาลังรอกฎหมายฉบับใหม่ ใคร

จดแจ้งจะได้รับสิทธิคุ้มครองไปจนกว่า

จะหมดรอบการปลูกเป็นอย่างน้อย 

จากนี้หน้าที่ กมธ.เหลือแค่ร่างหมวด

บทเฉพาะกาล สัปดาห์หน้าก็ให้ผู้

สงวนแปรญัตติของ ส.ส.เข้ามาชี้แจง

ทำาความเข้าใจและเสนอเข้าที่ประชุม

สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป 

หากเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้มีประโยชน์

ดีกว่าสถานการณ์สุญญากาศ ก็ต้อง

ช่วยกันส่งสัญญาณให้สมาชิกรัฐสภา

ช่วยกันออกกฎหมายฉบับนี้ให้เร็วที่สุด 

หวังว่าจะเป็นกฎหมายที่ดีฉบับหนึ่งที่

มีการพิจารณารอบด้านและทุกมิติ” 

นายปานเทพระบุ.

อุ
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3บทความ-ในประเทศ

งตองตามกันดวยใจระทึก วาระการดํารงตําแหน�ง

นายกรัฐมนตรี 8 ป ของ บิ๊กตู-พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม จะเปน

อยางไร ฝายเชียรทั้งในสภา นอกสภา สงเสียงสนับสนุนให

อยูตอ ทําหนาที่ตอไป หยิบยกสารพัดเหตุผล ทั้งทางกฎหมาย 

ขอเท็จจริงอ� นขึ้นมาประกอบ  

ฝายตรงขามในสภา นอกสภา เริ่มเคล� อนไหว อยากให 

ประยุทธ พนจากตําแหน�งหนาที่ในเร็ววัน กางทั้งขอเท็จจริง

กฎหมาย เจตนารมณรัฐธรรมนูญ เจตจํานงประชาชน บอก

ใหพอแลว 8 ปนานเกินไปแลว 

วาระประยุทธ 8 ป จะ

รอด หรือรวง คําตอบเดียว

ชี้ชัดไดอยูที่ คําวินิจฉัยศาล

รัฐธรรมนูญ 

 นาทีนี้ ฝายรุกไลรัฐบาล

ปัจจุบัน เคลื่อนไหวสอดรับ 

ถี่ยิบ ตามแรงกระเพ� อม ยิ่ง

ใกลวันที่ 24 ส.ค. เดดไลน

วันพนตําแหน�งวาระ 8 ป ยิ่ง

เคล� อนไหวกันคึกคักผิดสังเกต 

แนวรบนอกสภา กลุมผูนํา

ม็อบ หนาเดิมๆ นัดแนะกันชุมนุมจุดหัวเชื้อ วอรมเคร� องกัน

ตั้งแตอาทิตย 21 ส.ค. เร� อยไปจนถึง 23 ส.ค.วันสุดทาย ที่ตอง

จับตา ประยุทธ จะตัดสินใจ ไปตอ หรือพอแคนี้   

แนวรบในสภา พรรครวมฝายคาน นําโดย นพ.ชลน�าน 

ศรีแกว ส.ส.น�าน หัวหนาพรรคเพ� อไทย พรอมคณะ ส.ส.กาว

ไกล เสรีรวมไทย ประชาชาติ พลังปวงชนไทย ย� นหนังสือให 

ชวน หลีกภัย ประธานสภา พิจารณาสงใหศาลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยความเปนนายกฯ ของ พล.อ.ประยุทธ ตองสิ้นสุดลง

ตามรัฐธรรมนูญหรือไม  

ฝายคานมั่นใจเต็มที่ 8 ปยาวนานเกินไป ทั้งขอกฎหมาย 

ขอเท็จจริง เจตนารมณรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ ชลน�าน กาง

ตําราบรรยายเหตุผลสารพัด แตก็แอบหวั่นเกรงนายกฯ พน

ไป แตก็ยังรักษาการได รวมไปถึงการเลือกนายกฯ คนใหมมา

ทําหนาที่ ในกฎหมายไมไดระบุจะตองทําใหแลวเสร็จเม� อไหร 

 “ผมก็หวั่นใจ อาจจะรักษาการไปเร� อยๆ ระหวางการ

เลือกนายกฯ คนใหมมาทําหนาที่ กฎหมายก็ไมไดบอกตอง

ทําใหเสร็จในกี่วัน ระหวางนั้นแคหลิ่วตาให  ส.ว.ไมตองมา

เลือก เปนผมก็ทําแบบนั้น แคนั้นก็จบแลว เม� อเลือกไมได ก็

ทําหนาที่รักษาการตอไปเร� อยๆ  จนครบวาระ มี.ค.2566” 

ไมรูวา หัวหนาเพ� อไทย แอบดักคอ ดักทางไวกอน หรือชี้

ชอง ชี้โพรงให บิ๊กตู ลากยาว หรือหวังใหเขาสูคิลลิงโซนกันแน�.  

 มาไม 

หลิ่วตาให ส.ว.

ยั

จีม้ท.ตรวจสอบผบัเถ� อนทัว่ประเทศ

ความสุข ‘คนน้ําทวม’

นพ.ชลน�าน ศรีแกว

นนี้เปลี่ยนเร� องคุยบางดีกวา.....

คุยแตเร� อง “หมาไลฟดนายกฯ” ทุกวัน ซ้ําซากน�าเบ� อ!

แตกอนจะคุย สงเสียงไปถึง “พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอด

สุข” ซักนิด

จะเกษียณเดือนกันยานี้แลวมิใชหรือ? 

ขบวนการโจรใต เดินเขาไประเบิด ๑๗ จุดพรอมๆ กันทั้ง

ที่ “ยะลา-นราธิวาส-ปตตานี” เม� อคืนที่ ๑๗ สิงหา

ทานไมคิดจะขยับกนลงไปดูพื้นที่กอนเกษียณสักหน�อย

หรือครับ?

ก็รูแหละ วาลงไปก็ทําอะไรไมได แตอยางนอย พี่นอง  

๓ จังหวัดใตเขาจะไดรูสึกวา ทานยังมีจิตวิญญาณของผูนํา “ผู

พิทักษสันติราษฎร” อยู

เพราะเม� อเกิดตูมตามอยางนี้.....

โจรมันหวังผลทางจิตวิทยาใหประชาชนคลอนคลายใน

ศักยภาพ “ตํารวจ-ทหาร” ดานความมั่นคงและความปลอดภัย 

วาจะมีใหกับเขาไดมากนอยขนาดไหน?

 ฉะนั้น การลงไปสรางความมั่นใจ-อุนใจใหคนในพื้นที่สม

คําขวัญที่วา “อยูสุขเถิดปวงประชา ปวงขาจะคุมภัย”

ตรงนี้ สําคัญมาก!

เศรษฐกิจ การคา การลงทุน การทองเที่ยว ในพื้นที่ ๓  

จังหวัดใต กําลังจะดี 

เม� อเกิดเหตุอยางนี้ ถาขนาด ผบ.ตร.ยังไมกลาลงไป  แลว

ใครที่ไหน เขาจะกลาลงไปละ?

โดยเฉพาะตํารวจผู ใตบังคับบัญชา เขาจะไดไมรูสึกวา

ทํางานแบบ “ถูกตัดหางปลอยวัด” ยังมีเจานายลงมาดูหนา-ดู

ตากันบาง

เปน ผบ.ตร.มา ๒ ป ถามีคนถาม....

“ทานครับ...ทานมีผลงานอะไรเปนชิ้น-เปนอันฝากไวบาง

ครับ?”

ทานจะตอบยังไง ทุกคนอยากรู ไมอยากไปรอดู-รออาน

ประวัติและผลงานในหนังสือที่ผูกริบบิ้นดํา ตอนทาน  ๑๐๐ ป

โน�นหรอก!

มาเขาเร� องที่จะคุยกันสนุกๆ ดีกวา สนุกไหน ตอนนี้ ก็ไมสู

สนุกเทา “ฝนตก-น้ําทวม” ของคนกรุง

ในเฟซผมตอนนี้ ไถไปทางไหน มีแตคลิปทานผูวาฯ 

กทม. “ชัชชาติ สิทธิพันธุ” เดินทองน้ําจอม..จอม ไปถามคน

บานโนน-บานนี้

“น้ําทวม เปนไงบาง?” ซึ่งไมรูจะถามไปหาสวรรค-วิมาน

อะไรแบบนั้น 

แตผมเขาใจนะ ยังแอบชมในใจดวยซ้ําวา ทานไมน�าจบ

วิศวะ น�าจะจบส� อสารการประชาสัมพันธ (ตัวเอง) มากกวา

ผูวาฯ : ทวมหนักทุกปเลยมั้ย?

ประชาชน : มีป ๕๔ กับปนี้แหละครับ แตปนี้มาไวมากเลย

ครับ

----------------------------

ชาวบาน : หนูสงสัยคะวาอยูมาตั้งแตเกิดสี่สิบกวาป  ก็คือตก

วัน-สองวันตอเน� องเนาะ ปริมาณน้ําถึงจะเยอะ แตวาทําไม คราว

นี้ มันแค ๒ ชั่วโมง มันก็มาทวมแลวละ?

ฮะๆๆๆ ฮิๆๆๆๆ คิกกกๆๆๆ (เสียงชาวบานที่ยืนฟง)

ชัชชาติ : คือตัวนี้ คือมันภาวะโลกรอน ฝนจะตกหนักเปน

ชวงๆ คราวที่แลวมันไมตก ๑๔๐ มิล มาสองวันแลวนะ  เพราะวา

ปกติ ฝนไมตก ๘๐ มิล ๖๐ มิล เนี่ย ทีนี้ มันตกพรวดเดียว ๑๔๔ เนี่ย 

ความหนาแน�นมันสูงมาก

เพราะฉะนั้น โลกมันเปลี่ยน ภาวะโลกรอนไง อยางที่เกาหลี

ไง คลายๆ กันแหละ ตกพรวดมาเลย

ชาวบาน : แตมันก็น�ากังวลตรงที่วา ตรงบริเวณอ� นเขาไมมี

..............................

ที่ชัชชาติเห็นแลวตองฉีกยิ้มเหมือนนกปากหาง ก็อีตรง                    

แควนๆ ทาน เอาคลิปตอนใหสัมภาษณออกโทรทัศนไวเกี่ยวกับเร� อง

น้ําทวมกลับมาโพสต ทานดูเอาเองนะ อยาเขิลลลละ

..............................

พิธีกร : น้ําของ กทม.มันคงเยอะมากๆ เลยนะ มีคนบางสวน

เขามองวา อํานาจหนาที่ของผูวาฯ ทําไมไดหรอก

ชัชชาติ : ถาทําไมได ก็อยามาอาสาเปนผูวาฯ นี่คือเง� อนไขที่

คุณมีอยูและตองทํามัน..... ฯ

แลวคลิปเขาก็เอาหนึ่งในจํานวน ๒๑๔ ขอนโยบายตอนหา

เสียงมาประกอบ เชน

ตอไปนี้ กทม.

-น้ําจะไมทวม

-รถจะไมติด

-ทางเทาจะสวยงาม

-สายไฟลงดินใน ๑๐๐ วัน

-รถเมลควันจะไมดํา

-รถไฟฟาราคาถูก

และ ฯลฯฯลฯฯลฯฯลฯ

BTS ตอง ๓๐ บาท ตลอดสาย ทําไมไดลาออกทันที

และตบทายดวยขอความในปายหาเสียง

“ชัชชาติโครงสรางดี

ลอกทอ-เลิกทวม”

..............................

คนโพสตเหลานี้ อารมณศิลปนเขาสูงดีนะ ทานวามั้ย  ลอง

ไปถามผูออกแคมเปญโฆษณาหาเสียงใหทานดูก็ได

“ถาทําไมได ก็อยามาอาสาเปนผูวาฯ”

โอ โฮ...ตอนนั้น ฟงดูแลว ผึ่งผงาด โออา น�าเช� อถือ  แต

ตอนนี้ ไดเปนผูวาฯ แลวกลับอาง “โลกมันเปลี่ยน ภาวะโลก

รอนไง”

คน กทม.เขาก็น�ารักนะ...

เขาไมวา ไมดา ไมตีโพย-ตีพาย-วายโวย เอาอะไรกับทาน 

ผูที่โพสต เห็นชัดวา เขาลวนมีสมบัติลูกผูดี

การใชคําหยาบคายดา ก็ดี

การตบหนาดวยหลังมือสะบัดซาย-สะบัดขวา ก็ดี

ก็ยังไมปวดแปลบ-แสบอายเทา....

นํา “คํามั่นสัญญา” มายอน “กับการกระทํา” ที่ปรากฏใน

ลักษณะ “หนามือเปนหลังตีน”!

รถไฟฟา BTS ตอง ๓๐ บาท ตลอดสาย ตอนนี้ เห็นบอก

วา เปน ๕๙ บาทตลอดสายไปแลว

สายไฟฟาและสายส� อสารลงดิน ผูวาฯ อัศวินเขาทําไปใน

หลายถนนแลว ชัชชาติประกาศ “เปนผูวาฯ ๑๐๐ วันจะลงดิน”

นี่...ไมทันไร เห็นประกาศ ยกเลิกแลว บอกแพง ไมมีเงิน!

แลวสัญญารถไฟฟาสายสีเขียว ที่ขบเกลียวระหวาง กทม.

(มหาดไทย)-คมนาคม คุยวาเดือนเดียวจบ นี่มันเขาเดือนที่ ๓ 

แลว ทานผูวาฯ วิดวะ

ตอนนี้ ก็เขาสูเทศกาลหาเสียงเลือกตั้ง นักเลือกตั้งก็ดูชัช

ชาติไวเปนตัวอยาง 

กอนพูด “เปนผูแข็งแกรงในปฐพี” 

พูดแลว เม� อไดเปน แต “ทําไมได” ทั้ง “ไมไดทํา” มันจะ

กลายเปน “แงงๆ ที่แข็งแกรงในใตถุน”!

ในความเห็นผมนะ ความเปนเลิศในตัวของคุณชัชชาติ

นั้น ไมใชการเปนผูบริหาร ไมวาดานวิศวะ หรือดานการเมือง

หากแตเปนดาน....

“เคล็ดลับสรางตนของคนไมเปนงานใหกลายเปนผูพบ

ความสําเร็จดวยผลงานทิพย”

เนี่ย....

คุณชัชชาติ นําวิธีการเขาสูเสนทางผูวาฯ กทม.ดวยเสียง

ของคน ๑.๓ ลานคน เริ่มจาก....

นุงกางเกงขาสั้นสีดํา เสื้อยืดดํา รองเทาแตะ ยืนหิ้วถุงแกง

หนาวัด ดวยสโลแกน “ผูแข็งแกรงในปฐพี” จนชนะเลือกตั้ง เปน

ผูวาฯ กทม.เม� อ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

เขียนเปนตําราซักเลม นักเลือกตั้งจะแยงกันซื้อจนพิมพ

ไมทัน

สังกัดพรรคเพ� อไทย “จอง ๑ เลม” แถมปลอกคอหมา “๑ 

เสน...ฟรี”

พรอมลายเซ็น “โทนี่ เอง”.

เพราะเทาที่ดูในคลิป ในไลฟสด ของทาน....

การลงไปทองน้ําตามถนน-ตามซอย ตอนน้ําทวม ฝนพรํา 

เจตนาหลัก คงไมไดหวังทางไปชวยแกไขปญหาเฉพาะหนาใหชาว

บานหรอก

เพราะที่ลงไปย่ํา มีแต ชช.=ชัชชาติ คนเดียว กับมือถาย

คลิป-ถายไลฟสด ประจําตัว

แสดงวา มาทองน้ํา “ไลฟสด” หวังผลทางพีอารเทานั้น 

ทํางาน..ทํางาน..ทํางาน มืดค่ํา ฝนพรํา ฝนซู ผูวาฯ ก็ยังมา

ลุยน้ําจอม..จอม

ถาตามปกติ ไดยินเสียงทองน้ําจอม..จอม ตองนึกวาหมาหนี

ฝน ผูวาฯ ที่ ไหน จะมาเดินลุยน้ําคนเดียวแบบนี้ ซึ่งมันไมมีเกิด

ประโยชนอะไร

แตนี่ กลับเปนผูวาฯ ๑.๓ ลานเสียง เซอรพราย..เซอรไพรส!

ไมมีเจาหนาที่ ไมมีคนทํางาน ไมมียานพาหนะ ไมมีเคร� อง

มือ ไมมีอุปกรณอะไรทั้งสิ้น ที่บงบอกวา มาเพ� อชวยชาวบานน้ํา

ทวมเฉพาะหนาเลย

เปนพระเอกเส้ือขาว ยํ่านํ้า มือเปลามาคนเดียว กับมือไลฟสด!?

ผมดูคลิปที่โพสตกันสนุกสนานกับคําถามที่ออกจากปาก ไม

ไดออกมาจากใจ “น้ําทวมเปนไง...น้ําทวมเปนไง?”

ดีที่ชาวบานไมตอบ “ก็มาชวยกูวิดซีวะ”!

ลองอานที่เขาโพสต-เขาแชรคลิปกันก็ได เชน....

...........................

ผูวาฯ ชัชชาติ ลุยน้ําทวม กลางดึก แวะเยี่ยมประชาชนชุมชน 

ซอยออนนุช ๘๐-๘๒

ชัชชาติ : น้ําทวมทุกปไหม?

ชาวบาน : ทวมลาสุด ป ๕๔ และมาปนี้คะ

-----------------------

ผูวาฯ : อยูมากี่ปแลวเนี่ย?

ประชาชน : ตั้งแตผมเด็กๆ ตอนนี้ ๒๙ แลวครับ

วั

อยางเครงครัด 5.เครือขายขอให 

กําลังใจเจาหนาท่ีฝายปกครอง 

และเจาหนาท่ีทุกฝายท่ีเก่ียวของ

ในการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือ

ความสงบสุขของสังคม

ดานนายณัชวันก อัล

ภาชน เตชะเสน ผอ.สํานัก

การสอบสวนและนิติการ กรม

การปกครอง กลาวภายหลัง

รับเรื่องว่าจะนําข้อเรียกร้อง

ทั้งหมดเรียนทาน รมว.มท.รับ

ทราบ ที่ผานมาทานไดสั่งการ

ใหสอบสวนขอเท็จจริง อยาง

รัดกุมเปนไปตามกฎหมาย รวม

ถึงประสานงานกับทุกจังหวัด

แจงขอมูล และเรียกประชุมเจา

หนาที่ที่เกี่ยวของ  โดยวันที่ 19 

ส.ค.นี้จะมีการประชุมวิดีโอคอน

เฟอเรนซ รวมกับผูวาราชการ

ทุกจังหวัด เพ� อสั่งการและกําชับ

ในเร� องนี้

สวนท่ีศาลจังหวัดพัทยา 

ศาลไดรับคํารองขอฝากขังนาย

สมยศ ปนประสงค บิดานาย

พงศศิริ ปนประสงค หรือ  “เส่ีย

บี” เจาของผับเมานเทนบีท่ีเกิด

เหตุเพลิงไหม เปนสาเหตุใหมีผู

เสียชีวิต 19 ราย โดยศาลมีคํา

ส่ังอนุญาตใหฝากขังผูตองหาอีก 

12 วัน ตอมาผูตองหาย� นหลัก

ทรัพยขอประกันตัว ศาลมีคํา

ส่ังอนุญาตใหประกันตัวตีราคา

ประกัน 1,000,000 บาท พรอมท้ัง

ติดกําไลอีเอ็ม โดยกําหนดเง� อนไข 

1.หามยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน

หรือกอเหตุอันตรายประการอ� น 

2.ใหผูตองหามารายงานตัวเม� อ 

ครบฝากขังคร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 4 และ

คร้ังท่ี 7.

รองเยาวชนถูกอุมเงียบ

กมธ.รับลูกเชิญตร.แจง
เกียกกาย • ที่รัฐสภา น.ส.สุทธ

วรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา ส.ส. 

นครปฐม พรรคกาวไกล (ก.ก.) 

ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ 

(กมธ.) การพัฒนาการเมือง การ

ส� อสารมวลชน และการมีสวน

รวมของประชาชน สภาผูแทน

ราษฎร  รับหนังสือรองเรียนจาก

เยาวชนผูไดรับผลกระทบ กรณี

ถูกเจาหนาที่ตํารวจ และเจา

หนาที่กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย (พม.) 

กระทําการโดยมิชอบ

โดย น.ส.ศุภมาศ กัญญา

ภัคโภคิน ทนายความภาคีนัก

กฎหมายสิทธิมนุษยชน กลาว

วา ตนไดรับเร� องรองเรียนจาก

เยาวชน สืบเน� องจากเหตุการณ

เม� อวันท่ี 15  เม.ย.65 ท่ีรานแมค

โดนัลด อนุสาวรียประชาธิปไตย  

ระหวางท่ีเยาวชน 3 คนน่ังรับ

ประทานอาหาร ไดถูกเจาหนาท่ี

แจงวาใชอํานาจตามคําส่ังมาตรา 

44 และพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 

คุมครองเด็ก พ.ศ.2546 โดยมี

พฤติการณลากอุมตัวเยาวชนข้ึน

รถไปไวกระทรวง พม.  กอนพาตัว

ไปท่ีสโมสรตํารวจ รวมระยะเวลา

กวา 10 ชม. ท่ีเยาวชนท้ัง 3 คนถูก

พรากเสรีภาพ ซ่ึงการปฏิบัติของ

เจาหนาท่ีในวันดังกลาวยังไมมี

ความขัดเจนวามีข้ันตอนปฏิบัติ

อยางไร และเยาวชนเส่ียงตอ

การกระทําความผิดอยางไร  จึง

ขอใหคณะ กมธ.การพัฒนาการ

เมืองฯ เรียกเจาหนาท่ีกระทรวง 

พม.และตํารวจท่ีเก่ียวของมา

ช้ีแจงวามีข้ันตอนอยางไร 

“วันน้ีเยาวชนท่ีถูกควบคุม

ตัวยังรูสึกวาตัวเองยังไมสามารถ

ใชชีวิตไดอยางปลอดภัยในสังคม

น้ี พวกเขาคิดวา น่ีไมใชวิธีปฏิบัติ

ในสังคมประชาธิปไตย” น.ส.ศุภ

มาศระบุ

ดาน น.ส.สุทธวรรณกลาว

หลังรับหนังสือวา กรณีน้ีถือ

เปนการละเมิดประชาชน แต

ยังไมมีเจาหนาท่ีรัฐช้ีแจง  ดัง

น้ันคณะ กมธ.จะรีบนําเร่ือง

เขาสูการพิจารณาโดยเร็วท่ีสุด 

และจะมีการเชิญผูบัญชาการ

ตํารวจนครบาล (ผบช.น)  ตํารวจ 

และเจาหนาท่ีกระทรวง พม.มา

ช้ีแจง.

สงทหารแกน้ําทวมกทม. 
ราชดําเนิน • ที่กองบัญชาการ

กองทัพบก พล.อ.ณรงคพันธ  

จิตตแกวแท ผบ.ทบ.กลาวถึง

การรับมือสถานการณน้ําทวมใน

หลายพื้นที่วา การดูแลมีระบบ

อยูแลว ในสวนของกองทัพบกก็

มีศูนยบรรเทาสาธารณภัยและ

มีการประสานงานกันเปนระบบ

ในการชวยดําเนินการกับทุกฝาย 

สวน กทม.ที่มีน้ําทวมขังอยูหลาย

จุดนั้นกําลังพลของเราก็พรอม

อยูแลวที่จะลงพื้นที่   ในขณะ

เดียวกันเราก็ใหการสนับสนุน 

กทม.ในทุกเขต ตามที่ พลเอก

ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหมได

สั่งการมา และศูนยบรรเทา

สาธารณภัยกองทัพบกก็มีแผน

สอดคลองกับแผนใหญของ

รัฐบาลอยูแลว ทหารก็มีประจํา

ทุกเขตเพ� อคอยประสานงานกับ

ผูวาราชการ มีทหารประจําที่

ศูนยระบายน้ําของ กทม.อยูแลว  

ดานนายชัชชาติ สิทธิพันธุ 

ผูวาฯ กทม.เปดเผยวา ไดเฝาระวัง

ปริมาณนํ้าในเข� อน โดยเฉพาะ

เข� อนปาสักชลสิทธ์ิ ซ่ึงมีปริมาณ

นํ้าเกือบ 50% ของความจุอาง 

หากมีการระบายจะลงสูคลอง

ระพีพัฒน คลอง 13 กระทบ

ตอคลองประเวศและคลองแสน

แสบบางสวน ทําใหไมสามารถ

ระบายนํ้าออกไปได จึงเปนอีก

เหตุผลท่ีทําใหนํ้าในคลองประเวศ

ยังคงสูงอยู และตองระบายออก

ทางพระโขนงฝงเดียว ทําใหมี

ผลกระทบตอออนนุชและชวง

ถนนเฉลิมพระเกียรติ จะตองมี

การเตือนประชาชนท่ีอาศัยอยูฝง

ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร

แถวลาดกระบัง หนองจอก มีนบุรี 

ตองเฝาระวังน้ําทวม. 

พระนคร • จ้ี มท.ตรวจสอบผับบารท่ัวประเทศ ลงดาบสถานบันเทิง

เถ� อน พรอมเสนอปรับปรุงกฎหมายเพ่ิมความเขม ทําประกันภัยภาค

บังคับปองกันสูญเสียซํ้ารอยไฟไหมผับเมานเทนบี 19 ศพ ขณะท่ีศาล

ใหประกันพอ “เส่ียบี”

เม่ือวันท่ี 17 ส.ค.65 ท่ี

กระทรวงมหาดไทย นายธีรภัทร 

คหะวงศ ผูประสานงานเครือขาย

ปองกันและลดผลกระทบจาก

เคร� องด� มแอลกอฮอล พรอมดวย

วาท่ีรอยตรีสมชาย อามีน นายก

สมาคมนักกฎหมายคุมครองสิทธิ

และส่ิงแวดลอม พรอมเครือขาย

ย� นหนังสือถึง พล.อ.อนุพงษ  เผา

จินดา รัฐมนตรีวาการกระทรวง

มหาดไทย เรียกรองใหเรงส่ัง

การตรวจสอบผับบารท่ัวประเทศ 

ดําเนินการข้ันเด็ดขาดกับผู

ประกอบการเถ� อนผิดกฎหมาย 

ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของให

ทันสถานการณ

 วาที่รอยตรีสมชายกลาว

วา จากโศกนาฏกรรมเพลิง

ไหมผับเมานเทนบี ที่ อ.สัตหีบ 

จ.ชลบุรี ทําใหมีผูเสียชีวิต19 

ราย อายุต่ํากวา 20 ป ถึง 3 ราย 

และมีผู ไดรับบาดเจ็บที่อาการ

ยังน�าเปนหวงอยูอีกจํานวนมาก 

เปนเหตุการณที่สรางความสูญ

เสียตอชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชน จากรายงานของเจา

หนาที่พบวา รานเหลาแหงนี้ ได

เปดใหบริการเปนสถานบันเทิง

โดยไมไดรับอนุญาต กอสราง

โดยไมไดมาตรฐาน และยังตั้ง

อยูในโซนที่ ไมอนุญาตใหเปด

สถานบันเทิง นักทองเที่ยว

และคนในพื้นที่ตางรูดี แตเจา

หนาที่ปกครอง ตํารวจ กลับ

อางไมทราบวาเปนผับ จนเปน

ที่ครหาวาเจาหนาที่มีการรับผล

ประโยชนจากสถานบันเทิงแหง

นี้หรือไม กระทรวงมหาดไทย

จึงควรเด็ดขาดจริงจังในเร� องนี้

ดานนายธีรภัทรกลาว

วา จากปญหาท่ีเกิดข้ึนเครือ

ขายฯ มีขอเรียกรองตอกระทรวง

มหาดไทย ดังน้ี 1.เรงส่ังการตรวจ 

สอบผับบารท่ัวประเทศ ดําเนิน

ส.ส.พรรครวมฝายคาน นําโดย นพ.ชลน�าน ศรีแกว ส.ส.น�าน หัวหนาพรรคเพ� อไทย ในฐานะผูนําฝาย

คาน ย� นหนังสือตอนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เพ� อขอสงใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาระการ

ดํารงตําแหน�ง 8 ปของ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี ที่รัฐสภา

การข้ันเด็ดขาดกับผูประกอบการ

เถ� อน และสถานบริการท่ีไดรับ

อนุญาตแตทําผิดกฎหมาย รวม

ถึงขอใหดําเนินคดีอาญากับเจา

หนาท่ีของรัฐท่ีปลอยปละละเลย 

หรือพบวามีการรับผลประโยชน 

2.ขอเสนอใหมีการแกไข พ.ร.บ. 

สถานบริการ  พ.ศ.2509 ปรับปรุง

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับสถาน

บริการ รวมถึงสถานประกอบ

การท่ีคลายสถานบริการ ใน

ประเด็นสําคัญๆ อาทิ ใหมีการ

ทําประกันภัยภาคบังคับ เพ� อเปน

หลักประกันใหผูท่ีเขาไปใชบริการ 

เพ่ิมบทลงโทษสถานบริการเถ� อน

ท่ีเปดใหบริการเปนสถานบันเทิง

โดยไมไดรับอนุญาต   

3.ขอใหกระทรวงประสาน

งานหน�วยงานท่ีเก่ียวของ  ใหมี

การพิจารณามาตรการเยียวยาผู

เสียหายอยางเปนธรรม ท้ังกรณี

บาดเจ็บและเสียชีวิต คารักษา

พยาบาล คาปลงศพ และคา

ชดเชยท่ีเปนธรรมท่ีสุด 4.ขอเรียก 

รองใหทุกสถานประกอบการท่ีได

รับใบอนุญาตปฏิบัติตามกฎหมาย
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4 บทความ

องบอกวาปกลองทางการเมืองเชิดฉิ่งทันที หลัง 

“อิทธิพร บุญประคอง” ประธานกรรมการการเลือก

ตั้ง (กกต.) ไดลงนามในประกาศ กกต. 3 ฉบับ ซึ่ง

เผยแพรบน เว็บไซตราชกิจจานุเบกษาเม� อวันที่ 15 

สิงหาคม โดยประกาศที่ทําใหฉงนและตองตีความวาอาจมีการ

เลือกตั้งเร็วๆ นี้ คือ “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวย

การใชทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพ� อกระทําการใดซึ่ง

จะมีผลตอการเลือกตั้ง พ.ศ.2563” ที่ 

“อิทธิพร” ลงนามตั้งแตวันที่ 28 ตุลาคม 

2563 แตกลับมาออกประกาศในราชกิจ

จานุเบกษาพรอมกับระเบียบอีก 2 ฉบับ 

คือ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วาดวยพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2565 ที่ลงนามเม� อวันที่ 1 กรกฎาคม 

2565 และระเบียบคณะกรรมการการ

เลือกตั้งวาดวยการตรวจสอบภายในสํา                                        

นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ.2565 ที่ลงนามไวเม� อวันที่ 12                                                 

กรกฎาคม 2565 ...• แลวก็เหมือน

ละครน้ําเน�าอีกเชนกัน เพราะ “นพ.ชลน�าน ศรีแกว” รางทรง

หัวหนาพรรคเพ� อไทย (พท.) ในฐานะผูนําพรรครวมฝายคานก็ได

นํารายช� อ  171 ราย ย� นให “ชวน หลีกภัย” ประธานรัฐสภา

เพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นนายกรัฐมนตรีของ 

“พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา” สิ้นสุดลง เน� องจากดํารงตําแหน�งนา

ยกฯ รวมระยะเวลาเกินกวา 8 ปหรือไมอยางไร ...• แตที่ขําไมออก

บอกไมถูกคือ บรรดาพรรคฝายคานนั้น ตางตีกันในเร� องอํานาจยุบ

สภากันอยางพะเรอเกวียน โดยยกแมน้ําทั้ง 5 โดยเฉพาะเร� อง

สภาไมผิดบาง หรือไมมีความขัดแยงระหวางฝายบริหารและนิติ                                                                      

บัญญัติ อาว แลวที่ สภาลมไปเม� อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผานมา 

ในการพิจารณากฎหมายลูก จะถือเปน

ความขัดแยงและความผิดของสภาบาง

หรือไมอยางไร งานน้ีก็ไมรูวา “รางทรง                                                 

ชลน�าน” ที่เปนหัวหนาพรรคแตอาจ

ไมไดเปนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะ

ใชสีขางเขาถูไปทางไหนดีจะ ...• พูด

ถึงเร� องความผิดของสภาน้ัน “ศรีสุวรรณ                                                     

จรรยา” เลขาธิการสมาคมองคการ

พิทักษรัฐธรรมนูญไทยก็ไดเดินทางมาย� น

คํารองใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.ไตสวน

และวินิจฉัยเอาผิดสมาชิกรัฐสภาทั้ง ส.ส. และ ส.ว.จํานวน 357 

คน แลวในเร� องความผิดจริยธรรมรายแรงในการทําสภาลมเร� อง

กฎหมายลูก ในขณะที่ “สมชัย ศรีสุทธิยากร” ที่ประกาศปาวๆ 

ผานเฟซบุกกอนวันประชุมวา หากเกิดกรณีดังกลาวจะมีการย� น

ฟองย� นจัดการ กลับเงียบฉี่ แหม! ตกลงจะเปนแคเกรียนคียบอรด

หรืออยางไร ไมเหมือน “พีศรี” เลยที่พูดจริงทําจริง ...• ยังไมจบ

ในเร� องกฎหมายลูก เพราะหลัง “มาดามเดียร” หรือ “วทันยา 

บุนนาค” ไขกอกพน ส.ส.บัญชีรายช� อ

และสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ โดยให

เหตุผลกับความเอือมระอาในเกมการ 

เมือง นั้น ลาสุด “พนิต วิกิตเศรษฐ” ส.ส.                                                          

บัญชีรายช� อ พรรคประชาธิปตย ก็โพสต

ประกาศลวงหนายินดีตอนรับมาดาม

เดียรเขาคอกพระแมธรณีบีบมวยผม

แลว เรียกวาการลาออกในโลกออนไลน

แตในระเบียบทางการยังไมชัดแจง ก็อา                                                        

แขนรับกันแลว คงเหมือนที่ “ชัยวุฒิ 

ธนาคมานุสรณ” รมว.ดีอีเอส ทํานาย

ทายทักไวตั้งแตวันอังคารนั่นแล วาชวงนี้มีพรรคการเมืองเปดตัว                                                            

มากมาย “มาดามเดียร” อาจยายพรรคก็เปนได คงไมใชมาจาก

เร� องสภาลม เพราะมันคนละเร� องเดียวกัน ...• หายไปหนึ่ง

สัปดาหสําหรับ “โทนี่ วูดซัม” หรือ “ทักษิณ ชินวัตร” สุดทายก็

มาเขยาการเมืองและทําใหตัวเองไดติดหนาส� อกันตอไปแบบไม

อยากใหใครกาวขาม โดยงานนี้ตองบอกวา “สัมภเวสีแมว” ยิงลูก

ปรายกันเลยทีเดียว เพราะจากเดิมมักมุงเปาไปที่ “พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา” นายกรัฐมนตรีและรัฐมน 

ตรีวาการกระทรวงกลาโหมเปนหลัก แต                                                 

ลาสุดกลับไลตั้งแต ป.ประยุทธ จนมาถึง                                                    

ป.ประวิตร พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ 

รองนายกฯ ในเร� องการหาร 100 และ

หาร 500 ดวย ...• ที่สําคัญในเร� อง

หาร 100 “โทนี่” ยังฟาดงวดฟาดงา

ไปยัง “อนุทิน ชาญวีรกูล” รองนายกฯ                                           

และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหนา

พรรคภูมิใจไทย “นพ.ระวี มาศฉมาดล” 

ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคพลังธรรมใหม 

รวมถึงพรรครวมไทยสรางชาติของ “พีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค” พรรค        

เศรษฐกิจไทย และพรรคชาติไทยพัฒนา โดยเฉพาะ พรรคเศรษฐ 

กิจไทยนั้น “แมว” ถึงกับหยามวาจะได ส.ส.ถึง 5 เกาอี้ ไหม แต

ที่หนาไมหนาพูดไมไดคือ การประกาศวาพรรคฝายประชาธิปไตย

จะกวาดที่นั่งเกิน 300 สบายๆ ทั้งที่เจาตัวนั้นเปนตนตํารับของ

เผด็จการรัฐสภาแทๆ แลวที่ ประกาศวาจะกวาดที่นั่งแลนดสไลด

นั้น ถามหน�อยเถอะจะกลาเปนรัฐบาลรวมกับพรรคกาวไกลจริง

หรือไมอยางไร วานบอกชัดๆ ที ...•

ต

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 สวน

หนา รับผิดชอบการรักษาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาค

ใต ตั้งแต 1 มกราคม 2549 ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 

205/2549 ลง 30 ตุลาคม 2549 เพ� อเปนหน�วยงานหลักใน

การแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต โดย

แปรสภาพมาจากกองอํานวยการเสริมสรางสันติสุขจังหวัด

ชายแดนภาคใต.

กอ.รมน.ภาค 4 สน.

อิทธิพร 

บุญประคอง

ทักษิณ ชินวัตร

นพ.ชลน�าน ศรีแกว

พนิต วิกิตเศรษฐ

ท.ศักดิ์

นรอบหลายสิบปท่ีผานมา ไดเกิดเหตุการณกอความไมสงบ

ในจังหวัดชายแดนภาคใต ปตตานี ยะลา นราธิวาส และ

สงขลา มากมายหลายเหตุการณ ยืดเยื้อเรื้อรัง มีการลอบ

ฆารายวัน ทั้งประชาชน พระสงฆ ขาราชการ ครู ทหาร ตํารวจ 

การลอบวางระเบิด การลอบวางเพลิง เผาโรงเรียน สถานที่ราชการ 

สาธารณสมบัติ และสถานที่ตางๆ

ลาสุดเม� อวันพุธท่ี 17 สิงหาคม 2565 เวลาประมาณ 00.10-

00.20 น. คนรายไดวางแผนสรางสถานการณกอความไมสงบ ลอบ

วางเพลิง วางระเบิด รานสะดวกซ้ือ เซเวน-อีเลฟเวน 7-11 และมินิ                                                                                     

บ๊ิกซี รวม 18 แหง ในพ้ืนท่ีตางๆ ของจังหวัดปตตานี ยะลา และ

นราธิวาส มีผูไดรับบาดเจ็บ 3 ราย ทรัพยสินเสียหายจํานวนมาก

กอนหนานั้น เม� อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลาประมาณ 

21.15 น. คนรายลอบวางระเบิดแสวงเคร� องในรถบรรทุกขยะ 6 

ลอ แรงระเบิดทําใหรถขยะเสียหายทั้งคัน อาคารปอมหน�วยบริการ

ประชาชน อาคารสํานักงานที่ดินจังหวัดปตตานี สาขาปะนาเระ ได

รับความเสียหาย เจาหนาที่ตํารวจไดรับบาดเจ็บ 2 นาย เหตุเกิด

ตําบลควน อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี

และเม� อวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลาประมาณ 02.00 น. 

คนรายไดลอบใชอาวุธปนยิง ส.ต.ต.ธนกฤต ฤกษดี ผบ.หมู.นปพ.

สภ.สุไหงโก-ลก ถึงแกความตาย ที่ถนนทรายทอง 5 ตําบลสุไหงโก-

ลก อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ตั้งแตป พ.ศ.2547 จนถึงปจจุบัน ผูเสียชีวิตจากเหตุการณ

กอความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต รวม 4,555 คน 

(ตํารวจเสียชีวิต 417 คน) ผูไดบาดเจ็บ 11,244 คน (ตํารวจไดบาด

เจ็บ 1,754 คน)

ยอนประวัติศาสตร เดิมอาณาจักรปตตานีกอกําเนิดขึ้นกอน

อาณาจักรสยาม 500 ป บริเวณพื้นที่ 3 จังหวัด ปตตานี ยะลา 

นราธิวาส และสงขลาบางสวน ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนา

อิสลาม ใชภาษามลายูถิ่น (ยาวี) ส� อสารในชีวิตประจําวัน มีขนบ 

ธรรมเนียม ประเพณี เปนเอกลักษณของตนเอง

ดวยความแตกตางทางดานเชื้อชาติ ศาสนา ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี ประกอบกับลักษณะภูมิศาสตรที่มีอาณาเขตติดตอกับประ 

เทศมาเลเซีย ทําใหเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความโดดเดนและเปราะบางตอเสถียร 

ภาพความมั่นคงของประเทศ

พ.ศ.2329 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช

ทรงยกทัพตีเมืองปตตานีไวได ปตตานีตกเปนประเทศราชเมืองขึ้น

ในอํานาจของสยามตั้งแตนั้นมา

พ.ศ.2445 พระบาทสมเด็จพระจุลเกลาเจาอยูหัวทรงปกครอง

แบบมณฑลเทศาภิบาล ปตตานีก็ถูกรวมเปนมณฑลปตตานี เปน

สวนหนึ่งของสยาม

ในป พ.ศ.2466 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ยุบ

มณฑลปตตานี เปนจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส 

บางครั้งประชาชนชาวปตตานีไมพอใจตอการปกครองสยาม 

มีการกอกบฏ ตองสงกําลังไปปราบปราม

ภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 สมัยจอมพล 

ป. พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี ไดมีการจัดตั้งสภาวัฒนธรรม 

บังคับใหประชาชนสวมหมวก แตงกายแบบไทย ทําตามวัฒนธรรม

ไทย หามพูดภาษามลายู ฯลฯ รวมทั้งมีการกดขี่จากเจาหนาที่รัฐ 

ทําใหมีการชุมนุมประทวงการปกครองจากรัฐบาลเปนระยะๆ

เม� อวันที่ 25-28 เมษายน พ.ศ.2491 ไดเกิดเหตุกบฏดุซงญอ 

เกิดการปะทะระหวางเจาหนาที่รัฐกับกลุมชาวมุสลิมไทย เชื้อสาย

มลายู เปนเหตุใหมีผูเสียชีวิต 400 คนและบาดเจ็บจํานวนมาก ที่

ตําบลดุซงญอ อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส มีการจับกุมหะยี    

สุหลง อับดุลกาเดร ในขอหากบฏชาวมุสลิมบางสวนอพยพไปมาเลเซีย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 และสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ทรงสนพระราช

หฤทัยและเขาใจสภาพปญหาความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใตเปนอยางดี ไดเสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎรเปน

ประจําทุกป พระราชทานโครงการพระราชดําริหลายโครงการ

พ.ศ.2516 ทรงโปรดเกลาฯ ใหกอสรางพระตําหนักทักษิณ

ราชนิเวศน ที่เขาตันหยง อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพ� อประทับ

ระหวางเสด็จฯ เยี่ยมเยียนประชาชน ชวงเดือนสิงหาคมจนถึงเดือน

ตุลาคมของทุกป

รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยไดกําหนดนโยบายการแกไขปญหาใน

จังหวัดชายแดนภาคใตเปนการเฉพาะในลักษณะพื้นที่พิเศษ เพ� อ

คลี่คลายปญหาความแตกตางในเร� อง สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ที่

มีเอกลักษณเฉพาะ ภาพลักษณที่มีแตความไมสงบ

สภาพปญหามีความละเอียดออน ซับซอน ท้ังในดานสังคม 

วิทยา เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง โดยเฉพาะความไมเขาใจ

กันและความหวาดระแวงในความสัมพันธระหวางเจาหนาที่ของรัฐ

กับประชาชน

พ.ศ.2524 รัฐบาลไดมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยจัดตั้ง                                                                         

“ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) โดยพัฒนา

จากศูนยประสานงานของการปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต 

(ศปต.) ของกรมการปกครอง รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดปตตานี ยะลา 

นราธิวาส สงขลา และสตูล

เพ� อเรงรัด กํากับ ดูแล ประสานงาน ผนึกกําลังและติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติของหน�วยงานฝายพลเรือนและตํารวจใน

พื้นที่ มุงใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของนโยบายในเร� อง

ความมั่นคงแหงชาติ

เนนหนักงานดานสังคม จิตวิทยา การเมือง การปกครอง 

การพัฒนาประสิทธิภาพของขาราชการ การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม 

การเสริมสรางความเขาใจอันดี และความรวมมือในระดับทองถิ่น

กับประเทศเพ� อนบาน

รวมทั้งประสานงานกับกองบัญชาการผสม พลเรือนตํารวจ

ทหาร (พตท.43) ที่เปนหน�วยงานอํานวยการ จัดตั้งขึ้นพรอมกัน มี

ภารกิจในเร� องการใชกําลังปองกันปราบปรามการกอการรายทุกรูปแบบ

อดีตผูอํานวยการ ศอ.บต. อาทิ นายอนันต อนันตกูล นาย

บัญญัติ จันทนเสนะ นายพระนาย สุวรรณรัฐ ฯลฯ

สําหรับตํารวจ หน�วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ 3 จังหวัด (ยะลา 

ปตตานี และนราธิวาส) 

ตั้งแตป พ.ศ.2503 กองบังคับการตํารวจภูธร เขต 9 สังกัด

กองบัญชาการตํารวจภูธร ป พ.ศ.2519 กองบังคับการตํารวจ

ภูธร 12 สังกัดกองบัญชาการตํารวจภูธร ภาค 4 (แยกมาจากกอง

บัญชาการตํารวจภูธร)

ป พ.ศ.2536 ตํารวจภูธร ภาค 9 ป พ.ศ.2551 ศูนยปฏิบัติ

ราชการชายแดนภาคใต (ศชต.) และป พ.ศ.2560 กลับมาเปน

ตํารวจภูธร ภาค 9 จนถึงปจจุบัน

ผูบังคับบัญชาตํารวจในอดีตหลายทาน มีความสามารถและ

รอบรูในเร� องประวัติความเปนมาของคนรายกลุมตางๆ เสี่ยงภัยยิง

ปะทะตอสูกับคนรายหลายครั้ง เปนตํานานของการปฏิบัติหนาที่

ของตํารวจเลาขานกันตอๆ มา

อาทิ พล.ต.ท.พิงพันธ เนตรรังษี อดีต ผบช.ภ.4 พล.ต.ต. 

กัมปนาท จินตวิโรจน พล.ต.ต.นคร พรหมชัย อดีต ผบก.ภ.12                                                                                

พล.ต.ท.สาโรจน จินตวิโรจน อดีต ผบก.ภ.จว.นราธิวาส พล.ต.ท. 

ปญญา เทียนศาสตร

พล.ต.ท.ธานี ทวิชศรี อดีต ผบช.ภ.9 พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บําเพ็ญ

บุญ อดีตรอง ผบ.ตร. พล.ต.อ.สุนทร ซายขวัญ อดีตรอง ผบ.ตร.และ 

พล.ต.ท.ธีรวุฒิ บุตรศรีภูมิ อดีตผูชวย ผบ.ตร. 

พล.ต.ท.ธานี ทวิชศรี อดีตผูบัญชาการตํารวจภูธร ภาค 9 ได

เลาใหฟงวา

“เม� อประมาณ ป พ.ศ.2517 มีเหตุการณลอบวางระเบิด

และทํารายเจาหนาที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดบอยครั้ง นํากําลังตํารวจ

ชุดรถยนตหุมเกราะชุดแรกของประเทศไทยลงไปปฏิบัติหนาที่ ออก

ลาดตระเวนคุมครองตามเสนทาง วนเวียน ปตตานี ยะลา และ

นราธิวาส ประสบเหตุถูกยิง 1 ครั้ง โดนระเบิด 2 ครั้ง

เคยดํารงตําแหน�ง สวญ.สภ.อ.สะบายอย จว.สงขลา อําเภอ

เดียวในประเทศไทย ที่มีทั้งผูกอการรายคอมมิวนิสต โจรจีนคอมมิว 

นิสต และขบวนการโจรกอการราย แหลงซองสุมชุมโจร อยูปฏิบัติ

หนาที่รวมกับตํารวจในพื้นที่ตลอดเวลา ไมออกจากพื้นที่ไปไหนเลย

รากเหงาของปญหาท่ีเกิดข้ึน เปนปญหาของชาติ เกิดจากความ

ไมเขาใจกัน เปนปญหาทับซอนกันระหวางชนชาติ ระหวางศาสนา 

ระหวางเช้ือชาติ ตองแกปญหาดวยการเจรจา คุยกันดีกวายิงกัน เพราะ

ใชวิธีน้ันแลวไมไดผล ยิงกันฆากันมาเปนรอยปแลวปญหาไมหมดไป

ในป พ.ศ.2547 เกิดเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดน

ภาคใตกับ “ประวัติศาสตรบาดแผล” สําคัญ 3 ครั้ง

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2547 คนรายไดปลนปนจํานวนมากที่ 

คายกองพันทหารพัฒนา (คายปเหล็ง) อําเภอเจาะไอรอง จังหวัด

นราธิวาส ระเบิดชนวนเหตุการณกอความไมสงบในพื้นที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต ใหทวีความรุนแรงขึ้น

วันที่ 28 เมษายน 2547 เหตุการณ “มัสยิดกรือเซะ” ที่

จังหวัดปตตานี มีผูเสียชีวิต 108 คน

วันที่ 25 ตุลาคม 2547 เหตุการณสลายการชุมนุมที่หนา 

สภ.อ.ตากใบ จว.นราธิวาส มีผูเสียชีวิต 84 คน

สํานักงานตํารวจแหงชาติ โดย พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ ผบ.ตร.

ในขณะนั้น ไดจัดตั้ง “ศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติสวน

หนา” (ศปก.ตร.สน.) ขึ้นที่ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธร ภาค 9 ตําบล

สะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา เม� อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2547

ศปก.ตร.สน. ทําหนาที่อํานวยการ ควบคุมสั่งการของตํารวจ

ทุกหน�วย เพ� อแกปญหาและยุติสถานการณใหได โดยเร็วที่สุด

ประกอบกําลังพลตํารวจจากสวนกลางและสวนภูมิภาคทุก

หน�วย ลงไปในพ้ืนท่ีเพ� อทํางานสนับสนุนการปฏิบัติการตํารวจในพ้ืนท่ี

พล.ต.ท.วงกต มณีรินทร ผูชวย ผบ.ตร. ในขณะนั้น เปนผู

บังคับบัญชา ศปก.ตร.สน.เปนคนแรก

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2551 รัฐบาลสมัยนายสมชาย วงศ

สวัสดิ์ เปนนายกรัฐมนตรี ไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง “ศูนยปฏิบัติ

การตํารวจชายแดนภาคใต” (ศชต.) เปนหน�วยงานเทียบเทากองบัญ 

ชาการ รับผิดชอบพื้นที่ 3 จังหวัด ปตตานี ยะลา และนราธิวาส

เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือ เน� อง 

จากสถานการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดปตตานี ยะลา และนรา 

ธิวาส มีลักษณะของการกระทําผิดเปนการเฉพาะและการบังคับใช

กฎหมายในพื้นที่มีความแตกตางจากในพื้นที่อ� นๆ

สมควรจัดต้ังศูนยปฏิบัติการจังหวัดชายแดนภาคใต เปนสวน

ราชการระดับกองบัญชาการในสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพ� อควบ 

คุมและแกไขปญหาในพื้นที่ใหเหมาะสม และเพ� อใหการปฏิบัติงาน

เกิดความคลองตัว ตอเน� อง เปนระบบ ยังผลใหเกิดผลสัมฤทธิ์และ

มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

พล.ต.อ.อดุลย แสงสิงแกว อดีต ผบ.ตร. เม� อครั้งดํารง

ตําแหน�ง ผบช.ภ.9 และ ผบ.ศปก.ตร.สน เปนผูขับเคล� อนและผลัก

ดันแยกพื้นที่ 3 จังหวัด ปตตานี ยะลา และนราธิวาส จัดตั้งกอง

บัญชาการใหม ในช� อ “ศูนยปฏิบัติการตํารวจชายแดนภาคใต” มี

บทบาทอยางมากในการคัดเลือก วางกําลัง สงเสริม ทั้งดานงบ

ประมาณ ขวัญกําลังใจกําลังพล

พล.ต.อ.อดุลยถือวาเปนแมทัพสีกากีคนสําคัญในภารกิจดับไฟ

ใต ไดเคยกลาวไววา

“ผูกอเหตุรุนแรงไมใชอาชญากร แตเปนเด็กดี เรียนหนังสือ

เกง ที่ถูกหลอกมาใช ถูกยืมมือ หากสงครามชนะแกนนําจะไดเปน

ใหญ ระหวางทางก็ยังไดเงินอีก เร� องเหลานี้ตองแกไขที่การศึกษา

และถอนความคิดความเช� อ

สําหรับตํารวจเราตองมีเร� องรองเรียนนอยลง สูญเสียนอยลง 

และจับกุมคนรายไดมากข้ึน สําคัญท่ีสุดคือตองไมละเมิดสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชน เพ� อสรางความม่ันใจตอรัฐ ใหพ่ีนองประชาชนได

ศรัทธารัฐ เราไมตองการใหเกิดกรณีแบบตากใบ หรือกรือเซะซํ้าอีก

เพราะรูดีวาฝายตรงขามตองการหาเหตุในลักษณะนั้นเพ� อ

ยกระดับสถานการณ ฉะนั้นเราตองระมัดระวังไมใหพลาดพลั้งแม 

แตนิดเดียว”

นับตั้งแตไฟใตปะทุขึ้นมา ตํารวจขาดขวัญ กําลังใจ ขอยาย

ออกนอกพื้นที่ ตองชักจูงใจใหตํารวจอยูในพื้นที่ โดยเพิ่มเงินเบี้ย

เลี้ยง เงินเพิ่มพิเศษ (พ.ส.ร.) คาครองชีพ สิทธินับเวลาราชการ

ทวีคูณ (ปฏิบัติราชการ 1 ป คิดเปน 2 ป) สงผลตอขั้นเงินเดือน 

การขอขั้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ และลําดับอาวุโสในการแตงตั้ง

เล� อนตําแหน�งสูงขึ้น

ในชวงเวลานั้น ศชต.บริหารจัดการมีประสิทธิภาพเอกภาพ 

ในการบังคับบัญชาสูง ผูใตบังคับบัญชามีขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติหนาที่ดวยความภาคภูมิใจ

สํานักงานตํารวจแหงชาติไดใหความสําคัญ แตงตั้ง ผบช.

ศชต.โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ไปปฏิบัติหนาที่

อาทิ พล.ต.ท.พีระ พุมพิเชฏฐ (ผบช.ศชต.คนแรก) พล.ต.ท. 

ไพฑูรย ชูชัยยะ พล.ต.ท.ยงยุทธ เจริญวานิช พล.ต.ท.รณศิลป ภู

สาระ (ผบช.ศชต.คนสุดทาย)

พ.ศ.2560 ไดมีพระราชกฤษฎีกายุบรวมศูนยปฏิบัติการตํารวจ

จังหวัดชายแดน (ศชต.) เขากับตํารวจภูธรภาค 9 ซึ่งเปนรูปแบบ

เดิมกอนแยกจัดตั้ง ศชต.ในป พ.ศ.2551

สํานักงานตํารวจแหงชาติใหเหตุผลวาเพ� อใหเกิดเอกภาพใน

การบังคับบัญชาและการสืบสวนสอบสวน เน� องจากการกอความไม

สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดขยายไปยังพื้นที่ 4 อําเภอ

ของจังหวัดสงขลา บางครั้งขยายไปถึงภาคใตตอนบนและตอนใน

ของประเทศ

อีกทั้งการบริหารกําลังพล การแตงตั้งโยกยาย จะทําไดงาย

ขึ้น การขยับขยายกําลังพลที่ออนลา เสริมกําลังพลที่ขาด สามารถ

ทําไดดวยอํานาจ “ผบช.ภ.9”

ทามกลางสถานการณกอความไมสงบในพื้นที่ที่ทรงตัวมา

นานเกือบ 20 ป สิ่งสําคัญในการแกปญหาการกอการรายในพื้นที่ 

3 จังหวัดภาคใต และบางอําเภอในจังหวัดสงขลา ตองอาศัยการ

ทํางานของเจาหนาที่ทุกฝายอยางมีประสิทธิภาพ ในการสรางสันติ 

สุขใหเกิดขึ้น

การปฏิบัติหนาที่ของตํารวจไมวาจะมีโครงสรางหรือหน�วย

งานรับผิดชอบอยางไร ตองไดผูนําที่ดีมีวิสัยทัศนในการขับเคล� อน

กําลังพลใหมีขวัญ กําลังใจ ในการปฏิบัติหนาที่อยางเขมแข็ง เสีย

สละ อดทน ไมยนยอตออุปสรรคนานัปการ

ขอช� นชมและสดุดีนักรบสีกากีท่ีปฏิบัติหนาท่ีพิทักษปกปกรักษา

ดามขวานทอง พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ขอใหปลอดภัยจาก                                                                                  

ภยันตรายท้ังปวง โดยหวังเปนอยางย่ิงวา รัฐบาลจะสามารถแกไข

ปญหาการกอการราย (ดับไฟใต) ในพ้ืนท่ีแหงน้ีใหลุลวงไปไดในอนาคต

หมายเหตุ ขอขอบคุณ พล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจ รอง ผบช.ภ.9 ผู

สนับสนุนขอมูล.

ตํารวจ ศชต.

ใ

ทามกลางสถานการณกอความไมสงบในพื้นที่

ที่ทรงตัวมานานเกือบ 20 ป สิ่งสําคัญในการแกปญหา

การกอการรายในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต และบางอําเภอ

ในจังหวัดสงขลา ตองอาศัยการทํางานของเจาหนาที่ทุกฝาย

อยางมีประสิทธิภาพ ในการสรางสันติสุขใหเกิดขึ้น



วันหลงท่ีประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. 

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ล้ม                                                                     

การคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อสูตรหาร 500 มาดาม

เดียร์-น.ส.วทันยา บุนนาค มองว่าเป็นการเล่นการเมือง 

ทำาลายศรัทธาประชาชน จึงประกาศลาออกจากการเป็น 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

ทำาให้ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรี ที่มีอันดับ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำาดับที่ 27 ต่อ

จาก น.ส.วทันยา ได้เลื่อนขึ้นเป็น ส.ส. โดยต้องทิ้งเก้าอี้

โฆษกฯ และมีข่าวว่าตัวเต็งที่จะมาแทนคือ อ้น-น.ส.ทิพา

นัน ศิริชนะ ประจำาสำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อาจจะ

เป็นรองโฆษกฯ หรือขึ้นชั้นเป็นโฆษกรัฐบาล

อ้น-ทิพานัน เป็น

คนรุ่นใหม่ของพรรค พปชร.                                              

ปัจจุบันอายุ 37 ปี มี

ดีกรีปริญญาตรีเกียรติ                      

นิยม คณะนิติศาสตร์                                                      

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา                                                

ลัย, ปริญญาโท สาขา                                     

วิชากฎหมายธุรกิจ จาก

มหาวิทยาลัยมินนิโซตา 

สหรัฐอเมริกา (University 

of Minnesota) จบหลัก                      

สูตรผู้นำายุคใหม่ในระบอบ

ประชาธิปไตย รุ่นที่ 1                            

(ปนป.1) สถาบันพระ

ปกเกล้า และหลักสูตร ACADEMY OF BUSINESS  

CREATIVITY มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นบุตรสาวของ รศ.ดร.

วันชัย ศิริชนะ อดีตปลัดทบวงมหาวิทยาลัย และอธิการบดี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โดยมีประสบการณ์การทำางานด้านกฎหมายในภาค

รัฐ และบริษัทชั้นนำาทั้งในและต่างประเทศมากว่า 10 ปี 

และยังเคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมาแล้ว 

เคยเป็นโฆษกกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบ                                                                         

ธุรกิจออนไลน์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ กมธ.

วิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลง

ที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำาหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาค

พื้นแปซิฟิก (CPTPP) ปัจจุบันเป็นโฆษกคณะกรรมการแก้ 

ไขปัญหาผู้ที่ ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือ

ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล 

การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค.62 ทิพานัน ลงรับ

สมัครเลือกตั้ง ส.ส.ในนามพรรค พปชร. กรุงเทพฯ เขต 

23 จอมทอง-ธนบุรี ได้ 26,015 คะแนน ขณะที่นายโชติ

พิพัฒน์ เตชะโสภณมณี ผู้สมัครจากอดีตพรรคอนาคตใหม่

ได้ 27,651  คะแนน และได้เป็น ส.ส. โดยทิพานันแพ้เพียง 

1,636  คะแนนเท่านั้น

แม้เธอไม่ได้เป็น ส.ส.แต่ก็ยังทำาหน้าท่ีผู้แทนนอกสภา

อย่างขยันขันแข็ง และทำาหน้าที่คอยชี้แจงแทนรัฐบาลใน                                                      

ประเด็นต่างๆ ด้วยข้อมูลท่ีหนักแน่นชัดเจน จนเข้าตาผู้ใหญ่                                                                                 

แต่งตั้งให้เป็น รองโฆษก พปชร.และประจำาสำานักเลขาธิ 

การนายกรัฐมนตรี 

ด้วยคุณสมบัติและผลงานของเธอ จึงไม่แปลกที่จะ

ขึ้นชั้นรองโฆษกหรือโฆษกรัฐบาล.

พอเพียง เข้าใจง่ายๆ คือ ใช้จ่ายแต่พอตัว มีมากก็ใช้มากได้ แต่ต้อง

เก็บด้วย มีน้อยก็ใช้น้อย แต่ก็ต้องหาเพ่ิมเติมตามกำาลังความสามารถ ซ่ึง

คนไทยส่วนใหญ่เข้าใจเรื่องนี้ดีอยู่แล้ว แต่จะมีแค่ส่วนหนึ่งที่ไม่พอเพียง 

หาได้เท่าไหร่ใช้หมด เพราะหาเงินได้ง่าย แบบน้ีเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอ.  

******************************************************

(ต่อจากวานนี้) สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ เสริมบทกวีของ  ทองคำา 

ตะริโย กวีจากภาคเหนือสุดคือจังหวัดเชียงราย  ของ ชนิดา เดชาฤทธิ์ 

นามปากกาว่า “กรวิก” ซึ่งเหมือนกับนามปากกาของ สันติ เศวตวิมล 

นามปากกา  “กรวิก” กับ “แม่ช้อย นางรำา” อยู่ในยุคไล่เลี่ยกัน แต่  

กรวิก มาก่อนเล็กน้อย ว่า

 * คนอย่างฉันมันกล้ามาแต่ไหน

ไม่ว่าใครเพียงประมวลคบถ้วนทั่ว

ยึดถือความบริสุทธิ์ดุจแนวรั้ว

ดีหรือชั่วเดี๋ยวรู้อยู่ที่ใจ

  ชนิดา เดชาฤทธิ์ (นามปากกา “กรวิก”)

จากนั้น สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ เสริมบทกวีของ  พเยาว์ ปั้นแตง 

เรื่อง “ไฟ” ของ ชนิดา เดชาฤทธิ์ (นามปากกา “กรวิก”) ว่า

 * ที่นี่คือคืนวันการเริ่มต้น

เราทุกคนเป็นเปลวไฟที่ใกล้ดับ

แต่ก่อนแสงสุดท้ายจะหายลับ

บ้างต้องการไฟสำาหรับเพื่อดับไฟ

  ชนิดา เดชาฤทธิ์ (นามปากกา “กรวิก”)

จากนั้น ชูเกียรติ วรรณศูทร ก็ออกมาท่องบทกวีของตนเอง

เหมือนไขความนัยนางในฝันว่า

 * ยิ่งตรองตริยิ่งนิมิตยิ่งคิดถึง

คนคนหนึ่งอยู่ใกล้แต่ไกลหน้า

เคยลึกซึ้งจึงปาดหยาดน้ำาตา

ยิ่งเหลียวหายิ่งคอยหายยิ่งใคร่ครวญ

ชูเกียรติ วรรณศูทร

เช่นเดียวกัน ชูเกียรติ วรรณศูทร รีบเร่งชูมือท่องบทกวีของ 

ชนิดา เดชาฤทธิ์ ว่า

 * ฉันห่วงเขาคนดีที่แสนรัก

สุดจะหักห้ามกมลทนกำาสรวล

ทั้งๆ ไม่มีหวังสิทธิ์ทั้งมวล

ละห้อยหวนโหยหาทุกนาที

ชนิดา เดชาฤทธิ์

จากนั้น ฤทธิ์ ศรีดวง ออกมากล่าวบทกวีของตนเองพร้อมพูดว่า 

หมกมุ่นกับอดีตที่ผิดหวังสู่เหว

 * เช้าขึ้นมาพาใจให้คิดถึง

เธอผู้ซึ่งมากเยื่อใยไมตรีจิต

เป็นความจริงยิ่งใหญ่ในชีวิต

รักไร้สิทธิ์ครอบครองผ่องตระการ

 ฤทธิ์ ศรีดวง 

5บทความ

นแล้วครับ 

วานนี้ (๑๗ สิงหาคม) พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่น

หนังสือให้ประธานชวน ส่งต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยวาระ ๘  ปี นายกรัฐมนตรีแล้ว 

และขอให้ศาลมีคำาสั่ง ให้นายกฯ หยุดปฏิบัติ

หน้าที่ด้วย

สาระสำาคัญในหนังสือมี ๔ ประเด็น 

๑.การดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ 

เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ และดำารงตำาแหน่งต่อ

เนื่องจนถึงปัจจุบัน 

๒.รัฐธรรมนูญมาตรา ๑๗๐ วรรคสอง มาตรา ๑๕๘  

วรรคสี่ และมาตรา ๒๖๔ ห้ามนายกรัฐมนตรีดำารงตำาแหน่ง

เกินกว่า ๘ ปี โดยให้นับระยะเวลาต่อเนื่องและมิได้กำาหนด

ไว้อย่างชัดแจ้งว่าต้องเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนี้

เท่านั้น  

๓.คำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ี ๕/๒๕๖๑ และ  ๗/๒๕๖๒                                                                                              

กรณีมาตรา ๒๖๔ ให้รัฐมนตรีที่ดำารงตำาแหน่งอยู่ก่อนวันประ 

กาศใช้รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ต้องอยู่ในบังคับของรัฐธรรมนูญ 

๒๕๖๐ 

และคำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓-๕/๒๕๕๐ และ  

๒๔/๒๕๖๔ เรื่องการบังคับใช้กฎหมายย้อนหลังสามารถทำาได้

หากมิใช่โทษทางอาญา 

๔.เจตนารมณ์ของการจำากัดระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง

นายกรัฐมนตรี ตามมาตรา ๑๕๘ วรรคสี่  

ฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยใช้วิธีเกลือจิ้มเกลือ 

ประเด็นคือ คำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ี  ๓-๕/๒๕๕๐ 

และ ๒๔/๒๕๖๔ ล้วนเป็นเรื่องการบังคับใช้กฎหมายท่ีมีผลย้อน

หลังทั้งสิ้น 

คำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓-๕/๒๕๕๐ คือคดียุบพรรค                                                                           

ไทยรักไทย ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยทั้ง ๑๑๑ คน ที่นำาไปสู่การ

วิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการตีความให้กฎหมายมีผลย้อนหลัง 

ส่วนคำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๔/๒๕๖๔ คือ คำา

วินิจฉัยที่มีผลย้อนหลังให้ นายสิระ เจนจาคะ พ้นจาก ส.ส. 

๘ ปี ใครต้องพอ

ย้อนหลังไปตั้งแต่วันเลือกตั้ง ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เพราะคดี

ฉ้อโกง

ฉะนั้นพรรคฝ่ายค้านจะให้ศาลรัฐธรรมนูญใช้บรรทัดฐาน

นี้ในการตีความว่า การนับวาระการดำารงตำาแหน่งนายกฯ ของ 

พล.อ.ประยุทธ์ ต้องย้อนหลังไปวันที่ ๒๔  สิงหาคม ๒๕๕๗ 

หากศาลรัฐธรรมนูญตีความว่า รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ ไม่

อาจบังคับย้อนหลังได้ ต้องเริ่มนับวาระการดำารงตำาแหน่งนายก

รัฐมนตรีหลังรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ บังคับใช้เท่านั้น จะมีเสียงโวย 

วายแน่นอน เพราะในอดีตพรรคไทยรักไทยเคยถูกวินิจฉัยให้กฎ 

หมายมีผลบังคับย้อนหลัง 

และในขณะนั้นนักกฎหมาย และนักการเมืองในเครือข่าย

ระบอบทักษิณ โจมตีศาลรัฐธรรมนูญอย่างหนัก แต่วันนี้ กลับให้

สิ่งที่ไม่ชอบ ไม่เห็นด้วย เป็นบรรทัดฐานในสิ่งที่ตัวเองต้องการ 

คาดเดายากครับว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยไปทางไหน 

แต่ที่แน่ๆ คือ มีการตั้งธงในวันนี้แล้วว่า หากคำาวินิจฉัย

ของศาลรัฐธรรมนูญไม่เป็นคุณกับตัวเอง เท่ากับศาลไม่ดี 

“โทนี่ วูดซัม” นักโทษหนีคุกคดีโกงไปพูดใน เฟซบุ๊กเพจ 

“CARE คิด เคลื่อน ไทย” มีสมุนน้อยใหญ่รายล้อมเช่นเคย 

มีอยู่ตอนหนึ่งพูดถึงประเด็น นายกฯ ๘ ปี

“...ผมขอไม่วิเคราะห์กฎหมายในมาตรานี้นะ เพราะตาม

ไม่ทัน แต่จะขอพูดในฐานะคนจบงานบริหารงานยุติธรรม คำาว่า 

๘ ปี หลังรัฐประหาร ตอนร่างรัฐธรรมนูญเขาคงจะเห็นหน้าผม

ตลอด จะต้องกันโน่นกันนี่ ถามว่าถ้าจะกันผมก็ลงขนาดนี้ 

ก็เอาโค้ด DNA ผมใส่ในรัฐธรรมนูญเลยว่าห้ามเล่นการเมือง

สรุปคือ ไม่อยากให้อยู่นาน รัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์ไม่ให้

อยู่จนรากงอก ประชาชนจะนิยมอย่างไรก็แล้วแต่ พอครบ ๘ ปี

ก็ต้องเลิก 

แต่วันนี้ครบ ๘ ปี ประชาชนไม่นิยมก็ยังไม่เลิก มันขัด

จริยธรรม มันขัดสามัญสำานึก สงสัยตอนรัฐประหาร คงไม่คิดว่า

จะอยู่นาน พออยู่นานก็มัน เลยเขียนรัฐธรรมนูญว่าอยู่ ๘ ปี แต่

พอจะนับจริงก็เอาหลักการนั่นนี่มาอ้าง แต่ประชาชนเชื่อว่า ๘ ปี 

ก็คือ ๘ ปีพอได้แล้ว 

แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้อยู่ต่อ ศาลก็จะเสื่อม  นายกฯ 

ก็เสื่อม พอก็ต้องคือพอ

ถ้าจะบอกว่า ๘ ปีเร็วไป ไม่เลิก ยังมันอยู่ กลัวถูกเช็กบิล 

แม้บอกว่าตัวเองทำาตามกฎหมาย ผมว่าสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อประเทศ

และอนาคตลูกหลาน คือ การที่ท่านอยู่ครบ ๘ ปีก็ก้าวลง ไม่ต้อง

ให้ศาลเสื่อมลงด้วย ถ้าศาลตีความเอาคำาพูดเฮงซวยมาอ้างก็จะ

เป็นเรื่องเสียหายต่อความน่าเชื่อถือ ต้องคิดให้ดี เพื่อเห็นแก่ทุก

ฝ่าย ผมว่าประยุทธ์กลับไปอยู่บ้านดีกว่า...”

ลำาพังคำาพูดของคนโกงคงไม่เท่าไหร่ครับ แต่นี่คือผู้จูงจมูก

พรรคเพื่อไทย ที่ได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นพรรคใหญ่ที่สุดใน

การเลือกตั้งครั้งถัดไป 

ย้อนกลับไปสมัย ทักษิณ เป็นนายกฯ รอบสอง ชนะเลือก

ตั้งแลนด์สไลด์ เสพติดอำานาจอย่างหนัก สั่งสภาซ้ายหันขวาหัน

ได้ 

สั่งได้แม้กระทั่ง ให้ ส.ส.รัฐบาล ไปเล่นบทฝ่ายค้าน  เพื่อ

ลดความเผด็จการรัฐสภาลง 

ถามว่า “ลุงตู่” อยู่มา ๘ ปี ยาวนานหรือไม่ ก็ต้องตอบว่า

ยาวนานกว่าปกติ เพราะนายกรัฐมนตรีส่วนใหญ่มักอยู่ไม่ครบวาระ 

ก็มีเหตุต้องพ้นตำาแหน่งไปเสียก่อน 

แล้วเป็นการสืบทอดอำานาจหรือเปล่า? 

“ทักษิณ” บอกว่า ประชาชนเชื่อว่า ๘ ปี ก็คือ ๘ ปีพอได้

แล้ว 

ต้องถามกลับ “ทักษิณ” ว่าพอหรือยัง 

ทักษิณ 

สมัคร 

สมชาย 

ยิ่งลักษณ์ 

อนาคตจะให้ “อุ๊งอิ๊ง” อีก 

แบบนี้เขาเรียกว่าสืบทอดอำานาจหรือไม่  

ทุกพรรคอ้างได้ครับว่าประชาชนเลือกมา ผ่านการเลือก

ตั้ง เป็นประชาธิปไตย 

แต่เนื้อในเป็นเช่นนั้นจริงหรือเปล่า 

สิ่งที่ รัฐบาลยิ่งลักษณ์พยายามทำาคือ นิรโทษกรรมให้คน

โกง 

ส่วน “อุ๊งอิ๊ง” ประกาศ พาพ่อกลับบ้าน ตั้งแต่ยังไม่รู้ว่า

จะเลือกตั้งเมื่อไหร่

วนอยู่กับเรื่องนี้ 

และวิธีเดียวที่จะทำาให้ “ทักษิณ” กลับมาได้คือ ต้องมี

อำานาจในมือก่อน ฉะนั้นการสืบทอดอำานาจของระบอบทักษิณ 

มีเป้าหมายหลักคือพา “ทักษิณ” กลับบ้าน 

ใครที่เหม็นขี้หน้า “ทักษิณ” ต้องทำาใจนะครับ 

มีโอกาสท่ีระบอบทักษิณจะสืบทอดอำานาจต่อ เพราะสูตร

หาร ๑๐๐  

เลือกตั้งคราวที่แล้วพรรคเพื่อไทยแตกแบงก์พัน เป็น

พรรคไทยรักษาชาติ หวังจะแก้เผ็ดระบบเลือกตั้งแบบบัตรใบ

เดียวปัดเศษ 

แต่ต้องจบเห่เพราะพรรคไทยรักษาชาติถูกยุบก่อนเลือก

ต้ังไม่ก่ีวัน ซ่ึงถือว่าระบอบทักษิณเสียหายอย่างใหญ่หลวง เพราะ

การเลือกตั้งเมื่อปี ๒๕๖๒ พรรคเพื่อไทยส่งผู้สมัคร ส.ส.ไม่ครบ 

จากแผนสับหลีกกับพรรคไทยรักษาชาติ 

เมื่อไทยรักษาชาติถูกยุบ ผู้สมัคร ส.ส.เขต ๑๗๖ เขต ที่

พรรคเพื่อไทยไม่ส่งเลย ก็ตกเป็นของพรรคอนาคตใหม่

พรรคอนาคตใหม่ก็ได้อานิสงส์จากระบบเลือกตั้งปัดเศษ

แบบแลนด์สไลด์ 

ว่ากันว่าหาร ๑๐๐ ที่แท้ไม่ได้กลัวเพื่อไทยแลนด์สไลด์

แต่กลัวก้าวไกลแลนด์สไลด์เพราะหาร ๕๐๐ มากกว่า 

เขาว่ามาเลยบอกต่ออีกที.

ทองสมัคร รักลุงตู่

ถ้าจะเป็นต่อก็น่าเป็นต่อ

คือคำาพูด รุ่นพ่อ นครศรี

สัมพันธ์ ทองสมัคร พูดดี

นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์

พัฒนานครศรีธรรมราช

มิตรญาติยิ้มย่องไม่หยุด

ยิ่งคนใต้ใจนักเลงเร่งรุด

หนุนลุงตู่ ไปสู่จุด ชนะใจ

ธุรกิจด้านมืดคือหายนะของประเทศไทย

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

สื่อมวลชนบางสำานักมีความเห็นว่า การป้องกันการแพร่ระบาด

ของไวรัสจะต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจ  แต่ผมไม่เห็นด้วยเพราะ

ธุรกิจมีท้ังธุรกิจท่ีเหมาะสม มีความจำาเป็นต่อการดำารงชีวิต กับธุรกิจด้าน                                                                                    

มืด ธุรกิจฟุ่มเฟือย ที่หวังจะให้เกิดการใช้จ่ายเท่านั้น กรณีผับย่านซอย                                                                                   

ทองหล่อที่สร้างรายได้ให้เด็กเอนฯ งดงามมาก ผมได้รับไลน์จากครอบ 

ครัวเรื่อง “เด็กสาวจบเตรียมอุดมต่อด้วยอักษรจุฬา มีรายได้จากอาชีพ

เด็กเอนฯ ๑๑ ล้านในเวลาเพียง ๓ เดือนเท่านั้น” ซึ่งก็แน่นอนว่าไม่ได้  

มีการชำาระภาษีบุคคลธรรมดาอย่างแน่นอน

ธุรกิจด้านมืดมาพร้อมกับส่วยและทุจริตคอร์รัปชัน แล้วยังทำาให้

ครอบครัวมีปัญหา เพราะถ้าหัวหน้าครอบครัว หรือเยาวชนท่ีอยู่ในความ

ดูแลของครอบครัวนำาเงินไปใช้จ่ายกับธุรกิจด้านมืด ครอบครัวก็จะขาด

สภาพคล่อง เมื่อได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส ก็ยิ่งจะ

ทำาให้ปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัวมากขึ้น อาจจะทำาให้ต้องเสียบ้าน

เสียรถที่ผ่อนส่งยังไม่หมดเพราะครอบครัวขาดรายได้

ผมยังจำาคำาสัมภาษณ์ของนักเรียนสาวสองสามคนท่ีมาร่วมม็อบ

เด็กเลวในสมัยแรกๆ ได้ว่า เหตุผลท่ีมาม็อบก็คือ ๑.ถูกตัดเบ้ียเล้ียงเพราะ

ครอบครัวเสียรายได้ ๒.ได้ออกไปกินข้าวนอกบ้านน้อยลง ฯ ผมมีปัญญา

ซ้ือบ้านมือสองได้เพราะข่ีมอเตอร์ไซค์ฮ่าง คดข้าวใส่ป่ินโตทำากับข้าวง่ายๆ 

ไปรับประทานท่ีทำางานเป็นสิบปี เกษียณอายุราชการก่อนกำาหนดมาเกือบ 

๒๐ ปี ไม่เคยออกไปกินข้าวนอกบ้านเลย เรียกว่ากว่าคร่ึงชีวิตกินข้าวฝีมือตัว

เองเท่าน้ัน เมนูท่ีข้ึนโต๊ะบ่อยท่ีสุดก็คือไข่เจียว แต่ผมก็สามารถทำาอาหารได้

หลายชนิด พิซซ่าผมก็สามารถทำาเองได้ราคาถาดละ ๒๐ บาทเท่าน้ัน

ความฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อเป็นเหตุของความล้มเหลว เพราะใช้ปรัช 

ญาที่ว่าให้รางวัลกับตัวเอง อยากได้อะไรก็ซื้อ สำาหรับคนที่มีรายได้ดี

และมั่นคงก็ไม่มีปัญหา แต่จะมีกี่คนในประเทศไทย ปริญญาชนที่หวัง

น้ำาบ่อหน้า ลงทุนทำาธุรกิจที่ตนไม่ถนัด เพราะเชื่อกระแสสังคมก็ต้องทน

ผ่อนชำาระบัตรเครดิต มีแต่นักการเมืองเท่านั้นที่มีรายได้ดี ไซด์ไลน์ก็ยิ่ง

ดีเพราะมีอำานาจหนุนหลัง ทำาให้ทุจริตคอร์รัปชันเบิกบาน อาชีพตำารูยิ่ง

เบิกบานเพราะส่วยจากธุรกิจด้านมืด ทั้งบ่อน ทั้งผับ ว่ากันว่าตำาแหน่ง 

ผีกินกับในท้องท่ีทำาเงินน่าจะซ้ือขายกันในราคาเกินคร่ึงหน่ึงของร้อยล้าน 

ยกเว้นเป็นลูกเขยดีปสเตทที่เชื่อว่าไม่ต้องควักซักบาทเดียว

สามลุงมีข้อเสียที่สำาคัญก็คือ ๑.ตัดบัว (ระบอบโทนี่) แต่เหลือใย 

๒.ทำาเพื่อพวกพ้อง ๓.เลี้ยงนักการเมืองสามานย์ด้วยทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่ง

นับวันจะทำาให้ประชาชนที่สนับสนุนลดน้อยลงเรื่อยๆ แต่ที่ยังได้เบอร์

สองเพราะไม่รู้จะเลือกใคร เพราะมีแต่ที่เลวกว่าและเลวที่สุด ปรัชญา

การบริหารของสามลุงก็คือ ต้องหาคนที่ประชาชนเกลียดมากกว่าเป็น

ตัวล่อเพื่อที่ประชาชนจะได้เห็นว่าตนดีกว่า

ความพอเพียง พอดี เท่านั้นที่จะทำาให้ประเทศไทยสามารถอยู่

รอดปลอดภัย ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องสร้างค่านิยมใหม่ ถ้ายังขืนใช้

ตรรกะโทนี่ เพิ่มทั้งรายได้และรายจ่าย ก็เปรียบเสมือนรถยนต์ที่ทำางาน

หนัก อายุการใช้งานก็ต้องสั้นกว่าที่ใช้น้อยใช้เท่าที่จำาเป็น ๑๐ ปีก็ยังสวย

เหมือนวันที่ถอยออกมาจากห้าง.

ไอออนแมว

คนรุ่นใหม่จำานวนมากไม่เข้าใจคำาว่า “พอเพียง” มองว่าเป็นแนว 

คิดท่ีไม่สามารถนำาไปใช้ได้จริง เป็นความเพ้อฝันไม่ตอบสนองการใช้ชีวิต

ในปัจจุบันได้ เพราะไปเข้าใจว่า “พอเพียง” คืออยู่แบบจนๆ หาผักหา

หญ้ารอบๆ บ้านกิน  ซึ่งผิดถนัด 

ว่าที่ โฆษกรัฐบาล

ต่อมา ชูเกียรติ วรรณศูทร กวีผู้ชอบพูดจาในวงสุราว่า เงินเป็น

ญาติพี่น้องของคนมีเงินเท่านั้น และกล่าวบทกวีวรรคทองว่า

 * ดวงตะวันดวงเดิมเริ่มวันใหม่

แสงสว่างสดใสไปทุกที่

เป็นพลังกำาลังใจใฝ่ทางดี

นำาชีวีสู่ชีวิตมิตรชีวา

ชูเกียรติ วรรณศูทร 

เช่นเดียวกัน มฤคมาศ ตั้งใจงาม ท่องบทกวีคมวาทีของตนเอง 

เหมือนตอบคำาถามไม่ต้องการคำาตอบของบทกวีบางท่านว่า

 * อุทาหรณ์อ่อนหวานการเสแสร้ง

โชกโชนไฟรุนแรงแห่งความเชื่อ

อ้างเดียงสาพาใจให้ติดเชื้อ

สิ่งนี้เพื่อคำาตอบแทนขอบคุณ

มฤคมาศ ตั้งใจงาม 

จากนั้น สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ ท่องบทกวีแฝงรหัสลับของ กรวิก 

เดชาฤทธิ์ เพื่อมอบให้ ดร.วัลลภา พิมพ์ทอง ว่า

 * โดยยินดีมาดมั่นฉันทำาได้

เพื่อตอบแทนน้ำาใจให้สาสม

หวานสนองความหวานสานอารมณ์

ขื่นหรือขมมีบ้างช่างหัวมัน!

 กรวิก เดชาฤทธิ์ 

เช่นกัน สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ กวีผู้จดจำา คำาคม เป็นโปลิศบทกวี

วรรคทองของเพื่อนกวีได้มากมาย เช่น ชนิดา  เดชาฤทธิ์ แต่ขอออกตัว

ว่า วันนี้มีความสุขมากอยู่ในอาการเมาเบียร์กระป๋อง อาจพลั้งพลาดว่า

 * เชื่อแล้วกับสายตาว่าโลกแล้ง

หลับก็แฝงแรงสะอื้นพาตื่นฝัน

แสนเสียดายน้ำาใจเคยให้ปัน

ที่แท้มันระเหิดหายจากใจคน

ชนิดา เดชาฤทธิ์ 

เจ้าเดิม สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ บรรยายสรุปบทกวีวรรคทองของกวี

จากรั้วจามจุรี ว่า

 * เจ็บจนช้ำาย้ำาใจเอาไว้เจ็บ

ให้มันเหน็บหัวใจไปทุกหน

คนอย่างฉันทนไม่ได้และไม่ทน

กล้าผจญคนหลายใจไว้ประจาน

 ชนิดา เดชาฤทธิ์ 

และเจ้าเดิม สมบัติ  ตั้งก่อเกียรติ เกริ่นบทกวีปลุกระดมมวลชน

มากว่า ๓๐ ปี ว่า

 * ล้มแล้วลุกฉุกคิดนิมิตฝัน

เป็นอะไรเป็นกันพลันก้าวหน้า

หวังสมหวังรังรองต้องศรัทธา

เด่นสง่าท้าทายในตัวเอง

สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ 

ต่อมา กวาง กรุงเก่า (แซ่ตั้ง) กวีศรีอโยธยา อหังการว่า ความ

มั่งคั่งอันยิ่งใหญ่คือ การให้เพื่อให้ ได้กล่าวบทกวีโรแมนติก ว่า

 * หัวใจถามหัวใจหลายตลบ

ตาประสบตาหวานซ่านรู้สึก

น้ำาเสียงใสไพเราะเซาะล้ำาลึก

จิตสำานึกฟ้องร้องก้องหัวใจ

    กวาง กรุงเก่า (แซ่ตั้ง)

ยื่

ค

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ 
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6 เศรษฐกิจ

‘อาคม’มอง66ศก.โต4-5%	
ท่องเที่ยวหนุน/‘คณิต’มั่นใจ5ปีลงทุนEEC2.2ล้านล.
เพลินจิต • “อาคม” มอง ศก.ไทยปี 2566 โตแกร่ง 4-5% 

อานิสงส์ปลดล็อกโควิด-19 ท่องเที่ยวหนุน คาดปีนี้ต่างชาติแห่เข้า

ไทยทะลุ 10 ล้านคน ด้าน “คณิต” มั่นใจ 5 ปีลงทุนอีอีซี 2.2 ล้าน

ล้านบาทหนุนไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางสู่ประเทศ

พัฒนาแล้วภายในปี 2572

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 

รมว.การคลัง กล่าวปาฐกถา

พิเศษ หัวข้อ “ทิศทางการลง                                        

ทุนไทย วัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้น”                                             

ในงานสัมมนา “ถอดรหัสลงทุน 

ยุคดอกเบี้ยขาขึ้น” ว่า ปีนี้คาด

ว่าเศรษฐกิจไทย (จีดีพี) จะ

ขยายตัวได้ที่ระดับ 3-3.5% ซึ่ง                                                 

อยู่ในช่วงท่ีหลายฝ่ายคาดการณ์                                            

หลังจากไตรมาส 2/2565 จีดี

พีขยายตัวได้ 2.5% ถึงจะเป็น

ระดับที่ไม่สูงนัก แต่ก็ถือว่าอยู่

ในเกณฑ์ที่ดี มีการฟื้นตัวอย่าง

ชัดเจน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก

การปลดล็อกมาตรการควบคุม

โควิด-19 ซึ่งเป็นส่วนสำาคัญที่

ทำาให้ภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัว

กลับมา โดยคาดว่าปีนี้นักท่อง

เท่ียวต่างชาติจะอยู่ท่ี 8-10 ล้าน                                               

คน ขณะที่ภาคการส่งออกก็ทำา 

ได้ดี แม้จะไม่ร้อนแรงเหมือนปี

ก่อน

นายอมรเทพ จาวะลา ผู้

ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้

บริหารสำานักวิจัยและที่ปรึกษา

การลงทุน ธนาคารซีไอเอ็มบี 

ไทย จำากัด กล่าวว่า ขณะนี้

เริ่มเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

SPALIยิ้มโกยยอดขายทะลัก

‘ออริจิ้น’บุกอสังหาทำาเลอีอีซี

ร่วมกิจกรรม • บริษัท เงินติดล้อ จำากัด (มหาชน) ส่งทีมงานร่วมกิจกรรมในโครงการ “คปภ.เพื่อ

ชุมชน ปีที่ 5” จัดโดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

ภายในบูธมอบฟรีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้กับผู้ร่วมกิจกรรมจำานวน 100 กรมธรรม์ เพื่อส่งเสริมให้

ประชาชนเข้าถึงความคุ้มครองด้านประกันภัย โดยนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำานักงาน คปภ. 

และนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมเยี่ยมชมบูธกิจกรรม ณ ชุมชนบ้านนา

คูหา จ.แพร่.   

ไทยโพสต์ • นายไตรเตชะ ต้ังมติ

ธรรม กรรมการผู้จัดการ บมจ.ศุภา                              

ลัย หรือ SPALI เปิดเผยว่า ใน

ปี 2565 เร่ิมมองเห็นการฟ้ืนตัว                                 

ท่ีดีข้ึนของตลาดคอนโดมิเนียม จึง                                

ได้มีการปรับกลยุทธ์ด้านการตลาด                                                    

จัดโปรโมช่ันทุกไตรมาสเพ่ือกระ 

ตุ้นยอดขายในกลุ่มคอนโดมิเนียม

สร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่กว่า 30 โครง                                         

การท่ัวประเทศ รวมถึงการเพ่ิมช่อง                                                       

ทางการจองผ่านออนไลน์ สอดคล้อง                                                        

กับเทรนด์การซ้ือท่ีอยู่อาศัย ส่งผล

ให้ยอดขายคอนโดมิเนียมประสบ

ความสำาเร็จเกินคาด โดยในช่วงไตร 

มาส 2/2565 มียอดขายสะสมโตกว่า 

148% คิดเป็นมูลค่า 3,206 ล้าน

บาท เติบโตจากช่วงเดียวกันของ

ปี 2564 ส่งผลให้ในคร่ึงปีแรก                                              

บริษัทสามารถกวาดยอดขายสะสม                                                 

ไปได้ 5,730 ล้านบาท เติบโตข้ึน 

96% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกัน

ของปี 2564

นายปิติ จารุกำาจร ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร ออริจ้ิน อีอีซี และ                                        

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการ 

วัน ออริจ้ิน เปิดเผยว่า อีอีซีเป็น

เมืองอุตสาหกรรมท่ีสำาคัญระดับ

โลกและมีการเติบโต ปัจจุบันบริษัท 

มีโครงการในพ้ืนท่ีอีอีซี 3,288 ยูนิต                                                  

แบ่งเป็นผู้ซ้ือ 1,731 ยูนิต และผู้

เช่า 1,040 ยูนิต บริษัทต้ังเป้าเป็น

ผู้นำาท่ีอยู่อาศัยแบบครบวงจรใน

ภาคตะวันออก ด้วยงบลงทุน 5 พัน

ล้านบาท อย่างไรก็ตาม โครงการ

หลักในการนำาร่องให้บริษัทเป็นผู้นำา

ตลาดในอีอีซี คือ โครงการ ออริจ้ิน 

สมาร์ท ซิต้ี ศรีราชา ซ่ึงประกอบไป

ด้วยโครงการเพื่ออยู่อาศัย, อสังหาฯ 

เพื่อการลงทุน, โรงแรม และพ้ืนท่ี

เชิงพาณิชย์.

‘มั่นคง’ ลุยขยายโรงงานคลังสินค้าให้เช่า

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.มั่นคงเคหะการ หรือ MK เปิดเผยว่า ผลประกอบการ

ไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 มีรายได้จากการขายและบริการสุทธิ 479.48 

ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 109.38 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จาก

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย 322.97 ล้าน

บาท และธุรกิจเพื่อเช่าและการบริการรวม 124.84 ล้าน

บาท อย่างไรก็ตาม ในครึ่งปีหลังบริษัทจะเดินหน้ารุกธุรกิจ

โรงงานและคลังสินค้าให้เช่าและธุรกิจด้านสุขภาพอย่างต่อ

เนื่อง สอดรับกับแนวโน้มการเติบโตของกระแสโลก 

BOI เพิ่มประเภทกิจการส่งเสริมลงทุน

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรม 

การส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ 

(บอร์ด) บีโอไอ ได้เห็นชอบเพิ่มประเภทกิจการผลิตภัณฑ์ที่ใช้

เทคโนโลยีข้ันสูง 4 ประเภท เพื่อกระตุ้นการลงทุน ประกอบด้วย                                                                              

กิจการผลิตเครื่องจักรที่มีความแม่นยำาสูง, กิจการซ่อมแซม

เครื่องจักรที่มีความแม่นยำาสูง, กิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะด้วย                                                                          

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ และกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไมโครเทค 

โนโลยีในการผลิต อย่างไรก็ตาม ในช่วง 6 เดือนแรกที่ผ่าน

มามีโครงการขอรับส่งเสริมการลงทุน 784 โครงการ เพิ่ม

ขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 4% และมูลค่ารวม 219,710 

ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 42% เนื่องจาก

ในปี 2564 มีการขอรับการส่งเสริมการผลิตพลังงานไฟฟ้าซึ่ง

เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่จำานวนมาก มีเงินลงทุนรวมสูง

ถึง 75,780 ล้านบาท 

ครึ่งปีส่งออกอัญมณีกว่า 8.7 พันล้านเหรียญ

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพา                                                                   

ณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย                                                                           

ในช่วงครึ่งปี 2565 (ม.ค.-มิ.ย.) มีมูลค่า 8,713.27 ล้าน

เหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึน 93.86% หรือคิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 

286,091.04 ล้านบาท โดยเป็นสินค้าส่งออกในอันดับท่ี 3 คิด

เป็นสัดส่วน 5.84% ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย เมื่อหัก

ทองคำาออก การส่งออกท่ีแท้จริงมีมูลค่า 3,851.32 ล้านเหรียญ

สหรัฐ เพ่ิมข้ึน 39.82% หรือคิดเป็นเงินบาทมูลค่า 127,597.83 

ล้านบาท ปัจจัยท่ีสนับสนุนการส่งออกให้ขยายตัวต่อเนื่อง มา

จากการฟ้ืนตัวของการบริโภคจากการเปิดประเทศในหลาย

ประเทศท่ัวโลก มีการเพ่ิมระดับสินค้าคงคลังท่ีลดลงไปในช่วง

ก่อนหน้า ได้อานิสงส์จากเงินบาทอ่อนค่า ท่ีช่วยสนับสนุนการ

ส่งออกและตลาดส่งออกสำาคัญเพ่ิมข้ึน ซ่ึงส่งผลดีต่อผู้ประกอบ

การไทยท่ีจะกลับมาฟ้ืนตัว หลังเจอภาวะทรงตัวจากผลกระทบ

ของโควิด-19 อยู่กว่า 2 ปี  

ปตท.พัฒนาเมืองต้นแบบสมาร์ทเอนเนอร์ยี

นายบุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท.จำากัด (มหาชน) เปิด

เผยว่า ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับจังหวัดนคร 

สวรรค์ ในการศึกษาและพัฒนาสมาร์ทเอนเนอร์ยีในพื้นที่

จังหวัดนครสวรรค์ โดยนำาเอาองค์ความรู้ด้านพลังงาน รวม

ถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนจังหวัดนครสวรรค์ 

ผ่าน บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ หรือ GPSC บริษัท

ในกลุ่ม ปตท.ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านนวัตกรรมพลังงาน พร้อม

นำาโซลูชันและเทคโนโลยีเข้าไปร่วมศึกษาและพัฒนาโครงการ

นวัตกรรมทางด้านพลังงานอัจฉริยะ ท่ีครอบคลุมต้ังแต่ต้นน้ำา

จนถึงปลายน้ำา อาทิ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์, 

ระบบกักเก็บพลังงาน  และในด้านการเดินทางและการขนส่ง

อัจฉริยะ อาทิ การติดต้ังสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในพ้ืนท่ี

ท่ีมีศักยภาพ ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในภาคส่วนต่างๆ เช่น 

หน่วยงานราชการส่วนท้องถ่ิน ภาคขนส่งและการท่องเท่ียว. 

ของเศรษฐกิจไทย คาดปี 2565 

อาจจะขยายตัวได้ในระดับ 3% 

หรือมากกว่า 3% เล็กน้อย ส่วน

ปี 2566 ขยายตัวได้ 4% อัตรา

เงินเฟ้อ 2% ไม่รุนแรงเท่าปี 

2565 มีปัจจัยหนุนหลักคือการ

ท่องเที่ยว ที่ปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 

10 ล้านคน และปี 2566 อยู่ที่ 

20 ล้านคน 

“เศรษฐกิจไทยวันนี้จะ

โตมาจากการส่งออกและท่อง

เที่ยว แต่ขณะเดียวกันภาพภาย                                           

ในประเทศยังไม่รู้สึกว่าเศรษฐกิจ 

ฟ้ืน เพราะกำาลังซ้ือระดับล่างยัง                                                 

ไม่ได้ฟ้ืนเมื่อเทียบกับระดับกลาง                             

และระดับบน ดังนั้นเศรษฐกิจ

ไทยจะคล้ายกับช่วงก่อนโควิด-

19 ดังนั้นต้องรักษาการกระจาย

ตัวควบคู่ไปกับการเติบโต” นาย

อมรเทพกล่าว

นายคณิศ แสงสุพรรณ 

เลขาธิการคณะกรรมการนโย                                             

บาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน                                             

ออก (อีอีซี) เปิดเผยในงานสัมมนา 

EEC : New Chapter New E-                                               

conomy ว่า เศรษฐกิจไทยปี

นี้จะเติบโตได้ประมาณ 3.6% 

และในปี 2566 คาดโตได้ประ                                           

มาณ 4% ซ่ึงท่ีผ่านมาน้ันเศรษฐกิจ

ของอีอีซีถือว่าเติบโตได้ใกล้เคียง                                      

กับเศรษฐกิจของประทศ แต่

หลังจากที่มีการขับเคลื่อนการ

ลงทุนต่อเนื่องช่วง 4-5 ปีท่ีผ่านมา

จะทำาให้มีการเติบโตปีละ 7-9% 

ซึ่งเติบโตมากกว่าเศรษฐกิจของ

ประเทศ ดังนั้นภายใน 5 ปีจะ

มีการลงทุนในอีอีซีถึง 2.2 ล้าน

ล้านบาท ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มวล

เป็นการขายของดีราคาถูก เสียของไปเปล่าๆ ดูแล้วจากการขาย

ของกองทุนที่มากกว่า 120,638 ล้านบาทไปแล้ว แต่ตลาดไม่ลง

กลับค่อยๆ ขยับสูงขึ้น แสดงออกที่ชัดเจนว่าหากยังขายต่อไป

ก็คงหมดหน้าตัก จะไม่มีหุ้นเหลือในพอร์ตอีก คิดสารัตถะแล้ว

คงจะได้คำาตอบว่าขืนทำาอย่างนั้นต่อไปอาจพลาดการถือครอง

หุ้นดีๆ จึงคิดใหม่ทำาใหม่ด้วยการกลับเข้ามาซื้อหุ้นคืนทันที โดย

วานนี้ซื้อคืนได้แค่ 1,339.03 ล้านบาท ดูเหมือนจะได้มาก แต่

จริงๆ แล้วถูกนักลงทุนต่างชาติกวาดไปมากถึง 5,701.015 ล้าน

บาท ก็เลยได้ไปแค่ 1 ใน 5 เท่านั้น คงมีคำาตอบชัดเจนมากขึ้น

ว่ารอบนี้ใครจะพลาดการลงทุนที่ดีไป

ได้ต้ังข้อสังเกตมานานแล้วว่า ในขณะท่ีตลาดมีกระแสข่าว

ในทางลบออกมาตลอดเวลา จนทำาให้มีการเก็งกำาไรและคาด

การณ์ว่าตลาดจะดิ่งลงต่ำากว่า 1,500 จุด แต่ผลที่ปรากฏในขณะ

นี้กลับพบดัชนีขยับขึ้นมาอยู่เหนือ 1,600 จุด แล้วยังมีแนวโน้มที่

จะวิ่งผ่านแนวต้านใหม่ที่ 1,650 จุดอีก เพราะดูจนถึงวานนี้ (17 

ส.ค.65) ดัชนีตลาดได้ขยับขึ้นมาปิดที่ 1,639.72 จุดแล้ว พร้อม

กับตลาดยังมีวอลุ่มหนาตาที่ระดับ 74,639.67 ล้านบาทด้วย 

เรียกว่าตลาดยังคึกคักดีมาก ทำาให้มองทิศทางการเคลื่อนตัวของ

ตลาดยังอยู่ในทางบวกต่อไป

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามองในกลุ่มขนส่ง ยืนยันมานานแล้วว่า                     

ธุรกิจนี้มีการเติบโตดีมาก กำาไรเพิ่มอย่างก้าวกระโดด จึงน่ามอง

ที่ PSL, TTA และ WICE กลุ่ม

อสังหาฯ ก็มีการฟื้นตัวมากขึ้น มี                                                     

กำาไรสูงขึ้น น่ามองที่ CPN, SIRI                                                  

และ U กลุ่มธนาคารเมื่อเศรษฐกิจ

โต NPL ก็จะลด ทำาให้ธุรกิจมีกำาไร

สูงขึ้น จึงน่ามองที่ KTB, BBL และ 

TISCO กลุ่มพลังงานอาจคิดว่าเริ่ม

ลดลงเพราะราคาน้ำามันอ่อนตัว แต่

ธุรกิจยังมีกำาไรในระดับสูง จึงน่า

มองที่ LANNA, ETC และ NOVA 

หุ้นรายตัวที่น่าจับตามี SNNP, THG 

และ CHAYO เป็นต้น

ตลาดยังคึกคักสูงมาก เหมาะ

ที่จะลุ้นและลงทุนได้ดีต่อไป.

ต่างชาติไม่ถอย กองทุนกลับมาซื้อ

ในขณะท่ีนักเก็งกำาไรคิดว่าจะรอดูว่าเมื่อไหร่นักลงทุนต่าง

ชาติหมดเงินในการซื้อหุ้น ก็จะได้กลับมาซื้อของถูกจากต่างชาติ

ได้ แต่ดูจะเป็นการยากที่จะคาดหวังอย่างนั้น เพราะมาถึงวานนี้

นักลงทุนต่างชาติยังคงทยอยซื้อหุ้นเข้าพอร์ตอย่างต่อเนื่อง โดย

ไม่มีทีท่าว่าจะหมดเงินเลย แม้ว่าจะซื้อมามากกว่า 1.52 แสน

ล้านบาทก็ตาม ก็ยังดูเหมือนยังต้องการซื้อต่อไปอีก วานนี้ซื้อ

เพิ่มไปอีก 5,701.15 ล้านบาท ทำาให้กองทุนที่พยายามขายหุ้น

ออกมากต้องกลับไปคิดใหม่ เนื่องจากขายออกไปมากแค่ไหน นัก

ลงทุนต่างชาติก็ไม่แสดงอาการหวาดหวั่นอะไรเลย กลับกลาย

รวมในประเทศ (จีดีพี) ขยายตัว

ได้ปีละ 4-5% และทำาให้ประ 

เทศไทยหลุดพ้นจากกับดักราย

ได้ปานกลางสู่ประเทศพัฒนา

แล้วภายในปี 2572. 

‘บ้านปู’กำาไรพุ่ง

ราชกรุ๊ปปิดดีล

ซื้อหุ้นโรงไฟฟ้า

ไทยโพสต์ • บ้านปูโชว์ครึ่งปีแรก 

2565 โกยรายได้ทะลุ 1 แสนล้าน

บาท ดันกำาไรสุทธิโต 634% จาก

ปีก่อน รับอานิสงส์ราคาพลังงาน

ปรับตัวสูงขึ้น ด้านราช กรุ๊ป ทุ่ม

ทุน 605 ล้านเหรียญสหรัฐซื้อ

พอร์ตโรงไฟฟ้า 

นางสาวชูศรี เกียรติขจร

กุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

ราช กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) เปิดเผย

ว่า วันท่ี 17 ส.ค.2565 บริษัท อาร์

เอช อินเตอร์เนช่ันแนล (สิงคโปร์) 

คอร์ปอเรชั่น จำากัด (RHIS) ซึ่ง

เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของราช 

กรุ๊ป ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ลง

นามสัญญาซ้ือขายหุ้นกับกลุ่มบริษัท

ในเครือของ Denham Capital 

Management LP (Denham) และ                                                    

Nexif Energy Management Pte.                                     

Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ 

Nexif Pte. Ltd. (Nexif) เพื่อเข้า                                      

ซื้อหุ้นทั้งหมดของ Nexif Energy 

Holdings B.V. และ NXF Holdings 

2 Limited  

โดยทั้งสองบริษัทเป็นผู้ถือ

สินทรัพย์ โรงไฟฟ้าพลังงานทด                                        

แทน โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ โรงไฟ 

ฟ้าพลังความร้อนร่วม และระบบ

กักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่ 

รวมจำานวน 24 โครงการ โดยมี

มูลค่าการลงทุน 605 ล้านเหรียญ

สหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 

21,470.42 ล้านบาท  

นางสมฤดี ชัยมงคล ประ 

ธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้าน

ปู จำากัด (มหาชน) เปิดเผยผล

ดำาเนินธุรกิจครึ่งแรกของปี 2565 

ว่ายังคงสร้างกระแสเงินสดและ

ผลกำาไรได้อย่างแข็งแกร่ง โดย

มีรายได้จากการขายประมาณ 

102,496 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 97% 

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และ

มีกำาไรสุทธิประมาณ 23,053 ล้าน                               

บาท เพิ่มขึ้น 634% เมื่อเทียบกับ

ปีก่อน เป็นผลจากความต้องการ

ใช้พลังงานที่ต่อเนื่องและอุปทาน

ที่มีจำากัด.  

74,639.67

17/8/65

1,639.72
+9.77

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 7,244.12 5,905.09 +1,339.03
 6,352.72 7,481.42 -1,128.71
 36,855.92 31,154.77 +5,701.15
 24,186.91 30,098.38 -5,911.47

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 34.97 35.70
ยูโร 35.34 36.44
ปอนดสเตอรลิง 42.00 43.58
เยน (100 เยน) 25.82 26.94
หยวนจีน 4.91 5.30
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 29,750 29,850
ทองรูปพรรณ 29,213 30,350
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ากเศรษฐกิจของประเทศไทยเริ่มฟื้นตัว รวมถึงผู้บริโภค

ตระหนักถึงการทำาประกันภัยด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น จึง

ทำาให้การประกันสุขภาพ ประกันภัยอุบัติเหตุและการ

เดินทาง ประกันภัยทรัพย์สิน วิศวกรรม รวมถึงภัยทาง

ทะเลและการขนส่งสินค้าต่างประเทศ คาดว่าจะเป็นที่ต้องการเพิ่ม

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประกันสุขภาพ คาดว่าจะเป็นตัวขับ

เคลื่อนด้านธุรกิจประกันวินาศภัย จะเห็นได้จากผลประกอบการใน

ไตรมาส 2 ของธุรกิจประกันที่ส่วนใหญ่จะมีกำาไรกันอย่างอู้ฟู่

ธุรกิจประกันปลื้มQ2กวาดกำาไรกระฉูด

เริ่มจาก บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต หรือ BLA นายโชน 

โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

เปิดเผยว่า ในไตรมาส 2/2565 บริษัทมีกำาไรสุทธิ 1,189 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 58.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัท

มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในช่องทางธนาคารและกิจกรรมส่งเสริม

การขายในช่องทางตัวแทน ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดี แม้ว่าจะมีเบี้ย

ประกันภัยรับปีแรกลดลงก็ตาม

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม

บริษัท เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ กล่าวว่า อัตราการเติบโตของเบี้ย

ประกันภัยรับรวมมีจำานวนลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนในช่วงเดียวกัน 

แต่ในทางกลับกัน ผลประกอบการช่วงครึ่งปีแรก 2565 มีอัตราการ

เติบโตเป็นไปตามเป้าที่วางไว้ โดยมีกำาไรจากผลการดำาเนินงาน 1.2 

แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.8% เป็นผลมาจากการปรับพอร์ตเชิงกล

ยุทธ์ โดยเน้นผลิตภัณฑ์ประเภทการให้ความคุ้มครอง และการปรับ

เปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจ

โดยมีสัดส่วนของการ

ประกันภัยต่อเพิ่มสูง

ขึ้น เป็นต้น อย่างไร

ก็ตาม ตั้งเป้าปี 2567, 

2024 จะก้าวสู่การเป็น

ท็อปแบรนด์ประกัน

แห่งเอเชีย 

นางวรางค์ ไชย                            

วรรณ กรรมการและ                          

รองประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บมจ.ไทยประ 

กันชีวิต หรือ TLI กล่าว

ว่า ผลประกอบการครึ่ง

ปีมีเบี้ยประกันภัยรับปี

แรก 6,414 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 23% ในขณะที่เบี้ยประกันภัยรับรวมอยู่ที่ 40,833.10 ล้าน

บาท มีส่วนแบ่งการตลาดที่ 14.2% ส่งผลให้รายได้รวมสำาหรับงวด

ครึ่งปีอยู่ที่ 51,872 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.2% และมีกำาไรสุทธิ 5,812 

ล้านบาท ใกล้เคียงกับครึ่งปีแรกของปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การ

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ

การดำาเนินงานของบริษัท เนื่องจากไม่มีผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย

ที่คุ้มครองโควิด-19 ในรูปแบบ “เจอจ่ายจบ” แต่อย่างใด 

ขณะที่ บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น หรือ TQM นั้น ผลการ

ดำาเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2565 มีกำาไรสุทธิ 430 ล้านบาท ราย

ได้รวม 1,810 ล้านบาท โดยรายได้ค่าบริการช่วงครึ่งปีแรก 2565 

เท่ากับ 1,772.2 ล้านบาท เปรียบเทียบกับรายได้ช่วงครึ่งปีแรก 

2564 เท่ากับ 1,773.1 ล้านบาท ซึ่งรวมการขายประกันโควิด-19 

เป็นรายได้ประมาณ 145 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ผล

ประกอบการรวมทั้งปี 2565 เนื่องด้วยผู้บริโภคมีแนวโน้มในการ

ตระหนักถึงความสำาคัญของการมีประกันมากขึ้น TQM จึงได้เตรียม

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยอื่นๆ เพื่อสร้างยอดขายเพิ่ม อาทิ ประกันบ้าน 

ประกันสุขภาพ มั่นใจเบี้ยปี 2565 ได้ตามเป้าหมายที่ 29,000 ล้าน

บาท

ด้าน บมจ.ที คิว อาร์ หรือ TQR ผลการดำาเนินงานงวด 6 

เดือนแรกของปี 2565 มีรายได้รวม 121.40 ล้านบาท และมีกำาไร

สุทธิ 51.47 ล้านบาท ขณะที่ผลการดำาเนินงานไตรมาส 2 ของปี 

2565 มีรายได้รวม 65.50 ล้านบาท และมีกำาไรสุทธิ 26.88 ล้าน

บาท และในช่วงครึ่งปีหลังยังเดินหน้าพัฒนาประกันภัยในรูปแบบ

ใหม่ๆ ร่วมกับบริษัทประกันภัย ทั้งการประกันสุขภาพ การประกัน

ภัยไซเบอร์ การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่างๆ ประกัน

ภัยพืชผลทางการเกษตร การประกันภัยสำาหรับรถยนต์ไฟฟ้า รวม

ถึงการประกันที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือกรูปแบบใหม่ และ

การประกันที่เกี่ยวข้องกับกระแสของ Environmental, Social and 

Governance: ESG 

อย่างไรก็ตาม                               

ก่อนหน้านี้ กองบั ง                                      

คับการปราบปราม                                

การกระทำาความผิด                                     

เก่ียวกับอาชญากรรม

ทางเศรษฐกิจ กอง

บัญชาการตำ ารวจ

สอบสวนกลาง ร่วม

มือกับสำานักงานคณะ

กรรมการกำากับและ

ส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย หรือ 

คปภ. ร่วมกันจับกุม

ผู้ต้องหาจำานวนรวม 

14 ราย โดยมูลค่า

ความเสียหายในส่วน

ของประกันภัยโควิดรายละประมาณ 5 หมื่น และคดีทุจริตไม่นำา

ส่งเบี้ยประกันชีวิต 53 ล้านบาท โดย 11 รายมีความผิดใช้เอกสาร

ปลอมเรียกร้องผลประโยชน์ และอีก 3 รายเป็นตัวแทนบริษัทประ 

กันชีวิตหลอกลวงเก็บเบี้ยประกันไว้ไม่นำาเงินส่งบริษัท

นอกจากน้ีมีรายงานว่า คปภ.ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเก่ียวกับ

การปลอมแปลงเอกสารเพื่อเบิกจ่ายประกันโควิด-19 อีกกว่า 4 พันราย 

และเตรียมแจ้งความดำาเนินคดีในข้ันต่อไปหากพบว่ามีความผิดจริง.

จ
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กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

(องคการมหาชน)

สนับสนุนขอมูลพลังชุมชน

“เม� อกอนชุมชนอยูกันอยางไมเปนระเบียบ  บานก็ผุๆ 

พังๆ  เอาบานหันหลังลงคลอง  สวมก็ลงในคลอง  เด็กๆ 

ไมกลาพาเพ� อนมาเที่ยวที่บานเพราะอาย...แตเดี๋ยวนี้

เปลี่ยนไป ชุมชนดูสวยงาม ชวยกันปลูกตนไมหนาบาน  

มีหองสมุดใหเด็ก หน�วยงานตางๆ ก็เขามาสงเสริมเร� อง

อาชีพ เร� องทองเที่ยวชุมชน มีกระเปาถือสวยๆ ขายเปน

งานแฮนดเมดของชุมชน” ประภัสสร ชูทอง ประธาน

ชุมชนหลัง ว.ค.จันทรเกษม กรุงเทพฯ บอก

ชุมชนหลัง ว.ค.จันทรเกษม (ปจจุบันคือมหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม) ตั้งอยูริมคลองลาดพราว  เขตจตุจักร  

เปนตัวอยางหนึ่งของชุมชนริมคลองลาดพราวที่แตเดิม

มีสภาพเปนชุมชนบุกรุกพื้นที่ริมคลอง สภาพบานเรือน

ทรุดโทรม  ชาวบานแทบจะไมไดใชประโยชนจากคลอง  

เพราะนํ้าในคลองดําเน�า  กุง  ปลา  หายไปนานหลายสิบป 

คลองจึงเปนเสมือนทอรองรับสารพัดน้ําโสโครกและขยะ

จากอาคารบานเรือนและสถานประกอบการตางๆ 

ฟนฟูคลองลาดพราว-เปรมประชากร

ป 2554 เกิดเหตการณน้ําทวมใหญในกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล สาเหตุสวนหนึ่งมาจากการระบายน้ํา

ในลําคลองสายหลักในกรุงเทพฯ ไมมีประสิทธิภาพ เน� องจาก

มีบานเรือนและสิ่งปลูกสรางรุกล้ําลําคลองและกีดขวาง

ทางไหลของนํ้า แตรัฐบาลในขณะน้ันยังไมไดดําเนินการใดๆ

ในยุครัฐบาล คสช. ‘คณะรักษาความสงบแหงชาติ’  

มีโครงการ ‘จัดระเบียบสิ่งปลูกสรางรุกล้ําลําคลอง’ โดย

การรื้อยายสิ่งปลูกสรางและบานเรือนที่รุกล้ําลําคลอง  

เพ� อกอสรางเข� อนระบายน้ําคอนกรีต  และขุดลอกคลอง

ใหลึกกวาเดิมเพ� อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําในคลอง 

ชวยปองกันน้ําทวม

เริ่มดําเนินการในชวงป 2559 เปนตนมา ที่คลอง

ลาดพราวเปนแหงแรก (ตามแผนงานจะดําเนินการ

ในคลองสายหลัก 9 คลองในกรุงเทพฯ) โดยรัฐบาล

มอบหมายใหกรุงเทพมหานครรับผิดชอบการสรางเข� อน

ระบายน้ําคอนกรีตในคลองลาดพราวสองฝงคลอง  

จากคลองลาดพราว-เปรมประชากร-สูคลองแมขาเชียงใหม                                                                                              

‘คืนคลองสวย น้ําใส’ ชีวิตใหมชาวชุมชนริมคลอง
ความยาวทั้งสองฝงคลองประมาณ 45 กิโลเมตร  

และขุดลอกคลองใหลึกประมาณ 3 เมตร  จากปากคลอง

ลาดพราว (เช� อมตอกับคลองแสนแสบ บริเวณอุโมงค

ระบายน้ําพระราม 9) เขตวังทองหลาง ไปจนถึงประตู

ระบายนํ้าคลองสองสายใต เขตสายไหม โดยบริษัทริเวอร

เอนจิเนียร่ิง จํากัด ประมูลงานไดในวงเงิน 1,645 ลานบาท  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษย โดยสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) 

หรือ ‘พอช.’ รับผิดชอบการพัฒนาที่อยูอาศัยและ

คุณภาพชีวิตชาวชุมชนริมคลองลาดพราวที่ตองรื้อยาย

บานเรือนออกจากแนวคลองและแนวกอสรางเข� อน

ระบายน้ํา ในพื้นที่ 8 เขต (จากเขตวังทองหลาง-สายไหม)  

รวมทั้งหมด 50 ชุมชน จํานวน 7,069 ครัวเรือน เริ่ม

ดําเนินการในป 2559  

โดย พอช.สนับสนุนงบประมาณ (บางสวน) สินเช� อ

เพ� อกอสรางบาน  และสนับสนุนกระบวนการรวมกลุม

ของชุมชน เพ� อใหชุมชนเปนแกนหลักในการพัฒนาที่อยู

อาศัย  สวนพอช.และหน�วยงานท่ีเก่ียวของเปนฝายสนับสนุน  

ถือเปน ‘การพัฒนาที่อยูอาศัยแนวใหม’ ที่ประชาชน

ผูเดือดรอนรวมตัวกันแกไขปญหา

จากนั้นในป 2562 รัฐบาลไดขยายไปดําเนินการ

ในคลองเปรมประชากร  ที่มีสภาพปญหาการรุกล้ํา

ลําคลองไมตางจากคลองลาดพราว โดย กทม.รับผิดชอบ

สรางเข� อนระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสียในพื้นที่

เขตจตุจักร  หลักสี่  และดอนเมือง  ความยาวทั้งสองฝง

26 กิโลเมตรเศษ และกรมโยธาธิการและผังเมือง  

กระทรวงมหาดไทย  ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 

สวน พอช.รับผิดชอบการพัฒนาที่อยูอาศัยและ

คุณภาพชีวิตชาวชุมชนริมคลองเปรมประชากรในเขตกรุงเทพฯ 

และปทุมธานี รวม 38 ชุมชน จํานวน 6,386 ครัวเรือน

บานใหม  ชีวิตใหมชาวชุมชนริมคลอง

สวนความคืบหนาการกอสรางเข� อนระบายน้ําใน

คลองลาดพราว ขณะนี้บริษัทรับเหมากอสรางสงมอบ

พื้นที่ให กทม.ได 26,008 เมตร  คิดเปน 63.70% ยังไม

สงมอบพ้ืนท่ี 14,802 เมตร คิดเปน 36.3% ตอกเสาเข็มแลว  

24,030 เมตร  อยูระหวางดําเนินการ 1,978 เมตร  ตอก

เสาเข็มได 32,320 ตน  คิดเปน 92.4% ของพ้ืนท่ีท่ีสงมอบ

ดานการพัฒนาท่ีอยูอาศัยชุมชนริมคลองลาดพราว  

จากชุมชนริมคลองท้ังหมด 50 ชุมชน จํานวน 7,069 ครัวเรือน  

ขณะน้ี พอช.สนับสนุนการสรางบานใหม จํานวน 35 ชุมชน 

สรางบานเสร็จแลว  3,106 หลัง  กําลังสราง 432 หลัง  

สวนที่เหลืออยูระหวางการดําเนินการ

สวนใหญชาวบานสามารถอยูอาศัยในชุมชนเดิม

ได โดยชุมชนทําสัญญาเชาที่ดินในอัตราผอนปรนกับ

กรมธนารักษ  หน�วยงานที่ดูแลที่ดินราชพัสดุริมคลอง  

ระยะเวลา 30 ป (ชวงแรก)  เปลี่ยนสถานะจาก ‘ชุมชน

บุกรุก’ เปนผูอยูอาศัยถูกตองตามกฎหมาย  

สวนรูปแบบบาน  สวนใหญเปนบานแถวแบบ

ทาวนเฮาส 2 ชั้น ขนาด 4X7 - 4X8 ตารางเมตร หรือตาม

สภาพพื้นที่แตละชุมชน โดย พอช. สนับสนุนงบประมาณ

ดานสาธารณูปโภคสวนกลาง  เงินอุดหนุนสรางบาน  

ครัวเรือนละ 147,000 บาท  และสินเช� อกอสรางบาน

ไมเกิน  400,000 บาท  ผอนชําระคืนภายในเวลา 20 ป  

อัตราดอกเบี้ย 4 % ตอป  

สวนคลองเปรมประชากรดําเนินการเชนเดียวกับ

คลองลาดพราว ขณะนี้รื้อยายและสรางบานใหมแลวใน 

10 ชุมชน สรางบานเสร็จ  447 หลัง  กําลังสราง 509 หลัง 

จากเปาหมายทั้งหมด 38 ชุมชน  รวม 6,386 หลัง  

อวยชัย  สุดประเสริฐ  ประธานชุมชนศาลเจาพอ

สมบุญ เขตสายไหม (ตรงขามตลาดย่ิงเจริญ สะพานใหม)  

ซึ่งเปนชุมชนริมคลองลาดพราวแหงแรกที่เขารวมการ

พัฒนาที่อยูอาศัยชุมชนริมคลองตั้งแตป 2559 และสราง

บานเสร็จในชวงตนป 2560 รวม 65 หลัง ในจํานวนนี้

ชาวบานไดรวมกันลงทุน ลงแรง สรางบานกลางใหผูดอย

โอกาสในชุมชนไดอยูอาศัยฟรี 1 หลัง

อวยชัยบอกวา  กอนการกอสรางบานใหม ชาวบาน

สวนใหญยังไมเช� อวารัฐบาลและหน�วยงานตางๆ จะเขามา

สนับสนุนโครงการนี้อยางจริงจัง  เพราะชาวบานบุกรุก

ที่ดินริมคลองปลูกสรางบานมานานหลายสิบป  จึงกลัววา

จะถูกไลที่ แตทุกคนก็อยากจะไดบานใหมและอยูอาศัย

อยางถูกตอง  เพราะบานเรือนสวนใหญเกาและผุพัง 

เม� อเจาหนาที่พอช. เขามาใหคําแนะนําการรวมกลุม   

การจัดตั้งกลุมออมทรัพย จึงรวมกันออมทรัพยเปนทุน

สรางบาน  ครอบครัวละ 500 - 600  บาทตอเดือน

“ตอนน้ีชุมชนของเราเปล่ียนจากหนามือเปนหลังมือ  

แตเดิมบานสวนใหญจะทรุดโทรมเพราะสรางกันมานาน  

สะพานไมก็ผุพัง เด็กๆ  ไมมีที่วิ่งเลน  ขยะก็ทิ้งลงคลอง  

น้ําก็เน�าเหม็น พอเริ่มสรางบานใหมเปนชุมชนนํารอง 

เราก็ตองรื้อบานที่ปลูกล้ําคลองออกมา หน�วยงานตางๆ  

ก็เขามาสนับสนุน  ชวยสรางสนามเด็กเลน  มีเคร� องออก

กําลังกาย  มีถังบําบัดนํ้าเสียรวม  ชวยกันปลูกตนไมริมคลอง 

ชุมชนของเราตอนนี้จึงดูสวยงาม ไมเปนชุมชนแออัด

เหมือนแตกอน”  อวยชัยบอกถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน

‘สยามเวนิส’ - ฟนการเดินเรือคลองลาดพราว

เชนเดียวกับ ‘ชุมชนหลัง ว.ค.จันทรเกษม’ ที่เรียก

ช� อใหมเปน ‘สยามเวนิสจันทรเกษม’ โดย ประภัสสร       

ชูทอง ประธานชุมชน  บอกวา  นอกจากชาวบานจะรวม

กันเปลี่ยนแปลงสภาพชุมชนเดิมที่ทรุดโทรมแออัด จนเด็ก

นักเรียนในชุมชนไมกลาพาเพ� อนท่ีโรงเรียนมาเท่ียวท่ีบาน  

‘บานหลักแสน  วิวหลักลาน’ ชุมชนหลัง ว.ค.จันทรเกษมหรือสยามเวนิสและเรือพรอมรับนักทองเที่ยว  

เดิมมีสภาพเปนชุมชนแออัด  สรางบานใหม 2-3 ชั้น  รมร� นดวยตนไม  

ใหเปนบานใหมริมคลอง  ทาสีขาวสวยงามสะอาดตาแลว  

ชาวบานยังมีเปาหมายพัฒนาชุมชนใหเปนแหลง

ทองเที่ยวริมคลองเหมือนกับเมือง ‘เวนิส’ ประเทศอิตาลี

ที่มีเรือพานักทองเที่ยวชมบานเรือนริมคลอง  โดยที่ผานมา

ชุมชนไดรับการสนับสนุนจากหลายหน�วยงาน เชน  กรม

การคาภายใน จัดกิจกรรม ‘หมูบานทํามาคาขาย’ มีอาหาร  

ขนม  สินคาชุมชนจําหน�าย  เชน  กระเปาสานจากเสน

พลาสติกรูปทรงสวยงามทันสมัย  วางขายทั้งในชุมชน  

งานออกบูธ  และทางออนไลน  สรางอาชีพ  รายไดใหแก

ชุมชน (ดูขอมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุกสยามเวนิส)

นอกจากนี้ยังเช� อมโยงเสนทางทองเที่ยวชุมชน

ริมคลองลาดพราวกับชุมชนชนตางๆ  โดยกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนเรือคลองลาดพราวซึ่งเปนกลุมแกนนําชาวบาน

ไดรวมกันจัดการทองเที่ยวทางเรือในคลองลาดพราว  

และฟนฟูการใชคลองใหเปนเสนทางคมนาคมทางน้ํา

เหมือนในอดีต

จํารัส กลิ่นอุบล ผูนําชุมชนซอยลาดพราว 45  

บอกวา เม� อกอนในคลองลาดพราวชาวบานยังใชเรือพาย

ไปมาหาสูกัน เวลามีงานจะพายเรือไปทําบุญท่ีวัดลาดพราว  

ตอนหลังถนนหนทางสะดวกขึ้น ชาวบานจึงเลิกใชเรือ  

พวกตนจึงเริ่มฟนฟูคลองลาดพราวขึ้นมา โดยลองเรือ

ไปทอดกฐินทําบุญที่วัดลาดพราว จัดงานลอยกระทง   

ปลูกแฝกเพ� อกรองน้ําเสียในคลองบางซ� อที่เช� อมกับคลอง

ลาดพราว  ฯลฯ  

ปจจุบันจดทะเบียนเปน ‘วิสาหกิจชุมชนเรือคลอง

ลาดพราว’ มีเรือจํานวน 5 ลํา (มูลนิธิพุทธรักษา

สนับสนุนเรือ 3 ลํา) รองรับนักทองเท่ียวไดลําละ 10-20 คน 

มีเสนทางทองเที่ยวจากทาเรือใกลวัดพระราม 9 เขต

หวยขวางไปวัดลาดพราว ทําบุญไหวพระ สักการะ

ทาวเวสสุวรรณ – ชุมชนสยามเวนิส  ชมสินคาชุมชน  

กระเปาถือ  รับประทานอาหาร - วัดบางบัว ฯลฯ  (สอบถาม

บริการที่เฟซบุกวิสาหกิจชุมชนเรือคลองลาดพราว)

“ที่ผานมาจะมีกลุมมาลองเรือเพ� อศึกษาดูงานการ

พัฒนาชุมชนในคลองลาดพราวอาทิตยหน่ึงประมาณ 2 คร้ัง 

นอกจากนี้เราไดพูดคุยกับทางผูบริหารตลาดยิ่งเจริญ

สะพานใหม ซึ่งกําลังจะปรับปรุงตลาดที่ตั้งอยูริมคลอง

ลาดพราวเพ� อสรางทาเรือที่ตลาด  หากทาเรือแลวเสร็จ

ก็จะชวยเช� อมโยงการเดินเรือในคลองลาดพราวได  และ

เช� อมโยงกับรถไฟฟา BTS ดวย  เพราะมีสถานีรถไฟฟา

อยูหนาตลาดยิ่งเจริญ” จํารัสในฐานะประธานวิสาหกิจ

ชุมชนเรือคลองลาดพราวบอกถึงแผนการเช� อมโยงเสนทาง

คมนาคม ‘เรือ-ราง (รถไฟฟา)-รถ’

น่ีคือตัวอยางการพัฒนาชุมชนริมคลองลาดพราว  

ซ่ึงไมเพียงแตจะทําใหชาวชุมชนมีท่ีอยูอาศัยใหมท่ีม่ันคง

และมีสภาพแวดลอมท่ีดีกวาเดิมเทาน้ัน แตยังเปนโอกาส

ใหชาวชุมชนมีชองทางในการสรางอาชีพและรายไดอีกดวย !!

 ผูวาฯ กทม. ‘ชัชชาติ’ ลงเรือของวิสาหกิจชุมชนฯ 

เม� อเร็วๆ นี้

คลองแมขาเปน 1 ในชัยมงคล 7 ประการท่ีพญามังราย 

พระเจาแผนดินลานนาทรงเลือกเพ� อสรางเมืองเชียงใหม

เม� อราว 700 ปกอน มีตนกําเนิดจากดอยสุเทพ-ดอยปุย 

ไหลลงสูลําหวยในอําเภอแมริม หลอมรวมกับลําน้ําอีก

หลายสายกลายเปนคลองแมขา ไหลผานเมืองเชียงใหม

ลงสูแมน้ําปงที่อําเภอหางดง รวมความยาวประมาณ 

31 กิโลเมตร  

ในอดีตคลองแมขาเปนคลองท่ีใสสะอาด ใชประโยชน

ในการทําเกษตร การอุปโภคบริโภค และสัญจรทางน้ํา   

แตในชวงหลายสิบปที่ผานมาคลองแมขามีสภาพเปลี่ยนไป 

กลายเปนคลองที่รับน้ําเสียจากอาคารบานเรือน ชุมชน  

สถานประกอบการตางๆ ทําใหนํ้าในคลองมีสีดํา เน�าเหม็น 

ตื้นเขิน มีผักตบชวา กอหญา รวมทั้งมีชุมชนตางๆ ตั้งอยู

ริมคลองแมขาและสาขา รวมทั้งหมด 43 ชุมชน 

‘คลองสวย  น้ําใส  ไหลดี  ชุมชนมีสุข’

ในป 2561 จังหวัดเชียงใหมไดจัดทํา ‘แผนแมบท

คลองแมขา (พ.ศ.2561-2565)’ มีวิสัยทัศน คือ ‘คลองสวย 

น้ําใส ไหลดี ชุมชนมีสุข’ มีเปาหมายเพ� อ 1.ฟนฟูคลอง

แมขาใหมีคุณภาพดีข้ึน 2.นํ้าไหลเวียนตลอดท้ังป  3.ปรับปรุง

ภูมิทัศนและสภาพแวดลอมใหสวยงามเพ� อเปนสถานที่

พักผอน และ 4.ชุมชนมีสวนรวมและบริหารจัดการชุมชน

อยางเปนระบบ

โดยมีแนวทางการดําเนินงาน  เชน  การสํารวจ

แนวเขตคลอง โดยใชภาพถายทางอากาศ ตรวจสอบ

แปลงที่ดิน ขุดลอกคลอง จัดการน้ําเสีย สิ่งปลูกสราง

รุกล้ําลําคลอง พัฒนาที่อยูอาศัยชุมชนสองฝงคลอง  

ปรับปรุงภูมิทัศน สรางกําแพงกันดินคอนกรีต  ถนน  สะพาน 

สรางจิตสํานึกชุมชน ‘รักษแมขา’ ฯลฯ

เริ่มดําเนินโครงการแรกในป 2564 คือ  ‘โครงการ

กอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียสองฝงคลองแมขา พรอม

ปรับภูมิทัศน ระยะท่ี 1’ ต้ังแตบริเวณสะพานแมขา (ระแกง) 

ถึงประตูกอม ระยะทางประมาณ 750 เมตร ดําเนินการ

โดยเทศบาลนครเชียงใหม  ใชงบประมาณ 22 ลานบาทเศษ 

ปจจุบันการกอสรางเกือบเสร็จสมบูรณ   

พอช. พรอมเดินหนาพัฒนาท่ีอยูอาศัย-คุณภาพชีวิต

ขณะท่ี สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)  

หรือ ‘พอช.’ ที่มีประสบการณในการพัฒนาที่อยูอาศัย

ชุมชนริมคลองลาดพราว  ตามแผนแมบทคลองแมขา

กําหนดให พอช.ทําหนาที่พัฒนาที่อยูอาศัยและคุณภาพ

ชีวิตชาวชุมชนริมคลองแมขาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม  

โดยสํานักงานภาคเหนือ และสํานักงานบานม่ันคง

และที่ดิน สถาบันพัฒนาองคกรชุมชนฯ ไดสงเจาหนาที่

เขาไปสรางความเขาใจกับชาวชุมชนและสํารวจขอมูล

ชุมชนตั้งแตชวงตนป 2565 เปนตนมา (ตามกระบวนการ 

11 ข้ันตอนในการพัฒนาท่ีอยูอาศัยชุมชนริมคลองลาดพราว) 

ในพื้นที่ 22 ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม โดยมี

หน�วยงานภาคีเขารวม  เชน  พัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษยจังหวัดเชียงใหม (พมจ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

เทศบาลฯ และกลุมนักออกแบบ ‘ใจบานสตูดิโอ’

จากการสํารวจขอมูลเบื้องตนใน 22 ชุมชน พบวา

มีท้ังหมด 2,169 ครัวเรือน ประชากรรวม 4,361 คน สวนใหญ

ประกอบอาชีพรับจางอิสระ คาขาย และพนักงานประจํา  

ดานสิทธิ์ในที่ดิน  พบวา  72 % มีสัญญาเชาที่ดิน

กับหน�วยงานเจาของที่ดิน (ระยะสั้น 1-3 ป) สวนใหญ

เปนท่ีดินราชพัสดุ  และเทศบาลนครเชียงใหม  และ 28 % 

ไมมีกรรมสิทธิ์  ดานการอยูอาศัย 78 % ตองการเขารวม

โครงการปรับปรุงที่อยูอาศัย  ฯลฯ

โดยขณะนี้ (สิงหาคม  2565) พอช.อยูในระหวาง

การสนับสนุนชุมชนใหจัดตั้งกลุมออมทรัพยเพ� อเปนทุน

ในการพัฒนาที่อยูอาศัย เปนฐานการเงินของชุมชน   

รวมทั้งฝกเร� องการบริหารจัดการการเงินโดยชุมชน โดยมี

การจัดต้ังกลุมออมทรัพยแลวใน 7 ชุมชน เชน ชุมชนแมขิง 

อุนไอรัก วัดโลกโมฬ� ฯลฯ สวนที่เหลืออยูในระหวางการ

ดําเนินการ  

การพัฒนาที่อยูอาศัยชุมชนริมคลองลาดพราว

นับตั้งแตป 2559 จนถึงปจจุบัน ถือเปน ‘แนวทาง

การพัฒนาที่อยูอาศัยแนวใหม’  นั่นคือ “ใหชุมชนหรือ

ผูที่เดือดรอน  รวมกลุมกันแกไขปญหา โดยมี พอช.และ

หน�วยงานที่เกี่ยวของใหการสนับสนุน” 

ทั้งนี้ พอช.มิไดไปสรางบานใหชาวบาน แตใช

หลักการของ ‘โครงการบานมั่นคง’ ที่ พอช.ดําเนินการ

มาตั้งแตป 2546 โดยใหชุมชนเปนแกนหลัก คัดเลือก

ตัวแทนชุมชนข้ึนมาเปนคณะทํางาน มีกระบวนการทํางาน 

11 ขั้นตอน ดังนี้

1.สรางความเขาใจโครงการ โดย พอช.และ

หน�วยงานที่เกี่ยวของจะชี้แจงสรางความเขาใจกับ

ชาวชุมชน  ถึงเปาหมายของโครงการ การมีสวนรวม

ของชุมชน  กระบวนการและขั้นตอนการดําเนินงาน

2.รวมกันสํารวจขอมูล รับรองขอมูล พิจารณาสิทธ์ิ

เพ� อใหไดขอมูลครัวเรือน ผูอยูอาศัย ขนาดพื้นที่ของชุมชน 

และความตองการที่อยูอาศัย  เพ� อนําขอมูลมาวางแผน

การสรางบานและออกแบบผังชุมชน หลังจากนั้นจะมี

การพิจารณาสิทธ์ิและรับรองสิทธ์ิ เพ� อไมใหมีการสวมสิทธ์ิ 

3.ตั้งกลุมออมทรัพย เพ� อใหชาวชุมชนไดรวมกัน

จัดตั้งกองทุนสําหรับกอสรางบาน  บางชุมชนกําหนดเงิน

ออมขั้นต่ํา 100 บาทตอครัวเรือนตอเดือน บางชุมชน

อาจมากกวา แลวแตขอตกลงของแตละชุมชน หากมี

เงินออมมาก ยอดเงินที่จะขอใชสินเช� อจาก พอช.ก็จะ

ลดนอยลง (พอช.กําหนดใหครัวเรือนและชุมชนที่จะขอ

ใชสินเช� อตองมียอดเงินออมรวมไมต่ํากวา 5 % ของยอด

สินเช� อ)

4.จดทะเบียนเปนสหกรณเคหสถาน เพ� อใหมี

สถานะเปนนิติบุคคล และบริหารโครงการ เชน ทํา

สัญญาเชาที่ดินกับกรมธนารักษที่ดูแลที่ดินริมคลอง  

เสนอใชสินเช� อและงบสนับสนุนจากพอช. บริหารการ

กอสรางบาน  ฯลฯ

5.จัดการเร� องที่ดิน  โดยการแบงปนและเสียสละ  

คนที่เคยมีที่ดินและบานหลังใหญ จะตองเสียสละใหคน

ที่รุกล้ําคลองสามารถขึ้นมาอยูบนฝงได โดยเฉลี่ยแปลง

ที่ดินที่จะสรางบานใหมีขนาดเทากัน และ 1 ครอบครัวได 

1 สิทธิ์  หรือตามขอตกลงของชุมชน  เชน  ครอบครัว

ที่มีผูอยูอาศัยเกิน 5 คน  จะไดรับสิทธิ์ขยายเพิ่ม 1 สิทธิ์

6.รวมกันออกแบบบาน ออกแบบผังชุมชน นําขอมูล

11 ขั้นตอนสรางบานสวยริมคลองลาดพราว

ที่ ไดจากการสํารวจชุมชนและครัวเรือนมาออกแบบผัง

ชุมชนและออกแบบบาน  โดยมีสถาปนิกและเจาหนาที่

ของพอช.เปนพี่เลี้ยง เพ� อใหไดแบบบานและผังชุมชนที่

ตรงกับความตองการของชาวบาน

7.เสนอโครงการและงบประมาณตอ พอช. เม� อ

ผานกระบวนการและขั้นตอนตางๆ ดังกลาวแลว ชุมชน

จะตองย� นโครงการพัฒนาที่อยูอาศัยในนามสหกรณ

เคหสถานมายังพอช.เพ� อพิจารณาอนุมัติ (พอช.สนับสนุน

งบประมาณและเงินอุดหนุนการกอสรางบานครัวเรือน

ละ 147,000  บาท  สินเช� อกอสรางบานไมเกิน 400,000 

บาท ฯลฯ)

8.วางแผน ขออนุญาตกอสราง และรื้อยาย  

ชุมชนจะรวมกับเจาหนาที่ พอช. วางแผนการกอสราง-

รื้อยาย หาที่อยูอาศัยชั่วคราว  และจัดเตรียมเอกสารเพ� อ

ขออนุญาตกอสรางจากกรมธนารักษและสํานักงานเขต

9.ทํานิติกรรมสัญญา และเบิกจายงบประมาณ  

เม� อพอช.อนุมัติโครงการแลว ชุมชนจะตองสงตัวแทน

ในนามของสหกรณเคหสถานที่จดทะเบียนเอาไวไปทํา

นิติกรรมสัญญาเพ� อเบิกจายงบประมาณ 

10.กระบวนการกอสรางบาน เม� อไดรับงบประมาณ

สนับสนุนจากพอช.แลว ชุมชนจะคัดเลือกผูรับเหมา   

หรือชุมชนใดที่มีชางกอสรางในชุมชน  อาจรับงานบางสวน  

แบงหนาที่การทํางาน  เชน  จัดทําบัญชี  สืบราคา  ตรวจ

สอบวัสดุ ตรวจสอบการเงิน ตรวจสอบการกอสราง  ฯลฯ

11.พัฒนาคุณภาพชีวิต เม� อกอสรางบานเสร็จแลว 

ชุมชนจะรวมกับ พอช.และหน�วยงานที่เกี่ยวของพัฒนา

ชุมชนในดานตางๆ เชน สงเสริมอาชีพ การทองเที่ยวโดย

ชุมชน เรือโดยสารในคลอง ตลาดน้ําชุมชน ปรับปรุง

สิ่งแวดลอม ปลูกตนไม ผักสวนครัว บําบัดน้ําเสียใน

ครัวเรือนกอนปลอยลงคลอง จัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน  

พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ ฯลฯ 

          

ฟนชีวิต ‘คน...คลองแมขา’

นอกจากนี้ พอช.ไดเตรียมเสนอแผนงานการแกไข

ปญหาท่ีอยูอาศัยคลองแมขาตอจังหวัดเชียงใหมภายในเดือน

กันยายนน้ี หลังจากน้ันจะดําเนินงานตามแผนการพัฒนา

ที่อยูอาศัยและคุณภาพชีวิตชาวชุมชนคลองแมขาตอไป...

เสียงจากคนคลองแมขา

พิมพวลัญช  สุริยา  ชาวชุมชนหัวฝาย ริมคลองแมขา 

อาชีพรับซื้อของเกา บอกวา เธอเกิดที่ชุมชนหัวฝาย  

ตอนนี้อายุ 46 ป จําความไดก็เห็นคลองแมขามีสีดําแลว  

สวนชาวบานในชุมชนมีประมาณ 150 หลังคาเรือน  

สวนใหญมีอาชีพคาขาย โดยเฉพาะพี่นองชนเผา เชน 

อาขาขายของท่ีระลึก งานเย็บปกถักรอย  ขายใหนักทองเท่ียว

ท่ีถนนคนเดินในวันเสาร-อาทิตย  สวนผูชายมีอาชีพรับจาง  

และขับรถตุกตุก 

เธอบอกวา เม� อเดือนกรกฎาคมที่ผานมา เธอและ

ตัวแทนชาวบานชุมชนริมคลองแมขาไดเดินทางไปดูงาน

พัฒนาที่อยูอาศัยของพอช.ที่ชุมชนริมคลองลาดพราว  

กรุงเทพฯ ชาวบานรูสึกต� นเตนท่ีไดเห็นบานสวยๆ ริมคลอง  

เม� อกลับมาเชียงใหมก็คุยกันถึงเร� องแบบบาน ถาสรางใหม

ก็ตองหันหนาบานลงคลองติดถนนเลียบคลอง จะได

คาขายได  สวนขนาดบานประมาณ 4X8 เมตร  2 ชั้น  

เปนบานแถว  เพราะเนื้อที่ชุมชนไมเยอะ  และตองขยับ

บานรนระยะจากริมคลองเขาไป 2 เมตร  ตอนนี้ชาวบาน

เริ่มตั้งกลุมออมทรัพยกันแลว

“โครงการปรับปรุงคลองแมขา ชาวบานสวนใหญ

ยินดีเขารวม เพราะอยากอยูกันแบบมั่นคงถาวร เพราะ

ตอนน้ีบางคนไดเชาท่ีกับเทศบาล บางคนอยูในท่ีสาธารณะ

ไมไดเชาที่ก็กลัวโดนไล  ถาไดเชาที่ดินและอยูที่เดิมเพ� อ

สรางบานใหมชาวบานก็อยากจะทํา เพราะสรางกันมา

นานและเกาแลว ตอนนี้เทศบาลปรับปรุงพื้นที่ริมคลอง

ที่ชุมชนหัวฝายและกําแพงงาม มีทางเดินเลียบคลอง  

นักทองเที่ยวก็มาขี่จักรยาน ถาทําตลอดทั้งคลองก็จะดู

สวยงาม  เปนแหลงทองเท่ียว  ชาวบานเอาของมาขายได”  

พิมพวลัญชบอก

อยางไรก็ตาม นอกจากความเห็นดังกลาวแลว  

ยังมีขอเสนอจากชุมชนตางๆ เชน 1.ขอใหทางจังหวัด

หยุดการรื้อยายชุมชนจนกวาจะมีแผนแมบทการจัดการ

ที่อยูอาศัยที่ชัดเจน 2.ชุมชนอยากอยูและปรับปรุงบานใน

ที่ดินเดิม  3.ชุมชนยินดีปรับปรุงชุมชน  แตตองไดรับการ

สนับสนุนจากรัฐ  เชน  สัญญาเชาที่ดินระยะยาว 30 ป  

และงบสนับสนุน  4.หากอยูในที่เดิมไมได  ขอเชาที่ดินรัฐ

ที่ไมไกลจากเดิม  ฯลฯ

ไมนานจากนี้...คลองแมขาจะไดรับการฟนฟู 

ขณะท่ีชาวชุมชนจะไดมีท่ีอยูอาศัยใหมท่ีม่ันคง เปล่ียนจาก

คลองท่ีดําเหม็น  ต้ืนเขิน  ชุมชนท่ีหวาดหว่ันวาจะโดนขับไล  

เปน ‘คลองสวย  น้ําใส  ไหลดี  ชุมชนมีสุข’

นักทองเที่ยวตางชาติขี่จักรยานเลียบคลองแมขาที่ชุมชนหัวฝาย เทศบาลนครเชียงใหม (ภาพ : นําพร ศรีสุข)

ชาวชุมชนกําแพงงามเริ่มนําสินคามาวางขายนักทองเที่ยว

สภาพชุมชนเดิมริมคลองลาดพราวยานหลักสี่
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

‘คุณานันท์’ หวด 3 เซตเข้า 8 คนไอทีเอฟ

เมืองทอง • เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จู

เนียร์ 2022 เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก เกรด 5 รายการ “แอล

ทีเอที-ไอทีเอฟ จูเนียร์” ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ 

เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 17 ส.ค.2565 เป็นการแข่งขันรอบ 3 (16 คน) 

ประเภทชายเดี่ยว “พุฒิ” คุณานันท์ พันธราธร นักเทนนิสดาวรุ่งวัย 14 

ปี ดีกรีเยาวชนทีมชาติไทย ที่ยังไม่มีอันดับเยาวชนโลก แต่เอาชนะ เซฮัจ 

ซิงห์ ปาวาร์ นักหวดอินเดีย วัย 15 ปี มือ 2,774 เยาวชนโลก ได้ 2-1 

เซต 6-3, 6-7 ไทเบรก 3-7 และ 6-1 คุณานันท์ฉลุยสู่รอบก่อนรองชนะ

เลิศ พบกับ วินห์เหียน ตรวง มือวาง 3 จากเวียดนาม ที่ชนะ จื้อ เฉิง

หลิว จากไต้หวัน 2-0 เซต 6-3, 6-4 ด้านหญิงเดี่ยว “แอ๊ตต้า” พิมพ์

มาดา ทองคำา นักหวดดาวรุ่งวัย 16 ปี จากสุราษฎร์ธานี ที่ในรายการ

นี้เป็นมือวาง 3 ของรายการ และมือ 763 เยาวชนโลก ชนะ ฟุคุนากะ 

เคียวโกะ จากญี่ปุ่น วัย 15 ปี มือ 2,895 เยาวชนโลก 2-1 เซต 6-2, 3-6 

และ 6-2 พิมพ์มาดาฉลุยสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ (8 คน) พบกับ โคลิสา 

สิติไมสารอห์ มือวาง 7 จากอินโดนีเซีย ที่เอาชนะ ไดนารา เดอ ซิลวา 

มือวาง 9 จากศรีลังกา ได้ 2-0 เซต 6-4, 6-2 ส่วนผลนักเทนนิสไทยราย

อื่น หญิงเดี่ยว รอบ 3 (16 คน) กมลวรรณ ยอดเพ็ชร (มือวาง 1) ชนะ 

โอยะ คาซูกิ (มือวาง 16-ญี่ปุ่น) 6-0, 6-0 กมรวรรณ ก้อนศิลา (มือวาง 

4) ชนะ โง ฮันห์ ฮอง (เวียดนาม) 6-3, 7-5 พรนภัส หงส์จำารัสศิลป์ (มือ

วาง 8) แพ้ เนา ฟ่าง จี้อี้ (มือวาง 11-มาเลเซีย) 1-6, 1-6 /ชายเดี่ยว 

รอบ 3 (16 คน) ศุภวัฒน์ แซ่อุ้ย (มือวาง 1) ชนะ ชิง ฉางฉิว (มือวาง 

13-ไต้หวัน) 6-1, 6-1

ระเบิดฟุตบอลลีก 5 จังหวัดชายแดนใต้

ปัตตานี • นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในงานแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอล

ลีก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นอายุ 13 ปี รายการ “มาจูจายา โบ

ลา ฟุตบอล ยูธลีก 2022” (MAJUJAYA BOLA FOOTBALL YOUTH 

LEAGUE) ณ ห้องประชุม สำานักงานวิทยาเขตปัตตานี ม.สงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี จ.ปัตตานี นายสิรภพ ดวงสอดศรี กล่าวว่า การ

แข่งขันฟุตบอลเยาวชน “มาจูจายา โบลา ฟุตบอล ยูธลีก” ได้จัดมาอย่าง

ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 2 ด้วยกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬามีนโยบายท่ีจะ

ขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมใจฝ่าโควิด ปี 2020 ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ได้แก่ ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, สตูล, สงขลา เพื่อบรรเทาปัญหาและให้

ประชาชนผ่านพ้นวิกฤตโควิดในช่วงปีท่ีผ่านมา โดยการนำากีฬาฟุตบอลมา

เป็นตัวเชื่อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ท้ังด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ รวมถึง

เน้นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเยาวชนในพ้ืนท่ี 5 

จังหวัดภาคใต้ โดยนักกีฬาจากโครงการ Majujaya Bola Excellent Center 

จำานวน 4 คน ได้ถูกคัดเลือกเพื่อเข้าทดสอบฝีเท้า ณ ประเทศญี่ปุ่น ทาง

ด้านคุณวรงค์ ทิวทัศน์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกล่าวเพิ่มเติมว่า 

ปีนี้เป็นการแข่งขันในรุ่นอายุ 13 ปี เปิดรับสมัครทีมฟุตบอลเยาวชน

ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การแข่งขันแบ่งออกเป็น การแข่งขันรอบ

คัดเลือก โดยจะทำาการแข่งขันแบบน็อกเอาต์ ในวันที่ 20-27 สิงหาคม 

2565 เพื่อเฟ้นหานักกีฬาเป็นตัวแทนจังหวัดละ 1 ทีม เข้าไปเล่นในรอบ

ซูเปอร์ลีกที่่แข่งขันแบบพบกันหมด (เหย้า-เยือน) วันที่ 31 สิงหาคม-20 

กันยายน 2565 นี้ เพื่อเฟ้นหาทีมชนะเลิศกันต่อไป

ทรูวิช่ันส์ขอความร่วมมือตำารวจเร่งปราบเว็บเถื่อน

กรุงเทพฯ • ทรูวิช่ันส์ โดยนายสมพันธ์ จารุมิลินท รองประธานกรรมการ

บริหาร พร้อมด้วย นายองอาจ ประภากมล หัวหน้าคณะผู้บริหารด้าน

มีเดีย บมจ.ทรู คอร์ปอเรช่ัน และตัวแทนจาก บริษัท English premier 

league สำานักงานภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก ได้เข้าพบ พล.ต.อ.ดำารงศักด์ิ กิตติ

ประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ ผอ.ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรม

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อร่วมหารือแนวทางปราบปรามการละเมิดลิข 

สิทธ์ิบนสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง โดยนายองอาจ ประภากมล หัวหน้า

คณะผู้บริหารด้านมีเดีย บมจ.ทรู คอร์ปอเรช่ัน กล่าวว่า “ด้วยเทคโนโลยีใน

ยุคปัจจุบัน มีความทันสมัยและก้าวล้ำาไปมาก ทำาให้การตรวจจับเรื่องการ

ละเมิดลิขสิทธ์ิมีความยากลำาบากและซับซ้อนย่ิงข้ึน จึงต้องได้รับความร่วม                                                                                           

มือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในตอนน้ีท่ีฟุตบอลพรีเมียร์ลีก

อังกฤษเร่ิมเปิดฤดูกาลแล้ว ท่ีมีแฟนกีฬาฟุตบอลหลายๆ คนให้ความสนใจ 

ซ่ึงทรูวิช่ันส์ยังคงเป็นเพย์ทีวีรายเดียวในประเทศไทยท่ีได้ถือครองลิขสิทธ์ิ

มาอย่างต่อเนื่อง และต่อไปอีก 3 ฤดูกาล เร่ิมต้ังแต่ฤดูกาล 2022/23-

2024/25 และด้วยความสนุกของกีฬาประเภทน้ี จึงทำาให้การรับชมแบบ

สดจะสร้างความเร้าใจ ความสนุกสนานให้กับผู้ชมเป็นอย่างมาก จึงเป็นท่ีมา

ของค่าลิขสิทธ์ิท่ีค่อนข้างสูงกว่าคอนเทนต์ประเภทอื่นๆ ซ่ึงสมาชิกผู้ชม

ต่างเข้าใจประเด็นน้ี พร้อมท่ีจะซ้ือแพ็กเกจเพื่อรับชมอย่างถูกต้องเพ่ิมมาก

ข้ึน และทรูวิช่ันส์ในฐานะของเจ้าของลิขสิทธ์ิ ก็เข้าใจความต้องการของผู้

บริโภคท่ีมีความหลากหลาย จึงได้นำาเสนอแพ็กเกจต่างๆ หลายรูปแบบเพื่อ

ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกกลุ่ม และทุกไลฟ์สไตล์ของแฟนบอล ท่ีมีทั้งชมที่บ้าน 

ชมผ่านมือถือ หรือไปเชียร์กับเพื่อนตามร้านอาหาร ผับ บาร์ ซึ่งก็ได้มี

การนำาเสนอแพ็กเกจเพื่อรองรับร้านค้าเหล่านี้ด้วยเช่นกัน เราขอขอบคุณ

สำานักงานตำารวจแห่งชาติท่ีช่วยตรวจตราในเรื่องความถูกต้องของลิขสิทธ์ิ 

และต้องขอบคุณลูกค้าของทรูวิช่ันส์ทุกท่านท่ีให้การสนับ สนุนเราอย่างถูก

ต้องถูกลิขสิทธิ์”.

อังกฤษ • โยอาคิม แอนเดอร์เซน ปราการ

หลังของทีม “ปราสาทเรือนแก้ว” คริสตัล 

พาเลซ ออกมาเผยว่าตนได้รับข้อความถึง

ขั้นขู่ฆ่า และด่าทอต่างๆ นานา มากกว่า 

300 ข้อความ หลังมีส่วนทำาให้ ดาร์วิน 

นูเญซ โดนใบแดงไล่ออกจากสนาม

คริสตัล พาเลซ ภายใต้การคุม

ทีมของ ปาทริก วิเอรา บุกเก็บแต้มจาก

ลิเวอร์พูลได้อย่างยอดเยี่ยม เมื่อเก็บผล

เสมอ 1-1 ออกจากถิ่นแอนฟิลด์ได้สำาเร็จ

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่ถูกพูดถึง

มากที่สุดคือจังหวะโดนใบแดงของ ดาร์วิน 

นูเญซ กองหน้าตัวใหม่ป้ายแดงชาวอุรุกวัย                                         

ของเจ้าถิ่น “หงส์แดง” ที่ตั้งใจใช้หัวโขก

ใส่แนวรับชาวเดนมาร์กของทัพ “ปราสาท

เรือนแก้ว”

อย่างไรก็ตามหลังจบเกม โยอาคิม 

แอนเดอร์เซน คู่กรณีของ ดาร์วิน นูเญซ 

ออกมาอัปสตอรี่ไอจีของตัวเองระบุว่าตน

โดนข้อความส่งมาถึงขั้นเอาชีวิต และด่าทอ

ต่างๆ รวมกัน 300-400 ข้อความ หลังเกิด

เหตุดรามาดังกล่าว

“เมื่อคืนผมได้รับข้อความ 300-400 

กรุงเทพฯ • จากการท่ีสมาคมกีฬา

บิลเลียดแห่งประเทศไทยเลื่อนการ

ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี ท่ีมีวาระ

สำาคัญคือ การเลือกต้ังนายกสมาคมกีฬา

บิลเลียดแห่งประเทศไทยคนใหม่ จาก

วันท่ี 20 กรกฎาคมท่ีผ่านมา เป็นวันศุกร์

ท่ี 19 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. 

ท่ีภัตตาคารโฮคิทเช่น พระราม 3 โดย

มีผู้ท่ีคาดว่าจะได้รับเสียงสนับสนุนลง

ชิงเก้าอ้ี 2 คนคือ 1.นายสุนทร จารุ

มนต์ อดีตนายกฯ ท่ีรักษาการนายก

สมาคม และ 2.นายไชยพงศ์ กรวสุรมย์ 

ผู้จัดการทีมสนุกเกอร์ทีมชาติไทยชุด

ซีเกมส์ ท่ีประเทศเวียดนาม

โดยมีสโมสรสมาชิกท่ีมีสิทธ์ิโหวต

ลงคะแนนจำานวน 15 สโมสร ดังน้ี 1. 

การท่าเรือฯ 2.ธ.ออมสิน 3.บริษัท โทร 

คมนาคม จำากัด 4.การนิคมฯ 5.การประ                      

ปาฯ 6.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7.การ 

ท่องเท่ียวฯ 8.สวนกุหลาบฯ 9.อัสสัม 

ชัญศรีราชา 10.อัสสัมชัญ 11.แม็กซ์                      

บี สนุกเกอร์ แอนด์ พูลเฮาส์ 12. 

เซนต์คาเบรียล 13.ราช พฤกษ์ 

14.ราชกรีฑาสโมสร และ 15.ราชกรีฑา 

ข้อความ ผมเข้าใจว่าพวกคุณอยู่เคียงข้าง

ทีม แต่ควรจะให้ความเคารพและหยุด

ทำาตัวรุนแรงบนโลกโซเชียลได้แล้ว”

“หวังว่าอินสตาแกรมและพรีเมียร์

ลีกจะทำาอะไรสักอย่างเกียวกับเรื่องนี้” 

แอนเดอร์เซนกล่าว

สำาหรับ โยอาคิม แอนเดอร์เซน 

แนวรับทีมชาติเดนมาร์ก ย้ายจากโอลิมปิก     

ลียง ยอดทีมแห่งศึกลีกเอิง ฝรั่งเศส มาอยู่

กับ คริสตัล พาเลซ ในลีกสูงสุดเมืองผู้ดีใน

ฤดูกาลที่ผ่านมา และปัจจุบันกลายเป็นกอง

หลังตัวหลักของทีม “ปราสาทเรือนแก้ว” 

ไปแล้ว

ทั้งนี้ โปรแกรมต่อไป ลิเวอร์พูลมีคิว

ยกพลไปเยือน แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ใน

เกมแดงเดือดที่จะแข่งขันกันในคืนวันจันทร์

ที่ 22 สิงหาคม หรือตรงกับเช้าตรู่วันที่ 23 

สิงหาคม 2565 เวลา 02.00 น. ตามเวลา

ประเทศไทย.

สโมสร โปโลคลับ

ล่าสุด “บิ๊กสินธุ” นายสินธุ พูนศิริ

วงศ์ อดีตนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่ง

ประเทศไทย ผู้ท่ีเคยสร้างยุคทองให้วงการ

สอยคิวไทย ท่ียังคงติดตามข่าวสาร และ

มีความรัก ความห่วงใยต่อการเติบโตของ

กีฬาสอยคิวไทยตลอดมา ออกมาแสดง

ความเป็นกังวลและเปิดเผยว่า ตนหนักใจ

ต่อการประชุมใหญ่ของสมาคมกีฬาบิลเลียด 

ท่ีมีวาระสำาคัญในการเลือกต้ังนายกสมาคม

คนใหม่ ซ่ึงหมายถึงอนาคตและทิศทาง

ของวงการสอยคิวไทยในอนาคตว่าการ

เลือกต้ังคร้ังน้ีสโมสรสมาชิกในส่วนท่ีเป็น

รัฐวิสาหกิจอาจถูกกดดันในการตัดสินใจ

ลงคะแนน เพราะตนได้ทราบมาว่ามีการ

ใช้อำานาจทางการเมืองเข้ามากดดันผู้นำา

องค์กรรัฐวิสาหกิจในลักษณะช้ีนำาการเลือก

บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามข้ัวอำานาจการเมือง 

ซ่ึงหมายถึงสโมสรสนุกเกอร์ท่ีมีสิทธ์ิโหวต

ลงคะแนนจะขาดอิสระทางความคิดและ

การตัดสินใจของสโมสรในการเลือกต้ัง

คร้ังน้ี ตนจึงใคร่ขอวอนสโมสรสมาชิกท้ัง 

15 สโมสร ให้ใช้ดุลยพินิจของท่านต่อการ

เลือกต้ังคร้ังน้ีเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุด

ต่อวงการสอยคิวไทยในอนาคต สร้างการ

เปล่ียนแปลงท่ีดีต่อชาวสอยคิว รวมถึงวอน

ต่อนักการเมืองอย่าเข้ามาแทรกแซงวงการ

กีฬา ให้โอกาส “คนกีฬา” ได้มีอิสระทาง

ความคิดและตัดสินใจด้วยตัวเอง นอกจาก

น้ีจากกระแสข่าวการแข่งขันสนุกเกอร์ 

6 แดงชิงแชมปโลก ท่ีอาจต้องเลื่อนการ

แข่งขัน โดยผู้บริหารชุดเก่าให้เหตุผลว่ามา

จากการเลือกต้ังนายกสมาคมน้ัน ตนมอง

เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารจัดการ 

และการบริหารบุคลากรท่ีผิดพลาดมากกว่า 

นายสินธุ พูนศิริวงศ์ กล่าวท้ิงท้าย

ส่วนบทพิสูจน์ว่า “เสียงสวรรค์” 

จากจำานวนสโมสร 15 เสียงท่ีต้องการเสียง

ช้ีขาดเพียง 8 เสียง ก็ช้ีชะตาผู้นำาวงการ

สอยคิวไทยคนใหม่ได้แล้ว จะออกมาเป็น

อย่างไร คงต้องมาลุ้นไปพร้อมๆ กันในวัน

ศุกร์ท่ี 19 สิงหาคมน้ี เวลา 14.00 น.

หัวหมาก • “บิ๊กอ๊อด” พล.ต.อ.ดร.สมยศ พุ่ม

พันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศ

ไทยฯ วางเป้าฟุตบอลไทยจะต้องไปฟุตบอลโลก 

2026 ให้ได้ หลังฟีฟ่าเพิ่มโควตาทีมจากเอเชีย

เป็น 8 ทีมครึ่ง พร้อมยืนยันมหกรรมกีฬาจะไม่

ใช้บริการแข้งอายุเกินอีกต่อไปเพื่อการพัฒนาใน

ระยะยาว ลุ้นต่อยอดไปโอลิมปิก 2024

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา                                     

ณ ที่ทำาการสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ หัวหมาก 

พล.ต.อ.ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคม

กีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประชุมร่วมกับ 

“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา ผู้จัดการทีม

ฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ และรุ่นอายุไม่เกิน 23 

ปี เกี่ยวกับการวางแผนก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์การ

แข่งขัน และการประสานงานด้านต่างๆ เพื่อให้

ทีมชาติไทยทั้ง 2 ชุดมีความพร้อมมากที่สุด ก่อน

แข่งขันตามปฏิทินการแข่งขัน ปี 2565-2567

ท้ังน้ี สมาคมได้มอบหมายให้ “มาดามแป้ง” 

นวลพรรณ ล่ำาซำา ผู้จัดการทีมชาติไทย เป็น

ผู้ประสานงานและอำานวยความสะดวกให้กับ

สตาฟฟ์โค้ชและนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันทัวนา

เมนต์ที่กำาลังจะเกิดขึ้น โดยให้ความสำาคัญกับการ

เฟ้นหา คัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถขึ้นมา

เป็นกำาลังสำาคัญให้กับทีมชาติชุดใหญ่อย่างต่อเนื่อง

สำาหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่มีโปรแกรม

สำาคัญ 3 ทัวร์นาเมนต์ในช่วงปีนี้และปีหน้า ประ 

กอบด้วย การแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าเดย์ เดือน

กันยายน ที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่มี 4 ชาติเข้าร่วม

แข่งขัน ประกอบด้วย ทีมชาติไทย (เจ้าภาพ), ทีม

ชาติมาเลเซีย, ทีมชาติทาจิกิสถาน และตรินิแดด

แอนด์ โตเบโก

การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนในช่วง

เดือนธันวาคม 2565-มกราคม 2566 และการ

แข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ 2023 รอบสุดท้าย ใน

ช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2566

ขณะที่ในปี 2566 ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่

เกิน 23 ปี จะมีโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 

ตามด้วยซีเกมส์ในช่วงเดือนพฤษภาคม ฟุตบอลชิง

แชมป์เอเชีย เอเอฟซี U23 รอบคัดเลือก และเอ

เชียนเกมส์ ในช่วงเดือนกรกฎาคม

สำาหรับนักกีฬาในรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี 

สมาคมมีนโยบายใช้นักกีฬาฟุตบอลที่เกิดหลังวัน

ที่ 1 มกราคม 2544 ซึ่งตามเกณฑ์ของรายการเอ

เอฟซี U23 2024 รอบสุดท้าย ที่จะใช้เป็นรายการ

คัดเลือกสำาคัญคัดตัวแทนทวีปเอเชียไปสู่โอลิมปิก 

โดยจะมีการแต่งตั้งทีมงานหัวหน้าผู้ฝึกสอนเพื่อให้

คัดเลือกนักฟุตบอลตามอายุดังกล่าว เพื่อให้มีการ

เก็บตัวฝึกซ้อมขนานไปกับทีมชาติชุดใหญ่ต่อไป

นอกจากนี้อีกหนึ่งประเด็นสำาคัญในการร่วม

พูดคุยคือ ศึกฟุตบอลโลก 2026 ที่สหรัฐอเมริกา, 

เม็กซิโก และแคนาดา จะเป็นเจ้าภาพ โดยจะเพิ่ม

โควตาเป็น 48 ทีม และทำาให้ทวีปเอเชียจะได้ผ่าน

เข้าไปเล่นรอบสุดท้าย 8+1 ทีม จากเดิมที่ได้ 4+1 

ทีมนั้น

“บิ๊กอ๊อด” กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “แน่นอน

ว่าฟุตบอลโลก ในปี 2026 คือเป้าหมายที่ผมคิดไว้

มานานแล้ว ถือเป็นโอกาสดีสำาหรับทีมชาติไทยที่

จะลุ้นไปเล่นในรอบสุดท้าย เพราะเพิ่มเป็น 48 ทีม 

และล่าสุดก็ประกาศโควตาเอเชียมาแล้วเป็น 8 

ทีมครึ่งอีกด้วย”

“ก่อนหน้านี้สมาคมฟุตบอลได้วางยุทธ 

ศาสตร์สู่โอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่กรุงปารีส ประเทศ

ฝรั่งเศส แต่จากนี้ ไปในฟุตบอลรุ่นรอง จะใช้นัก

เตะอายุน้อยเพื่อปูทางไปสู่การคัดเลือกโอลิมปิก 

และจะไม่ใช้โควตาอายุเกิน ในซีเกมส์, เอเชียน                                                   

เกมส์ เหมือนที่เคยได้ประกาศไปก่อนหน้านี้” 

‘สมยศ’กร้าวแข้งไทยลุ้นไปบอลโลก2026

สหรัฐอเมริกา • เรียกเสียงฮือฮาจากโลกโซ

เชียลอีกครั้ง เมื่อ อีลอน มัสก์ นักธุรกิจชื่อ

ดังชาวอเมริกัน ทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์

ส่วนตัว ระบุว่าตนสนใจซื้อทีมแมนเชสเตอร์ 

ยูไนเต็ด ยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ

ก่อนหน้านี้ “ตระกูลเกลเซอร์” เจ้าของ

ทีม “ผีแดง” ชาวอเมริกัน ออกมาตั้งราคาขาย

สโมสรเอาไว้ที่ 4,000 ล้านปอนด์ ตามการ

รายงานจาก “เอ็กซ์เพรส” สื่อชั้นนำาเมืองผู้ดี 

ซึ่งหากมีผู้สนใจที่จะเข้ามาเทกโอเวอร์ก็ต้อง

จ่ายในราคานี้เท่านั้น

โดย อีลอน มัสก์ นักธุรกิจชื่อดัง ออก

มาทวีตข้อความในทวิตเตอร์ส่วนตัวในช่วงเช้า

ของวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ระบุว่า “ตอนนี้

ผมกำาลังซื้อแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ด้วยความ

เต็มใจ” และมีชาวเน็ตแห่เข้าไปคอมเมนต์ถามว่า

เป็นเรื่องจริงหรือไม่

ก่อนท่ีในอีกไม่ก่ีช่ัวโมงต่อมาเจ้าตัวได้ออกมา

ตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตท่ีเข้าไปสอบถามถึงการเข้า

เทกโอเวอร์แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ว่าเป็นจริงหรือ

ไม่ ซ่ึงสรุปแล้วเป็นเพียงแค่การยิงมุกผ่านทวิตเตอร์

เท่าน้ัน และตนก็ไม่ได้สนใจจะซ้ือทีมกีฬาใดๆ ท้ังส้ิน

“ไม่ น่ีเป็นเพียงแค่เรื่องโจ๊กบนทวิตเตอร์เท่า 

น้ัน, ผมไม่สนใจท่ีจะซ้ือทีมกีฬาใดๆ ท้ังส้ิน” มัสก์กล่าว

อย่างไรก็ตาม อีลอน มัสก์ ยังเผยอีกว่า ถึง

แม้ตัวเขาไม่ได้คิดสนใจจะเข้าไปเทกโอเวอร์แมนฯ 

ยูไนเต็ด จริง แต่สโมสรแห่งนี้คือทีมโปรดของเขา

ในวัยเด็ก และถ้าให้เลือกจะซื้อทีมกีฬาจริงๆ ก็คง

ต้องเป็น “ปีศาจแดง”

ทั้งนี้ มหาเศรษฐีวัย 51 ปี อย่าง อีลอน 

มัสก์ มักจะอยู่ในกระแสทางโลกโซเชียลเสมอ 

โดยเฉพาะในเรื่องของการออกมาปั่นหุ้น และ

ก่อนหน้าน้ีเจ้าตัวเคยมีข่าวว่าจะเทกโอเวอร์ทวิต

เตอร์ สื่อสังคมโซเชียลชื่อดัง ก่อนที่สุดท้ายดีล 

ดังกล่าวจะล่มไป

สำาหรับ “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไน 

เต็ด มีคิวลงสนามเกมต่อไปในพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 

พบคู่ปรับตลอดกาล “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ในศึก

แดงเดือด คืนวันจันทร์ท่ี 22 สิงหาคม 2565 เวลา 

02.00 น. ตามเวลาประเทศไทย.

‘มัสก์’แจงทวีตซื้อ‘แมนฯยููฯแค่มุกตลก

กรุงเทพฯ • การแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่

ที่สุดของปี 2022 เวิลด์ แชมเปียนชิพส์ ที่นคร

โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 22-28 

สิงหาคมนี้  ร่วมลุ้นร่วมเชียร์นักแบดมินตันไทย 

และนักแบดมินตันชั้นนำาของโลก ครบทุกรอบ จุใจ 

ทางทรูวิชั่นส์ ช่องทรูสปอร์ต 3 (668), ทรูสปอร์ต 

7 (686), SPOTV (689) และ SPOTV2 (690) 

ถ่ายทอดสดสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

แบดมินตันชิงแชมป์โลกประเภทบุคคล นัก

แบดมินตันไทยเคยคว้าแชมป์โลกมาแล้ว ทั้งใน

ประเภทหญิงเด่ียว จาก “น้องเมย์” รัชนก อินทนนท์ 

สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลกมาครองเป็น

ครั้งแรกในปี 2013 ที่กวางโจว ประเทศจีน ซึ่ง

เป็นการคว้าแชมป์โลกที่อายุน้อยที่สุดคืออายุแค่ 

18 ปี หลังจากนั้นปีล่าสุด 2021 แฟนแบดมินตัน

ของไทยก็ได้ดีใจกันอีกครั้ง จากผลงานของคู่ผสม 

“บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ และ “ปอป้อ” 

ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย ที่สามารถคว้าเหรียญทองได้ 

ทำาให้ปีนี้ก็เป็นอีกปีที่เราจะได้ลุ้นกันว่าใครจะได้

ครองตำาแหน่งแชมป์โลกอีกครั้ง

สำาหรับผลงานล่าสุดแบดมินตัน เวิลด์ แชม

เปียนชิพส์ ในปี 2021  เหรียญทองชายเดี่ยว โลห์             

คีน ยู (สิงคโปร์), เหรียญเงิน คิดัมบี ศรีกานธ์ 

(อินเดีย), เหรียญทองแดง ลักยา เซ็น (อินเดีย) 

และอันเดอร์ส แอนทอนเซน (เดนมาร์ก) หญิง

เดี่ยว อากาเนะ ยามากูชิ (ญี่ปุ่น) ชนะ ไต้ จื่อ 

อิง (ไต้หวัน) เหรียญทองแดง เหอ ปิง เจียว (จีน) 

และจาง อี้หมาน (จีน), ชายคู่ เหรียญทอง ทาคุ

โระ โฮกิ และยูโกะ โคบา

ยาชิ (ญี่ปุ่น), เหรียญเงิน 

เหอ จิติง และตัน เฉียง (จีน), 

เหรียญทองแดง ออง ยิวซิน 

และเตียว อียี่ (มาเลเซีย), 

คิม แอสทรุป และอันเดอร์ส                                           

ราสมุสเซน (เดนมาร์ก), หญิงคู่ เหรียญทอง เฉิน 

ชิง เฉิน และเจีย อี้ ฟาน (จีน) เหรียญเงิน ลี 

โซ ฮี และชิน เซือง ชาน (เกาหลีใต้), เหรียญ

ทองแดง มายุ มัตสึโมโตะ และวานากะ นา

กา ฮาระ (ญี่ปุ่น) คิม โซ ยอง และคอง เฮ ยอง 

(เกาหลีใต้), คู่ผสม เหรียญทอง เดชาพล พัววรานุ

เคราะห์ และทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย (ไทย) เหรียญ

เงิน ยูตะ วาตานาเบะ และอาริสะ ฮิงาชิโนะ 

(ญี่ปุ่น) เหรียญทองแดง เคียวเฮอิ ยามาชิตะ และ

นารุ ชิโนยา (ญี่ปุ่น), ตัน ชุน มั้ง และเซี่ย หยิง 

ซวด (ฮ่องกง)

โดยโปรแกรมถ่ายทอดสดแบดมินตัน เวิลด์ 

แชมเปียนชิพส์ 2022

วันที่ 22 ส.ค. รอบ 64 คน (คอร์ต 1) 

07.00-19.00 น. SPOTV (689) /TS3 (668) /TS7 

(686) /22 ส.ค. รอบ 64 คน (คอร์ต 2) 07.00-

19.00 น. SPOTV2 (690)

23 ส.ค. รอบ 32 คน (คอร์ต 1) 07.00-

19.00 น. SPOTV (689) /TS3 (668) /TS7 (686) 

/23 ส.ค. รอบ 32 คน (คอร์ต 2) 07.00-19.00 น. 

SPOTV2 (690)

24 ส.ค. รอบ 32 คน (คอร์ต 1) 07.00-

19.00 น. SPOTV (689) /TS3 (668) /TS7 (686) 

/24 ส.ค. รอบ 32 คน (คอร์ต 2) 07.00-19.00 น. 

SPOTV2 (690)

25 ส.ค. รอบ 16 คน (คอร์ต 1) 08.00-

18.00 น. SPOTV (689) /TS3 (668) /TS7 (686) 

/25 ส.ค. รอบ 16 คน (คอร์ต 2) 08.00-18.00 น. 

SPOTV2 (690)

26 ส.ค. รอบ 8 คน (คอร์ต 1) 08.00-

18.00 น. SPOTV (689) /TS3 (668) /TS7 (686) 

/26 ส.ค. รอบ 8 คน (คอร์ต 2) 08.00-18.00 น. 

SPOTV2 (690)

27 ส.ค. รอบรองชนะเลิศ 08.00-18.00 น. 

SPOTV (689) /TS3 (668) /TS7 (686)

และวันที่ 28 ส.ค. รอบชิงชนะเลิศ 13.00-

18.00 น. SPOTV (689) /TS3 (668) /TS7 (686).

‘บาส-ปอป้อ-’ลุยเวิลด์แชมเปียนชิพส์

‘ทรูวิชั่น’ถ่ายสดเริ่ม22สิงหาคมนี้

‘สินธุ’เบรกการเมืองอย่ายุ่งกีฬา

ให้15สโมสรมีอิสระทางความคิด

แอนเดอร์เซน (ซ้าย) คู่กรณีของนูเญซ

กองหลังพาเลซเผยโดนขู่ฆ่า

หลังทำาให้‘นูเญซ’โดนไล่ออก

พล.ต.อ.ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประชุมร่วมกับ “มาดาม

แป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา ผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ และรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี 

นายสินธุ พูนศิริวงศ์ อดีตนายกสมาคมกีฬา

บิลเลียดแห่งประเทศไทย
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หลัง 70 ปี ก้าวต่อไปหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เนื่องในวาระครบรอบ 70 ปี หอจดหมายเหตุแห่งชาติ สำานัก

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลอง

การพัฒนาด้านงานจดหมายเหตุในฐานะองค์กรวิชาชีพหลักของงาน

จดหมายเหตุในประเทศไทย และเพื่อประชาสัมพันธ์หอจดหมายเหตุ

แห่งชาติให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ส.ค.2565 

ระหว่างเวลา 13.00–17.00 น. ประกอบด้วย การแถลงเกี่ยวกับ 

“ก้าวต่อไป ARCHIVES THAILAND เนื่องในวาระครบรอบ 70 ปี 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ” โดยนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรม

ศิลปากร และพิธีเปิดนิทรรศการ “70 ปี หอจดหมายเหตุแห่งชาติ” 

ณ อาคารสำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ชั้น 1เวลา 14.00–15.00 น. 

การแสดงปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “70 ปี หอจดหมายเหตุแห่งชาติ” โดย

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ที่

ห้องประชุมใหญ่สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เวลา 15.00–17.00 น. 

กิจกรรมเสวนา “70 ปี หอจดหมายเหตุแห่งชาติ การเปลี่ยนแปลง

จากอดีตสู่ปัจจุบัน และอนาคต” ผู้สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอด

สด ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-17.00 น. ทาง

เว็บไซต์สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (www.nat.go.th) facebook 

live ของกรมศิลปากรและสำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 13 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำานักงานจัดการ

ทรัพย์สินจุฬาฯ ร่วมกับ สำานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 

กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “มอบหนังสือ มอบโอกาส สร้างนัก

อ่านในชุมชน” เพื่อส่งมอบหนังสือสำาหรับเด็กและเยาวชน ไปยัง

ชุมชนที่ยังขาดแคลนหนังสือ

ใน กทม. ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหา 

คม 2565 เวลา 13.00– 

15.30 น. ณ โถงชั้น G อาคาร

จามจุรีสแควร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย พร้อมกับเปิด

งาน จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้ง

ที่ 13 ระหว่างวันที่ 26 ส.ค.- 

11 ก.ย.2565 ณ จามจุรีสแควร์  

(สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสาม

ย่าน) เอาใจหนอนหนังสือด้วย

กองทัพหนังสือดี พร้อมโซน

เครื่องเขียน และกิจกรรมกว่า 

30 กิจกรรม พบปะพูดคุยกับ

นักเขียนชื่อดัง/สำานักพิมพ์ชั้นนำา กิจกรรมแนะแนวเตรียมตัวสอบ

และการศึกษาต่อ กิจกรรม work shop นิยายดัง หนังละคร กิจกรรม

สำาหรับเด็ก/ครอบครัว พิเศษลุ้นของรางวัลทองคำา จำานวน 3 รางวัล.       

การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ทรรศการ “ธรรมชาติประดิษฐ์ (Artificial 

Nature)” จะพาผู้ชมเดินทางย้อนกลับไป

ในช่วงเวลาการทำางานของนายแพทย์

บุญส่ง เลขะกุล หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ หมอบุญส่ง 

ผู้ซึ่งเป็นแพทย์ ช่างภาพ จิตรกร นักเขียน และ

อาจารย์ มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิกการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้และสัตว์ป่าของ

ประเทศไทย และมีผลงานเขียนชิ้นสำาคัญในตำานาน 

ทั้งชีวิตของฉันลูกกระทิง สัตว์ป่าเมืองไทย นกเมือง

ไทย หรือนิตยสารนิยมไพรสมาคม

สำาหรับนิทรรศการธรรมชาติประดิษฐ์ ได้

จัดแสดงที่วารินแล็บ คอนเท็มโพรารี (Warin Lab 

Contemporary) ในซอยเจริญกรุง 36 ซึ่งเคยเป็น

ที่อยู่อาศัยของหมอบุญส่ง มีอายุกว่า 100 ปี จึง

เกิดการตีความผสมผสานเรื่องราวสิ่งที่หมอบุญส่ง

ศึกษา สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม รวมไปถึงในยุค

ดิจิทัลที่มีความสำาคัญในชีวิตประจำาวัน จาก 2 ศิลปิน 

ได้แก่ นักรบ มูลมานัส ศิลปินนำาเสนอผลงานจัดวาง

เชิงปฏิสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามของ

ปัญญาชนสยามในการทำาความเข้าใจ นกการเวก 

และตั้งคำาถามถึงที่ทางของความลี้ลับ และความเชื่อ

ในพงไพรผ่านการทำาอนุกรมวิธาน และแมรี่-ภาคินี 

(ภาคินี ศรีเจริญสุข) ก็ได้สร้างสรรค์เกมด้วยการ

ออกแบบเชิงโอเพ่นเวิลด์ และทำาการสำารวจหน้าที่

ของศิลปะในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การตั้งคำาถาม

ว่ามีอะไรที่หายไปบ้างจากความเข้าใจสมัยใหม่ โดย

นิทรรศการจะจัดแสดงตั้งแต่วันนี้-27 สิงหาคม 2565  

ในส่วนของการผลงานจัดวาง นักรบ มูล

มานัส กล่าวว่า ผลงานที่ผ่านมาอาจจะยังไม่ใช่สิ่ง

แวดล้อมโดยตรง จึงเป็นความท้าทายในการศึกษา

ประวัติของคุณหมอบุญส่งและธรรมชาติวิทยา จนได้

อ่านหนังสือคู่มือดูนกในประเทศไทยที่คุณหมอเขียน 

ที่ ได้รับความนิยมในสมัย 50-60 ปีที่ผ่านมา ที่ ได้

รวบรวมนกกว่า 500 ชนิด และคุณหมอยังทำางาน

เป็นหมอ และสิ่งที่สนใจไปพร้อมๆ กันได้  จึงคิดค้น

คว้าลึกลงไปอีกถึงการจัดทำาตำารานกในไทย พบว่า

เริ่มมีการจัดทำาข้อมูลนกชนิดต่างๆ ตั้งแต่ในสมัย  

ร.5-ร.6 ในจำานวนนกทั้งหลายที่มีการเก็บข้อมูล มีนก 

ชนิดหนึ่งที่ทำาให้เราเกิดความสนใจ คือ นกการเวก 

ที่ทำาให้ฉงนว่า เป็นนกในจินตนาการหรือเป็นนกที่

มีอยู่จริง เพราะจากการสืบค้นเรื่องราวนกการเวก 

พบในป่าหิมพานต์ อาศัยอยู่บนสวรรค์ มีเสียงอัน

ไพเราะที่สุด จึงได้จัดทำาเป็นผลงานจัดวางโดยเลียน

แบบการทำางานของหมอบุญส่ง ในการศึกษาเรื่อง

ราวของสัตว์ป่าทั้งหลาย

การชูประเด็นเรื่องนกการเวก ศิลปินได้

อธิบายว่า นอกจากจะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือ

สัตววิทยา ยังเชื่อมโยงไปถึงวัฒนธรรม ความเชื่อ 

อย่างผลงานแสดง โต๊ะทำางานจำาลองของหมอบุญส่ง 

ผสมผสานเรื่องราวของนกการเวก ที่ถูกกล่าวถึงใน

จากธรรมชาติวิทยาของ‘หมอบุญส่ง เลขะกุล’

สู่นิทรรศการ‘ธรรมชาติประดิษฐ์’

จากธรรมชาติวิทยาของ‘หมอบุญส่ง เลขะกุล’

สู่นิทรรศการ‘ธรรมชาติประดิษฐ์’

อดีต บนโต๊ะมีตำาราดูนกของหมอบุญส่ง หนังสือ

พรรณพฤกษาสัตว์หิมพานต์ ในสมัย ร.5-ร.6 ที่มี

การพูดถึงนกการเวกในเรื่องไตรภูมิพระร่วง หรือ

ในเรื่องพระอภัยมณี แต่เมื่อย้อนกลับไปในสมัย  

ร.4 ประเทศไทยในยุคนั้นมีการล่าอาณานิคมจาก

ประเทศตะวันตก จึงมีเรื่องเล่าว่า ชาวตะวันตกได้

พบกับชาวพื้นเมืองในหมู่เกาะบอร์เนียว ที่มีความ

เชื่อและตำานานต่างๆ เกี่ยวกับนกปักษาสวรรค์ 

(Bird-of-paradise) หรือวงศ์ใกล้เคียงกับนกกา ที่ส่วน

ใหญ่จะอาศัยอยู่ภายในเกาะนี้ โดยเฉพาะมีลักษณะ

เด่น คือ ขนที่สวยงาม ในยุโรปจึงมีการสั่งล่านกเพื่อ

นำาขนมาประดับหมวกของสตรี ทำาให้ชื่อเสียงของนก

ปักษาสวรรค์ขจรไปไกล

ศิลปินกล่าวต่อว่า จนมาถึงเมืองไทยในสมัย 

ร.4 จึงมีบุคคลนำานกปักษาสวรรค์มาถวาย คนไทย

จึงเชื่อว่านี่คือนกการเวก จากนั้นก็มีการกล่าวถึง

เรื่อยมา อย่างพระมาลาเส้าสูงเครื่องประดับยศ

ของขุนนางก็มีการนำาขนนก ที่มีความเชื่อว่าเป็น

ขนการเวกมาประดับ เรื่องราวของนกการเวกที่จะ

ไขกระจ่างได้ว่ามีจริงหรือไม่จึงมีความซ้อนทับของ

เวลา แต่ทั้งนี้นกปักษาสวรรค์ที่ถูกนำามาถวายใน ร.4 

ตัวจริงมีการเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติ

วิทยาแห่งจุฬาฯ

“มาสู่ยุคปัจจุบัน ร่องรอยของนกการเวกใน

ชีวิตประจำาวันของผู้คนได้ถูกสื่อผ่านผลงานตู้ไม้ที่มี

ลิ้นชักหลายชั้นรวบรวมวัตถุต่างๆ อย่างในหนังสือ

ไตรภูมิพระร่วงพูดถึงขนนกการเวกที่มีค่า เมื่อสลัด

ออกมาจะกลายเป็นทองคำา เชื่อว่าเป็นความมั่งคั่ง 

จึงมีอีกชื่อว่า นกวายุภักษ์ ปัจจุบันเป็นตราสัญลักษณ์

ของกระทรวงการคลัง หรือโลโก้ธนาคารกรุงไทย  ใน

แง่ความเชื่อ ยังมีการบอกต่อกันมาว่า มีการนำาบาง

ส่วนบางอย่างของนกการเวกมาผสมทำาเป็นสีผึ้งทา

ปาก เพื่อความมู ส่วนเหยื่อล่อนกการเวกใช้ดอก

จันทน์เทศและกานพลู เพื่อนำาเครื่องเซ่นเจ้าป่าเจ้า

เขาของนายพราน

ศิลปินเล่าอีกว่า นอกจากนี้ข่าวสารของนก

ปักษาสวรรค์ที่ถูกตีพิมพ์ ภาพถ่ายขบวนแห่นก

ปักษาสวรรค์ในสมัย ร.4 ภาพวาดของสตรีชาว

ยุโรปสวมหมวกประดับขนนกปักษาสวรรค์ เป็น

อีกจุดที่ผู้ชมจะได้มีส่วนร่วมในการสร้างนกการเวก

ในจินตนาการ พร้อมกับตั้งชื่อเหมือนกับการเลียน

แบบนักธรรมชาติวิทยาในสมัยนั้น เปิดเครื่อง

บันทึกเคล้าคลอเสียงนกปักษาสวรรค์ และเสียง

สังเคราะห์ขึ้นใหม่ของนกการเวกในป่าหิมพานต์ 

อีกชิ้นงานคือภาพจิตรกรรมนกการเวกที่มีความ

เป็นลวดลายไทย

วิภาช ภูริชานนท์ ภัณฑารักษ์ เล่าในส่วนของ

ศิลปินแมรี่ ภาคินี ว่า อาจจะแตกต่างกับผลงานของ

ศิลปินนักรบ ที่ได้พาเราเดินกลับไปในประวัติศาสตร์ 

ส่วนแมรี่เริ่มจากปัจจุบัน ไปสู่โลกในยุคดิจิทัล หลัง

จากที่ ได้ไปพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา รังสิต ทำาให้

เห็นการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่กรุงเทพฯ จากป่าไม้

ที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกหลากหลายชนิด การ

ขยายของเมืองทำาให้นกสูญหายไป เธอจึงได้รังสรรค์

ผลงานภาพธรรมชาติสเกตช์มือพิมพ์บนแผ่นโลหะ 

หรือเกมที่เธอได้ออกแบบเชิงโอเพ่นเวิลด์ด้วยตัว

เอง เป็นการนำาสิ่งแวดล้อมไปใส่ในโลกดิจิทัล เป็น

ธรรมชาติประดิษฐ์ แสดงให้เห็นถึงความขาดแคลน

ซึ่งพื้นที่ธรรมชาติในโลกกายภาพ และความกระหาย

ความรุนแรงของมนุษย์ที่ข้ามผ่านไปยังธรรมชาติ

ประดิษฐ์ในโลกดิจิทัล

อย่างไรก็ตาม ผู้สนใจสามารถชมนิทรรศการ

ธรรมชาติประดิษฐ์ (Artificial Nature) ได้ตั้งแต่วันนี้- 

27 สิงหาคม 2565 ณ วารินแล็บ คอนเท็มโพรารี.

นิ

ภายในนิทรรศการธรรมชาติประดิษฐ์

ตู้ลิ้นชักเก็บเรื่องราวของนกการเวก 

หรือนกปักษาสวรรค์

นกปักษาสวรรค์ ขนอันงดงามและมีค่า

จำาลองโต๊ะทำางานของหมอบุญส่ง นกการเวกในจินตนาการของผู้เข้าชม

วิภาช ภูริชานนท์

เครื่องประดับยศพระมาลาเส้าสูง 

ที่มีขนนกการเวกประดับ

สาธารณสุข • ไข้เลือดออกกลับมาแล้ว 

ระบาดหนักแบบเงียบๆ 8 เดือน พบป่วย 

1.6 หมื่นราย เสียชีวิต 14 ราย  มากกว่า

ช่วงเดียวกันของปีก่อน 2.2 เท่า แนว

โน้มพบผู้ป่วยกลุ่มผู้ ใหญ่มากขึ้น ถ้าพบ

อาการเข้าข่ายรีบพาไปพบแพทย์

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดี

กรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์

โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ตั้งแต่

วันที่ 1 ม.ค.-10 ส.ค.2565 พบผู้ป่วยไข้

เลือดออกจำานวน 16,276 ราย เสียชีวิต 

14 ราย กลุ่มอายุที่เสียชีวิต อายุ 35 ปี

ขึ้นไป ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านในช่วงเวลา

เดียวกันถึง 2.2 เท่า โดยในช่วง 4 สัปดาห์

ที่ผ่านมา พบจังหวัดที่มีผู้ป่วยมากที่สุด 

5 อันดับแรก คือ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ 

อุบลราชธานี ตาก และศรีสะเกษ และ

คาดการณ์ว่าปีนี้สถานการณ์ของโรคไข้

เลือดออกจะมีการระบาดมากขึ้นตามวง

รอบของปีที่จะระบาด โดยมีแนวโน้มพบ

ผู้ป่วยในกลุ่มผู้ใหญ่มากขึ้น  

อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวต่อว่า 

สำาหรับลักษณะอาการของโรคไข้เลือด

ออกคือ มีไข้สูงเฉียบพลัน และสูงลอย

ประมาณ 2-7 วัน ร่วมกับปวดศีรษะ ปวด

เมื่อยตามตัว หน้าแดง อาจมีจุดแดงเล็กๆ 

ขึ้นตามลำาตัว แขน ขา คลื่นไส้ อาเจียน 

ปวดท้อง และเบื่ออาหาร ส่วนใหญ่ไม่

ไอ ไม่มีน้ำามูก ต่อมาไข้จะลดลง ในระยะ

นี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะอาจ

เกิดภาวะช็อกและเสียชีวิตได้ ขอให้

ประชาชนสังเกตอาการป่วยของคนใน

ครอบครัว หากมีไข้สูงลอยเกิน 2 วัน 

และเช็ดตัวหรือกินยาลดไข้แล้วไข้ไม่ลด

ลง ขอให้คิดว่าอาจป่วยด้วยโรคไข้เลือด

ออก ไม่ควรซื้อยาลดไข้ในกลุ่มแอสไพริน

และไอบูโพรเฟนมารับประทาน ให้รีบ

พาผู้ป่วยไปพบแพทย์หรือสถานบริการ

สาธารณสุขที่อยู่ใกล้บ้าน เพื่อให้ได้รับ

การวินิจฉัย ประเมินอาการ และการ

ดูแลรักษาที่ถูกต้องรวดเร็ว จะช่วยลด

โอกาสการเสียชีวิตได้ ซึ่งปัจจุบันมีการ

ใช้ชุดตรวจโรคไข้เลือดออกชนิดรวดเร็ว 

(Dengue Rapid Diagnosis Test) ทำาให้

สามารถวินิจฉัยผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้

เร็วมากขึ้น

 ทั้งนี้ ควรทายากันยุงและนอน 

ในมุ้ง เพื่อป้องกันยุงกัด รวมทั้งกำาจัด

แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายรอบบ้าน ใช้

ทรายกำาจัดลูกน้ำาบริเวณน้ำาขัง หรือ

ทำาลายภาชนะที่มีน้ำาขัง และที่สำาคัญไม่

สร้างแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพิ่มขึ้น เช่น 

ปิดฝาถังขยะให้มิดชิด ทิ้งขยะประเภท

ภาชนะใส่อาหารลงในถังขยะ โดยขอให้

ยึดหลัก “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ เก็บ

บ้านให้สะอาด ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมใน

บ้านและรอบบ้าน ให้มีความเป็นระเบียบ 

แสงแดดส่องเข้าถึง ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็น

ที่เกาะพักของยุง เก็บขยะบริเวณรอบ

บ้านไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  

และเก็บน้ำา ปิดฝาภาชนะที่ ใส่น้ำาให้

มิดชิด เปลี่ยนน้ำาในแจกันทุกสัปดาห์ 

ป้องกันยุงลายมาวางไข่ เพื่อป้องกันโรค

ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และ

โรคไข้ปวดข้อยุงลาย สอบถามข้อมูลเพิ่ม

เติมสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422.

ศึกษาธิการ • “มู่หลาน” ทำาโรงเรียนเสีย

หาย 21 แห่ง รองเลขาฯ สพฐ.เผยตั้งแต่ต้นปี

ได้รับรายงานสถานศึกษาเสียหาย 400 ล้าน 

ยื่น ครม.ของบส่วนกลางซ่อมแซมแล้ว กำาชับ

สถานการณ์หน้าฝน ให้แต่ละโรงเรียนทำาแผน

ป้องกันอุทกภัย ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาฯ 

กพฐ.) กล่าวว่า ตนได้รับรายงานสถานศึกษาใน

สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน (สพฐ.) ที่ ได้รับผลกระทบจากพายุมู่หลาน 

ซึ่งขณะนี้มีสถานที่ ได้รับผลกระทบ รวม 7 เขต

พื้นที่การศึกษา 21 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสังกัด

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 

เชียงราย เขต 3 จำานวน 4 โรง สพป.เพชรบูรณ์ 

เขต 3 จำานวน 1 โรง สพป.ตาก เขต 2 จำานวน  

1 โรง สพป.พิษณุโลก เขต 2 จำานวน 1 โรง  

สพป.พิษณุโลก เขต 3 จำานวน 1 โรง สพป.นคร 

สวรรค์ เขต 3 จำานวน 5 โรง สำานักงานเขตพื้นที่

มัธยมศึกษา (สพม.) เชียงราย จำานวน 8 โรง ทั้งนี้ 

จากสถานการณ์น้ำาท่วมทุกปี สพฐ.จำาเป็นที่จะต้อง

เรียนรู้เรื่องการป้องกันชีวิตของครูและนักเรียน 

รวมถึงทรัพย์สินต่างๆ ของโรงเรียนด้วย โดยในปี

ที่ผ่านมา สพฐ.ได้ดำาเนินการรวบรวมข้อมูลความ

เสียหายที่เกิดขึ้น พบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมี

มูลค่าสูงถึงกว่า 400 ล้านบาท โดยที่ประชุมคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบงบประมาณกลาง 

จำานวน 359 ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายในการซ่อมแซม

บูรณะอาคารสถานศึกษาสังกัดสำานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ถูกภัย

พิบัติต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จากนี้ สพฐ.จะเร่งจัด 

สรรงบให้สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ที่

ได้รับผลกระทบดำาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมส่วน

ต่างๆ ที่เสียหายให้กลับมาใช้ได้ตามปกติ

ว่าที่ร้อยตรีธนุกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ตนมอง

ว่าวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดจำาเป็นต้องขอความ

ร่วมจาก สพท. ผู้บริหารโรงเรียนและครูของ

โรงเรียนที่ประสบหรือเสี่ยงต่อการเกิดอุทักภัยทุก

ปี ร่วมกันวางแผนป้องกันทรัพย์สินต่างๆ ภายใน

โรงเรียน เช่น สื่อการเรียนการสอน หนังสือใน

ห้องสมุด โทรทัศน์ ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่ง

จากที่ สพฐ.ได้รับรายงานมักจะเกิดความเสียหาย

ในส่วนดังกล่าว และตนมองว่าเราสามารป้องกัน

ได้ เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีการประกาศ

ล่วงหน้า เพื่อเป็นการเตือนก่อนที่จะเกิดพายุหรือ

ภัยพิบัติต่างๆ ดังนั้น สพท.และสถานศึกษาจึง

สามารถทำาแผนป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

กับอุปกรณ์เหล่านี้ ได้ โดยการอพยพ หรือเคลื่อน

ย้ายอุปกรณ์เหล่านี้ให้อยู่ในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำา 

นอกจากนี้จะต้องมีแผนอพยพความปลอดภัย

ของนักเรียน โดยประสานงานกับหน่วยงานใน

พื้นที่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้าง

เป็นเครือข่ายความร่วมมือทำางานแบบประสาน

กัน อย่างไรก็ตาม ผมมองว่าหากมีการวางแผน

การดำาเนินการต่างๆ ไว้ล่วงหน้า จะสามารถ

ทำาให้เราลดปริมาณความเสียหายที่เกิดขึ้นได้.

ศึกษาธิการ • ความเห็น “ตรีนุช-สุภัทร” กรณี

อควาเรียมสงขลา ถึงมือ “เลขาฯ กอศ.” แล้ว ด้าน 

“สุเทพ” เตรียมตั้ง คกก.พิจารณา ก่อนเสนอบอร์ด 

กอศ. ก.ย.นี้ เผยหากทำาเป็นอควาเรียมแบบเดิม 

ต้องใช้เงินลงทุนสูงถึง 1,200 ล้าน เพราะต้องมี 

รพ.สัตว์น้ำา พื้นที่อนุบาลสัตว์ ทั้งน้ำาเค็ม น้ำากร่อย

นายสุภัทร จำาปาทอง ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวถึงโครงการ

ก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา หรือ

อควาเรียม ทะเลสาบสงขลา ของวิทยาลัย

ประมงติณสูลานนท์ จ.สงขลา ว่า เมื่อเร็วๆ 

นี้ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) และตน ได้

เสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางของการ

ดำาเนินโครงการอควาเรียมไว้ 6 รูปแบบ คือ 

ให้ดำาเนินการสร้างอควาเรียมเหมือนเดิม สร้าง

อควาเรียมแต่เพิ่มเติมเทคโนโลยีเสมือนจริง

เข้าไปด้วย จัดทำาเป็นศูนย์ศึกษาพันธุ์พืชและ

ป่าชายเลน จัดทำาเป็นศูนย์อบรมเพาะเลี้ยงสัตว์

น้ำา โอนให้จังหวัดมาดำาเนินการ เพื่อจัดแสดง

สินค้า แสดงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ จัดทำาเป็น

ศูนย์แสดงสินค้าและการท่องเที่ยวทางน้ำาโดย

สร้างท่าเรือ ส่งเรื่องทั้งหมดให้สำานักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดำาเนินการ

ต่อแล้ว ซึ่งทั้ง 6 รูปแบบก็ใช้งบประมาณที่แตก

ต่างกันออกไป เช่น หากสร้างเป็นอควาเรียม

เหมือนเดิม ก็อาจจะต้องใช้งบประมาณสูงถึง 

1,200 ล้านบาท เนื่องจากมีความจำาเป็นที่จะ

ต้องสร้างโรงพยาบาลสัตว์น้ำา พื้นที่อนุบาลสัตว์

น้ำา การทำาระบบน้ำา ทั้งน้ำาจืด น้ำาเค็ม และน้ำา

กร่อย รวมถึงยังต้องจัดจ้างบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

อย่างสัตวแพทย์ ซึ่งการใช้งบประมาณขึ้นอยู่

กับว่าเราจะเลือกรูปแบบใดในการดำาเนินการ 

และแต่ละรูปแบบก็ใช้งบประมาณไม่เท่ากัน

ด้านนายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) 

กล่าวว่า ตนเตรียมที่จะตั้งคณะกรรมการเพื่อที่

จะพิจารณาข้อเสนออีกครั้ง โดยคณะกรรมการ

ชุดนี้จะประกอบด้วย ผู้บริหารของ สอศ. และ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องอควาเรียม 

ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะพิจารณาข้อเสนอทุก

รูปแบบ หรืออาจจะมีข้อเสนอเพิ่มเติม จาก

ทั้ง 6 รูปแบบก็ได้ เพื่อที่จะนำาเข้าพิจารณาใน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ในเดือน

กันยายนนี้ ก่อนที่จะเสนอให้ รมว.ศธ.พิจารณา

และนำาเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป.

สอศ.ตั้งกก.ศึกษาเดินหน้าอควาเรียมสงขลา
‘สุภัทร’ชี้ถ้าทำารูปแบบเดิมต้องลงทุนสูง1,200ล้าน/เหตุจำาเป็นต้องมีรพ.สัตว์น้ำา  

สพฐ.เผย‘มู่หลาน’ทำาโรงเรียนพังเสียหาย21แห่ง

‘ไข้เลือดออก’กลับมาแล้ว

มากกว่าช่วงปีก่อน2.2เท่า

มอบเงิน รพ.บ้านแพ้ว • นางวัฒนา สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้แทนบริษัท 

ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า 

MRT สายสีน้ำาเงินและสายสีม่วง มอบเงินสนับสนุนให้กับ นพ.พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำานวย

การโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ใน

การผ่าตัดต้อกระจก และตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยระบบ AI สานต่อการส่งเสริมสุขภาพ

ของทุกคนในยุค New Normal ภายใต้ โครงการ “Happy Journey with BEM” แทนความ

ห่วงใยขอบคุณจากใจ โดยบริษัทขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้กลับมามี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกครั้ง ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร. 
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11บันเทิง

๏ ถึงเป็นพี่ที่รักและเคารพ..

หากจำาจบห้ำาหักกันไม่หวั่นไหว พี่กับน้องเราสองก็ใช่ใคร 

ถ้าถึงครามาบรรลัยไยโศกา๚

๏ พี่กับน้องเลือดข้นเห็นประจักษ์ ‘บูรพาพยัคฆ์’ หาใช่

มหิงสา แม้มาตรแม้นเชื้อชาติญาติกา เมื่อชะตามิเลี่ยงหลบก็

รบกัน๚

๏ พี่รบน้องน้องรบพี่มีมาก่อน ดังคำาสอน ‘ภควัทคีตา’ ให้

จำามั่น ใช่ว่าน้องปรารถนาการฆ่าฟัน ไม่เคยฝันประจัญเดือดมา

เชือดกัน๚

๏ ให้เราเป็นเหมือนแม่น้ำากับกอไผ่ จะอย่างไรวันหนึ่ง

ต้องแยกฝัน เมื่อเราสองมองดาวต่างดวงกัน ก็ถึงวันน้องต้อง

ตามวิถี อรชุน๚๛

ครับ..ก็เป็น “คำ�กลอน” ท่ีคุณม�นพ อุดมเดช ผู้กำ�กับภ�พ                                                                                         

ยนตร์มือร�งวัล ได้กลั่นจ�กมุมมอง-คว�มรู้สึกของคนที่ได้ติด 

ต�มเฝ้�ดูส�ยใย-คว�มผูกพันของ “พี่น้อง 3 ป.” ม�โดยตลอด

และท่ีส่งท�งไลน์ไปให้ผมได้ทัศน� คุณม�นพก็ไม่ได้หม�ย

จะให้ผมนำ�ม�ลงในคอลัมน์ตรงนี้แต่อย่�งใด เพียงแต่โน้ตท้�ย

เอ�ไว้เพียงว่�..

“แม้ผมไม่ชอบคุณประยุทธ์ แต่ก็ไม่ได้ไม่ชอบไปหมด 

ส่วนที่ดีม�กๆ ก็มีไม่น้อย และผมก็ต้องก�รให้แกอยู่จนถึงปี 70 

โน่นเลย ผมยอมหงุดหงิดกับคนที่คุ้นเคยดีกว่�ต้องไปเสี่ยงกับ

คนที่พวกนั้นมันเย้วๆ...

ม�เฟียบอกว่� ถ้�คุณต้องก�รอย�กได้ประธ�น�ธิบดีที่ดี

ง�มไปหมด น่�กลัวคงจะไม่ได้ประธ�น�ธิบดีแน่ๆ 

เพร�ะฉะนั้นเลือกคนที่ดูว่�เร�จะได้ประโยชน์อะไรจ�ก

เข� ถ้�ดูไม่ออกก็ให้ดูคนที่อยู่แวดล้อมเข�ว่�เป็นคนอย่�งไร ...”

แล้วน่ี..โดยไม่ได้ขออนุญ�ต ผมได้ถือวิส�สะคัดลอกกลอน 

“วิถีอรชุนของลุงตู่” ม�ลงตรงน้ีเพื่อให้ผู้อ่�นได้เห็นถึงคว�มรู้-คว�ม

ส�ม�รถของผู้กำ�กับมือต้นๆ ของวงก�ร.. ที่ไม่ได้เก่งเฉพ�ะเขียน

บท-กำ�กับภ�พยนตร์ ในท�งเชิงกลอน คุณม�นพก็ดูจะมีคว�ม

เชี่ยวช�ญ-ช่ำ�ชองอยู่ไม่น้อย!

พอๆ กับในท�งก�รเมือง มุมมอง-คว�มคิด.. “ผมยอมหงุด 

หงิดกับคนที่คุ้นเคยดีกว่�ต้องไปเสี่ยงกับคนที่พวกนั้นมันเย้วๆ...” 

ต้องถือว่� “คมคิด-บ�ดลึก” ทำ�ให้รู้สึก..

เออ..ก็ใช่นะ จะหนีเสือปะจระเข้ไหม จะเป็นกบเลือก

น�ยรึเปล่�?

แต่ท่ีคุณม�นพอย�กให้ลุงอยู่ถึงปี 70 โน่นเลย ผมว่�ฟ้�                                                                                          

กำ�หนดแค่ไหนก็แค่น้ัน เพร�ะนอกจ�กคำ�ตัดสินศ�ลรัฐธรรมนูญแล้ว

ก�รจะไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อ ก็ยังข้ึนอยู่กับ “คะแนนเสียง” 

ของประช�ชนอีกด่�นใหญ่ ห�กเพื่อไทยม่ันใจ “แลนด์สไลด์” แน่ๆ 

ก็ไม่เห็นจะต้องแคร์ลุง..

ปล่อยให้ไป “ต�ยค�สน�มเลือกต้ัง” จะไม่สะใจกว่�หรือ..โทน่ี?

เอ้�..ส่วนร�ยนี้ “บ่�ววี วีรยุทธิ์” ทห�รอ�ก�ศไม่ข�ด

รัก นักร้องลูกทุ่งเพื่อชีวิตคนดัง คงไม่ถึงกับ “สะใจ” แต่น่�จะ 

“สมใจ” เสียม�กกว่�

เพร�ะว�นซืน นอกจ�กจะได้เปิดอกบอกกับสื่อมวลชน 

ว่�ตัวเองได้รับคว�มเมตต�จ�กค่�ยอ�ร์เอสให้ออกม�รับง�น-

ทำ�ง�นอิสระแล้ว 

ก�รจับมือร่วมกับคุณภูริช ศรีคุ้ม CEO บริษัท ไอเดนกรีน 

จำ�กัด เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “Cacoff” เครื่องดื่มเพื่อสุขภ�พ ก็ถือ

เป็นคว�มโชคดีที่ไม่เคยคิดฝันม�ก่อน

ผมเองนั้น จ�กที่ได้ไปร่วมง�นแถลงข่�วก็ให้รู้สึกยินดี-

เป็นปลื้มกับคุณบ่�ววีที่จะได้มีโอก�สเจริญเติบโตก้�วหน้�ต่อไป 

ทั้งในหน้�ที่ก�รง�น (ทห�ร) นักร้อง นักธุรกิจ

และขอเป็นแรงเชียร์-กำ�ลังใจกับท้ังซิงเกิลใหม่ “หัวใจนักสู้” 

ที่คุณบ่�ววีภูมิอก-ภูมิใจ เป็นทั้งคนร้อง-คนแต่ง ซึ่งได้ปล่อยออก

ม�กระทบหูอยู่ในขณะนี้ ให้มียอดวิวร้อยล้�น-พันล้�นในเร็ววัน! 

อีกทั้งผลิตภัณฑ์ “ค�คอฟ” เครื่องดื่มก�แฟผสมค�เค�

ชนิดปรุงสำ�เร็จ ที่ให้รสช�ติเข้มข้น กลิ่นหอม มีเอกลักษณ์

เฉพ�ะตัว จ�กก�แฟค่ัวบดละเอียดส�ยพันธ์ุโรบัสต้�เกรดพรีเมียม

จ�ก จ.ระนอง

ก็..ให้ข�ยดิบข�ยดีเป็นเทน้ำ�เทท่� และจ�กที่ผมได้ลอง

จิบ-ลองชิม รสช�ติดูจะเป็นเช่นนั้นจริงๆ แต่ด้วยไม่ใช่คน “คอ

ก�แฟ” ผมเห็นจะไม่กล้�ก�รันตี หรือเชิญชวนใครได้..

เอ�เป็นว่� นำ�ม�บอกเล่�เก้�สิบกัน เผื่อใครที่ชื่นชอบ

เพลงเพื่อชีวิตสไตล์บ่�ววี อย�กสนับสนุน เป็นกำ�ลังใจ ก็ลองห�

ซื้อม�ชิมรสช�ติกันดู..

ไม่แน่..อาจถูกคอ-ใช่เลย ก็ได้!.

วิถีอรชุนของลุงตู่

• เพิ่งเปิดตัวว่าเป็นสาวมาด

เท่ ขวัญใจส�วน้อยส�วใหญ่ แถม

ไฮโซดังยังต�มข�ยขนมจีบไปได้ไม่

น�น แต่จู่ๆ เจ้�แม่โรงจำ�นำ� ป๊อบ-

ปิโยรส ชูชัยแสงรัตน ์ก็เปลี่ยนลุคส์

กล�ยเป็นส�วส�ยหว�นไปแล้ว หลัง

ปร�กฏว่�เป็นหนึ่งในผู้สมัครเวทีน�งง�มรุ่นใหญ่ 

Mrs.Thailand World 2022 ล่�สุดทำ�เอ�แฟนๆ 

เซอร์ไพรส์สุดๆ

• 4 หนุ่มวงขวัญใจวัยรุ่น “getsunova” 

(เก็ตสึ โนวา) ได้แก่ เนม-ปราการ ไรวา, นาฑี โอ

สถานุเคราะห์, นต-ปณต คุณประเสริฐ และ 

ไปร์ท-คมฆเดช แสงวัฒนาโรจน ์ สังกัดไวท์มิวสิก 

ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ชวนผู้ฟังหวนรำ�ลึกวัยเด็ก

กับมิวสิกวิดีโอ (MV) เพลงใหม่ล่�สุด “อนุบ�ล” ท่ีม�

ในธีมซูเปอร์ฮีโร่ยุค 80 ต่อสู้กับเหล่�ว�ยร้�ย ท่ีไม่

ว่�จะแกร่งแค่ไหน แต่พอเป็นเรื่องรักก็ช้ำ�หนักทุกที 

ส�ม�รถรับชมและรับฟัง “อนุบ�ล” ได้แล้วท้ังยูทูบ 

เฟซบุ๊ก และทุกช่องท�งของมิวสิกสตรีมมิงช้ันนำ�

• พบกับ “Red Cliff” (ส�มก๊ก โจโฉ

แตกทัพเรือ) ภ�พยนตร์สงคร�มมห�ก�พย์ของจีน 

เหตุก�รณ์ตอนปล�ยร�ชวงศ์ฮั่น 

และก่อนยุคส�มก๊กในจักรวรรดิ

จีน กำ�กับโดย “จอห์น วู” สุด

ยอดผู้กำ�กับแห่งฮ่องกง และ

นำ�แสดงโดยนักแสดงม�กฝีมือ

อย่�ง เหลียง เฉาเหว่ย, ทาเค

ชิ คาเนชิโระ, จาง เฟิงอี้, จาง เจิ้น, เจ้า เหว่ย, หู 

จวิน และ หลิน จือหลิง ซึ่งเหล่�แฟนๆ นวนิย�ย

จีน “ส�มก๊ก” พล�ดไม่ได้กับคว�มสนุกเหล่�นี้ในวัน

เส�ร์ที่ 20 สิงห�คม 2565 เวล� 20.00 น. ท�งทรู

วิชั่นส์ ช่อง True Chinese More (140, 225)

• คอหนังและซีรีส์เห็นทีต้องไม่พล�ด เมื่อ 

MONOMAX (โมโนแมกซ์) นำ�ซีรีสจีนโรแมน

ติก-แฟนต�ซี สุดฮอต “ส�วป่วนก๊วนยมทูต Dear 

Mr.Time” นำ�แสดงโดย ฟู่ หลงเฟย (รับบท ฉิน

ซ�น), เฉิน อวี่เฉิง (รับบท ซือ คงหมิง), เหลียง ป๋อ

เหวิน (รับบท เหยียน เมิ่ง), พาน ซิอวี ่(รับบท ไป๋ 

เจ๋อ) และส�วสวย หาน จงอวี ่(รับบท เซียง หลิง 

เอ๋อร์) ม�ให้แฟนๆ ได้ชมกันได้แล้ววันนี้.

     

   มักเกิ้ล

 สยูนิเวิร์สคนล่าสุดของประเทศไทย 

แอนน� เสือง�มเอ่ียม เจ้�ของแฮช 

แท็ก #น�งง�มกองขยะ เผยเรื่องร�ว

ชีวิตท่ีเจ้�ตัวบอกเลยว่�ได้ดีเพร�ะเป็นเด็กวัดและ

คำ�สอนจ�กครอบครัว โดยเฉพ�ะคุณทวดท่ีเป็น

แม่ชี ในร�ยก�ร คุยแซ่บ show ท�งช่อง one 31

“ชีวิตที่ผ่�นม�ถ�มว่�ลำ�บ�กไหม เร�ไม่

เคยคิดว่�ลำ�บ�กเลย แต่พอเร�โตขึ้น ได้ฟังเรื่อง

ร�วของคนอื่นม�กขึ้น มันก็เริ่มกลับม�คิดแล้ว

ว่�ที่ผ่�นม�เป็นเพร�ะว่�เร�ต้นทุนน้อยกว่�คน

อื่น แอนน�เติบโตม�ในครอบครัวที่คุณพ่อคุณ

แม่ทำ�ง�นเป็นพนักง�นเก็บขยะ แล้วคุณพ่อคุณ

แม่แยกท�งกัน ทำ�ให้แอนน�อยู่กับคุณพ่อ 2 คน 

แต่พอคุณพ่อไปทำ�ง�น แล้วแอนน�เป็นผู้หญิง

คนเดียว คุณทวดที่เป็นแม่ชีก็เลยขอคุณพ่อให้

แอนน�ไปอยู่กับคุณทวดที่วัด ทำ�ให้แอนน�อยู่วัด

ม�ตั้งแต่ ป.3 จนจบมห�วิทย�ลัย

ตอนเด็กๆ เคยมีคว�มอิจฉ�เพื่อนไหม   

เหรอ คว�มรู้สึกของหนูที่มองย้อนกลับไป แอน

น�ไม่ได้มองว่�เป็นคว�มน่�อิจฉ�แล้วกัน แอน

น�มองว่�เร�เป็นแค่อ�รมณ์เด็กผู้หญิงทั่วไป 

แอนน�เชื่อว่�มนุษย์ทุกคนอ�จจะมีก�รมองตัว

เองกับคนอื่น ก�รเปรียบเทียบบ้�งบ�งครั้งว่�

ทำ�ไมเข�ถึงมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบกว่� ทำ�ไม

เข�ถึงได้ไปเที่ยวที่ดีกว่� ทำ�ไมเข�ถึงมีสิ่งอำ�นวย

คว�มสะดวกที่ม�กกว่�เร� แต่มันเป็นแค่โมเมนต์

หนึ่งเท่�นั้น พอเวล�ผ่�นไป เรื่องเหล่�นี้ก็ลืมไป 

มันเป็นธรรมด�และเป็นธรรมช�ติของทุกคน แต่

ไม่เคยมองแบบฝังใจว่�ทำ�ไมๆ เร�มีวิธีก�รคิด

บวกตั้งแต่เด็ก อ�จจะเป็นเพร�ะสภ�พแวดล้อม

ของเร�เติบโตม�กับ

คุณทวด โตม�กับวัด 

เร�ก็เลยไม่ได้รู้สึก

ว่�ชีวิตเร�ข�ด หรือ

อ�จจะเป็นคว�มรักที่ทุก

คนมอบให้แอนน� ไม่ว่�จะเป็น

คุณทวด คุณพ่อ คุณแม่ แม้ว่�

เร�จะไม่มีครอบครัวที่สมบูรณ์

แบบ แต่คว�มรักที่ทั้ง 3 

ท่�นมอบให้ไม่เคยข�ดเลย 

ทุกคนเติมเต็มให้แอนน� 

เหมือนแอนน�เป็นเด็กผู้

หญิงปกติคนหนึ่งเลย

มีเรื่องท้อบ้�ง 

แอนน�ว่�ทุกคนมี

เพื่อหมาแมว • ชวลิต วรสารพิสุทธ์ิ ประธานบริหารฝ่ายส่งเสริมประสบการณ์และบริการ

ลูกค้า บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน), ณัฐกร เวียงอินทร์ บรรณาธิการ The 

People จัดงานแถลงข่าว MAJOR DEVELOPMENT presents RAINING CATS & DOGS 

Concert “ระเบิดความสนุก เพื่อความสุขของน้องหมาน้องแมว” โดยมีกานต์นภัส อัศวเฉลิม

พล เลขาธิการมูลนิธิ The Voice เสียงจากเรา, วง POLYCAT และรัฐนันท์ จรรยาจิรวงศ์ 

ร่วมงาน ณ สำานักงานขายโครงการ เมทริส ดิสทริค ลาดพร้าว.

มิ

ารทำางานร่วมกันของ Damon Albarn 

(ด�มอน อัลบ�ร์น) แห่งวง Blur (เบลอร์)  

และ Jamie Hewlett (เจมี ฮิวเล็ตต์) 

ศิลปินว�ดภ�พ, ผู้กำ�กับมิวสิกวิดีโอ และนัก

แต่งเพลง คือที่ม�ของวงดนตรีเสมือน Gorillaz   

(กอริลลาซ) ที่ประกอบด้วยสมาชิก 4 ราย 

ได้แก่ 2D (ทูดี)-ร้องนำา, Murdoc Niccals   

(เมอร์ด็อก นิกคัลส์)-เบส, Russel Hobbs   

(รัสเซล ฮ็อบบ์ส)-กลอง และมือกีตาร์ระดับเทพ

ชาวญี่ปุ่น Noodle (นูเดิล) 

นอกจ�กก�รกำ�เนิดของวงจะเปี่ยมไปด้วย

คว�มคิดสร้�งสรรค์ ผลง�นที่มี Gorillaz เป็น

เจ้�ของก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กัน โดยมีอัลบั้มออกม�

ถึง 7 ชุด และได้ร่วมง�นกับศิลปินระดับตำ�น�น

ม�กม�ย อ�ทิ Elton John (เอลตัน จอห์น) หรือ 

Jean-Michel Jarre (ฌอง-มิเชล จ�ร์) ซึ่งสร้�ง

ปร�กฏก�รณ์ม�กม�ยให้กับวงก�รเพลง ตลอด

จนออกทัวร์ และได้รับร�งวัลจ�กเวทีต่�งๆ  

หลังปล่อยผลง�นเพลงในชื่อ “The Valley 

of the Pagans” ที่ทำ�ง�นร่วมกับ Beck (เบ็ก) 

ออกม�ให้ฟังตั้งแต่ปี 2020 วันนี้ Gorillaz กลับ

มาแล้วพร้อมซิงเกิลใหม่ “Cracker Island” ที่

ได้ Thundercat (ธันเดอร์แค็ต) มือเบสชื่อดัง

เจ้าของรางวัลแกรมมี และอดีตสมาชิกของ

วง Suicidal Tendencies (ซุยไซด์ดัล เทนเดน

ซีส์) มาร่วมงาน ทำ�ให้บีตดนตรีของ “Cracker 

Island” แน่น หนึบ ตึ้บ สุดๆ ตัวเพลงก็ม�พร้อม

ซ�วด์ใหม่ๆ ที่ทำ�ให้เพลงนี้คือก�รเดินท�งไปสู่ยุค

ใหม่ของเสียงดนตรีจ�ก Gorillaz 

ที่ยังคงฟังล้ำ� ให้คว�มรู้สึกเดิร์นๆ 

ไม่มีหยุดนิ่งอยู่กับที่ 

และแน่นอนว่�กับมิวสิก

วิดีโอของ “Cracker Island” ต้อง

ม�พร้อมกับคว�มบรรเจิด เริ่ด

สุดๆ ในเรื่องไอเดีย รวมถึงง�น

อ�ร์ตสวยๆ กับก�รนำ�เสนอเป็น

ง�นแอนิเมชันที่เล่�ออกม�เป็นเรื่องได้อย่�งน่�

ติดต�ม 

เดินทางไปกับเสียงดนตรีและจินตนาการ

ที่ ไม่มีขีดจำากัดของ Gorillaz เพื่อสัมผัสกับ

ซาวด์ใหม่ๆ ในบทเพลงของพวกเขาและ 

Thundercat จาก “Cracker Island” กัน

ก
สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

ได้แล้ววันนี้ จากบริการทุกสตรีมมิงทั่วไทย : 

https://wmth.lnk.to/crackerislandEC และ

ห้ามพลาดมิวสิกวิดี โอทะลุทุกขอบเขตของความ

คิดสร้างสรรค์ ได้ที่ Youtube: Gorillaz โดย

วอร์นเนอร์ มิวสิค https://www.youtube.com/

watch?v=S03T47hapAc

เรื่องท้อหมด แอนน�เลยไม่ได้มอง

ว่�สิ่งที่มันท้อที่สุดคืออะไร แต่

อ�จจะเป็นในเรื่องของก�รศึกษ�

ม�กกว่� เพร�ะว่�เป็นประเด็น

ที่แอนน�หยิบยกขึ้นม�พูดใน

เวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ด้วย 

แอนน�มองว่�ก�รศึกษ� ที่

ทุกคนบอกว่�ก�รศึกษ�เป็น

ขั้นพื้นฐ�น เป็นสิ่ง

ที่เด็กทุกคนควรจะ

ได้รับ แต่ทำ�ไมเด็ก

ที่มีต้นทุนน้อยกว่�

ถึงได้รับไม่เท่�เด็ก

ที่มีต้นทุนม�กกว่� 

มันเลยเป็นสิ่งที่

แอนน�อย�กม�

พูด อย�กถ่�ยทอด

ประสบก�รณ์ บ�ง

ครั้งเสียงของแอน

น�ที่มันดังขึ้น

อ�จจะช่วยเหลือ

เด็กหล�ยๆ คน

ประสบปัญห�

ก�รศึกษ� 

ประสบคว�ม

สำ�เร็จได้ม�ก

กว่�แอนน�

ถ้�ทุก

วันนี้คุณทวด

ยังอยู่ มีอะไร

จะขอบคุณคุณทวดเยอะม�กเลย แอนน�มีทุก

วันนี้ และเป็นคนที่คิดบวกแบบนี้ ได้เพร�ะท่�น

เลยค่ะ ทุกอย่�งที่คุณทวดสอนแอนน�ม� แม้

หล�ยคนมองว่�ช่วงอ�ยุที่ห่�งกัน คว�มคิด ก�ร

สอนจะไม่ปัจจุบันหรือเปล่� แต่แอนน�อย�กบอก

เลยว่�ทุกคำ�สอนที่คุณทวดสอนแอนน� มันส่ง

ผลให้แอนน�มีทุกวันนี้ ทำ�ให้แอนน�เป็นคนคิด

บวก ให้แอนน�ประสบคว�มสำ�เร็จได้รับมงกุฎนี้ 

อย�กบอกคุณทวดว่�วันนี้หนูทำ�สำ�เร็จแล้ว แล้ว

ทุกคำ�สอนที่ทวดบอกแอนน�ม�มันทำ�ให้แอน

น�ประสบคว�มสำ�เร็จ คว�มพย�ย�มอยู่ที่ไหน 

คว�มสำ�เร็จอยู่ที่นั่น มันเป็นคำ�ที่ทุกคนได้ยินปกติ

อยู่แล้ว แต่ไม่เคยอิน ซึ่งคำ�นี้มันเป็นคำ�ปกติของ

แอนน�เหมือนกัน แต่พอเร�เชื่อ และพย�ย�ม

ม�กขึ้น มันก็สำ�เร็จริงๆ แอนน�อย�กจะบอกทุก

คนว่�สุดท้�ยชีวิตเร�ร�บรื่น แต่คว�มพย�ย�ม

จะทำ�ให้เร�สำ�เร็จได้จริง ให้เชื่อมั่นในตัวเอง

ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ยังทำ�อ�ชีพเดิม 

แอนน�ไม่เชิงบอกให้คุณพ่อคุณแม่เลิกทำ�ง�น

เก็บขยะนะคะ เร�แค่อย�กให้คุณแม่สบ�ยม�ก

ขึ้นม�กกว่� แต่ว่�เรื่องอ�ชีพแอนน�ไม่ได้มอง

ว่�เป็นอ�ชีพที่แย่อะไร สุดท้�ยแล้วอ�ชีพที่คุณ

พ่อคุณแม่ทำ�มันเป็นอ�ชีพที่ช่วยเหลือหรือมี

ประโยชน์ต่อสังคมทั้งนั้น ถ้�คุณพ่อคุณแม่จะ

เลิกทำ� อย�กให้เข�เลิกทำ�เพร�ะว่�เข�ตัดสินใจ

เอง ไม่อย�กให้เลิกทำ�เพร�ะแอนน�บอก สุดท้�ย

อ�ชีพนี้มันก็ส่งประโยชน์แก่สังคม แอนน�มอง

ว่�มันไม่มีเหตุผลอะไรที่ให้คุณพ่อคุณแม่เลิกทำ�

อ�ชีพนั้น ถ้�เป็นคว�มสุขของท่�นก็ยินดีที่จะ

สนับสนุนต่อไปเรื่อยๆ ค่ะ”.

แดเรียส แคมป์เบลล์ ดาเนซ อดีต

สต�ร์ป๊อปไอดอล เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 

41 ปี โดยตำ�น�นเพลงถูกพบเสียชีวิตใน

อพ�ร์ตเมนต์ของเข�เมื่อวันที่ 11 สิงห�คม 

ท�งครอบครัวเผยยังไม่ทร�บส�เหตุก�รต�ย 

นับตั้งแต่มีข่�วก�รจ�กไปของเข� 

แฟนๆ และบุคคลที่เป็นที่รักต่�งหลั่งไหลร่วม

ไว้อ�ลัย ขณะที่ครอบครัวมีคำ�แถลงออกม�ว่� 

ของพื้นที่

“ตำ�รวจ

ท้องที่ยืนยันว่�

ไม่มีสัญญ�ณของ

เจตน�หรือเหตุน่�

สงสัย ส�เหตุของ

ก�รเสียชีวิตอย่�ง

กะทันหันของเข�

ยังไม่เป็นที่ทร�บ

ในขั้นตอนนี้ ใน

ขณะที่ก�รชันสูตร

ยังคงดำ�เนินต่อไป”

ด�วดังร�ยนี้แจ้งเกิดขึ้นม�มีชื่อเสียงใน

ปี 2001 ได้รับก�รกล่�วขวัญถึงอย่�งม�กจ�กผล

“เร�เสียใจอย่�งยิ่งที่เร�ต้องประก�ศก�รจ�ก

ไปของแดเรียส แคมป์เบลล์ ด�เนซ”

“แดเรียสถูกพบนอนอยู่บนเตียง

และไม่มีอ�ก�รตอบสนองแล้ว ในห้อง

ที่อพ�ร์ตเมนต์ของเข�ในโรเชสเตอร์ รัฐ

มินนิโซต� เมื่อวันที่ 11 สิงห�คม ก่อนจะได้

รับก�รประก�ศยืนยันว่�เสียชีวิตในช่วงบ่�ยวัน

เดียวกันนั้นโดยสำ�นักง�นผู้ตรวจท�งก�รแพทย์

ง�นของเข�ในเพลงดังของบริตนีย์ สเปียร์ส 

Hit Me Baby One More Time

แดเรียสได้ใจช�วอังกฤษทั่วประเทศ

ก็ตอนที่เข�ไปออดิชันในท�เลนต์ โชว์ชื่อ 

Popstars โดยก่อนขึ้นทำ�ก�รแสดง เข�บอก

กับไนเจล ลิธกอย ว่� “ผมจะร้องเพลง Baby 

One More Time ที่คุณชอบไนเจล ไม่มีใคร

ร้องเพลงนี้”

น่�เสียด�ยที่เสียงและก�รเต้นของเข�

ไม่เพียงพอที่จะช่วยให้ผ่�นเข้�สู่รอบต่อไปได้

แต่หลังจ�กนั้นในปีเดียวกัน เข�เข้�

ร่วมใน Pop Idol และคว้�อันดับ 3 รองจ�ก

แกเร็ธ เกตส์ และวิลล์ ยัง.

Interthaipost69@gmail.com

‘แดเรียส แคมป์เบลล์’เสียชีวิต

ถูกพบเป็นศพในอพาร์ตเมนต์

เปลือยใจ‘แอนนา เสืองามเอี่ยม’

จากเด็กวัดสู่มิสยูนิเวิร์สคนล่าสุด

Gorillazวงดนตรีแอนิเมชันสุดล้ำา 

กับซิงเกิลใหม่‘Cracker Island’ 
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 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๐๒/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นายคําตัน หรือณรงคฤทธ์ิ แสนบุตร กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ 

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน/ 

มูลคา

หมาย

เหตุ

๑ เงินท่ีไดจากการขายทอดตลาดรถยนตน่ัง

สวนบุคคล (น่ังสองตอนทายบรรทุก) ย่ีหอ 

โตโยตา หมายเลขทะเบียน กร – ๑๔๑๕ 

ขอนแกน 

- นายคําตัน หรือ

ณรงคฤทธ์ิ 

แสนบุตร

๑๖๗,๓๗๘.๐๔ 

บาท(ณ วันท่ี 

๑๒ พฤษภาคม 

๒๕๖๕)

-

๒ เงินท่ีไดจากการขายทอดตลาดรถ

จักรยานยนต ย่ีหอ ฮอนดา หมายเลข

ทะเบียน ๑กฆ – ๙๓๙๔ ขอนแกน 

- นายคําตัน หรือ

ณรงคฤทธ์ิ 

แสนบุตร

๑๒,๓๙๗.๗๔ 

บาท (ณ วันท่ี 

๑๒ พฤษภาคม 

๒๕๖๕)

-

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพ� อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขา

กระนวน เลขท่ีบัญชี ๐๑๒-๙-๐๒๙๑๓๔๑-

๔ ช� อบัญชี นายคําตัน แสนบุตร

- นายคําตัน หรือ

ณรงคฤทธ์ิ 

แสนบุตร

๘๒๖,๑๗๑.๒๖ 

บาท (ณ วันท่ี ๗ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขากระนวน เลขท่ี

บัญชี ๔๑๕-๐-๑๖๗๒๓-๐ ช� อบัญชี นายคํา

ตัน แสนบุตร

- นายคําตัน หรือ

ณรงคฤทธ์ิ 

แสนบุตร

๖,๕๘๘.๔๓ บาท 

(ณ วันท่ี ๕ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

จํากัด (มหาชน) สาขาบ๊ิกซี กระนวน เลข

ท่ีบัญชี ๗๙๖-๑-๐๐๖๕๐-๙ ช� อบัญชี นาย

คําตัน แสนบุตร

- นายคําตัน หรือ

ณรงคฤทธ์ิ 

แสนบุตร

๒๖๘,๑๗๑.๔๘ 

บาท (ณ วันท่ี ๕ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขากระนวน 

(ขอนแกน) เลขท่ีบัญชี ๔๐๗-๐-๖๕๘๖๖-๗ 

ช� อบัญชี นายคําตัน แสนบุตร

- นายคําตัน หรือ

ณรงคฤทธิ์ 

แสนบุตร

๖๐,๑๗๒.๑๔ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๘ เมษายน 

๒๕๖๕)

-

๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย

ธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาหนองคาย 

(ซอยประจักษศิลปาคม)เลขท่ีบัญชี 

๘๒๙-๒-๐๒๔๗๗-๘ ช� อบัญชี นายคําตัน 

แสนบุตร

- นายคําตัน หรือ

ณรงคฤทธิ์ 

แสนบุตร

๔,๕๐๒.๙๘ บาท 

(ณ วันที่ ๒๖ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย

ธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาถนน

มิตรภาพ ขอนแกน เลขที่บัญชี ๘๑๖-๒-

๐๐๙๒๐-๖ ช� อบัญชี นายคําตัน แสนบุตร

- นายคําตัน หรือ

ณรงคฤทธิ์ 

แสนบุตร

๓๓,๙๘๑.๕๐ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๒๖ เมษายน 

๒๕๖๕)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๘ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๑,๓๗๙,๓๖๓.๕๗ บาท (หน่ึงลาน

สามแสนเจ็ดหม� นเกาพันสามรอยหกสิบสามบาทหาสิบเจ็ดสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

รายนายคําตัน หรือณรงคฤทธิ์ แสนบุตร กับพวก 

(นายนวพล เขียวสงา)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูชวยเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๑๐๔/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นางสาวจันทรเพ็ญ วิเชียรฉาย กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน (เพิ่มเติม)

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท)

หมายเหตุ

๑ เงินคงเหลือจากการขายทอดตลาด

ท่ีดินโฉนดเลขท่ี ๖๗๒๔๘ เลขท่ีดิน 

๘๑ตําบลไผ อําเภอเมืองกาฬสินธุ

จังหวัดกาฬสินธุ

- นางจันทรเพ็ญ 

หรือโชติกา 

อินออน หรือ

วิเชียรฉาย

๙๗๒,๔๘๘.๒๗ 

บาท(ณ วันที่ ๑ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการที่ ๑ 

ตามคําสั่งที่ 

ย.๙๑/๒๕๖๕

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน)สาขากาฬสินธุ

เลขที่บัญชี ๐๔๔-๘-๖๑๙๐๔-๔ช� อ

บัญชี นายไพทูลย  โคตรศักดิ์

- นายไพทูลย

โคตรศักดิ์

๖๐,๑๕๙.๙๓ 

บาท(ณ วันที่ ๑๘ 

เมษายน ๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการที่ ๒ 

ตามคําสั่งที่ 

ย.๙๑/๒๕๖๕

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน)สาขาสมเด็จเลข

ที่บัญชี ๐๐๘-๓-๗๑๕๑๑-๑ช� อบัญชี 

นางสาววารุณี  กาโร

- นางสาววารุณี 

กาโร

๑๔,๘๒๓.๑๗ 

บาท(ณ วันที่ ๑๘ 

เมษายน ๒๕๖๕)  

ทรัพยสิน

รายการที่ ๓ 

ตามคําสั่งที่ 

ย.๙๑/๒๕๖๕

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๓ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๑,๐๔๗,๔๗๑.๓๗ บาท 

(หน่ึงลานส่ีหม� นเจ็ดพันส่ีรอยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

(เพิ่มเติม) รายนางสาวจันทรเพ็ญ วิเชียรฉาย กับพวก

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูชวยเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายพสกร โกวรรธนะกุล)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายพสกร โกวรรธนะกุล)

นางอังคณา พุทธศรี ผูอํานวยการ

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 ชัยนาท 

(สศท.7) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) 

เปดเผยวา ปจจุบันการนําเทคโนโลยีสมัยใหม

เขามาประยุกต ใช ในกระบวนการผลิตของ

ภาคเกษตร นับเปนวิธีการ ที่มีประสิทธิภาพ 

ทําใหเกษตรกรมีการจัดการแปลงอยางมี

ประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา ตนทุน และมี

รายไดเพิ่มขึ้น สอดคลองกับการพัฒนาที่มุงสู

เกษตร 4.0 เพ� อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

ใหดีข้ึน สรางรายไดดี มีความม่ันคง และย่ังยืน

จากตัวอยางของเศรษฐกิจการเกษตร

อาสา (ศกอ.) ท่ี สศท.7 ไดลงพ้ืนท่ีเพ� อสัมภาษณ

ถึงความสําเร็จในการเพาะปลูกขาวและทํา

เกษตรปลอดสารพิษ ไดรับมาตรฐาน GAP 

ขาวปลอดสารพิษ และไดนําเทคโนโลยีมา

ใชในกระบวนการผลิตเพ� อเพิ่มประสิทธิภาพ 

พบวา นายขวัญชัย แตงทอง นอกจากเปน 

ศกอ. แลว ยังเปนประธานศูนยเรียนรูเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอ

หันคา (ศพก. หันคา) และประธานแปลง

ใหญขาวบานบึงมวง ตําบลสามงามทาโบสถ 

อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ซึ่งไดรับรางวัล

เกษตรกรดีเดน สาขาทํานา ป 2562 รางวัล

รองชนะเลิศแปลงใหญดีเดน ป 2565 รางวัล 

ศพก. ดีเดนระดับเขต (ภาคกลาง) ป 2565

จากการสัมภาษณ นายขวัญชัย บอก

เลาวา เดิมนั้นตนทําเกษตรเชิงเดี่ยวโดยปลูก

ขาวเพียงอยางเดียว และประสบปญหาเร� อง

การแพสารเคมี จึงไดมีโอกาสเขารับการอบรม

ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร รวมกับ

สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท เพ� อเรียนรู

การลดตนทุนและศึกษาการปองกันกําจัด

ศัตรูพืชแบบผสมผสานจนเกิดความรู ความ

ศกอ. จ.ชัยนาท ดึงเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

พรอมรวมขับเคล� อนภาคเกษตร เปด ศพก. แหลงเรียนรูศึกษาดูงาน

เขาใจ และนําเอาความรูที่ ไดรับมาประยุกต

ใชในพื้นที่เพาะปลูกขาว จํานวน 34 ไร โดย

ปลูกขาวพันธุปทุมธานี ซึ่งตนเองไดปลูก

ขาวนาปรัง คือ ปลูกชวงเดือนมีนาคม เก็บ

เกี่ยวชวงเดือนกรกฎาคม และนาป คือ ปลูก

ชวงเดือนสิงหาคม เก็บเก่ียวชวงเดือนพฤศจิกายน

ซึ่งหลังจากเก็บเกี่ยวขาวนาปเสร็จจะทําการ

ปลูกปอเทืองเพ� อปรับปรุงดินและสามารถตัด

วงจรเพลี้ยได      

ในระยะตอมานายวันชัย ไดมีการพัฒนา

คุณภาพกระบวนการผลิตในดานที่สําคัญ 

ไดแก การนําเทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับ 

หรือ โดรน มาใชเปนเคร� องมือในการพน

สารชีวภัณฑทางการเกษตร การหวานเมล็ด

พันธุ เพ� อทดแทนแรงงานซึ่งคอนขางหายาก

และคาแรงคอนขางสูง การปองกันกําจัดศัตรูพืช

แบบผสมผสาน สรางระบบนิเวศใหสมดุล 

ใชศัตรูธรรมชาติควบคุมศัตรูพืชโดยใช

หลายๆ วิธีในการควบคุมศัตรูพืช ไมใหมี

ปริมาณที่เปนอันตรายกอใหเกิดความเสียหาย 

ประหยัด ปลอดภัย ปลูกพืชใหแข็งแรง 

อนุรักษธรรมชาติ การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

การใสปุยผสมกับจุลินทรียจะชวยเร� องการดูด

ซับปุย ลดการใชปุย 25% ชวยเพิ่มปริมาณ

รากขาวทําใหสามารถดูดซับธาตุอาหารได

มากข้ึน รวมถึงการใชนํ้าหมักชีวภาพสารชีวภัณฑ

ตางๆ ทดแทนสารเคมี ลดการใชปุยเคมีและ

สารเคมี และการใชสารชีวภัณฑในการปองกัน

กําจัดศัตรูพืชและโรคพืช เชน เช้ือราบิวเวอเรีย 

เชื้อราไตรโคเดอรมา สารสะเดา และน้ําหมัก

ชีวภาพชนิดตางๆ ทําใหลดการใชปุยลงได 

จากการพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิต 

สงผลใหการทําเกษตรของนายวันชัยประสบ

ความสําเร็จ สามารถเพ่ิมผลผลิตไดอยางชัดเจน 

โดยปเพาะปลูก 2565/66 (ขาวนาป) สามารถ

เพิ่มผลผลิตไดเฉลี่ย 1,150 กิโลกรัม/ไร จาก

เดิมมีผลผลิตเฉล่ีย 850 กิโลกรัม/ไร (เพ่ิมข้ึน

รอยละ 35) ซึ่งนอกจากจะประสบผลสําเร็จ

ในดานการผลิตแลว นายขวัญชัย ยังไดรวมกับ

สํานักงานเกษตรอําเภอหันคา และศูนยวิจัย

ขาวชัยนาท ในการสงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ

ขาวชุมชน ในรูปของนาแปลงใหญ บานบึงมวง 

จัดทําแปลงเพ� อผลิตเปนเมล็ดพันธุใหกับศูนย

ขาวและเกษตรกรทั่วไป และเก็บเมล็ดพันธุ

ไวใชเอง บางสวนใชแปรรูปเปนขาวสารไว

บริโภคในครัวเรือนและจําหน�ายกับผูสนใจ 

ทําใหไดราคาสูงกวาเกษตรกรท่ีปลูกขาวท่ัว ๆ ไป 

1,500 - 2,500 บาท/ไร นอกจากนี้ ศพก. 

หันคา ยังเปนแหลงสําหรับเรียนรูและศึกษา

ดูงานในเร� องของเทคนิคการทําเกษตรปลอด

สารพิษ การเพิ่มผลผลิตอยางเปนรูปธรรม 

ปจจุบันมีหน�วยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึง

เกษตรกรทั้งในและนอกพื้นที่ใหความสนใจ

เขาศึกษาดูงานกวา 3,000 คน/ป ทั้งนี้ หาก

ทานใดสนใจขอมูลหรือมีความประสงคเขา

ศึกษาดูงานการปลูกขาวและการเกษตรผสม

ผสานปลอดสารพิษ สามารถติดตอไดที่นาย

ขวัญชัย แตงทอง สถานที่ ศพก. หันคา 

ตําบลสามงามทาโบสถ อําเภอหันคา จังหวัด

ชัยนาท โทร 08 1727 9604 ยินดีใหคํา

ปรึกษาและตอนรับทุกทาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม  โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

รวมกับ กองทุนพัฒนาน้ําบาดาล จัดงาน 

“1st THAILAND INTERNATIONAL 

GROUNDWATER SYMPOSIUM: KEY TO 

WATER SECURITY AND SUSTAINABILITY” 

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล เชิญชวนผูสนใจรวมงาน 1st THAILAND INTERNATIONAL GROUNDWATER SYMPOSIUM 

การประชุมวิชาการน้ําบาดาลนานาชาติ ยกระดับองคความรูสูการสรางสรรคนวัตกรรมยั่งยืน

ระหวางวันที่ 22-26 สิงหาคม โดยมีจุด

มุงหมายแบงปนความรู ประสบการณ ผล

การวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับ

ปญหาน้ําบาดาล และยกระดับความสําคัญ

ของน้ําบาดาลในเวทีระดับนานาชาติ จึงขอ

เรียนเชิญผูบริหาร นักวิจัย นักวิชาการ  

ผูกําหนดนโยบาย ผูปฏิบัติงาน นักเรียน 

นักศึกษา และผูสนใจทุกทานเขารวมงาน 

เพ� อรวมผลักดันใหเกิดการสรางสรรคนวัตกรรม

ที่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําบาดาล 

มุ ง เนนขยายองคความรู ไปยังองคกร  

พันธมิตรระดับนานาชาติใหเกิดเปนเครือขาย

และสรางพันธมิตรระดับโลก ซ่ึงการประชุม

วิชาการในครั้งนี้ ไดรับเกียรติจาก นาย

วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปน

ประธานเปดงาน พรอมดวย นายจตุพร 

บุรุษพัฒน ปลัดกระทรวงทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นายศักดิ์ดา 

วิเชียรศิลป อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

และผูทรงคุณวุฒิดานน้ําบาดาลจาก 20 

กวาประเทศทั่วโลกรวมงาน 

สําหรับการจัดงานในครั้งนี้ แบงออก

เปน 2 กิจกรรม ประกอบดวย การประชุม

สัมมนาวิชาการ Key to Water Security 

and Sustainability โดยการนําเสนอผลงาน

ในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

และรูปแบบโปสเตอร (Poster Presentation) 

วันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม

อมารี วอเตอรเกท กรุงเทพ  

วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2565 ณ 

จังหวัดกาญจนบุรี ศึกษาดูงานหัวขอ Ground

water: Key to water security and sus-

tainability 

งานสัมมนาครั้งนี้ ไมมีคาใชจาย 

สามารถดูรายละเอียด และลงทะเบียน

เขารวมงานไดที่ http://thaigroundwater-

2022.org/  

สุขสันตวันเกิด ญาติสนิทมิตรสหายรวมกันจัดงานเลี้ยงฉลองเน� องในโอกาสวันคลาย

วันเกิด ถวิล ไพรสณฑ อดีตรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย และอดีตรองประธานสภา

ผูแทนราษฎร โดยมี ชัยธวัช  ตุลาธน วิโรจน ลักขณาอดิศร และสมชาย จงพิพิธพร มารวม

อวยพรอยางอบอุน ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด

น้ําแรออรา ควารางวัล “Marketeer No.1 Brand Thailand 2021 – 2022” ตอกย้ําความ

สําเร็จขึ้นแทนเปนแบรนดน้ําแรยอดนิยมอันดับหนึ่งของประเทศไทย    น้ําแรออรา น้ําแร

ธรรมชาติจากแหลงน้ําพุเย็น บนเทือกเขาสูง 2,700 ฟุต ควารางวัล  “แบรนดยอดนิยมอันดับ

หนึ่งของประเทศไทย Marketeer No.1 Brand Thailand 2021 – 2022” ในหมวด Mineral 

Water เปนรางวัลที่เกิดจากการสํารวจแบรนดยอดนิยมอันดับ 1 ในประเทศไทย จากผูบริโภค

จํานวน 5,500 ตัวอยางทั่วประเทศ ทั้งในดานของคุณภาพ การตลาด ตลอดจนการมีสวน

ชวยในการดูแลสังคมในดานตาง ๆ  โดย พิมพิกา สิทธานุกูล Product Manager บริษัท 

ทิปโก ฟูดส จํากัด (มหาชน) (คนกลาง) เปนตัวแทนรับมอบรางวัลจาก เพิ่มพล โพธิ์เพิ่มเหม 

บรรณาธิการและผูกอตั้งนิตยสาร Marketeer  ในครั้งนี้  ณ หองฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยาม

เคมปนสกี้ กรุงเทพฯ 
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แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

GULF  ขายหุนโครงการโรงไฟฟา

พลังงานลมในทะเล ประเทศเยอรมนี 

Borkum Riffgrund 2 ในสัดสวน 50% 

ใหแก Keppel Group มูลคาการขาย 305 

ลานยูโร หรือประมาณ 1.1 หม� นลานบาท 

โดย GULF และ Keppel Group พรอมเดินหนา

เปนพันธมิตร เสริมความแข็งแกรงธุรกิจตอ

ไปในอนาคต

บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท 

จํากัด (มหาชน) (GULF) จําหน�ายหุนที่ถือ

อยูใน Borkum Riffgrund 2 Investor Holding 

GmbH (BKR2 Holding) ใหแก Neptune1 

Infrastructure Holdings Pte. Ltd. ในสัดสวน 

50.01% ดวยมูลคาขายทั้งสิ้น 305 ลานยูโร 

โดย Gulf International Holding Pte. Ltd. 

(GIH) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ GULF ไดเขาทํา

สัญญาผูถือหุน  และสัญญาซื้อขายหุน 

เรียบรอยแลว ทั้งนี้ Neptune1 เปนบริษัท

รวมทุนระหวาง Keppel Infrastructure 

Trust (KIT) และ Keppel Renewable 

Investments ซึ ่งทั ้ง KIT และ Keppel 

Renewable Investments ถือหุนโดย Keppel

Corporation Limited (Keppel Corporation) 

(รวมเรียกวา Keppel Group)

ปจจุบัน BKR2 Holding ถือหุน

ในสัดสวนรอยละ 50 ใน Borkum Riffgrund 

2 Offshore Wind Farm GmbH & Co. oHG 

(โครงการ BKR2) รวมกับ Ørsted A/S โดยภ

ายหลังจากการจําหน�ายหุนดังกลาว จะสงผล

ให GIH มีสัดสวนการถือหุนใน BKR2 Holding 

จาก 100% เปน 49.99% หรือคิดเปนสัดสวน 

25% ในโครงการ BKR2 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะ

ดําเนินการโอนหุนภายหลังการดําเนินการ

ตามเง� อนไขในสัญญาเสร็จสิ้น ซึ่งคาดวาจะ

เกิดขึ้นในไตรมาสที่ 4 ของป 2565

สําหรับโครงการ BKR2 น้ันเปนโครงการ

โรงไฟฟาพลังงานลมในทะเล (Offshore Wind 

Farm) ขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง 464.8 

เมกะวัตต (ขนาดกําลังการผลิตสงออก 450.0 

เมกะวัตต) ตั้งอยูในทะเลเหนือ (North Sea) 

ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเยอรมนี 

ซึ่งโครงการดังกลาวไดเริ ่มเปดดําเนินการ

เชิงพาณิชยตั้งแตเดือนเมษายน 2562 โดย

มีสัญญาซื้อขายไฟฟา (Power Purchase 

Agreement: PPA) และสัญญาบํารุงรักษา (Operation 

& Maintenance Agreement: O&M Agreement) 

กับกลุมบริษัท Ørsted เปนระยะเวลา 20 ป 

จากวันที่เปดดําเนินการ นอกจากนี้ โครงการ 

BKR2 ยังมีอัตรารับซ้ือไฟฟาแบบ feed-in tariff 

GULF ปดดีลขายหุนโครงการโรงไฟฟาพลังงานลม BKR2 50% ให Keppel Group

(FiT) ที่รับประกันโดยรัฐบาลประเทศเยอรมนี 

เปนระยะเวลา 9.5 ป หลังจากเปดดําเนิน

การเชิงพาณิชย และจะไดรับคาไฟฟาตาม 

merchant price โดยมีการรับประกันราคา

ขั้นต่ํา สําหรับปที่ 9.5 ถึงปที่ 20 จึงสงผลให

โครงการดังกทะเลาวมีเสถียรภาพทางรายได

ในระยะยาว

KIT เปนกองทรัสตที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยสิงคโปร โดยมีมูลคาการ

ลงทุนในธุรกิจโครงสรางพื้นฐานและบริหาร

สินทรัพยทั้งหมดประมาณ 4.7 พันลาน

ดอลลารสิงคโปร ในขณะที่ Keppel 

Corporation เปนหน่ึงในบริษัทขามชาติช้ันนํา

ของประเทศสิงคโปร ที่มีเครือขายลงทุน

มากกวา 20 ประเทศทั่วโลก กระจายการ

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน โทรคมนาคม โครงสราง

พื้นฐาน อสังหาริมทรัพยตลอดจนภาคการ

คมนาคมขนสง โดดเดนเร� องการทําดาตา

เซ็นเตอร การพัฒนาเมืองแบบสมารทซิตี้

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน ประธาน

เจาหนาที่บริหารดานการเงิน บริษัท กัลฟ 

เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

กลาววา การขายหุนในครั้งนี้ นอกจากจะได

พารทเนอรที่แข็งแกรงอยาง Keppel Group 

มาเปนผูถือหุนรวมกันแลว ยังเปดโอกาส

ใหบริษัทไดรวมลงทุนดวยกัน ในโครงการตางๆ 

ท่ีมุงเนนเก่ียวกับการเปล่ียนผานดานพลังงาน 

(energy transition) และพลังงานหมุนเวียน

ในอนาคตอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับกลยุทธ

และทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่มุงสูการลด

การปลอยกาซเรือนกระจก

Blue Card มอบสิทธิพิเศษสุดคุม

ตอนรับสมาชิกใหม เพียงสมัครสมาชิก Blue 

Card ระหวางวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ถึง 

31 ตุลาคม 2565 รับโคดพิเศษฟรี ไมตองลุน

เพ� อใชเปนสวนลดคาอาหาร เคร� องด� ม และ

บริการจาก 5 รานดัง ไดแก Café Amazon, 

Texas Chicken, KAMU KAMU, โอกะจู และ

ศูนยบริการยานยนต FIT Auto

รวมเปนสมาชิกใหมของครอบครัว 

Blue Card ไดงาย ๆ สมัครฟรีผาน 2 ทาง 

ที่ https://www.pttbluecard.com หรือสมัคร

ที่สถานีบริการพีทีที สเตชั่น ทุกสาขา เม� อ

สมัครสมาชิกเสร็จสมบูรณ โคดสวนลด

จะถูกสงใหสมาชิกผานชองทาง SMS ตาม

หมายเลขโทรศัพทที่ลงทะเบียนไวกับ Blue 

Card ภายใน 2 วันทําการ จากนั้นสามารถ

กดรับโคดสําหรับท้ัง 5 ราน ผาน SMS ท่ีไดรับ 

และแสดงรหัสเพ� อรับสวนลดรานคาตอหนา

พนักงาน โดยสามารถใช โคดไดระหวางวันที่ 

15 สิงหาคม- 30 พฤศจิกายน

ใหคุณสนุกกับทุกไลฟสไตล ไปกับโคด

สวนลดทั้ง 5 รานคา  ราน Café Amazon 

รับโคดสวนลดเคร� องด� ม Café Amazon 

10 บาท สําหรับทุกเมนูเคร� องด� ม (จํากัด

จํานวน 300,000 สิทธิ์ และโคดไมสามารถ

ใชรวมกับเคร� องด� มบรรจุขวด หรือน้ําด� มได) 

ราน Texas Chicken รับโคด รับฟรี! ไกไมมี

กระดูก 1 ชิ้น เม� อซื้อ เทนเดอร แร็พ 1  ชิ้น

ที่ ราน Texas Chicken ทุกสาขา (จํากัด

จํานวน 100,000 สิทธิ์) ราน KAMU KAMU 

รับโคดสวนลด 10 บาท เม� อสั่งเคร� องด� มเมนู

ใดก็ไดที่ราน KAMU KAMU เฉพาะสาขาที่

รวมรายการเทานั้น (จํากัดจํานวน 100,000 

สิทธิ์) รานโอกะจู รับโคด รับฟรี! น้ําแรหมัก

ผลไม มูลคา 75 บาท 1 เหยือก (มีใหเลือก 3 

รสชาติ Apple Orange Cinnamon Lemon, 

Strawberry Basil และ Lemon Cucumber) 

เม� อรับประทานอาหารที่รานโอกะจู เฉพาะ

สาขาที่รวมรายการเทานั้น (จํากัดจํานวน 

30,000 สิทธิ์) ศูนยบริการยานยนต FIT Auto 

รับโคดสวนลด on top 100 บาท สําหรับการ

ซื้อหรือเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องสังเคราะห์ 

100% รายการ Performa Super Synthetic, 

Performa Euro Syn และ Dynamic Super 

Commonrial ขนาด 4 ลิตร และ 6 ลิตร รุน

ที่รวมรายการที่ FIT Auto ทุกสาขา พรอม

ฟรี คาแรงเปลี่ยนถายมูลคา 200 บาท และ 

ฟรี ไสกรองน้ํามันเคร� องยี่หอ FIT Auto 

มูลคาสูงสุด 260 บาท (ในกรณีที่รถลูกคา

ไมสามารถใชไสกรอง FIT Auto ไดลูกคาจะ

ไดรับสวนลด 100 บาท แตหากลูกคานํา

ไสกรองมาเอง ลูกคาจะไมไดรับสวนลด 100 บาท 

สําหรับไสกรองน้ํามันเคร� อง) (จํากัดจํานวน 

30,000 สิทธิ์)

เพียงเปนสมาชิก Blue Card สิทธิ

พิเศษก็ตามไปทุกที่ ทั้งเร� อง กิน เที่ยว ชอป 

จากรานคาและโรงแรมชั้นนํา ที่รวมรายการ

อีกเพียบ รวมทั้งยังสามารถใชคะแนนสะสม

สมัคร Blue Card วันนี้ 
รับโคดฟรี ไมตองลุน! ใชไดเลยที่ 5 รานดัง

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการ

ผูจัดการ บริษัท บริหารสินทรัพยสุขุมวิท จํากัด

(บสส.) หรือ SAM เปดเผยวา SAM จัดงาน

ประมูลทรัพยสินรอการขาย (NPA) ออนไลน

ครั้งยิ่งใหญอลังการแหงป เพ� อตอบสนอง

ความตองการอสังหาริมทรัพยกับการเปด

ประเทศอยางเต็มรูปแบบ ดวยวิถีชีวิตพฤติกรรม

ที่เปลี่ยนไป ประกอบกับแนวโนมการเติบโต

ธุรกิจออนไลนจํานวนมาก ผลมาจากสถานการณ

การแพรระบาดของเชื้อโควิดเปนเวลานาน 

ทําใหเกิดความเคยชินใหมในลักษณะศูนย

รวมของกิจกรรมการใชชีวิตทั้งอยูอาศัยและ

การลงทุน SAM ไดคัดทรัพยเดนทําเลดีลด

กระหน่ํา Clearance Sale ล็อตใหญทั้งทรัพย

เพ� อการลงทุน และทรัพยเพ� อการอยูอาศัย

หลากหลายประเภท อาทิ ท่ีดินเปลา โรงแรม/

รีสอรท โรงงาน/โกดัง หางสรรพสินคา บานเด่ียว 

คอนโด ทาวนเฮาส อาคารพาณิชย ฯลฯ 

ทั่วประเทศมากกวา 300 รายการ มูลคา

รวมทั้งสิ้นกวา 3,000 ลานบาทออกจําหน�าย 

กําหนดจัดประมูลผานชองทาง Facebook Fanpage 

ทรัพยมือสองตอง SAM ในวันศุกรที่ 2 

กันยายน 2565 ณ หองประชุมประชาช� น 

อาคารซันทาวเวอรส บี ถ.วิภาวดีรังสิต 

กรุงเทพฯ 

ตัวอยางทรัพยที่น�าสนใจ  อาทิ  

โรงงาน/โกดัง เนื้อที่ 2 งาน ถนนพุทธบูชา 

กรุงเทพฯ ใกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรีฯ และสวนธนบุรีรมย 

ปรับลดจาก 28.35 ลานบาท พิเศษเพียง

26.933 ลานบาท  อาคารพาณิชย 3 ชั้น 

เนื้อที่ 23.0 ตร.ว. ใจกลางเมือง ถนน

เจริญกรุง กรุงเทพฯ ตรงขามเสือปาพลาซา 

ปรับลดจาก 27.89 ลานบาท พิเศษเพียง 

24.969 ลานบาท ท่ีดินเปลา หมูบานธาราทิพย 

ถนนศรีอินทราทิตย จังหวัดลพบุรี เนื้อที่กวา 

21 ไร หางจากวงเวียนศรีสุริโยทัย ประมาณ 

30 นาที ปรับลดจาก 28.09 ลานบาท พิเศษ

เพียง 22.312 ลานบาท  ท่ีดินเปลาแปลงใหญ 

เน้ือท่ีกวา 261 ไร ติดถนนสองคอน-พระบาทนอย 

อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี ปรับลดจาก 

58.579 ลานบาท พิเศษเพียง 51.002 ลานบาท

โชวรูม 6 ชั้นใจกลางเมืองขอนแกน 

เนื้อที่กวา 1 ไร ติดถนนหนาเมือง หางจาก

SAM บริษัทบริหารสินทรัพยของคนไทย จัดประมูลครั้งยิ่งใหญอลังการ! 

Clearance Sale ลดกระหน่ําสูงสุดกวา 25% ทั้งทรัพยเพ� อการลงทุนและทรัพยอยูอาศัยทําเลดีทั่วไทย 

มากกวา 300 รายการ มูลคารวมกวา 3,000 ลานบาท เปดซองประมูล 2 ก.ย.นี้

พระมหาธาตุแกนนคร ไมถึง 10 นาที ปรับลด

จาก 70.89 ลานบาท พิเศษเพียง 65.982 

ลานบาท  โรงแรมหรู 6 ชั้น 195 หอง เนื้อที่

กวา 6 ไร ติดถนนสันติสุข จังหวัดรอยเอ็ด 

หางจากบึงพลาญชัยเพียง 15 นาที ปรับลด

จาก 144.09 ลานบาท พิเศษเพียง 134.515

ลานบาท หางสรรพสินคา เนื้อที่เกือบ 4 ไรครึ่ง 

ติดถนนชยางกูร ใกลมหาวิทยาลัยการจัดการ

และเทคโนโลยีอีสเทิรน จังหวัดอุบลราชธานี 

ปรับลดจาก 60.99 ลานบาท พิเศษเพียง 

53.706 ลานบาท โรงงาน/โกดัง เนื้อที่กวา 

70 ไร ติดถนนสายลําปาง-เชียงใหม (ทล.

11) หางจากเทศบาลตําบลเวียงตาล เพียง 

5 นาที ปรับลดจาก 62.19 ลานบาท พิเศษ

เพียง 45.871 ลานบาท และยังมีไฮไลทเด็ด

ภาคใต คอนโดมิเนียมซีวิวทะเลปาตอง ใน

โครงการวิมานภูเก็ต จํานวน 23 หอง พื้นที่

ตั ้งแต 20-170 ตร.ม ใกล โรงแรมอมารี

ปาตองอยูบนเนินเขา ราคาเริ่มตนเพียง 1.71 

ลานบาท รวมถึงมีทรัพยที่อยูอาศัยทําเลดี

ทั่วไทยหลากหลายรายการอ� นๆ อีกมากมาย 

สนใจเลือกชมทรัพย https://bit.ly/3SPXZWW

ผูสนใจเขารวมประมูลจะตองลง

ทะเบียนล่วงหน้าและยื่นซองประมูลพร้อม

เอกสารประกอบการประมูลผานชองทาง

ไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) ภายในวันพฤหั

สบดีที่ 25 สิงหาคม สอบถามรายละเอียด

ไดที่ Call Center 02-686-1888 และ

ดูรายละเอียดทรัพยสินไดทางเว็บไซต

ที่ www.sam.or.th รวมทั้งชองทางออนไลน

ที่หลากหลายและสะดวกรวดเร็ว ทั้งแอป

พลิเคชัน SAM NPA ในระบบ Android

และ IOS  หรือแอด ID Line @Samline 

ติดตาม Facebook Fanpage ทรัพยมือสอง

ตอง SAM หรือ SAM NPA Channel บน 

YouTube และ @SAM_NPA บน Twitter 

เพ� อติดตามขอมูลขาวสารดี ๆ จาก SAM

งานเปดรานอาหาร เกรฮาวด รัชโย (Greyhound Ratyo)    ภาคิน เพ็ญภาคกุล ประธาน

เจาหนาท่ีฝายปฏิบัติการ บริษัท เกรฮาวด คาเฟ จัดงานเปดตัวรานอาหารใหม เกรฮาวด รัชโย 

(Greyhound Ratyo)  สาขา ดิ อเวนิว รัชโยธิน ภายใตคอนเซ็ปต Cozy at day, Party at night 

เพ� อตอบรับทุกไลฟสไตลคนรุนใหมที่พรอมเต็มที่กับชีวิตตลอดวัน โดยมี ธนัญญ พงษวิจิตร, 

ศิวกร เลิศชูโชติ,  ชินรัฐ สิริพงษชวลิต, ฐานัฐพ โลหคุณสมบัติ, ศุภกร ศรีโพธิ์ทอง และ 

เวอาห  แสงเงิน มารวมงาน ณ ราน เกรฮาวด รัชโย ดิ อเวนิว รัชโยธิน  

รวมกิจกรรมการลุนรางวัลลุนมันสแจกกัน

ทุกเดือนไดอีกเชนกัน พิเศษ! ทุกคะแนน

สะสมยังสามารถแลกรับสินคาพรีเมียม Blue 

Gifts มาใชไดฟรี ๆ ไมวาจะเปน เคร� องใช

ไฟฟา เคร� องครัว หรืออุปกรณออกกําลังกาย 

ซึ่งมี ใหเลือกหลากหลายตอบสนองความ

ตองการของทุกคน โดยสามารถเช็กยอด

คะแนนสะสม พรอมแลกรับสิทธิพิเศษเหลา

น้ีไดงาย ๆ ทันทีผานแอปพลิเคชัน Blue Card 

ศึกษารายละเอียดโปรโมชันเพิ่มเติมไดที่ 

https://www.pttbluecard.com/th/pr/pro-

motion/1660201956116 
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14 บทความ-ต่างประเทศ

จับผู้บริหารโอลิมปิกโตเกียวรับสินบน

โตเกียว • ฮารูยูกิ ทากาฮาชิ คณะกรรมการโอลิมปิกโต 

เกียวถูกจับกุมเมื่อวันพุธ ต้องสงสัยว่ารับสินบนพร้อมกับ

ชายอีก 3 คน อัยการญี่ปุ่นเผยเมื่อวันพุธว่า เขาถูกกล่าว

หาว่ารับเงินจำานวน 380,000 ดอลลาร์สหรัฐ จากร้านสูท

ช้ันนำาอาโอกิโฮลดิงส์ ซ่ึงเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ

ของโอลิมปิกโตเกียว 2020 ที่เลื่อนมาแข่งเมื่อปีที่แล้ว

เพราะการระบาดของโควิด ทากาฮาชิ วัย 78 ปี ถูกจับกุม

พร้อมกับฮิโรโนริ อาโอกิ ประธานอาโอกิ วัย 83 ปี และผู้

บริหารอีก 2 คนของร้าน ตามที่เอเอฟพีเห็นในเอกสารของ

สำานักงานอัยการโตเกียว พวกเขากล่าวหาทากาฮาชิว่ารับ

เงินสินบน เข้าใจว่าหมายถึงเงินขอบคุณสำาหรับประโยชน์

และสิทธิพิเศษท่ีเขามอบให้ทางอาโอกิ จากข้อมูลของอัยการ 

ทาคาฮาชิมีเงิน 51 ล้านเยน โอนไปยังบัญชีธนาคารของ

บริษัทที่เขาดำาเนินการอยู่ในธุรกรรมกว่า 50 รายการ ระ 

หว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงมีนาคม 2565 

อินเดียจัดสรรแฟลตให้ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา

นิวเดลี • รอยเตอร์รายงานเมื่อวันพุธว่า รัฐบาลอินเดียจะ

จัดสรรอพาร์ตเมนต์ให้กับผู้ล้ีภัยชาวโรฮิงญาท่ีหนีภัยมาจาก

เมียนมา มาอาศัยอยู่ในกรุงนิวเดลี พร้อมให้ตำารวจดูแล

คุ้มครองความปลอดภัย เป็นการส่งสัญญาณการเปล่ียนแปลง

จุดยืนต่อสมาชิกชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิม ฮาร์ดีป ซิงห์ ปูรี 

รัฐมนตรีกระทรวงการเคหะและพัฒนาเมืองของอินเดีย โพสต์                                                                           

ทางทวิตเตอร์บอกว่า อินเดียยินดีต้อนรับผู้ล้ีภัยมาโดยตลอด 

พร้อมกล่าวถึงการช่วยเหลือใหม่สำาหรับผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา

ในกรุงนิวเดลีว่า อินเดียเคารพและปฏิบัติตามอนุสัญญา

ว่าด้วยผู้ล้ีภัยแห่งสหประชาชาติ 1951 และให้ท่ีล้ีภัยแก่ทุก

คน โดยไม่คำานึงถึงเชื้อชาติ ศาสนาหรือลัทธิของพวกเขา 

แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เขากล่าวว่า

จะเป็นการคุ้มครองจากตำารวจแบบทั้งวันทั้งคืน เนื่องจาก

ที่ผ่านมามีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นกับชาวโรฮิงญา

ในอินเดียหลายครั้งก่อนหน้านี้

คาร์ลสเบิร์กขาดทุนหลังถอนธุรกิจจากรัสเซีย

โคเปนเฮเกน • คาร์ลสเบิร์ก ผู้ผลิตเบียร์ยักษ์ใหญ่ของเดนมาร์ก 

รายงานตัวเลขขาดทุนสำาหรับคร่ึงแรกของปีเมื่อวันพุธ หลักๆ 

มาจากการตัดสินใจถอนธุรกิจออกจากรัสเซีย แม้จะมียอด

ขายเพ่ิมข้ึนก็ตาม เอเอฟพีรายงานว่ากำาไรท้ังหมดของคาร์ลส

เบิร์กเมื่อปีท่ีแล้ว 9% มาจากรัสเซีย แต่บริษัทตัดสินใจขาย

กิจการท่ีน่ันหลังรัสเซียรุกรานยูเครน ร่วมการคว่ำาบาตรของ                                                                      

ชาติ คาร์ลสเบิร์กขาดทุนรวม 5.3 พันล้านโครน หรือราว 

25,500 ล้านบาท ในช่วง 6 เดือนแรกของปี แม้จะขาดทุน 

แต่ Cees’t Hart ซีอีโอของคาร์ลสเบิร์ก กล่าวว่า ผล

ประกอบการครึ่งปีของกลุ่มนี้ตอนนี้ถือว่าดีกว่าช่วงก่อน

เกิดการระบาดของโควิด-19. 

ากประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน เตรียมจะมา

กรุงเทพฯ และอินโดนีเซียในปลายปีนี้ตามที่เป็น

ข่าว ก็น่าจะเป็นความเคลื่อนไหวที่มีความสำาคัญ

ต่อภูมิรัฐศาสตร์และเกมการเมืองยักษ์ใหญ่ไม่น้อย

และอาจจะมีการนัดพบระหว่างผู้นำาจีน กับประธา 

นาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ แบบ “ตัวเป็นๆ” อีกด้วย

เพราะเป็นจังหวะที่โลกกำาลังเผชิญกับปัญหาความขัด

แย้งมากมายหลากหลาย

และตัวละครหลักก็คือผู้นำาจีนและสหรัฐฯ นี่แหละที่

ต้องหาทางออกร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้ โลกไปยืนอยู่ตรง

ปากเหวของสงครามนิวเคลียร์ดั่งที่เรากำาลังเห็นภาพอยู่

ขณะนี้

ข่าวของ Wall Street Journal เมื่อปลายสัปดาห์ก่อน 

บอกว่าเจ้าหน้าที่จีนกำาลังเตรียมงานสำาหรับการเดินทางไป

ยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เพื่อ

เข้าร่วมประชุม 2 เวทีปลายปีนี้ 

หากเป็นไปตามข่าวนี้จริง การเดินทางครั้งนี้ของ สี 

จิ้นผิง จะเป็นการเยือนต่างประเทศครั้งเเรกของผู้นำาจีนใน

รอบเกือบ 3 ปี 

และถ้าได้พบกับไบเดน ก็จะเป็นการร่วมหารือกันตัว

ต่อตัวครั้งเเรกตั้งแต่ที่ไบเดนปฏิญาณตนรับตำาแหน่งผู้นำา

สหรัฐฯ

2 คนนี้พูดคุยกันครั้งล่าสุดผ่านวิดีโอออนไลน์

ยาวนานกว่า 2 ชั่วโมง

เป็นช่วงก่อนที่จะเกิดกรณี แนนซี เพโลซี, ประธาน

สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ, ไปเยือนไต้หวันจนเกิดเป็นเรื่อง

ราวใหญ่โตจนถึงวันนี้

ก่อนจะออกเดินทางมาไทยและอินโดฯ ปลายปีนี้ 

ภารกิจที่สำาคัญอย่างยิ่งสำาหรับ สี จิ้นผิง วัย 69 ปี คือการ

ประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ที่มีวาระการประชุมสำาคัญที่สุดคือการต่ออายุการเป็น

ผู้นำาของประเทศไปอีก 1 สมัย อันเป็นสมัยที่ 3

หากไม่มีมติพรรคออกมาอย่างจะแจ้งระหว่างตุลาคม

และพฤศจิกายนปีนี้ สี จิ้นผิง คงไม่เดินทางไปไหน

ดูเหมือนไม่มีใครสงสัยว่าการยืนยันความเป็นผู้นำาต่อ

เนื่องของ สี จิ้นผิง จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

ไม่เพียงแต่เท่านั้น ยังมีการเปลี่ยนตัวบุคคลในระดับ

กรมการเมือง หรือ Politburo ของพรรคอีกหลายคน

เพราะบางคน 

เช่น นายกฯ หลี่ เค่อ

เฉียง จะหมดสมัยการ

ทำาหน้าที่ของตัวเอง

ใครเป็นใคร

ในตำาแหน่งทรงอิทธิ 

พลที่สุดของพรรค

คอมมิวนิสต์จีน 7 คน 

จึงเป็นหัวข้อที่ทั้งโลก

ต้องจับตาเป็นพิเศษ

หากทุกอย่างเป็น

ตามที่วางแผนเอาไว้ สี 

จิ้นผิง ก็จะมาจะเกาะ

บาหลีของอินโดเนีย

เซียที่เป็นเจ้าภาพการ

ประชุมจี 20 วันที่ 15-

16 พฤศจิกายน

หลังจากนั้นเพียง 

2 วัน เขาก็จะบินต่อ

มาที่กรุงเทพมหานคร 

เพื่อร่วมประชุมความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ APEC 

ข่าวของ Wall Street Journal แจ้งว่า การพบกัน

ระหว่างสีและไบเดนอาจเกิดขึ้นในการหารือนอกรอบที่ G-20  

หรือ APEC

สื่ออเมริกันนี้บอกว่า ได้สอบถามไปยังกระทรวงต่าง

ประเทศจีนถึงรายละเอียดของเรื่องนี้ ได้รับคำาตอบเพียงว่า

“จีนสนับสนุนอินโดนีเซียและไทย ในฐานะเจ้าภาพการ

ประชุมทั้ง 2 และเต็มใจที่จะทำางานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อส่งเสริม

ให้การประชุมเกิดผลเชิงบวก”

ขณะที่ผมเขียนอยู่นี้ยังไม่มีการยืนยันจากทั้งรัฐบาลจีน

และรัฐบาลสหรัฐฯ

เจ้าหน้าที่ทำาเนียบขาวไม่ยอมให้ความเห็นเรื่องนี้

แต่แหล่งข่าวจากรัฐบาลสหรัฐฯ บอกว่าผู้นำาทั้ง 2 ได้

หารือกันถึงความเป็นไปได้ที่จะพบกันตัวต่อตัวระหว่างการโทร

ติดต่อกันก่อนหน้านี้ 

และเห็นพ้องกันว่าจะให้เจ้าหน้าที่ของแต่ละฝ่าย

ประสานงานกันเกี่ยวกับรายละเอียดในลำาดับต่อไป

ประเด็นของบทบาทประเทศไทยในเรื่องนี้จึงสำาคัญขึ้น

มาทันที

เพราะหากมีความเป็นไปได้ว่า สี จิ้นผิง กับ โจ ไบเดน 

นัดพบกันในวาระที่ว่านี้ รัฐบาลไทยก็น่าจะพยายามประสาน

กับทั้ง 2 ฝ่ายให้มาพบกันที่กรุงเทพฯ

เพราะจะเป็นการตอกย้ำาว่า ประเทศไทยเราเป็น “เวที

แห่งการพูดจาเรื่องสันติภาพโลก” ได้อย่างดียิ่ง

หากไบเดนมาจริง ก็จะมีเหตุโยงไปถึงการที่สหรัฐฯ จะ

เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอด APEC ปีหน้าต่อจากประ 

เทศไทย

แต่เดือนพฤศจิกายนนี้ก็เป็นจังหวะสำาคัญสำาหรับ

การเมืองในบ้านของไบเดน

เพราะเป็นวันเลือกตั้งกลาง

เทอมที่มีสัญญาณว่าพรรคเดโม

แครตของไบเดนอาจจะเสี่ยงถูก

แย่งที่นั่งไปหลายๆ รัฐ

การเลือกตั้งกลางเทอมของ

สหรัฐปีนี้จะมีขึ้นในวันอังคารที่ 8 

พฤศจิกายน

เป็นการเลือกตั้งที่มีความ

สำาคัญสำาหรับไบเดนมาก

เพราะประชาชนคนอเมริกัน

จะไปหย่อนบัตรเลือกตั้งสำาหรับ

ที่นั่งทั้งหมด 435 ที่นั่ง ในสภาผู้

แทนราษฎร และ 35 ที่นั่งจาก 

100 ที่นั่งในวุฒิสภา

วันนี้พรรคเดโมแครตมีเสียง

ข้างมากเล็กน้อยในสภาล่างและ

เป็นเบี้ยล่างในสภาบน

ดังนั้นไบเดนจึงต้องอยู่ “เฝ้า

บ้าน” ในช่วงก่อนวันเลือกตั้ง และ

ต้องประจำาการอยู่ทำาเนียบขาวใน

วันเลือกตั้งกลางเทอมอย่างใจจด

ใจต่อทีเดียว

หากผลการเลือกตั้งออกมา

ไม่ทำาให้ภาพลักษณ์ของพรรคเด

โมแครตเสียหายมากนัก ไบเดนก็

อาจจะยังตัดสินใจบินมาบาหลีและ

กรุงเทพฯ

แต่หากมีเหตุการเมืองที่ทำา

ให้ไบเดนตกที่นั่งลำาบาก เพราะ

ผลการเลือกตั้งทำาให้เสียที่นั่งใน 2 

สภามากเกินไป ไบเดนก็อาจตกที่

นั่งลำาบากในบ้าน

แต่หากทั้งสีและไบเดนมาบาหลีและกรุงเทพฯ จริง 

ประเทศไทยเราควรจะต้องเริ่มวางแผนจะจัดให้ “3 ผู้ยิ่ง

ใหญ่” มาคุยกันนอกรอบ

นั่นคือต้องไม่ลืมแจ้งกับประธานาธิบดีปูตินว่าท่าน

ตัดสินใจมากรุงเทพฯ ได้แล้ว

เพราะจะได้ตั้งวงกับสี จิ้นผิง และโจ ไบเดน ถก

แถลงเรื่องสงครามยูเครน, เกาะไต้หวัน, วิกฤตเศรษฐกิจ

และวิถีทางหลีกเลี่ยง “สงครามนิวเคลียร์” อันไม่พึง

ปรารถนา!

(รัฐมนตรีต่างประเทศ ดอน ปรมัตถ์วินัย บอกนัก

ข่าววันก่อนว่า ปูตินยังไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธที่จะมาร่วม

ประชุม APEC...ได้เวลาที่ไทยกับอินโดฯ จะประสานมือกับ

จัดการประชุมสุดยอดระดับโลกให้เป็นที่เอิกเกริกได้เลย).

ห

เมียนมาโต้อาเซียนห้ามประชุม
เนปยีดอ • รัฐบาลทหารเมียนมาตอบโต้อาเซียนท่ีห้ามไม่ให้บรรดา

นายพลของรัฐบาลทหารเข้าร่วมประชุมอาเซียน ระบุถ้าที่นั่งของ

ตัวแทนชาติใดชาติหนึ่งในอาเซียนว่างลง จะไม่สามารถเรียกได้

ว่าเป็นการประชุมซัมมิตอาเซียน และกล่าวหาการทำาเช่นนี้ของ

อาเซียนเนื่องจากถูกกดดันจากภายนอก

รอยเตอร์รายงานเม่ือวัน

พุธท่ี 17 สิงหาคม 2565 ว่า ชาติ

สมาชิกอาเซียนประณามรัฐบาล

ทหารเมียนมามาแล้วหลายคร้ัง 

เนื่องจากไม่มีความก้าวหน้าท่ีเป็น

รูปธรรมกับแผนสันติภาพท่ีเมียน 

มาตกลงกับชาติสมาชิกอาเซียน 

10 ชาติเมื่อปีท่ีแล้ว ซ่ึงฉันทามติ  

ดังกล่าวรวมถึงการให้รัฐบาลทหาร

เมียนมาเจรจากับฝ่ายต่อต้านและ

หยุดการเป็นศัตรูต่อกัน 

กองทัพเมียนมารัฐประ 

หารโค่นรัฐบาลจากการเลือกต้ัง

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีท่ีแล้ว จาก

น้ันจึงปราบปรามผู้ต่อต้านและ

เห็นต่างอย่างโหดเห้ียม และเมื่อ                                            

เร็วๆ น้ี ได้ประหารชีวิตนักเคลื่อน 

ไหวทางการเมือง และเมื่อวันจันทร์

ท่ีผ่านมา ศาลเมียนมาตัดสินจำา

คุก อองซาน ซูจี เพ่ิมอีก 6 ปี ใน

คดีคอร์รัปชัน 

อาเซียนมีมติห้ามบรรดา

นายพลของรัฐบาลทหารเมียน 

มาเข้าร่วมประชุมอาเซียน และ

เมื่อเดือนท่ีแล้ว ชาติสมาชิกอา 

เซียนบางชาติบอกว่าอาจต้องทบ                                           

ทวนท่าทีต่อเมียนมาใหม่ ถ้ารัฐ 

บาลทหารเมียนมายังไม่มีความ

ก้าวหน้าต่อแผนสันติภาพท่ีตกลง

กันไว้ 

ด้านรัฐบาลทหารเมียนมา

ปฏิเสธท่ีจะส่งตัวแทนท่ีไม่ใช่ฝ่าย

การเมืองเข้าร่วมประชุมอาเซียน 

ซอ มิน ตุน โฆษกรัฐบาล

ทหารเมียนมา กล่าวระหว่างการ

แถลงข่าวประจำาวันเมื่อวันพุธว่า 

ถ้าท่ีน่ังของตัวแทนชาติใดชาติหน่ึง

ในอาเซียนว่างลงในการประชุม

อาเซียน ก็ไม่ควรท่ีจะเรียกว่าเป็น 

การประชุมซัมมิตอาเซียน และ

กล่าวเสริมว่าเมียนมากำาลังเดิน

หน้าทำาตามแผนสันติภาพ

ซอกล่าวถึงแผนสันติภาพท่ี

รัฐบาลเมียนมาตกลงกับอาเซียน

โดยระบุว่า ส่ิงท่ีพวกเขาต้องการ

จากเราคือ ให้ไปพบและเจรจา

กับพวกผู้ก่อการร้าย ซ่ึงเขาหมาย

ถึงการเคล่ือนไหวของฝ่ายกบฏ

เรียกร้องประชาธิปไตยท่ีจับอา 

วุธต่อต้านรัฐบาลทหาร 

โฆษกรัฐบาลทหารเมียน                                             

มากล่าวด้วยว่า อาเซียนละเมิด                                          

นโยบายของตนเองท่ีจะไม่แทรก 

แซงกิจการอธิปไตยของประเทศ

ท่ีเป็นชาติสมาชิก นอกจากนี้อา 

เซียนยังเผชิญกับ “แรงกดดัน

จากภายนอก” แต่เขาไม่ได้อธิ 

บายเพิ่มเติมในเรื่องนี้ 

ชาติตะวันตกหลายชาติ 

รวมถึงสหรัฐอเมริกาและสหราช

อาณาจักร ต่างออกมาตรการ

คว่ำาบาตรรัฐบาลทหารเมียนมา

หลังการรัฐประหาร

รอยเตอร์และเอเอฟพีราย 

งานในวันเดียวกันว่า โนลีน เฮย์

เซอร์ ทูตพิเศษสหประชาชาติเรื่อง

เมียนมาท่ีเดินทางถึงเมียนมา

เมื่อวันอังคาร มีกำาหนดเข้าพบหา                                           

รือกับพลเอกอาวุโสมิน อ่อง หล่าย 

ผู้นำารัฐบาลทหารเมียนมา และ

พบรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมา

ท่ีกรุงเนปยีดอในวันพุธ โฆษกรัฐ 

บาลทหารเมียนมากล่าวระหว่าง

แถลงเมื่อวันพุธระบุว่า เราหวัง

ว่าจะมีผลท่ีดีในการหารือคร้ังน้ี 

สถานีโทรทัศน์เมียวดีท่ี                                              

ควบคุมโดยกองทัพเมียนมาราย 

งานเมื่อค่ำาวันอังคารว่า เฮย์เซอร์

เดินทางถึงกรุงเนปยีดอและได้

รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าท่ีกระ 

ทรวงการต่างประเทศเมียนมา 

สหประชาชาติแถลงก่อน

หน้าน้ีว่า การเยือนเมียนมาของ

เฮย์เซอร์คร้ังน้ีจะเน้นในเรื่องสถาน 

การณ์ท่ีเลวร้ายลงและความกัง 

วลเร่งด่วนในเมียนมา.

‘เสฉวน’จำากัดใช้ไฟฟ้าจากคลื่นความร้อน

ปักกิ่ง • มณฑลเสฉวนเผชิญ                                              

คล่ืนความร้อนส่อวิกฤตทุบสถิติ                                                          

แย่ที่สุดในรอบ 60 ปี จำากัด                                                

การใช้ไฟฟ้าที่บ้าน, สำานักงาน, 

ห้างสรรพสินค้า ขณะท่ีเกษตรใน                                            

มณฑลอานฮุยกังวลอุณหภูมิท่ี

ร้อนระอุส่งผลแม่ไก่ออกไข่น้อย

ลง 

รอยเตอร์รายงานเม่ือวัน

ท่ี 17 สิงหาคม 2565 ระบุข้อมูล

จากสื่อทางการจีนและบริษัทพลัง 

งานแห่งหน่ึงว่ามณฑลเสฉวน

ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเร่ิม

จำากัดการจ่ายไฟฟ้าสำาหรับบ้าน, 

สำานักงานและห้างสรรพสินค้า

ในวันพุธ เนื่องจากไฟฟ้าขัดข้อง

อย่างรุนแรงจากคลื่นความร้อน

และภัยแล้ง 

บริเวณที่พักอาศัย, สำานัก                                                     

งานและห้างสรรพสินค้าในเมือง

ต้าโจว ซึ่งมีประชากร 5.4 ล้าน

คน ได้รับแจ้งถึงการหมุนเวียน

หยุดจ่ายไฟฟ้าในแต่ละที่หลาย

ช่ัวโมงตลอดวันพุธ ตามบัญชีวี                                            

แชตของต้าโจวพาวเวอร์กรุ๊ป บริ                                           

ษัทผลิตไฟฟ้าซ่ึงเป็นกิจการของ

รัฐ ท่ีผ่านมาไฟฟ้าดับในท่ีพักอา 

ศัยน้ันเกิดข้ึนได้ยาก เนื่องจากจีน                                                    

มักจำากัดการจ่ายไฟกับอุตสาห 

กรรมก่อน เพื่อจัดลำาดับความสำา                                                          

คัญเบ้ืองต้นให้กับการใช้ไฟฟ้าใน

ที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์

ขณะท่ีหนังสือพิมพ์เสฉวน

เดลีเรียกร้องให้ประหยัดการใช้

ไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ โดยขอ

ให้หน่วยงานของรัฐต้ังเครื่องปรับ

อากาศให้ไม่ต่ำากว่า 26 องศา

เซลเซียส และให้เดินขึ้นบันได

มากขึ้นแทนการใช้ลิฟต์ และระ 

งับการเปิดน้ำาพุ, การแสดงแสง

สี และกิจกรรมเชิงพาณิชย์ใน

ช่วงเวลากลางคืน 

เม่ือวันอาทิตย์ท่ีผ่านมา

มณฑลเสฉวนซ่ึงอาศัยเข่ือนไฟ 

ฟ้าพลังน้ำาเพื่อผลิตไฟฟ้า 80% 

ส่ังให้บริษัทผู้ผลิตลิเธียม, ปุ๋ยและ

โลหะอื่นๆ ปิดโรงงานหรือควบคุม                                                          

การผลิต ท่ามกลางคลื่นความ

ร้อนท่ีเลวร้ายท่ีสุดในรอบ 60 ปี

ด้านนักวิเคราะห์ระบุว่า 

หากคลื่นความร้อนยังคงมีอยู่ วิ                                                

กฤตไฟฟ้าอาจกระจายไปยังมณ                                               

ฑลอื่นทางตะวันออก เช่น มณ 

ฑลเจ้อเจียงและมณฑลเจียงซู 

ซ่ึงอาศัยการซ้ือไฟฟ้าบางส่วนจาก

มณฑลเสฉวน

เอเอฟพีรายงานข้อมูลจาก

สื่อท้องถ่ินว่า อุณหภูมิท่ีร้อนระอุ

ในภาคตะวันออกของจีนทำาให้รา 

คาไข่ไก่พุ่งสูงข้ึน เนื่องจากแม่ไก่                                       

วางไข่น้อยลงในฤดูร้อนท่ีร้อน

กว่าปกติ โดยในเมืองเหอเฟย์ 

เมืองหลวงของมณฑลอานฮุย 

เกษตรกรระบุว่า การผลิตไข่ลด

ลงเนื่องจากความร้อน โรงงาน

บางแห่งได้ติดต้ังระบบทำาความ

เย็นสำาหรับไก่ไข่ อุปทานท่ีลดลง

ในหลายจังหวัดทำาให้ราคาไข่ไก่พุ่ง.

เยือนเมียนมา • โนลีน เฮย์เซอร์ ทูตพิเศษสหประชาชาติเรื่องเมียนมา (คนกลาง) เดินทางถึงท่าอากาศยานนครย่างกุ้ง เมื่อวันที่ 16 

สิงหาคม ภาพถ่ายและเผยแพร่โดยหน่วยข้อมูลกองทัพเมียนมา

ถ้าสี จิ้นผิง-ไบเดน มาไทย

ปูตินก็ต้องร่วมวงด้วย!



ป่วนหนัก!

อ.รามัน, ร้าน 7-11 ในพื้นที่ บ.บันนังสตา  

ม.2 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา แรงระเบิด

ทำาให้เกิดเพลิงได้รับความเสียหายเล็กน้อย 

โดยรถดับเพลิงของ อบต.บันนังสตาดับเพลิง

ไว้ได้ และร้าน 7-11 ในพื้นที่ บ.เนียง ม.4 

ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา แรงระเบิดทำาให้

เกิดเพลิงไหม้ได้รับความเสียหาย

จังหวัดนราธิวาส ที่ อ.เจาะไอร้อง เกิด

เพลิงไหม้ร้าน 7-11 และร้านมินิบิ๊กซี ซึ่ง

อยู่ติดกันในพื้นที่ บ.เจาะไอร้อง ม.1 ต.จวบ 

อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ได้รับความเสีย

หาย, อ.บาเจาะ ร้าน 7-11 ภายในปั๊ม ปตท.

บาเจาะ ริมถนนเพชรเกษม,  อ.ศรีสาคร ร้าน 

7-11 ภายในปั๊ม ปตท.ศรีสาคร เทศบาลตำาบล

ศรีสาคร และ อ.สุไหงโก-ลก ร้านสะดวกซื้อ 

7-11 ภายในปั๊ม ปตท.ปาเสมัส เป็นเหตุให้

มีผู้ ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย จำานวน 7 ราย 

ร้านสะดวกซื้อ ปั๊มน้ำามัน และทรัพย์สินได้

รับความเสียหายเป็นจำานวนมาก

พล.ต.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รอง 

ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า 

การก่อเหตุครั้งนี้ ที่ผ่านมากลุ่มคนร้ายได้

พยายามสะสมอาวุธและวัตถุระเบิดเพื่อ

เตรียมจะก่อเหตุตั้งแต่ในช่วงเดือนรอม 

ฎอนที่ผ่านมา ได้มีการโจมตีสถานีตำารวจ

น้ำาที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ลอบวางระเบิด

ป้อมจุดตรวจปาลัส อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 

ล่าสุดครั้งนี้ที่ปั๊มน้ำามันบางจาก อ.หนองจิก ที่

คนร้ายได้เข้าโจมตีเมื่อคืนที่ผ่านมา ซึ่งเป็น 1 

ใน 17 จุดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

โดยภาพรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ

คืนที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลาหลังเที่ยงคืน คนร้าย

ได้ก่อเหตุพร้อมกันทั้ง 3 จังหวัด  ปัตตานี  

2 จุด, ยะลา 6 จุด และนราธิวาส 9 จุด โดย

ทั้ง 17 จุดเป็นร้านสะดวกซื้อเซเว่นฯ 11 จุด, 

ร้านบิ๊กซีมินิมาร์ท 4 จุด, เสาส่งสัญญาณ

โทรศัพท์ 1 จุด และปั๊มน้ำามัน 1 จุด ซึ่งปั๊ม

น้ำามันน่าจะได้รับความเสียหายมากที่สุด ซึ่ง

ทั้ง 17 จุดคนร้ายได้แต่งกายอำาพรางคล้าย 

ผู้หญิง ใช้รถ จยย.เป็นพาหนะ ก่อเหตุโดยการ

ใช้ระเบิดเพลิงปาเข้าไปภายในร้านสะดวกซื้อ 

บางส่วนก็ได้นำาระเบิดเข้าไปวางในร้าน 

ขณะที่ปั๊มน้ำามันบางจาก คนร้ายได้

ลอบวางระเบิดที่รถบรรทุกน้ำามันที่จอดไว้

ใกล้กับหัวจ่ายน้ำามัน ทำาให้เกิดเหตุระเบิด

จนสร้างความเสียหายจำานวนมาก ซึ่งทาง 

แม่ทัพภาคที่ 4 ได้สั่งการให้หน่วยเร่งดำาเนิน

การตามขั้นตอน โดยเฉพาะการนิรภัยพื้นที่

ให้มีความปลอดภัย ก่อนที่จะให้เจ้าหน้าที่เข้า

มาตรวจสอบหาวัตถุพยานเพื่อที่จะดำาเนิน

การต่อกลุ่มคนร้าย

จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ ยังไม่สามารถ

ที่จะสรุปปัจจัยที่เป็นมูลเหตุจูงใจว่าก่อเหตุ 

แต่ก็ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องของการพูดคุยสันติสุข ประเด็นทางการ

เมือง หรือความขัดแย้งอื่นๆ ซึ่งต้องรอให้

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกในรอบด้าน 

สิ่งที่เป็นเรื่องเร่งด่วนขณะนี้คือการรวบรวม

วัตถุพยานเพื่อดำาเนินการกับคนร้าย และเร่ง

สำารวจความเสียหายทุกพื้นที่เพื่อทำาการช่วย

เหลือเยียวยา ถึงแม้ว่าคนร้ายจะพยายาม

ก่อเหตุสร้างสถานการณ์ก็ตาม ทาง กอ.รมน.

ภาค 4 ส่วนหน้า ยังยึดมั่นในแนวทางสันติ

ในการแก้ปัญหา และการบังคับใช้กฎหมาย 

สำาคัญคือเรื่องปรับแผนในการใช้กำาลังจร

ยุทธ์เข้าพื้นที่ล่อแหลมและเสี่ยงภัยให้มากขึ้น 

และการพูดคุยเพื่อสันติสุขก็ยังเดินทางต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดเวลาที่

ผ่านมา ได้ตรวจพบภาพข่าวการเคลื่อนไหว

ของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงและการเตรียม

วัตถุระเบิด รวมทั้งคนร้ายได้ก่อเหตุสร้าง

สถานการณ์มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งภายหลังเสร็จสิ้นเดือนรอมฎอน 

พบว่าคนร้ายได้ก่อเหตุและพยายามสร้าง

สถานการณ์หลายเหตุการณ์ จนนำาไปสู่การ

ติดตามบังคับใช้กฎหมายเป็นเหตุให้คนร้าย

เสียชีวิตหลาย นอกจากนี้ยังสามารถควบคุม

ตัวกลุ่มคนร้ายและตรวจยึดวัตถุพยานได้

เป็นจำานวนมาก

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการพูดคุยเพื่อ

สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งล่าสุดเมื่อ

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นอกจาก

จะยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเข้าพรรษา

สันติสุขตามข้อเสนอของคณะพูดคุยฝ่ายไทย

แล้ว พบว่าคนร้ายมุ่งสร้างสถานการณ์ด้วย

การลอบยิงและลอบวางระเบิดต่อเป้าหมาย

อ่อนแอเชิงสัญลักษณ์ ระบบสาธารณูปโภค

มากขึ้น และล่าสุดได้มุ่งโจมตีต่อเป้าหมาย

ระบบเศรษฐกิจ

ที่ทำาเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญ 

คงชนะ โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี  

เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม ประณามผู้ก่อเหตุ กำาชับเจ้าหน้าที่

ให้เร่งสอบสวนหาสาเหตุ และแรงจูงใจ

การก่อเหตุ พร้อมให้ขยายผลไปยังผู้ร่วม

ก่อเหตุ และยังฝากความห่วงใยไปยังเจ้า

หน้าที่และทุกภาคส่วน ย้ำาให้ปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความระมัดระวัง ที่สำาคัญต้องดูแลรักษา

ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนในพื้นที่  เพิ่มความเข้มงวดมากขึ้น

พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์  กิตติประภัสร์  

รอง ผบ.ตร. (มค.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงาน

การก่อเหตุของกลุ่มคนร้ายก่อเหตุในพื้นที่

จังหวัดชายแดนใต้จากหน่วยงานในพื้นที่แล้ว 

สาเหตุในเบื้องต้นการก่อเหตุของกลุ่มคนร้าย

ในครั้งนี้ เพื่อต้องการแสดงศักยภาพตอบโต้

หน่วยงานด้านความมั่นคง ได้บูรณาการ

ปฏิบัติการเชิงรุกเข้าตรวจค้นจับกุมตัวบุคคล

ตามหมายจับ รวมถึงการที่วิสามัญฯ ตัวแกน

นำารายสำาคัญ รวมถึงถูกกดดันอย่างต่อเนื่อง

ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.ณรงค์

พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก  

(ผบ.ทบ.) กล่าวว่า เราเพิ่มการดูแลอยู่แล้ว 

เพียงแต่ต้องระมัดระวังตัวมากขึ้น ทุกฝ่าย

ต้องช่วยกัน ส่วนที่มองว่าการก่อเหตุเพื่อ

กดดันรัฐบาลหลังมีการพูดคุยเพื่อสันติภาพ

เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานั้น ตนมองว่าเรื่อง

นี้เป็นเรื่องเดิมๆ อยู่แล้ว เป็นเหตุเดิมๆ เพียง

แต่สถานการณ์ส่วนใหญ่ดีขึ้นเท่านั้น  

ผู้สื่อข่าวถามกรณีมีการตั้งข้อสังเกต

ว่าเกิดเหตุช่วงปลายรัฐบาลเพื่อบั่นทอน

เสถียรภาพรัฐบาลนั้น พล.อ.ณรงค์พันธ์

กล่าวว่า ก็เกิดทุกช่วงอยู่แล้ว เพียงแต่อยู่ที่

ว่าจังหวะการก่อเหตุ ถามย้ำาว่าเกิดเหตุกว่า 

17 จุด ผบ.ทบ.ตอบกลับว่า อ๋อ 17 จุด ซึ่ง

เมื่อก่อนมีการก่อเหตุเยอะกว่านี้อีก 

ถามว่ามีจุดอ่อนอะไรที่ทำาให้เกิดการ

ก่อเหตุได้ ผบ.ทบ.ยืนยันว่า คงไม่มี เพราะ

คนที่ตั้งใจจะก่อเหตุก็ต้องหาจังหวะและ

ช่วงเวลาอยู่แล้ว ซึ่งทุกฝ่ายก็ทำาดีอยู่แล้วใน

การช่วยกันป้องกัน เหตุการณ์ต่างๆ ถึงดีขึ้น

เรื่อยๆ เหตุการณ์นี้ก็ไม่มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ

เล็กน้อยคนเดียว  

อย่างไรก็ตาม ผบ.ทบ.ปฏิเสธที่จะตอบ

ถึงแนวทางการพูดคุยสันติภาพฯ โดยระบุว่า 

ไม่ทราบ เพราะตนไม่ได้อยู่ในคณะพูดคุย

และกระบวนการพูดคุย.

โต้ ‘พ.ร.ก.ค้ำ�กู้’

เข้าไปให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

พิจารณาด้วย ซึ่งเชื่อว่าการดำาเนินการ

ทั้งหมดนี้ ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร

นายสุพัฒนพงษ์กล่าวว่า การหาเงิน

มาช่วยเสริมสภาพคล่องกองทุนน้ำามันถือ

เป็นเรื่องเร่งด่วน และตอนนี้กำาลังจะเข้า

สู่ฤดูหนาวในต่างประเทศแล้ว ดังนั้นเพื่อ

ให้กองทุนน้ำามันได้ดำาเนินการตามบทบาท

หน้าที่ของตัวเองในการช่วยเหลือดูแล

ประชาชนได้ต่อไป ต้องเร่งทำาเรื่องนี้โดยเร็ว 

ซึ่งที่ผ่านมาก็พยายามทุกวิถีทางแล้วในการ

สร้างสภาพคล่องให้กับกองทุนน้ำามัน จนมา

เป็น พ.ร.ก.ฉบับนี้  

เมื่อถามว่า การกู้เงินของกองทุน

น้ำามันจะกู้เต็มกรอบวงเงินที่ผ่าน ครม. 
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พ่อวอนช่วยลูกช�ยถูกทห�รกะเหรี่ยงจับ

รัฐสภ� • เมื่อเวลา 11.45 น. วันที่ 17 ส.ค.65 นายสมใจ  

อังคะบุตร มายื่นหนังสือร้องเรียนถึงนายสุเทพ อู่อ้น 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ประธาน กมธ.

การแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ช่วยเหลือ 

นายศักดิ์สิทธิ์ อังคะบุตร อายุ 24 ปี ลูกชายที่ถูกจับตัว

เรียกค่าไถ่ในเมียนมา นายสมใจกล่าวว่า ลูกชายตนถูก

ทหารกะเหรี่ยงที่อยู่ชายแดนไทยฝั่งเมียนมาจับตัวเรียกค่า

ไถ่จำานวน 1 ล้านบาท และให้ญาตินำาเงินมาไถ่ตัวภายใน 

15 วัน โดยข่มขู่ลูกชายว่าหากครบกำาหนดไม่มีเงินไปให้  

ชีวิตยังสบายกว่ากับสิ่งที่เขาจะกระทำาต่อลูก จนวันนี้เหลือ

เวลาอีก 4 วัน เมื่อตนทราบข้อมูลจึงได้ประสานนายสุวรรรณ 

บัวโรย  เลขานุการประจำา กมธ.การแรงงาน ซึ่งได้ตรวจสอบ

รายละเอียดส่งมาให้แล้ว ทราบว่ามีหลักฐานและข้อมูลที่

เชื่อได้ว่าเป็นเรื่องจริง จึงได้แนะนำาให้ตนแจ้งความและทำา

หนังสือร้องขอความช่วยเหลือประธาน กมธ.การแรงงาน 

เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือ หรือได้รับความคุ้มครองตาม

กฎหมายที่ประเทศเมียนมาและคุ้มครองตามสิทธิมนุษยชน  

เพราะที่ผ่านมาได้ไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ 

แต่ไม่มีใครรับฟัง ด้านนายสุเทพกล่าวว่า กมธ.จะเร่งดำาเนิน

การติดต่อหน่วยงานราชการ เช่น สำานักงานตำารวจแห่ง

ชาติ, สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง และกระทรวงการต่าง

ประเทศ เพื่อดูแลเรื่องนี้อย่างดีที่สุด

รวบผู้ต้องห�เชือดคอเพื่อนกล�งวงเหล้�

นครศรีธรรมร�ช • เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 17 ส.ค.65 

พล.ต.ต.สมชาย ซื่อต่อตระกูล ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 

สั่งการให้ พ.ต.อ.โชคดี ศรีเมือง ผกก.สภ.ท่าศาลา และ 

พ.ต.อ.อภิสัณฐ์ ไชยรัตน์ ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือ

พิเศษ บก.ปพ.นำาชุดสืบสวนและชุดคอมมานโดนำาหมายจับ

ของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ 286/2556 ลงวันที่ 

16 ส.ค.65 ไปจับกุมนายประสิทธิ์ ปานรอด อายุ 50 ปี หรือ

ฉายา “แฉ  ท่าศาลา” ผู้ต้องหาในข้อหาพยายามฆ่าฯ และ

พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหรือทางสาธารณะฯ ที่บ้านเลข 

ที่ 59/2 ม.6 ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดย

ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา พ.ต.อ.โชคดีเผยว่า 

คดีนี้เกิดเมื่อคืนวันที่ 12 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยนายประสิทธิ์ใช้

มีดเชือดคอนายดุสิต เงินสยาม อายุ 59 ปี ได้รับบาดเจ็บ

สาหัสกลางวงเหล้าแล้วหลบหนีไป นำาส่ง รพ.อาการปลอดภัย

แล้ว จากนั้นนายประสิทธิ์ยังเอาปืนไปข่มขู่ไม่ให้ใครมาเป็น

พยาน ก่อนตำารวจรวบรวมพยานหลักฐานเสนอขออนุมัติ

ศาลออกหมายจับ แม้ผู้ต้องหาจะปฏิเสธแต่มีพยานหลักฐาน

มัดตัวแน่นหนา.

วงเงิน 1.5 แสนล้านบาทหรือไม่ นายสุพัฒน

พงษ์กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นรายละเอียด แถม

เป็นวาระลับที่คุยใน ครม. คงบอกทั้งหมด

ไม่ได้ แต่เชื่อว่าการกู้เงินคงไม่ได้กู้เงิน

ทันทีเลยในครั้งเดียว ซึ่งกองทุนน้ำามันจะมี

แผนการกู้เงินทีละก้อนอยู่แล้ว ซึ่งต้องทยอย

กู้ตามความเหมาะสม เพื่อใช้ทั้งหนี้เดิม และ

สำารองเอาไว้ใช้ในช่วงต่อไป ส่วนวงเงิน 1.5 

แสนล้านบาท เป็นตัวเลขที่กระทรวงการคลัง

ประเมินออกมาแล้วว่า สามารถดำาเนินการ

ได้ โดยที่ไม่กระทบกับวินัยการเงินการคลัง 

“การกู้เงินของกองทุนน้ำามันทั้งหมด 

ก็ถือเป็นหนี้สาธารณะ จะไปซ่อนหรือไป

หลบไม่ได้ ดังนั้นจึงอยากให้ทุกคนสบายใจ

ได้ว่ากระทรวงการคลังได้ดูแลเรื่องนี้อย่าง

ดี และคำานวณตัวเลขออกมาเหมาะสม ใน

รายละเอียดเบื้องต้นของการกู้เงิน ล่าสุด 

กระทรวงการคลังได้สรุปออกมาแล้ว แต่ยังไม่

สามารถบอกได้ ส่วนจะเป็นการกู้สถาบันการ

เงินในประเทศหรือต่างประเทศนั้น เป็นไปได้

หมด เพื่อให้ได้เงินมาอย่างรวดเร็วและเกิด

ความคล่องตัวมากที่สุด” นายสุพัฒนพงษ์ระบุ

ผู้สื่อข่าวถามว่า ทำาไมรัฐบาลจึง

ไม่เลือกเก็บภาษีลาภลอยตามที่มีการพูด

ถึง นายสุพัฒนพงษ์กล่าวว่า หากย้อนกลับ

ไปดูในอดีต ภาษีลาภลอยเคยมีคนคิดอยู่

แล้ว แต่เป็นเรื่องที่จะต้องใช้เวลา และไม่ใช่

มีเกณฑ์ที่จะทำาได้ง่ายๆ 

ส่วนการพูดคุยกับ 6 โรงกลั่นนั้น ก็

คุย แต่วันนี้ค่าการกลั่นไป 2 บาทกว่า

แล้ว หากค่าการกลั่นยืนระยะสูง 5-6 บาท

อย่างต่อเนื่องคงต้องพูดคุยต่อ อย่างไร

ก็ตาม สิ่งที่สำาคัญในยามวิกฤตนี้เราต้อง

ประคับประคองให้ผ่านพ้นไปให้ได้ โดยรักษา

วินัยทางการเงินการคลังให้ดีที่สุดเท่าที่จะ

ทำาได้ เพื่อที่จะเจริญเติบโตต่อไปได้

เมื่อถามว่า ภารกิจนี้ถือเป็นความ

ท้าทายการทำางานของรัฐบาลหรือไม่ นาย

สุพัฒนพงษ์กล่าวว่า คิดว่าท้าทายทุกรัฐบาล  

เพราะความท้าทายที่แท้จริงคือความไม่

แน่นอน เพราะอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ 

ส่วนคณะกรรมการกำากับกิจการ

พลังงาน (กกพ.) เคาะขึ้นค่าเอฟที รัฐบาล

ต้องรับมืออย่างไรนั้น นายสุพัฒนพงษ์

กล่าวว่า ต้องดูแลกลุ่มคนเปราะบาง ตอนนี้

ให้ กกพ.ไปคิดต่อว่าเมื่อขึ้นไปอย่างนี้ กลุ่ม

คนเปราะบาง คนที่เคยดูแลอยู่ ที่ใช้ไฟไม่

เกิน 300 หน่วย ถ้าจะต้องดูแลต่อจะต้อง

ใช้เงินอย่างไร มากกว่า 300-500 หน่วยจะ

ดูแลอย่างไร ซึ่งอีกไม่นานคงทราบ เราจะรีบ

ดำาเนินการ เพราะราคาเอฟทีใหม่จะมีผลใน

เดือน ก.ย. ซึ่งต้องใช้งบกลางในการดูแลกลุ่ม

เปราะบางให้เดือดร้อนน้อยที่สุด

ผู้สื่อข่าวถามว่า ใช้เวลาถึงสิ้นปีนี้เลย

หรือไม่ รองนายกฯ กล่าวว่า ต้องเป็นเช่นนั้น 

เพราะเป็นไปตามรอบของค่าไฟฟ้า ก็ประคับ

ประคองกันไป

ด้านนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียด 

เพื่อให้กระทรวงการคลังเข้าไปค้ำาประกัน

เงินกู้ ให้สำานักงานกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง 

(สกนช.) โดยก่อนหน้านี้มีแผนการกู้เงิน  

3 หมื่นล้านบาท แต่การไปขอเจรจากู้เงินกับ

สถาบันการเงินยังไม่สามารถดำาเนินการได้ 

เพราะยังมีความเสี่ยงเรื่องราคาน้ำามัน ซึ่ง

กระทรวงพลังงานมองว่าหากกระทรวงการ

คลังเข้ามาค้ำาประกันการกู้เงินให้ สถาบัน

การเงินก็จะมีความมั่นใจมากขึ้น ทั้งนี้ การ

กู้เงินจะต้องดูการบริหารรายรับรายจ่าย

ของกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง กระทรวงการ

คลังได้มีข้อเสนอแนะไปยัง สกนช. ให้มีการ

จัดทำาแผนในส่วนนี้ให้ชัดเจน โดยมองว่าการ

กู้เงินควรจะเป็นทางเลือกสุดท้าย 

อย่างไรก็ตาม การค้ำาประกันการกู้เงิน

ให้กับ สกนช.นั้น ยืนยันว่าไม่ได้เป็นภาระงบ

ประมาณ แต่เป็นเรื่องของกองทุนน้ำามันเชื้อ

เพลิงที่ต้องไปบริหารจัดการรายรับรายจ่าย

เพื่อมาชำาระเงินกู้คืนให้กับสถาบันการเงิน 

“ยังบอกไม่ได้ว่าการค้ำาประกันเงินกู้

ดังกล่าวจะส่งผลให้หนี้สาธารณะมีสัดส่วน

ต่อจีดีพีเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหน แต่กองทุน

น้ำามันเชื้อเพลิงในฐานะที่เป็นผู้กู้ ต้องชำาระ

เงินกู้ ให้หมดภายใน 7 ปี ซึ่งมีข้อเสนอว่า

ไม่ได้กู้ครั้งเดียวหมด 1.5 แสนล้านบาท แต่

ขึ้นอยู่กับการบริหารรายรับรายจ่ายของกอง

ทุนน้ำามันเชื้อเพลิงด้วย” รมว.การคลังกล่าว.

พิษณุโลก • ตำารวจคุมตัวพ่อ

เลี้ยงโหดวัย 21 ปี ทำาร้ายลูก

เลี้ยงวัย 2 ขวบเสียชีวิต และ

น้องชายวัย 6 เดือนได้รับบาด

เจ็บสาหัส เปิดปากขอโทษพร้อม

สารภาพพลั้งมือตีไป 2 ทีเพราะ

น้องจะเล่นปลั๊กไฟ ตั้ง 2 ข้อหา

ทำาร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย

และทำาร้ายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ

สาหัส

วันที่ 17 ส.ค.65 ตำารวจ

ได้นำาตัวนายบูรพา ทองบัว  อายุ 

21 ปี ที่อยู่ 12 ม.2 ต.จอมทอง 

อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก พ่อ

เลี้ยงที่ทำาร้ายเด็กหญิงวัย 2 ขวบ

จนเสียชีวิต และน้องชายวัย  

6 เดือนบาดเจ็บสาหัส มาชี้จุดก่อ

เหตุที่ห้องพักบ้านเช่าในอำาเภอ

เมืองฯ โดยผู้ต้องหาสารภาพว่า

ใช้กำาลังทุบตีบนที่นอน ด้วยเป็น

คนโมโหง่าย โมโหร้าย 

จากนั้นจึ งคุมตัวเพื่ อไป

ส่งฟ้องศาล ผู้สื่อข่าวสอบถาม

ถึงสาเหตุที่ทำาลงไป ผู้ต้องหา

รับสารภาพว่าได้พลั้งมือทำาร้าย

เด็กจริง เนื่องจากโมโหที่เด็กซน 

ร้องไห้ แล้วน้องจะเล่นปลั๊กไฟเลย

พลั้งมือตีไป 2 ที ยืนยันว่าตนลงมือ

เป็นครั้งแรก เสียใจมากที่ผ่านมาก็

รักลูก อยากขอโทษกับเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นและขอโทษลูกจริงๆ

ด้าน พ.ต.อ.ภาคภูมิ ปราบ

ศรีภูมิ ผกก.สภ.เมืองพิษณุโลก 

ให้สัมภาษณ์ว่า คดีนี้เกี่ยวกับคดี

เด็กได้รับความร่วมมือจากหน่วย

งานเด็กให้การช่วยเหลือ และ

ฝากเตือนผู้ปกครองเยาวชนที่มี

ลูกก่อนวัยสมควรควรมีที่ปรึกษา

ครอบครัวที่ดี เพราะบางทีการ

ที่มีวุฒิภาวะน้อยการตัดสินใจ

ต่างๆ บางครั้งก็ไม่ทันระวังตัว

หรือไม่รอบคอบและอาจจะเป็น

อย่างเหตุการณ์นี้ โดยตำารวจตั้ง  

2 ข้อหาหลัก ได้แก่ ทำาร้ายผู้อื่น

จนถึงแก่ความตาย และทำาร้ายผู้อื่น

ได้รับบาดเจ็บสาหัส ส่วนผู้ต้องหา

ที่ให้การว่ากระทำาไปเนื่องจากพลั้ง

มือนั้น เจ้าหน้าที่ ไม่ได้ปักใจเชื่อ 

เนื่องจากผู้ต้องหามีพฤติกรรมและ

อารมณ์ โมโหง่าย และเคยลงมือกับ

ลูกทั้ง 2  มาหลายครั้ง

ส่วนที่วัดจุฬามณี ต.ท่า

ทอง อ.เมืองพิษณุโลก สถานที่

ตั้งบำาเพ็ญกุศลศพเด็กหญิงวัย 

2 ขวบ ช่วงเช้าทีมสหวิชาชีพ

ประกอบด้วย อัยการ ตำารวจ 

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ บ้านแม่และเด็กจังหวัด

พิษณุโลก คณะแพทย์จากโรง

พยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผู้นำาท้องถิ่นในตำาบลท่าทอง ได้

เดินทางมาร่วมสอบปากคำาแม่

ของน้องซึ่งยังเป็นเยาวชนอายุ

เพียง 17 ปี เพื่อสอบถามถึง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแนวทาง

การช่วยเหลือเยียวยา โดยอัยการ

ได้ขอความร่วมมือสื่องดถ่ายภาพ

ระหว่างสอบปากคำา เนื่องจากผู้

เสียหายเป็นเด็ก 2 ขวบ และแม่

เด็กยังเป็นเยาวชน

สอบถามแม่วัย 17 ปีเล่า

ให้ฟังว่า ตนทราบเรื่องตอนที่

แฟนโทร.มาบอกว่าน้องท้องเสีย 

แล้วพอตอน 4 โมงเย็น เขา 

โทรมาบอกอีกครั้งว่าน้องหมด

สติไม่มีการเต้นของหัวใจแล้ว 

เขาก็ทำา CPR ที่ผ่านมาไม่เคย

เห็นเขาทำาร้ายลูกต่อหน้าเลย 

แต่ตอนไม่อยู่ตอนไปทำางานตน

ก็ไม่รู้ ปกติเวลาแฟนไปทำางาน 

ตนไปทำางานจะจ้างคนเลี้ยงลูก 

จะมีช่วงที่เขาหยุดก็ให้แฟนเลี้ยง

บ้าง บางทีตนก็มาเลี้ยงเอง วัน

เกิดเหตุตนออกไปทำางานตอน 

13.30 น. น้องก็ปกติดี.

คุมพ่อเลี้ยงโหดชี้จุดตีเด็กดับ

นครศรีธรรมร�ช • เมื่อเวลา 

11.00 น. วันที่ 17 ส.ค. 65 

ร.ต.อ.หญิง ปรารถนา เมฆฉาย 

รอง สว.(สอบสวน) สภ.จุฬา 

ภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช รับแจ้ง

อุบัติเหตุรถกระบะขนแรงงาน

ชาวเมียนมาเสียหลักพลิกคว่ำา

ชนต้นไม้ร่องเกาะกลางถนน เสีย

ชีวิตคาที่ 3 ราย บาดเจ็บหลาย

ราย บริเวณถนนสายเอเชีย 41 

ขาล่องใต้ หน้า อบต.นาหมอ

บุญ ม.3 ต.สามตำาบล อ.จุฬา

ภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช จึง

ประสานมูลนิธิใต้เต็กตึ๊ง จุฬา

ภรณ์ และพื้นที่ ใกล้เคียงเข้า

ตรวจสอบที่เกิดเหตุ และช่วย

เหลือนำาคนเจ็บส่ง รพ.จุฬาภรณ์ 

รพ.ร่อนพิบูลย์ และ รพ.มหาราช

นครศรีธรรมราช

เมื่อไปถึงที่ เกิดเหตุพบ

รถกระบะ อีซูซุ ดีแมคซ์ สีขาว  

ทะเบียน บษ-9802 ราชบุรี อยู่

ในสภาพอัดก๊อปปี้กับต้นไม้เกาะ

กลางถนน พลิกหงายท้องล้อชี้ฟ้า 

รถขนแรงง�นพม่�พลิกคว่ำ�ต�ยเกลื่อน

สภาพพังยับทั้งคัน ในที่เกิดเหตุ

พบศพผู้เสียชีวิตเป็นแรงงาน

ชายชาวเมียนมาจำานวน 3 ราย 

เบื้องต้นยังไม่ทราบชื่อ และ

ไปเสียชีวิตที่ รพ. 1 ราย ส่วน

คนเจ็บ 4 รายได้กระจายส่งไป

ตาม รพ.ต่างๆ ทั้ง รพ.จุฬาภรณ์, 

รพ.ร่อนพิบูลย์ และ รพ.มหาราช

นครศรีธรรมราช เพื่อให้แพทย์

ช่วยเหลือในเบื้องต้น ส่วนคนที่

ไม่ได้รับบาดเจ็บรอดชีวิต ตำารวจ 

ฝ่ายปกครอง และ จนท.กู้ภัย

ได้ระดมกันติดตามกลับคืนมา

ได้กว่า 20 คนแล้ว ที่เหลืออยู่

ระหว่างการติดตามตัวอยู่

ส่วนคนขับเบื้องต้นยัง

ไม่มีทราบว่าเป็นใคร คาดว่าเป็น

คนไทย หลังเกิดเหตุอาจจะได้รับ

บาดเจ็บเล็กน้อยและหลบหนีไป

ได้ อยู่ระหว่างการติดตามตัวอยู่ 

คาดได้ตัวครบในเร็วๆ นี้เพราะ

แรงงานทั้งหมดไม่ชำานาญพื้นที่

จากการสอบสวนเบื้อง

ต้นทราบว่ า  รถกระบะคัน

ดั งกล่ าวได้ขนแรงงานชาว 

เมียนมา จำานวน 33 คนมาจาก 

จ.ระนอง มุ่งหน้าลงใต้ไปตาม

ถนนสายเอเชีย 41 เพื่อไปส่งให้

กับนายจ้างในประเทศมาเลเซีย 

เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุมีพยานเห็น

ว่ายางล้อหลังขวาระเบิด ทำาให้

รถเสียหลักพลิกคว่ำาไปชนอัด

ก๊อปปี้กับต้นไม้เกาะกลางถนน

ทำาให้ตายคาที่ 3 ราย และบาด

เจ็บ 4 ราย และหลบหนีอีก

จำานวนมาก ส่วนที่ไม่ได้รับบาด

เจ็บที่เจ้าหน้าที่ติดตามตัวกลับ

มาได้จะได้ส่ง ตม.เพื่อผลักดัน

กลับประเทศต่อไป.

กรุงเทพฯ • วันที่ 17 ส.ค.65 

ที่กองบัญชาการตำารวจสอบสวน

กลาง (บช.ก.) นายมานะ รัตน

วิเชียร อายุ 58 ปี  พร้อมด้วย

ชาวบ้านตลาด ท่าน้ำาปากเกร็ด 

ผู้เสียหาย 150 ราย เดินทาง

เข้าพบ พ.ต.ท.ถิรภัทร ภัททิย

ธนสาร รอง ผกก.(สอบสวน)  

กก.5 บก.ปอศ. เพื่อแจ้งความ

ดำาเนินคดีกับกรรมการบริหาร

สถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ด

ร่วมใจ 2 หลังถูกฉ้อโกงกว่าร้อย

ล้านบาท นายมานะกล่าวว่า 

ได้ฝากเงินไว้ที่สถาบันการเงิน

ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2 แต่กลับ

ถอนเงินไม่ได้ ซึ่งเคยยื่นเรื่องและ

แจ้งความที่ สภ.ปากเกร็ดแล้ว

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.ที่ผ่านมา เพื่อให้

ดำาเนินคดีกับกรรมการสถาบันชุด

เก่า 12 คน ที่ทำาเงินของกองทุน

หายไปกว่า 100 ล้านบาท เหลือ

เพียง 800 บาท แต่ตำารวจไม่ได้

ดำาเนินการอะไร โดยให้เหตุผลว่า

มีงานเยอะและเปลี่ยนพนักงาน

สอบสวน

นายมานะกล่ าวต่ อว่ า 

สถาบันดั งกล่าวเริ่ มจากเป็น 

กองทุนหมู่บ้าน และกลายมาเป็น 

กองทุนชุมชน มีการเก็บเงินฝาก

เหมือนธนาคารรายวัน แต่ละคน

ฝากเงินถึงหลักล้านบาท และมี

บัญชีรับฝากเป็นของตนเอง ซึ่ง

ช่วงแรกสามารถฝากและถอนได้ 

แต่เรื่องมาเกิดช่วงโควิดเมื่อกลาง

ปี 64 ที่มีจำานวนผู้ถอนเงินจำานวน

มาก จนสุดท้ายกลับไม่สามารถ

ถอนเงินได้ คาดว่าเกิดจากการ

ยักยอกเงิน นอกจากนี้กรรมการ

กองทุนยังได้เยาะเย้ยทำานองว่าไม่

สามารถทำาอะไรได้ จึงมาร้องให้

เจ้าหน้าที่ช่วยเข้าตรวจสอบเรื่อง

ดังกล่าว

เบื้องต้นพนักงานสอบสวน

สอบปากคำาผู้เสียหายประกอบ

พยานหลักฐาน ก่อนรายงาน 

ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ 

ต่อไป.

ชาวปากเกร็ดร้อง

กก.กองทุนชุมชน

อมเงินกว่า100ล.

พ�ร�กอน • ที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี 

และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการมอบ

รางวัลการประกวด “บทเพลงเพื่อชาติและ

ราชบัลลังก์” โดยทันทีที่เดินทางมาถึงได้มี

การเปิดเพลง “สู้เพื่อแผ่นดิน” ที่ประพันธ์

คำาร้องโดย พล.อ.ประยุทธ์ ต้อนรับ ซึ่ง

นายกฯ ได้ โบกมือให้ผู้มาร่วมงาน ทั้งนี้ 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า คิดว่าทุกคนที่รวม

อยู่ในห้องนี้มีหัวใจดวงเดียวกัน วันนี้เป็นการ

แสดงให้เห็นถึงความรักความผูกพันผ่าน

เสียงเพลงที่ ไพเราะ มีความหมาย เห็น

ใบหน้าของตนก็รู้ว่ามีความสุข รู้สึกยินดี

เป็นเกียรติที่ ได้มามอบรางวัลบทเพลงเพื่อ

ชาติและราชบัลลังก์ ในวันนี้ ดนตรีเป็นสิ่ง

ที่สร้างความบันเทิงรื่นรมย์สุนทรีย์ผู้รับฟัง 

จรรโลงจิตใจ สร้างความปรองดองเป็นปึก

แผ่น สร้างความรักความสามัคคีให้คนใน

ชาติ ดังมีคำากล่าวไว้แล้วว่า ชนใดไม่มีดนตรี

กาล ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก จากบท

พระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ได้เห็นนิสิต 

นักศึกษา และประชาชนมีความรักสถาบัน

พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักที่ทำาให้

ชาติบ้านเมืองอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ แสดง

ให้เห็นถึงความภักดีต่อสถาบันโดยใช้ดนตรี

เป็นสื่อกลาง ตนมาที่นี่หลายครั้งแต่วันนี้

ถือว่าคนเยอะที่สุด แสดงให้เห็นว่าประเทศ

ของเรายังมีอนาคตอีกไกล วันนี้มีลุงแก่ๆ ที่

ยืนอยู่ตรงนี้ และมีหนุ่มสาวอยู่ข้างหลัง มี

เด็กๆ อยู่ข้างหลัง ทั้งนี้ เมื่อพูดถึงช่วงนี้นา

ยกฯ มีน้ำาเสียงสะอื้นในอก ก่อนจะหยุดพูด

ไปชั่วหนึ่ง และกล่าวว่า เราอยู่ได้

นายกฯ กล่าวว่า ขอบคุณทุกฝ่ายที่

ร่วมจัดงานในวันนี้ ร่วมจัดงานในวันนี้แสดง

ถึงความรักชาติ รักราชบัลลังก์ ผ่านการขับ

ร้องที่ ไพเราะ สะท้อนให้เห็นความรักชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ อย่างตั้งมั่น ทุก

อย่างอยู่ที่หัวใจ ปากและสมอง เราจะรัก

ใครชอบใครอยู่ที่ 3 ส่วนด้วยกัน รักก็คือรัก 

รักด้วยหัวใจ รักด้วยสมอง รักด้วยปัญญา 

เป็นสิ่งที่ทำาให้ โลกเราน่าอยู่และสามัคคี วัน

นี้อันตราย เพราะโลกขัดแย้งเราต้องรักกัน

ให้ได้มากที่สุด เราต้องรักกัน ตราบใดที่รัก

กันประเทศไทยไปได้แน่ๆ

“เห็นผมเป็นนายกฯ และเป็น ผอ.กอ.รมน. 

ดูเหมือนใหญ่โตมากเหลือเกิน ตำาแหน่งยิ่ง

เยอะความรับผิดชอบยิ่งมากและต้องยิ่งดูแล

คนให้ได้ บางอย่างก็มากบ้าง บางอย่างก็น้อย

บ้าง เพราะเรามีคนจำานวนมากพอสมควร 

มีความแตกต่างหลากหลาย ผมพยายามทำา

หน้าที่ให้ดีที่สุดด้วยความเข้าอกเข้าใจซึ่งกัน

และกัน ทำาอย่างไรให้เราผ่านอุปสรรคช่วง

นี้ให้ได้ โอกาสเรามีอยู่เยอะมาก ถ้ามายืน

ตรงผมจะรู้ว่าเรามีโอกาสเยอะมาก เราต้อง

ไม่ทำาลายโอกาสของเราเท่านั้น ผมฝากแค่

นี้” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว และทิ้งท้ายว่า “เรา

ต้องฟันฝ่าอุปสรรคไปให้ได้ ก้าวไปข้างหน้า

ด้วยกัน”.

น�ยกฯปลื้มคนไทยรักช�ติ-สถ�บัน
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บิ๊กตู่อยู่ต่อ

ทำ�ไมถึงเพิ่งประก�ศใช้ระเบียบฯ ฉบับดัง

กล่�ว 

“เชื่อว่�คงไม่ใช่ก�รเตรียมพร้อมห�ก

เกิดอุบัติเหตุท�งก�รเมืองแต่อย่�งใด เพร�ะ

ห�กย้อนไปก่อนหน้�นี้ กกต.เตรียมคว�ม

พร้อมเลือกตั้งม�ตลอด ทั้งในส่วนของก�ร

เลือกตั้งท้องถิ่น ก�รเลือกตั้งเมืองพัทย� และ

ก�รเลือกตั้ง กทม. ที่เตรียมก�รม�ตลอดเวล�

อยู่แล้ว” น�ยธนกรกล่�ว

ถ�มย้ำ�ว่� หล�ยฝ่�ยมองว่�ก�รออก                                                                       

ระเบียบดังกล่�วม�ในช่วงใกล้ที่ศ�ลรัฐ 

ธรรมนูญจะพิจ�รณ�ปมว�ระ 8 ปี เป็นก�ร

ส่งสัญญ�ณยุบสภ� โฆษกประจำ�สำ�นักน�ยกฯ                                              

กล่�วว่� คงไม่ใช่ ขอย้ำ�ว่�น�ยกฯ ยืนยัน

ไม่มี และบอกแล้วว่�เวล�ที่ เหลืออยู่ขอ

ทำ�ง�นให้ประช�ชนเต็มที่ ส่วนตัวมองว่�วัน

นี้ประเทศกำ�ลังฟื้นตัว ทั้งในด้�นเศรษฐกิจ

และสถ�นก�รณ์ โควิดกำ�ลังจะคลี่คล�ย ดัง

นั้นสิ่งที่น�ยกรัฐมนตรีดำ�เนินก�รเป็นผลดี

กับประเทศ จึงไม่อย�กให้ก�รเมืองม�ทำ�ล�ย

บรรย�ก�ศให้ประเทศมีปัญห� ขอให้น�ยกฯ  

ได้ใช้เวล�ทำ�เพื่อประช�ชนจะดีกว่� 

พอถ�มว่� ในเมื่อน�ยกฯ ยืนยันจะ

ไม่มีก�รยุบสภ� แล้วได้มีก�รวิเคร�ะห์หรือไม่

ทำ�ไมจึงมีกระแสข่�วออกม�ในช่วงนี้ โฆษก

ประจำ�สำ�นักน�ยกฯ กล่�วว่� คงเป็นมุมมอง

ที่หล�กหล�ย น�ยกฯ ไม่ได้สนใจและไม่ได้

ใส่ใจ น�ยกฯ ย้ำ�ว่�ไม่มียุบสภ�อะไรทั้งนั้น

ทั้งนี้ เว็บไซต์ร�ชกิจจ�นุเบกษ�ได้เผย

แพร่ระเบียบคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง ว่�

ด้วยก�รใช้ทรัพย�กรหรือบุคล�กรของรัฐเพื่อ

กระทำ�ก�รใด ซึ่งจะมีผลต่อก�รเลือกตั้ง พ.ศ.

2563 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค.

65 เป็นต้นม� 

ระเบียบดังกล่�ว เป็นก�รกำ�หนด

เงื่อนไขก�รทำ�หน้�ที่ของคณะรัฐมนตรีรักษ�

ก�รระหว่�งที่อ�ยุสภ�ผู้แทนร�ษฎรสิ้นสุด

ลง หรือมีก�รยุบสภ�เพื่อให้เกิดคว�มเสมอ

ภ�คและโอก�สทัดเทียมในก�รเลือกตั้ง ส�ระ

สำ�คัญมี 6 ข้อ เป็นก�รกำ�หนดเงื่อนไขไม่ให้

คณะรัฐมนตรีระหว่�งรักษ�ก�รใช้ทรัพย�กร

ของรัฐ หรือบุคล�กรของรัฐ ที่มีผลต่อก�ร

เลือกตั้ง อ�ทิ ห้�มจัดประชุม ครม.สัญจร

นอกสถ�นที่ ห้�มใช้งบประม�ณของรัฐใน

ก�รจัดประชุม อบรม บุคล�กรของรัฐหรือ

เอกชน ห้�มสั่งก�รหรือมอบหม�ยให้มีก�ร

อนุมัติเกี่ยวกับงบประม�ณร�ยจ่�ยของหน่วย

ง�นรัฐ ห้�มสั่งก�รหรือมอบหม�ยให้มีก�ร

แจกจ่�ย จัดสรรทรัพย�กรของรัฐโดยไม่มี

เหตุอันควร

ห้�มใช้พัสดุหรือ เบิกค่ � ใช้จ่ �ยใน

ก�รเดินท�งจ�กหน่วยง�นของรัฐ ห้�มใช้

ทรัพย�กรของรัฐ เช่น คลื่นคว�มถี่ อุปกรณ์

ในก�รส่งวิทยุกระจ�ยเสียง วิทยุโทรทัศน์ 

และโทรคมน�คม และห้�มใช้งบประม�ณ

ด้�นก�รประช�สัมพันธ์ของหน่วยง�นรัฐ 

กรณีระเบียบไม่ได้กำ�หนดไว้หรือมีเหตุจำ�เป็น 

กกต.อ�จกำ�หนดข้อยกเว้นหรือผ่อนผันก�ร

ปฏิบัติต�มคว�มในระเบียบได้

ประกาศ กกต.ไม่ได้ส่งซิก

ผู้สื่อข่�วร�ยง�นว่� ระเบียบดังกล่�ว

ไม่ใช่เรื่องใหม่ เคยมีใช้บังคับม�ตั้งแต่ปี 51 

แต่เนื่องจ�กมีก�รประก�ศใช้รัฐธรรมนูญ 

60 จึงได้มีก�รยกร่�งระเบียบขึ้นใหม่ ให้

สอดคล้อง แต่เป็นที่น่�สังเกตว่� น�ยอิทธิ

พร บุญประคอง ประธ�น กกต. มีก�รลง

น�มตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค.63 เหตุใดกลับเพิ่ง

มีก�รประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�เมื่อวัน

ที่ 15 ส.ค.ที่ผ่�นม� ท่�มกล�งกระแสข่�ว

ท�งก�รเมืองว่�รัฐบ�ลอ�จมีก�รยุบสภ�

เร็วๆ นี้ เนื่องจ�กปัญห�เรื่องว�ระก�รดำ�รง

ตำ�แหน่ง 8 ปีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� 

น�ยกรัฐมนตรี 

นอกจ�กนี้ ในวันนี้สำ�นักง�น กกต.ได้

จัดประชุมผู้อำ�นวยก�รก�รเลือกตั้งทั้ง 77 

จังหวัด ที่ อ.ป�กช่อง จ.นครร�ชสีม� เพื่อ

เตรียมคว�มพร้อมในก�รจัดก�รเลือกตั้ง

ส.ส.ที่จะครบว�ระในเดือน มี.ค.66

มีร�ยง�นจ�ก กกต.ว่� สำ�นักง�น กกต.

ได้มีก�รนำ�ส่งระเบียบดังกล่�วส่งไปยังสำ�นัก

น�ยกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี 63 หลังจ�กที่ประธ�น 

กกต.ลงน�มแล้วไม่น�น แต่ท�งสำ�นักน�ยกฯ 

เพิ่งนำ�ระเบียบดังกล่�วประก�ศในร�ชกิจจ�

นุเบกษ�

ต่อม� น�ยวิษณุ เครือง�ม รองน�ยก

รัฐมนตรี ชี้แจงเรื่องดังกล่�วว่� เป็นหน้�ที่

ของ กกต.ออกประก�ศที่เกี่ยวข้องกับก�ร

เลือกตั้ง โดยให้มีเวล�ล่วงหน้�พอสมควร 

ซึ่ง กกต.ทำ�ม�โดยตลอดอยู่แล้วเมื่อจะมีก�ร

เลือกตั้ง โดย กกต.ส่งม�ถึงทำ�เนียบรัฐบ�ล

เมื่อเดือน ก.พ.2564 และตนได้ให้ กกต.นำ�

ไปแก้ไขอีกเล็กน้อย เนื่องจ�กมีก�รปรับปรุง

เรื่องก�รแบ่งเขตเลือกตั้ง จึงต้องแก้ ไข

ระเบียบดังกล่�วเพื่อให้สอดคล้องกัน ดังนั้น

ได้ ให้ไปแก้ไขแล้วส่งกลับม�อีกครั้ง ซึ่งเมื่อ 

กกต.ปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ได้ส่งกลับม�

ที่ทำ�เนียบรัฐบ�ล แต่ตนยังไม่ให้ลงประก�ศ

ในร�ชกิจจ�นุเบกษ� เพร�ะถ้�ให้ประก�ศใน

ตอนนั้น ก็จะเหมือนกับในตอนนี้ที่เกิดคว�ม

แตกตื่นตกใจกันว่�สัปด�ห์หน้�จะเกิดก�ร

เลือกตั้งกันแล้วหรือ

น�ยวิษณุกล่�วว่� ในคว�มเป็นจริงไม่

เก่ียวอะไรกันท้ังน้ัน และม�ถึงบัดน้ีคิดว่�ได้

เวล�พอสมควรท่ีจะต้องประก�ศแล้ว เพร�ะ

จ�กน้ีไปจนถึงเดือน มี.ค.2566 ท่ีสภ�ผู้แทน

ร�ษฎรจะหมดว�ระ ก็เหลือเวล�อีก 6-7 เดือน 

จึงสมควรท่ีจะต้องออกประก�ศระเบียบดัง

กล่�ว เพ่ือท่ีพรรคก�รเมืองและเจ้�หน้�ท่ี

ของรัฐจะได้เตรียมตัว อย่�งไรก็ต�ม ห�กไป

ประก�ศในช่วงปล�ยปีน้ี แม้จะถือว่�ทัน แต่ก็

ถือว่�ฉุกละหุก เนื่องจ�กจะมีประก�ศอื่นๆ อีก

หล�ยเรื่องต�มม�เป็นชุด ดังน้ันเมื่อมีฉบับท่ี 1 

ก็จะมีฉบับท่ี 2, 3, 4 ต�มม�

“คิดอยู่แล้วว่�ช�วบ้�นจะคิดอย่�งนี้ 

ห�กขืนประก�ศระเบียบตั้งแต่ในตอนนั้น ก็

จะเกิดคว�มแตกตื่นว่�ภ�ยใน 1 เดือนจะมี

ก�รเลือกตั้งแล้วหรือ จะมีก�รยุบสภ�แล้ว

หรือ ซึ่งเร�ไม่ต้องก�รส่งให้เป็นนัยเช่นนั้น 

แต่เวล�นี้ตนดูแล้วเห็นว่�เมื่อนับไปถึงวันที่                                                                 

23 มี.ค.2566 อีกประม�ณ 6-7 เดือน ก็

สมควรที่จะประก�ศได้ และจะมีประก�ศ

ฉบับต่�งๆ ต�มม�อีก ส่วนจะเป็นประก�ศใด

บ้�งนั้นก็แล้วแต่ กกต.” น�ยวิษณุกล่�ว

ถ�มว่� มีก�รโยงไปถึงเรื่องก�รลง

ตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรี 8 ปี ซึ่งอ�จทำ�ให้   

น�ยกฯ ต้องหยุดปฏิบัติหน้�ที่ รองน�ยกฯ

กล่�วว่� ไม่เกี่ยวกัน  

ซักว่�ตอนนี้  กกต.มีก�รอบรมเจ้�

หน้�ที่เกี่ยวกับก�รเลือกตั้ง ยิ่งทำ�ให้ถูกโยงว่�

จะมีก�รยุบสภ� รองน�ยกฯ กล่�วว่� กกต.

ต้องจัดอบรมอยู่แล้ว เปรียบเหมือนยิงนัด

เดียวได้นกหล�ยตัว เป็นก�รอบรมเพื่อก�ร

เลือกตั้งท้องถิ่น และก�รเลือกตั้งต่�งๆ  

พอถ�มว่� ขณะนี้เรียกว่�เข้�สู่ โหมด

เลือกตั้งได้แล้วใช่หรือไม่ น�ยวิษณุกล่�วว่� 

ตอนนี้เข้�สู่ โหมดของก�รเตรียมก�รเลือกตั้ง

แล้ว เพร�ะขณะนี้กำ�ลังจะสิ้นปีงบประม�ณ 

และอีกประม�ณ 6-7 เดือนสภ�ก็จะหมด

ว�ระ ก็เป็นเวล�อันสมควร

เมื่อถ�มว่� จ�กก�รออกประก�ศล่วง

หน้�ในครั้งนี้ แสดงว่�เป็นก�รส่งสัญญ�ณ

หรือส่งซิกให้เตรียมพร้อมก�รเลือกตั้งใช่หรือ

ไม่ น�ยวิษณุกล่�วว่� ไม่มีซิกอะไร เข�ทำ�

เสร็จเข�ก็ออกม�ประก�ศ 

ผู้สื่อข่�วถ�มว่� ส่วนตัวมองกระแส

ข่�วยุบสภ�ขณะนี้อย่�งไร น�ยวิษณุ กล่�ว

ว่� คนทั้งหล�ยพูดกัน แต่ตนไม่ได้มองอะไร 

เป็นเรื่องของก�รเข้�โหมดก�รเลือกตั้งที่สภ�

กำ�ลังจะครบเทอม

ฝ่ายค้านยื่นตีความปม 8 ปี

น�ยอนุทิน ช�ญวีรกูล รองน�ยก

รัฐมนตรีและ รมว.ส�ธ�รณสุข ในฐ�นะ

หัวหน้�พรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่�วว่� ในที่

ประชุม ครม.เมื่อวันที่ 16 ส.ค. ก็ไม่ได้มีก�ร

พูดถึงเรื่องยุบหรือไม่ยุบสภ� ซึ่งตอนนี้ก็อยู่

ในช่วงโค้งสุดท้�ยของสภ�ชุดนี้อยู่แล้ว ตน

และ ครม.ก็ต้องดูว�่เร�ทำ�อะไรได้บ้�ง ไม่ได้

บ้�ง ถ้�เกิดเร�ต้องเป็นรัฐบ�ลรักษ�ก�รต�ม

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ดังนั้นห�กรับรู้ไว้ก็ไม่

เสียห�ยอะไร ปฏิบัติตนให้ถูกจะได้ไม่ขัดแย้ง

กับข้อกฎหม�ยใดๆ

ถ�มว่� น�ยกฯ ได้ส่งสัญญ�ณเรื่องดัง

กล่�วหรือไม่ น�ยอนุทินกล่�วว่� ไม่มี ท่�นไม่

ได้ส่งอ�ก�รหรือสัญญ�ณอะไรว่�ให้ไปเตรียม

ตัวหรือไปทำ�อะไร อำ�น�จยุบสภ�เป็นอำ�น�จ

ของน�ยกฯ เพียงผู้เดียว ไม่ต้องปรึกษ�ใคร 

หรือขอมติอะไรจ�กใคร เร�ไม่ส�ม�รถไป

เกี่ยวข้องอะไรได้ เร�ก็เลยไม่คิด ตอนนี้ทุก

พรรคทั้งฝ่�ยค้�นและฝ่�ยรัฐบ�ลก็ต่�งลงพื้น

ที่ เพื่อทำ�ให้พื้นที่เข้มแข็ง ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติ

น�ยอนุทินกล่�วว่� ห�กมีอุบัติเหตุ

ท�งก�รเมืองอะไรก็ต้องพร้อม ห�กยุบ

สภ�ก็ไปเลือกตั้ง ถ้�เกิดมีอันเป็นไป ท่�น

ดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกฯ ไม่ได้ ก็ต้องไปดูว่�

รัฐธรรมนูญขั้นตอนเข�กำ�หนดว่�อย่�งไร ก็

ต้องว่�ไปต�มนั้น

ที่รัฐสภ� ส.ส.พรรคร่วมฝ่�ยค้�น 

นำ�โดย นพ.ชลน่�น ศรีแก้ว ส.ส.น่�น หัว                                                         

หน้�พรรคเพื่อไทย ในฐ�นะผู้นำ�ฝ่�ยค้�น

ในสภ�ผู้แทนร�ษฎร, น�ยสุทิน คลังแสง 

ส.ส.มห�ส�รค�ม พรรคเพื่อไทย และ

ประธ�นวิปฝ่�ยค้�น, น�ยพิธ� ลิ้มเจริญ

รัตน์ ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ หัวหน้�พรรคก้�วไกล,                                                                  

น�ยวิรัตน์ วรศสิริน ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ พรรค

เสรีรวมไทย, น�ยนิคม บุญวิเศษ ส.ส.บัญชี

ร�ยชื่อ หัวหน้�พรรคพลังปวงชนไทย เป็นต้น 

ร่วมกันยื่นหนังสือถึงน�ยชวน หลีกภัย ประ 

ธ�นรัฐสภ� เพื่อขอส่งให้ศ�ลรัฐธรรมนูญ 

(ศ�ล รธน.) วินิจฉัยว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง 8 

ปี พล.อ.ประยุทธ์ 

นพ.ชลน่�นแถลงว่� ส.ส.ฝ่�ยค้�น

ลงชื่อ 171 คน ยื่นต่อประธ�นสภ�ฯ ขอ

ให้ส่งให้ศ�ล รธน.วินิจฉัยคว�มเป็นน�ยก

รัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ สิ้นสุดลง 

เนื่องจ�กดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรี รวม

ระยะเวล�เกินกว่� 8 ปี ต�มม�ตร� 170 

วรรคสอง และม�ตร� 158 วรรคสี่ ของ

รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พ.ศ.

2560 หรือไม่ โดยส�ระสำ�คัญในหนังสือ 

ประกอบไปด้วย ข้อ 1 ก�รดำ�รงตำ�แหน่ง                                                         

น�ยกฯ ของ พล.อ.ประยุทธ์ เริ่มต้นตั้งแต่

วันที่ 24 ส.ค.2557 และดำ�รงตำ�แหน่งต่อ

เนื่องจนถึงปัจจุบัน 2.รัฐธรรมนูญม�ตร� 170 

วรรคสอง ม�ตร� 158 วรรคสี่ และม�ตร� 

264 ห้�มน�ยกฯ ดำ�รงตำ�แหน่งเกินกว่� 8 ปี 

โดยให้นับระยะเวล�ต่อเนื่องและมิได้กำ�หนด

ไว้อย่�งชัดแจ้งว่�ต้องเป็นน�ยกรัฐมนตรีต�ม

รัฐธรรมนูญนี้เท่�นั้น  

3.คำ�วินิจฉัยของศ�ลรัฐธรรมนูญที่ 

5/2561 และ 7/2562 กรณีม�ตร� 264 ให้

รัฐมนตรีที่ดำ�รงตำ�แหน่งอยู่ก่อนวันประก�ศ

ใช้รัฐธรรมนูญ 2560 ต้องอยู่ในบังคับของ

รัฐธรรมนูญ 2560 และคำ�วินิจฉัยของศ�ล

รัฐธรรมนูญที่ 3-5/2550 และ 24/2564 เรื่อง

ก�รบังคับใช้กฎหม�ยย้อนหลังส�ม�รถทำ�ได้

ห�กมิใช่โทษท�งอ�ญ� และ 4.เจตน�รมณ์ 

ของก�รจำ�กัดระยะเวล�ดำ�รงตำ�แหน่งน�ยก

รัฐมนตรี ต�มม�ตร� 158 วรรคสี่  

ผบ.ทบ.ขอทุกฝ่ายคิดบวก

น�ยชวนกล่�วว่� หลังจ�กรับหนังสือ 

จะนำ�ไปตรวจสอบคำ�ร้องว่�ถูกต้อง มีร�ยชื่อ

ครบถ้วนของจำ�นวน ส.ส.ที่มีอยู่ เป็นไปต�ม

กฎหม�ยคือ 1 ใน 10 ของจำ�นวน ส.ส. คือ 

48 คน จ�ก ส.ส.ปฏิบัติหน้�ที่ได้ 477 คนหรือ

ไม่ จ�กนั้นจะส่งให้ศ�ลรัฐธรรมนูญ 

ถ�มว่� ห�กศ�ล รธน.มีคำ�วินิจฉัย

ให้น�ยกฯ พ้นว�ระ 8 ปี วันที่ 23 ส.ค. ผู้ที่

รักษ�ก�รน�ยกฯ จะเป็น พล.อ.ประยุทธ์ หรือ 

พล.อ.ประวิตร ท�ง นพ.ชลน่�นกล่�วว่� ต�ม

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ เขียนรองรับให้ ครม.

ทั้งคณะปฏิบัติหน้�ที่ต่อเนื่องไป และรักษ�

ก�รแทน ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์ยังรักษ�ก�ร

ในตำ�แหน่งน�ยกฯ ต่อไปได้ 

“เรื่องว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง 8 ปี ไม่

อยู่ในข้อห้�มในก�รทำ�หน้�ที่รักษ�ก�ร ถ้� 

พล.อ.ประวิตรจะรักษ�ก�รได้ ก็ต่อเมื่อศ�ล

สั่งให้ พล.อ.ประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้�ที่ก่อนที่

จะมีคำ�วินิจฉัยออกม� อย่�งไรก็ต�ม เชื่อว่�

วันที่ 22 ส.ค. สภ�จะส่งคำ�ร้องของฝ่�ยค้�น

ไปยังศ�ลรัฐธรรมนูญได้ และมั่นใจว�่ศ�ลจะ

รับไว้พิจ�รณ�อย่�งแน่นอน แต่ไม่ส�ม�รถ

กำ�หนดระยะเวล�ในก�รวินิจฉัยได้ ศ�ลคงให้

คว�มสำ�คัญ เร่งกระบวนก�รวินิจฉัย” นพ.ชล

น่�นกล่�ว

ถ�มถึงข่�วน�ยกฯ อ�จจะชิงยุบสภ�                                                                      

ก่อน 23 ส.ค. ผู้นำ�ฝ่�ยค้�นฯ กล่�วว่� ส�ม�รถ

ทำ�ได้ แต่เหตุผลในก�รยุบสภ� ต้องเกิดข้อขัด

แย้งระหว่�งฝ่�ยบริห�รกับฝ่�ยสภ� แต่ขณะ

นี้ ไม่มีคว�มขัดแย้งเกิดขึ้น สภ�ไม่มีคว�มผิด

ใดๆ เลย ถ้�จะอ้�งว่�ยุบสภ�คงย�ก 

“ถ้�ยุบก่อนวันที่ 23 ส.ค. จะไม่มี

กฎหม�ยเลือกตั้ง กฎหม�ยจะค้�งไปต่อ

ไม่ได้ ยกเว้นแต่ได้ส่งร่�ง พ.ร.บ.ประกอบ

รั ฐธรรมนูญว่ �ด้ วยก�ร เลื อกตั้ ง  ส .ส . 

ทูลเกล้�ฯ ถว�ยไปแล้ว แต่ตอนนี้ยังไม่มีก�ร

ทูลเกล้�ฯ ถว�ย ถ้�ยุบตอนนี้ ก็ไม่มีกฎหม�ย

เลือกตั้ง เข้�สู่สุญญ�ก�ศ น�ยกฯ จะอยู่ย�ว 

แต่ไปเสริมแรงต้�นของประช�ชน ให้เกิดแรง

ต่อต้�นอย่�งหนัก เชื่อว่�น�ยกฯ ไม่กล้�ทำ� 

ภ�วน�อย่�ให้ทำ�” ผู้นำ�ฝ่�ยค้�นฯ กล่�ว      

วันเดียวกัน พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์

แก้วแท้ ผู้บัญช�ก�รทห�รบก (ผบ.ทบ.) กล่�ว

ถึงสถ�นก�รณ์ก�รเมืองภ�พรวมในช่วงนี้ว่� 

สถ�นก�รณ์ปกติ ประเทศไทยก็เห็นอยู่แล้ว

ว่�อยู่ร่มเย็นเป็นสุข มีคว�มสุขสบ�ย นักท่อง

เที่ยวก็เข้�ม� สถ�นก�รณ์อะไรก็ดีอยู่แล้ว 

บ้�นเมืองสงบเรียบร้อยคือสิ่งที่สำ�คัญที่สุด 

ทุกคนก็มุ่งไปสู่ก�รทำ�ม�ห�เลี้ยงตัวเองให้ดี

ที่สุด พร้อมขออย่�ค�ดก�รณ์ เร�ต้องภ�วน�

ให้ประเทศช�ติมีแต่คว�มดี มีแต่คว�มสุข 

หรืออยู่ดีมีสุข อย่�ไปค�ดก�รณ์ในสิ่งที่เป็น

ลบ ต้อง think positive สำ�หรับประเทศช�ติ

และประช�ชน 

ถ�มถึงสถ�นก�รณ์หลังวันที่ 23 ส.ค. 

65 จะเป็นอย่�งไร พล.อ.ณรงค์พันธ์ กล่�วว่� 

ไม่ทร�บ เรื่องก�รเมืองไม่รู้ อย่�งที่ตนบอก

อย่�ไปค�ดก�รณ์ในสิ่งที่ ไม่ดี สิ่งที่ ไม่รู้ เรื่อง

ที่บอกอ�จจะมีม็อบออกม�นั้น ก็อย่�ไปค�ด

ก�รณ์ อย่�ไปส่งเสริม อย่�ไปให้ข้อมูล ต้อง

พย�ย�มให้ทุกคนตั้งสติให้ดีว่�เร�ต้องก�ร

อะไร ประเทศไทยต้องก�รอะไร ก็คือต้องก�ร

คว�มสงบสุข คว�มสงบเรียบร้อยเพื่อให้ก�ร

ทำ�ม�ค้�ข�ยและอะไรทุกอย่�งนั้นดี ทุกคน

อยู่ดีมีสุขและร่มเย็นเป็นสุข 

“อย่�ไปกลัว และนักข่�วคือสิ่งสำ�คัญ

ให้สถ�นก�รณ์บวกหรือลบ ถ้�ออกข่�วในท�ง

บวก สถ�นก�รณ์ทุกอย่�งก็บวก ถ้�ออกข่�ว

ในท�งลบ และไปสมทบกับอย่�งอื่น ทุกอย่�ง

ก็เป็นลบ” พล.อ.ณรงค์พันธ์กล่�ว  

ถ�มว่� ห�กปีหน้�มีก�รเปลี่ยนรัฐบ�ล 

หรือเปลี่ยนน�ยกฯ จะไม่มีอะไรใช่หรือไม่ 

ผบ.ทบ.กล่�วว่� ก็ไม่มี ทุกคนทำ�ต�มหน้�ที่ให้

ดีที่สุด ทำ�หน้�ที่เพื่อประช�ชน ให้ประช�ชนมี

คว�มเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีคว�มสุข อยู่ในประเทศ

นี้ด้วยคว�มรักและส�มัคคี ช่วยกันทำ�ให้

ประเทศช�ติเจริญรุ่งเรือง 

ซักว่�ถ้�มีก�รเปลี่ยนขั้วท�งก�รเมือง

จ�กฝั่ง พล.อ.ประยุทธ์ ไปเป็นฝั่งพรรคเพื่อ

ไทยและพรรคก้�วไกลจะเป็นอย่�งไร ผบ.ทบ.

กล่�วว่� ทุกคนต้องทำ�ต�มหน้�ที่ 

จ�กนั้นได้นำ�มือชี้ที่หัวและตบที่หน้�                                                                  

อกซ้�ยตัวเอง พร้อมกล่�วว่� ให้คิดถึงประ 

ช�ชนและคิดถึงประเทศช�ติให้ม�กที่สุด. 

และกำ�ลังก�รผลิตอยู่ และนอกจ�กนี้จะมุ่งเน้น

ไปที่พลังง�นทดแทนที่จะเพิ่มกำ�ลังก�รผลิตให้ได้ 

12 กิกะวัตต์ ซึ่ง ปตท. จะใช้งบประม�ณกว่� 30% 

ของงบลงทุนทั้งหมดเพื่อให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลง

และทำ�ได้จริง

และ P สุดท้�ยได้แก่ Partnership with 

Nature and Society โดยก�รเข้�ไปเป็นหุ้นส่วน

กับพ�ร์ทเนอร์ ควบคู่กับก�รทำ�ธุรกิจ ปตท. เช่น 

10 กว่�ปีที่ผ่�นม� ปตท. ปลูกป่�เฉลิมพระเกียรติ 

1 ล้�นไร่ ใน 54 จังหวัด ซึ่งก็ได้ทะลุเป้�หม�ยไป

แล้ว โดย ปตท. ได้ร่วมมือกับมห�ลัยเกษตรศ�สตร์ 

เข้�ไปประเมินตัวเลขป่�ปร�กฏว่�ป่�ท่ีปลูก 1 ล้�นไร่ 

ส�ม�รถดูดซับค�ร์บอนได้ 2.1 ล้�นตันต่อปี และ

ปล่อยออกซิเจนสู่บรรย�ก�ศ 1.7 ล้�นตันต่อปี 

และ ปตท. ได้มีแผนจะปลูกเพิ่มป่�อีก 2 ล้�นไร่ 

และค�ดว่�จะส�ม�รถดูดซับได้ประม�ณ 4 ล้�น

ตันต่อปี

ค�ดว่�จะเริ่มใช้เทคโนโลยี CCS ในโครงก�รได้ 

ภ�ยในอีก 4 ปีข้�งหน้� ขณะเดียวกันได้ประเมิน

ว่�ในอ่�วไทยส�ม�รถนำ�หลุมปิโตรเลียมที่ ไม่ได้

ผลิตแล้วม�ใช้ทำ�ก�รกักเก็บค�ร์บอนไดออกไซด์

ได้ม�กถึงระดับ 40 ล้�นตันเลยทีเดียว

P ที่สอง ได้แก่ Portfolio Transformation 

ที่กลุ่ม ปตท. ได้ปรับพอร์ตธุรกิจ ที่ผ่�นม�พลังง�น

ท้ังโลกท่ีคนไทยใช้อยู่คือ ฟอสซิล ถ่�นหิน และก๊�ซฯ 

เมื่อปัญห�โลกร้อนเข้�ม�มีบทบ�ทม�กขึ้น จึงต้อง

ปรับธุรกิจฟอสซิล ซึ่งล่�สุด ปตท. ได้ยกเลิกก�รใช้

พลังง�นจ�กถ่�นหินแล้ว

ขณะที่เชื้อเพลิงอื่นๆ อ�ทิ โรงกลั่นน้ำ�มัน

จะไม่มีก�รขย�ยเพ่ิม แต่จะหันม�ใช้ให้มีประสิทธิภ�พ

ม�กขึ้น อ�ทิ ก�รผลิตน้ำ�มันสู่ม�ตรฐ�นยูโร 

5 ส่วนท่ีเป็นก๊�ซธรรมช�ติน้ันยังมองว่�เป็นตัวเปล่ียน

ผ่�นที่สำ�คัญ และเกี่ยวข้องกับคว�มมั่นคงด้�น

พลังง�นของประเทศ จึงยังมีก�รขย�ยสัดส่วน

“โลก” กำ�ลังเปล่ียนวิสัยทัศน์ก�รดำ�เนินง�นใหม่ 

ให้เข้�ใจและดูแลด้�นสิ่งแวดล้อมม�กขึ้น

โดยกำ�หนดเป็นแนวท�ง Net Zero หรือก�รปลดปล่อย

ก๊�ซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งอันดับแรกคือ 

ก�รสร้�งก�รรับรู้ และทำ�ให้ทุกภ�คส่วนบนโลก

ยอมรับจนมีคว�มคิดเห็นในแนวท�งเดียวกัน 

โดยที่ผ่�นม�หล�ยประเทศและหล�ยกลุ่มธุรกิจ

ขน�ดใหญ่ในโลกได้เริ่มประก�ศแผนเดินหน้�

ให้เกิดคว�มเป็นกล�งท�งค�ร์บอนแล้ว พร้อม

เตรียมแผนก�รที่จะผลักดันให้เทรนด์ดังกล่�ว

ไปสู่ภ�คอื่นๆ เพื่อให้ภ�ระนี้ ไม่ไปกระจุกอยู่ที ่

ส่วนใดส่วนหนึ่ง

เป้�หม�ยสู่ Net Zero นี้ ห�กมองในกลุ่ม

ธุรกิจขน�ดใหญ่นั้นจะแบ่งออกม�ได้เป็น 2 ท�ง

คือ ลดก�รใช้พลังง�น และเลือกใช้พลังง�นที่คุ้มค่�

และมีประสิทธิภ�พ ซึ่งในมุมมองของ บริษัท ปตท. 

จำ�กัด (มห�ชน) น้ันก็ได้มีก�รเข้�ใจถึงกระแสและ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจนนำ�ม�สู่ก�รเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ 

จึงได้ทำ�ก�รปรับวิสัยทัศน์ให้เข้�กับบริบทใหม่ ท่ีเน้น

ก�รขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอน�คต หรือ 

“Powering Life with Future Energy and Beyond” 

โดยสร้�งจุดยืนที่สำ�คัญให้กับองค์กร มีแนวท�ง

ปฏิบัติที่ชัดเจนและบูรณ�ก�รคว�มร่วมมือกัน

ปตท. เดินหน้าดันประเทศสู่ Net Zero
ในระหว่�งกลุ่ม ปตท. เพื่อประก�ศแผน Net Zero 

ให้เร็วกว่�เป้�หม�ยของประเทศ

ท้ังน้ี เพื่อช่วยผลักดันค่�เฉล่ียท่ีเกิดข้ึนในประเทศ 

ซึ่งถือว่� ปตท. ที่เป็นองค์กรใหญ่ห�กมีก�รปรับ

เปลี่ยนที่เร็วขึ้นก็จะไปช่วยดึงค่�เฉลี่ยจ�กกลุ่ม

เอกชนร�ยเล็กๆ ที่ยังต้องก�รเวล�ปรับตัวอยู่ได้

อย่�งดีที่สุด โดย ปตท. เริ่มดำ�เนินก�รแผนง�น

ดังกล่�วผ่�นกลยุทธ์ที่สำ�คัญอย่�ง “3P” 

P แรกได้แก่ Pursuit of Lower Emissions 

ที่มีเป้�หม�ยว่� ปตท. ต้องใช้พลังง�นอย่�งไร

ให้คุ้มค่�ที่สุด โดยมีก�รตั้งเป้�ว่�จะต้องลดก�รใช้

พลังง�นปีละ 0.5% พร้อมกับท่ีเดินหน้�ให้ทุกหน่วยง�น

ในกลุ่ม ปตท. นำ�พลังง�นทดแทนม�ใช้เป็น

พลังง�นหลัก โดยตั้งเป้�ลดค�ร์บอน 1 ล้�นตัน

ค�ร์บอนในปี 2030 และยังมีก�รดำ�เนินง�น

ในส่วนของพลังง�นสะอ�ด ท่ีมองไปท่ีตัว ไฮโดรเจน 

โดยโปรเจกต์เป็นรูปธรรมแล้ว 1.2 แสนตันต่อปี 

ซึ่งจะนำ�ไฮโดรเจนม�ใช้ประโยชน์ควบคู่กับก�รใช้

ก๊�ซธรรมช�ติ รวมถึงพัฒน�เทคโนโลยีดักจับค�ร์บอน 

(CCS) ท่ีปล่อยม�จ�กแหล่งกำ�เนิดในภ�คอุตส�หกรรม

และนำ�ม�กักไว้ในช้ันหินใต้ดินซ่ึงในส่วนน้ีบริษัท 

ปตท. สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มห�ชน) 

หรือ ปตท.สผ. เป็นแม่ง�นในก�รดำ�เนินก�ร

โดยใช้หลุมผลิตปิโตรเลียมเดิมในแหล่ง

อ�ทิตย์ที่บริษัทเป็นเจ้�ของสัมปท�น ม�ใช้กักเก็บ

ค�ร์บอนเบื้องต้นประม�ณ 4 - 5 หลุม ตั้งเป้�เฟส

แรกจะส�ม�รถกักเก็บค�ร์บอนในแหล่งอ�ทิตย์

ได้ประม�ณ 1 ล้�นตันต่อปี ขณะนี้อยู่ระหว่�ง

ออกแบบวิศวกรรมเบื้องต้น (Pre-FEED study) 


